

ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำ เรื่องสัตว์ เรื่องป่า จะมีปัญหาอีกเยอะครับ พรรคประชาธิปัตย์ เราจะได้เสนอแนวทางในการใช้งบประมาณและจะคอยตรวจสอบการใช้งบประมาณ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กรมที่ได้รับเงินงบประมาณมากที่สุดก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ พันธุ์พืช ปีที่แล้วได้ ๘,๗๐๐ ปีนี้ก็ ๘,๗๐๐ ถึงแม้ว่าจะมากแล้วก็ไปทำประโยชน์ โดยเฉพาอย่างยิ่งป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร แต่มีโครงการบางโครงการที่ดูสวย ดูดี และใช้งบประมาณหลายพันล้านบาทเดี่ยวคุณนริศจะมาอธิบายให้ฟัง แต่กระทรวงนี้ กรมนี้มีเรื่องพูดกันมาก มีเรื่องร้องเรียนมาเยอะครับ คือเรื่องการใช้งบประมาณไม่ชอบมาพากล ในปี ๒๕๕๑ ฝ่ายแม้ว่าเขาบอกว่ามีการทุจริตครั้งต่อครั้งเลยท่านประธาน เพราะฉะนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะทำอย่างไร ผมอยากให้ท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิก ช่วยกันอธิบายกัน

ประการสุดท้าย อยากจะฝากท่านประธานก็คือว่า การบริหารจัดการ เรื่องสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมีความสำคัญมาก องค์การสวนสัตว์ทำอย่างไรเกี่ยวกับ โครงการพวกนี้ งบประมาณที่จะได้ งบประมาณที่รัฐสนับสนุน หน่วยงานที่ขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐจะต้องมีแผนงานโครงการแต่ละปี ๆ ออกมาให้ เป็นรูปธรรม ผมอยากจะให้ท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกเราเดินไปตามแนวนี้ครับ และอยากจะฝากกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยมาดูแลด้วยครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ต่อบไปเชิญคุณปกรณ์ มุ่งเจริญพร

นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร (สุรินทร์) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ โดย ท่านประธานที่เคารพครับ จากที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่ตั้งไว้ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาทนั้น ผมเห็นว่า

# ๔๐๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๑๗๔/๓

เป็นการตั้งงบประมาณที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน  
แต่ทว่าท่านประธานครับ -----

- ๑๗๕/๑

# ๔๐๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๑๗๕/๑

ผมขอตั้งสังเกตที่อยากกราบเรียนไปยังท่านประธานถึงยุทธศาสตร์การบริหารจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างจังหวัดที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ถึง ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท อยากทราบว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณอย่างไร เพราะบางจังหวัดได้รับงบประมาณมากถึง ๔๐๐ กว่าล้านบาท บางแห่งได้รับเพียง ๑๐๐ กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง ในส่วนจังหวัดสุรินทร์ของกระผม ขอกราบเรียนครับ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง ๒๒๖ ล้านบาท ท่านประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตพูดถึงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านก็เคยรู้จักดีสำหรับจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์วันนี้ถูกจัดอันดับให้มีความยากจนมากที่สุดของประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่จังหวัดสุรินทร์มีจุดแข็งหลายอย่างไม่่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิที่ถือว่าดีที่สุดของประเทศไทย แล้วก็สามารถผลิตได้มากที่สุดในประเทศไทย มีผ้าไหมที่มีราคาแพงที่สุดแล้วก็ได้ดีที่สุดในประเทศไทย มีแหล่งอารยธรรมโบราณ โบราณสถาน และที่สำคัญอย่างยิ่งมีช้างมากที่สุดในโลกในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งท่านประธานคงทราบดี ท่านประธานครับวันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องใหญ่เรื่องช้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสุรินทร์ วันนี้จังหวัดสุรินทร์ตกเป็นจำเลย ช้างจังหวัดสุรินทร์ตกเป็นจำเลยของสังคม ถูกกล่าวหาว่ามาเดินขบวนสร้างความรำคาญให้กับคนในเมืองหลวง ให้กับนักท่องเที่ยว ทำให้การจราจรติดขัด บ้างก็ว่ามาทรมานช้างบ้าง ทั้ง ๆ ที่ในอดีตช้างเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เคยมีรูปช้างปรากฏอยู่บนแผ่นดินธงชาติไทย อยู่บนยอดเสาธงชาติไทย วันนี้มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาดูแล ผมอยากกราบเรียนก่อนผมมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเป็นสมาชิกสภาจังหวัดมาก่อน ซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมคิดโครงการขึ้นมา คือ โครงการช้างคืนถิ่น พัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด เพื่อลดปัญหาข้อครหานินทาจากคนทั้งประเทศ วันนี้โครงการช้างคืนถิ่น พัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด มีช้างที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการถึง ๓๐๐ เชือก แต่ทว่าด้วยการจำกัดของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สามารถรองรับได้เพียง ๖๔ เชือกเท่านั้นเองครับ เป็นเวลา ๓ ปีมาแล้วที่โครงการนี้ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ วันนี้ผมมีโอกาสผมอยากกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ซึ่งท่านเองผมเคย ถ้าผมจำไม่ผิด

ท่านประธานชัย ชิดชอบ ท่านก็เคยนั่งบนหลังช้างซึ่งเป็นภาพในอดีต ซึ่งหาได้ยากมาก ในปัจจุบันนี้ วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยท่านอนงค์วรรณ เทพสุทิน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการบูรณาการโครงการแก้ปัญหาช้าง โดยใช้ชื่อโครงการว่าอาณาจักรช้างของโลก เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ซึ่งวันนี้ได้มีการคุยกันแล้วพื้นที่ที่จะรองรับ เดิมที่เป็นพื้นที่ที่ช้างอาศัย อยู่แล้วก็เป็นแหล่งอาหารช้างมีพื้นที่ถึง ๒๒,๐๐๐ ไร่ ผมขอทราบเรียนคือป่าภูดิน จำนวน ๖,๐๐๐ ไร่ ป่าดงสายทอ ๑๒,๐๐๐ ไร่ ป่าบุงป่าทาม จำนวน ๔,๐๐๐ ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว อยู่ติดกับลำน้ำมูลแล้วก็ลำน้ำชี ซึ่งอดีตที่ผมทราบเรียนเคยเป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ ของช้าง แต่วันนี้พื้นที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นการปลูกป่ายุคาลิปตัสไปแล้ว ผมดีใจเห็นผู้ใหญ่ ในบ้านเมือง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้

วันนี้ครับ โครงการนี้ถ้าเป็นจริงขึ้นมาผมคิดว่าจะเป็นการขยายการท่องเที่ยวแบบใหม่ เป็นอันซีน (Unseen) สัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งการแก้ไขปัญหาล้างแ่งร้อนมันก็ตรงกับ นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องลงไปดูแลโดยตรง และที่สำคัญครับ เมื่อข้างคืนถึง ข้างกลับบ้านไปอยู่รวมกันเป็นโขงเป็นใหญ่ เหมือนอย่างธรรมชาติ ครอบครัวยุคใหม่ข้างก็มีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน มันก็ตรงกับนโยบาย ของครอบครัวผาสุกของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่เพียงเท่านั้นครับ เมื่อข้างกลับมาบ้านข้างคืนถึง นักท่องเที่ยวก็แวะมาดูครับ อันซีนสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มันก็ตรงกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อข้างกลับมาครับ มีการปลูกพืชอาหารข้างรองรับ มันก็เช่นเดียวล่ะครับ ก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับ คนในท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์สร้างรายได้ เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยว สินค้าต่าง ๆ ขายได้ สินค้าโอท็อปจำหน่ายได้ ผ้าไหมสุรินทร์ที่วาดี ๆ อันดับหนึ่งของประเทศไทย อันดับ ๑ ของโลกขายได้มันก็ตรงกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์อีกแล้วครับ วันนี้ครับโครงการ อย่างนี้จะจริงได้ไหมครับ มันอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ขออนุญาตท่านตอบ สักครั้งครับ อยู่ที่เจ้ากระทรวงที่ผมได้เอ่ยเมื่อสักครู่ครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ท่านอนงค์วรรณ เทพสุทิน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาศังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผมอยากให้โครงการอย่างนี้เกิดขึ้นครับ วันนี้จังหวัดสุรินทร์ถูกมองว่าเป็นจังหวัดที่มีความยากจนอันดับ ๑ ของประเทศไทย ผมอยากกลับคำนี้ออกครับ เมื่อข้างคืนถึงผมคิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาคความยากจน อย่างยั่งยืนของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ครับ กราบขอบคุณครับ สวัสดีครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณปกรณพุดได้ดีมาก แต่ว่าคุณขาดอยู่นิดหนึ่ง คือไม่ได้ขอเงินจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลย แม้แต่บาทเดียว เสียตรงนี้ครับ

นายปกรณ มุ่งเจริญพร (สุรินทร์) : กราบเรียนท่านประธานครับ จริง ๆ แล้ว ผมเชื่อว่าวันนี้ท่านก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างกันกับผม เพราะจริง ๆ แล้วที่ผมนำเรียนนะครับ ท่านขึ้นบหลังข้างผมจำได้ติดตามครับถ้าจำไม่ผิด วันนี้ผมอยากฝากครับ ท่านที่เป็นตัวแทน

เป็นประมุขของกระผม อยากฝากท่านของงบประมาณตรงนี้ผมยังกราบเรียนไปถึง ๔ กระทรวงที่ผมเคย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็นั่งอยู่ที่นี่ ก็ฝากท่านพิจารณาด้วยครับว่า วันนี้โครงการนี้ผมว่าไม่ใช่ของจังหวัดสุรินทร์ มันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศไทย ของคนทั้งโลกนะครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ พูดได้สย จังหวัดสุรินทร์ก็จะได้เลือกอีก ต่อไปเชิญคุณรัฐภักดิ์ แก้วสนิท เชิญครับ

นางรัฐภักดิ์ แก้วสนิท (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน รัฐภักดิ์ แก้วสนิท ส.ส. แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกระทรวงที่ถ้าพูดถึงว่าในยุคสมัยนี้เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญนะคะ เพราะว่าจะต้องจัดการกับความเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทุกวันนี้สถานการณ์โลกร้อนเป็นเรื่องที่ตื่นตัวกันมาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ก็กำลังลดลง ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะ รวมทั้งสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพด้วย ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดิน น้ำใต้ดินซึ่งหมายถึงในเชิงปริมาณก็คือน้ำน้อยแล้วก็ขาดแคลน แล้วถ้าพูดถึงคุณภาพก็คือน้ำอาจจะมีมลพิษ หรือว่าดินเค็มต่าง ๆ พวกนี้ รวมทั้งทรัพยากรทางธรณี ไม่ว่าจะเป็นดิน หิน แร่ รวมไปถึงแก๊ส หรือว่ารวมถึงน้ำมันด้วย สิ่งแวดล้อมของน้ำ อากาศ เสี่ยงกำลังเป็นปัญหาเกี่ยวกับพี่น้องประชาชน ทรัพยากรชายฝั่ง ทรัพยากรทะเล รวมถึงสัตว์น้ำหรือป่าชายเลนก็ตามเป็นสิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์ จะต้องป้องกัน แล้วก็ต้องฟื้นฟูเพื่ออนาคต เพื่อลูกหลานของเรา แต่ถ้าสมมุติว่าการจัดสรรทรัพยากรไม่เป็นธรรม เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาเรื่องการจัดสรรทรัพยากรมาก ระหว่างคนที่อยู่กับทรัพยากรหมายถึงประชาชน แล้วก็คนที่อยู่ในเมืองหรือคนที่ทำภาคอุตสาหกรรม -----

เพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ป้องกันแล้วก็เป็นฟูฟุ่พัพพการธรรมชาตินี้จะใช้แต่เฉพาะหน่วยราชการ  
เพียงหน่วยงานเดียวไม่ได้ เราเคยได้ยินคนเขาพูดเล่นอยู่บ่อย ๆ ว่ามีกรมป่าไม้ตั้งมาก็ตั้งนาน  
แต่ป่าไม้ก็ลดลงทุกปี ๆ เพราะฉะนั้นการที่จะให้ดูแลสิ่งเหล่านี้จะต้องให้ประชาชนเข้ามา  
มีส่วนร่วม นโยบายของรัฐบาลพูดถึงชัดเจน พูดถึงนโยบายที่จะต้องออกให้สอดคล้อง  
กับรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ในหน้า ๔๓ พูดถึงว่ารัฐต้องดำเนินนโยบายด้านการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในทุก ๆ ด้าน แล้วก็ลงท้ายว่าในการมีส่วนร่วมนี้ต้องคำนึงถึงสัดส่วนของ  
หญิงชายที่ใกล้เคียงกัน แต่ถ้ามาดูในงบประมาณแล้วนี้ ไม่พูดถึงการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชนเลย ดิฉันต้องย้ำว่าไม่มีเลย เพราะว่าความเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วม  
อาจจะคลาดเคลื่อน เพราะการมีส่วนร่วมมันหมายถึงว่าต้องให้ประชาชนร่วมคิด  
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ แล้วก็ร่วมทำ ทำแล้วต้องร่วมรับประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่  
หน่วยราชการมักจะมองการมีส่วนร่วมเป็นการขอความร่วมมือ การให้ประชาชนเข้ามา  
ให้ความร่วมมือ ประชาชนซึ่งหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบุคคล  
เป็นชุมชนเป็นชุมชนท้องถิ่นและเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจน  
ถ้าหน่วยงานไม่เข้าใจลักษณะของการตั้งงบประมาณจะไม่มีเรื่องอย่างนี้แต่จะมีเรื่องการ  
ขอความร่วมมือ นั่นก็คือตั้งอาสาสมัครขึ้นมา แล้วมีงบประมาณให้อาสาสมัครสำหรับให้  
อาสาสมัครเข้ามาทำกิจกรรมที่กระทรวงหรือหน่วยงานเป็นคนกำหนดเอาไว้ ถ้าเป็นหลัก  
ของการมีส่วนร่วมประชาชนต้องคิดว่าตัวเองอยากได้อะไร อยากจะทำอะไร แต่ถ้าเป็น  
การขอความร่วมมือซึ่งหน่วยราชการทั่วไปถนัดก็คือคิดกิจกรรมเข้ามา แล้วก็ตั้ง  
อาสาสมัคร มีหลายกระทรวงเดี๋ยวนี้เอาแบบอย่างกัน แล้วก็บอกว่านี่ประชาชนมีส่วนร่วม  
จริง ๆ แล้วถ้าอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่ซะละ บางทีถ้าประชาชนคิดขึ้นมาแล้วอยากได้อะไร  
อาจจะถูกหน่วยราชการมองว่าก่อความวุ่นวาย คิดอะไรมากมายได้คือบอกเอาศอก  
จะถูกข้อหาต่าง ๆ เพราะฉะนั้นที่จริงแล้วการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมถือว่าเป็น  
ประชาธิปไตยทางตรง จะเห็นว่าถ้าการให้ประชาชนมีส่วนร่วมถ้าไม่เข้าใจมันก็จะ  
สะท้อนออกมาที่โครงการต่าง ๆ ของรัฐ จากแผนงานของรัฐและจากนโยบาย อย่างเช่น  
ถ้าสมมุติว่าในเอกสารงบประมาณบอกว่ามีแผนกระทรวง มีแผนความหลากหลายทาง  
ชีวภาพให้ได้รับการปกครองดูแลใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

ปรากฏว่าหลายหน่วยงานในกระทรวงนี้ที่มีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานนโยบาย และแผนที่มีแผนนี้ แต่ทุกกรม ทุกหน่วยงานที่มีกิจกรรม มีงบประมาณ ไม่นับงบประมาณ ที่เป็นค่าวัสดุครุภัณฑ์ ค่าบประมาณ ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลของความหลากหลายทั้งสิ้น ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่จะดูแลที่จะปกป้องอย่างไร และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างไร งบประมาณจำนวนไม่น้อยหมดไปในเชิงของเทคนิค ซึ่งยิ่งถ้าเทคนิคมีมากเท่าไร เทคนิคขั้นสูงเท่าไร ไปตรวจวัดน้ำวัดอะไรนี้ประชาชนจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ บางทีก็อาจจะ มีการตั้งศูนย์ข่าวเตือนภัย สมมุติอย่างนี้จะคะ ตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วอาจจะบอก บอกแล้ว ให้ประชาชนเป็นคนเฝ้า แล้วก็บอกว่านั้นคือการมีส่วนร่วม ดิฉันอยากจะเน้นเรื่อง การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ก็อยากจะกราบเรียนถ้างบประมาณส่วนใหญ่ ๑. ก็คือจะไปลง ในด้านเทคนิค การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามถ้ากระทบ กับสิ่งแวดล้อมจะต้องบอกประชาชน จะต้องฟังความเห็นของประชาชนมีงบประมาณ น้อยมากเลย ของสำนักนโยบายและแผน ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ดูแล ก็มีงบประมาณ อยู่ ๖ ล้านบาท เพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านว่า ดิฉันจะมีข้อเสนอแนะ รับผิดชอบต่อจะ อยากจะเสนอแนะว่าให้พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมว่า ต่างจากความร่วมมือ -----



ซึ่งมีเทคนิคที่เตรียมศึกษากันเอาไว้มากมาย อยากจะเสนอให้เป็นเจ้าภาพในการจัดทำ  
กฎหมายการมีส่วนร่วมตามมาตรา ๖๗ ในรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะให้เป็นพื้นฐาน แล้วก็  
กฎหมายแม่บทเลยนะคะ แล้วก็ให้เป็นเจ้าภาพทำกฎหมายทรัพยากรน้ำ กฎหมาย  
ทรัพยากรจัดการชายฝั่ง กฎหมายป่าชุมชน แล้วก็กฎหมายสิ่งแวดล้อมนะคะ จัดตั้ง  
องค์กรอิสระที่จะต้องมาดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗  
ถ้าทำอย่างเข้าใจ ดิฉันคิดว่างบประมาณอาจจะน้อยไป แต่ถ้ายังทำเหมือนกับที่กำหนด  
ไว้ในเอกสารงบประมาณก็คงจะต้องตัดงบประมาณออกเพราะว่าการทำงาน การดูแล  
รักษาทรัพยากรธรรมชาตินะคะ เจตนาดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องให้ประชาชนเข้ามา  
มีส่วนร่วม งบประมาณต้องลงไปสู่ชุมชน สร้างความรู้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับ  
ประชาชนทรัพยากรทั้งหลายถึงจะได้อยู่กับประชาชนแล้วก็ได้รับการดูแล แล้วก็ได้สร้าง  
ความเป็นธรรมให้กับสังคม ขอพระองค์

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ต่อไปคุณทัศนียา  
รัตนเศรษฐ อยู่ไหมครับ ไม่อยู่นะครับ ไม่อยู่ก็เป็นรายการของท่านนริศ ขำนุรักษ์  
อย่าต่อว่าผมอีกนะ นี้คุณเอา ๒ คนนะคุณว่าสลับไปสลับมา คุณบอกเองที่นี้คุณไม่สลับ  
เชิญครับ

นายนริศ ขำนุรักษ์ (พัทลุง) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม นริศ ขำนุรักษ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ผมขออนุญาตได้อภิปราย  
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ โดยผมได้ดูงบประมาณ  
โดยละเอียดแล้วพบว่า มีรูปแบบการจัดงบประมาณครั้งนี้อยู่ ๔ รูปแบบด้วยกันนะครับ  
รูปแบบที่ ๑ ผมพบว่าเป็นการจัดงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามนโยบายเพราะว่า บางส่วนที่เขียน  
ไว้ในนโยบายไม่ปรากฏในงบประมาณ ส่วนหนึ่งที่ไม่อยู่ในนโยบายกลับไปมีในงบประมาณ  
บางเรื่องบางราวเป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็น แต่ว่าจัดงบประมาณให้น้อย และบางเรื่อง  
ที่ไม่จำเป็นเท่าไรแต่ว่าจัดงบประมาณไว้ให้มาก นี่เป็นการจัดงบประมาณไม่เป็นไป  
ตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ ผลก็คือเมื่องบประมาณมีปัญหาจะทำให้มีนโยบายมีปัญหา  
เมื่อนโยบายมีปัญหาการพัฒนา การแก้ปัญหาบ้านเมืองและประชาชนมีปัญหาตามมาครับ

# ๔๑๐

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๑๗๘/๒

ประการถัดมาผมคิดว่าการจัดงบประมาณครั้งนี้เป็นการจัดมีส่วนหนึ่งเป็นการจัดแบบหวังเงินทอง หวังเปอร์เซ็นต์ เรียกรับเปอร์เซ็นต์ ผมตั้งข้อหานะครับ เพราะว่าเขาบอกว่างบประมาณแบบตั้งหวังเงินทอง รับเปอร์เซ็นต์มีอยู่ ๓ ส่วน ๓ แบบ ๑. ซื่อยุทธ์โยปกรณ์ ๒. โครงการที่มีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนเป็นศูนย์ และ ๓. งบในการประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ แบบนี้ครบถ้วนเลยครับ ซื่อยุทธ์โยปกรณ์ ซ่อมใหญ่อากาศยาน ๕๐ ล้านบาท ซื่อเฮลิคอปเตอร์ใหม่ ๒๕๐ ล้านบาท และสนับสนุนการบินอีก ๑๗๕ ล้านบาท รวม ๔๗๕ ล้านบาททว่า ๆ มีเศษนิดหน่อย ท่านประธานครับเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่ ที่จริงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่ง แล้วใช้ในการบินตรวจตราปราบปรามบินในการตรวจการบุกรุกทำลายป่า แต่ว่าใช้งบประมาณมากสิ้นเปลือง แล้วก็ไม่มี ความเชี่ยวชาญต้องจ้างคนอื่นมาเป็นคนขับ ขณะนี้ทั่วโลกเขาไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์ ที่มีคนบินแล้วครับ เขาใช้เฮลิคอปเตอร์ที่ไม่มีคนบินแล้ว แล้วก็สามารถตรวจตราปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ประการสำคัญก็คือ เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ที่มีคนอยู่ เวลาบินตรวจป่ามีการร่วมกันทุจริต คนบินไม่กลางมา ไม่มาร์ค (Mark) ลงมาว่า มีการแผ้วถางตรงไหน แต่ว่าขณะนี้มันมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบไม่มีคนบิน ค่าใช้จ่าย ถูกกว่าลำละเพียงประมาณ ๘๐ ล้านบาท สามารถรายงานผลเข้ามาในห้องปฏิบัติการพบว่าตรงไหนป่าบุกรุกแผ้วถางอย่างไรมีประสิทธิภาพมากกว่า -----

# ๔๑๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๑๗๙/๑

แต่ว่าการซื้อเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบไม่มีคนบินเปอร์เซ็นต์คงน้อยกว่า อันนี้ทราบกันโดยทั่วไป โครงการที่มีความเสี่ยงสูงคือโครงการพระราชดำริที่ท่านวิฑูรย์ นามบุตร ได้กรุณาเรียนแต่ต้นแล้วครับ ในกรมอุทยาน กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรชายฝั่ง ในปีที่แล้ว งบประมาณที่ได้จัดสรรไปยังหน่วยราชการ ส่วนราชการแล้ว เรียกกลับเข้ามาในกองกลางรวมไว้ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แล้วจัดแบ่งกลับไปยังหน่วยงานใหม่ ดึงเข้ามาก่อน แล้วจัดแบ่งไปใหม่ สนับสนุนโครงการพระราชดำริฝ่ายแล้ว แต่ว่ากราบเรียนท่านประธาน ตัวเลขที่ท่านวิฑูรย์ยืนยันคือมีการเรียกกลับเงินกลับมา ๕๐ เปอร์เซ็นต์เป็นจริงครับ ฝ่ายแล้วตัวละ ๕,๐๐๐ บาท กว้างขนาดแค่ว่า ๒ ศอก ๓ ศอก ๔ ศอกเท่านั้นเอง ปิดทางน้ำในป่าเพื่อกั้นน้ำให้ไหลป่าเข้าริมตลิ่งเพื่อที่จะให้น้ำท่วมตลิ่งแล้วก็จะเกิดต้นไม้ใหม่ขึ้นมา ทูจวิตกันอย่างมโหฬาร เรียกกลับเงินถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ผมคิดว่ารัฐมนตรีเข้าไปใหม่ คงไม่ทราบหรอกครับ แต่ผมเชื่อว่าปลัดกระทรวงและอธิบดี ๓ กรมที่เกี่ยวข้องทราบแน่ ผมจึงอยากเรียกร้องให้รัฐมนตรีได้ตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้โดยเร็ว เพราะว่าทูจวิตโครงการพระราชดำริ ขณะนี้ ๑,๐๐๐ ล้านบาทเต็มพื้นที่ แล้วถึงงบประมาณใหม่ก็มีอีก ผมคิดว่าถ้ารัฐมนตรีไม่ทำไฟนี้จะลามมาถึงรัฐมนตรีได้ งบประมาณสัมพันธ์ เขาบอกว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมาเป็นยุคทองของคนทำเรื่องประชาสัมพันธ์ เพราะว่า เป็นงบที่ตรวจสอบยากจึงมีการทูจวิตกันสูง

เรื่องที่ ๓ เป็นการจัดงบประมาณแบบเอาใจเจ้านาย สวามีภักดี ฝ่ายการเมือง มีกรมทรัพยากรน้ำตั้งค่าก่อสร้างแหล่งน้ำไว้ทั้งหมด ๙ แห่งด้วยกัน ในงบประมาณประจำปีนี้ เล่มที่ ๓ นั้นะครับ ๙ แห่งทั้งหมดทั้งประเทศนะครับ ท่านประธาน ทำที่กาญจนบุรี ลำปาง นครสวรรค์ จังหวัดละ ๑ แห่ง ทำที่ราชบุรี ๒ แห่ง ทำที่สุโขทัย ๔ แห่ง ใน ๙ แห่งทั้งประเทศจัดให้ที่สุโขทัยบ้านรัฐมนตรี ๔ แห่ง ทั้งหมด ใช้งบประมาณไปสำหรับบ้านรัฐมนตรีเพื่อจัดก่อสร้างแหล่งน้ำไป ๒๖ เปอร์เซ็นต์ อีก ๗๔ เปอร์เซ็นต์ แบ่งกัน ๗๕ จังหวัด จังหวัดอื่นได้เพียงจังหวัดละ ๑ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับ บ้านรัฐมนตรีได้ไป ๒๖ เปอร์เซ็นต์ เราเจ็บปวดกับการจัดงบประมาณแบบนี้มามากแล้วครับ เราเจ็บปวดที่จัดแถวเสียงรายนมาก่อน วันนี้นัรัฐมนตรียังไม่รับรู้ความรู้สึกพวกเรา

# ๔๑๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๑๗๙/๒

เรื่องถัดมาเป็นการจัดงบประมาณแบบล้าหลัง ไม่ก้าวหน้า ไม่เห็นอนาคต  
ไม่ใช่โครงการพระราชดำริเป็นธงนำ โครงการพระราชดำริไม่ว่าจะเป็นปักษ์น้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่  
ฝายแม่ว สวนป่า โครงการสวนรวบรวมพันธุ์กรรมไม้ดอก ไม้ประดับ โครงการหลวง  
โครงการเกษตรที่หลวง ฟาร์มตัวอย่าง ผมพูดถึงโครงการพระราชดำริหลายครั้ง  
ก่อนผมมาเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการอยู่ในโครงการพระราชดำริ เห็นคุณค่าโครงการนี้  
แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ใช้โครงการพระราชดำริเป็นธงนำ และโครงการปลูกป่าถาวร  
เฉลิมพระเกียรติที่เริ่มต้นโครงการตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวน ๑ ต่อเนื่องมา

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) :      หมดเวลาพอดีครับ  
แปรญัตติเอา แล้วก็ค่อยพูดวันแปรญัตติ

นายนิศ ขำนุรักษ์ (พัทลุง) :      ครับ ผมจะสรุปเลยนะครับ ตั้งแต่สมัยชวน ๑ มา  
มาหยุดในรัฐบาลทักษิณ แล้วรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ก็ไม่มีโครงการปลูกป่าถาวร  
เฉลิมพระเกียรติ แล้วก็จนมาถึงรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่อย่างใด การจะแก้ไข  
การจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณในชั้นกรรมาธิการ ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์  
ต่อประเทศชาติบ้านเมืองครับ กราบขอขอบคุณท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) :      เห็นด้วยครับ ต่อไป  
เชิญคุณนพคุณ รัฐผไท

นายนพคุณ รัฐผไท (เชียงใหม่) :      กราบเรียนท่านประธานสภา  
ที่เคารพ กระผม นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่  
พรรคพลังประชาชน ท่านประธานครับ ผมขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ  
ปี ๒๕๕๒ ที่กำลังพิจารณาอยู่ในวันนี้ -----

## ๔๑๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๑๘๐/๑

เนื่องจากเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ถ้าหากผ่านสภาแล้ว ก็จะสามารถอำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งประเทศได้เป็นอย่างดี ผมก็ใคร่ขออนุญาตให้ข้อสังเกตโครงการที่เป็นประโยชน์ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ คือโครงการงบจังหวัด ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาทให้แก่จังหวัดทั่วประเทศ ถึงแม้ว่าเราจะคุ้นเคยกับระบบงบประมาณผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งถือปฏิบัติตามแต่เนื่องจากงบก้อนนี้ได้จัดตามภาคบังคับของกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘ ที่ให้การบริหรงานงบจังหวัดนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทาง เพราะฉะนั้นทุกจังหวัดจะต้องนำยุทธศาสตร์ทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของประชาชน แผนพัฒนาจังหวัดนั้นได้ส่งผลหรือมีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยกระทรวงมหาดไทยได้พยายามที่จะให้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาจังหวัด แต่ด้วยเหตุที่รัฐบาลในขณะนั้นไม่ได้สนับสนุนอย่างจริงจัง ก็ทำให้แผนพัฒนาจังหวัดตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ นั้นเป็นเศษกระดาษมาจนกระทั่งทุกวันนี้ บางจังหวัดถึงกับปลอมเอาแผนพัฒนาจังหวัดเอาหน้าปกฉีกทิ้งแล้วก็ปะหน้าใหม่ซะครับ เนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง

อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาของจังหวัดนั้น ประสบความล้มเหลว ผมอาจจะกล่าวได้ว่าระบบราชการบริหารส่วนภูมิภาคของประเทศนั้นซึ่งมีมา ๑๐๐ กว่าปีนั้นล้มเหลว ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงซะครับ แต่มีใช้ล้มเหลวโดยที่ผมออกจากราชการมาแล้วผมไปต่อว่าพรรคพวกที่รับราชการอยู่ว่าไม่มีความรู้ความสามารถ ความจริงข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนั้น ซึ่งทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากระบบของราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั้นไม่เอื้ออำนวยต่อการแก้ปัญหาของประชาชน เราจะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาจังหวัดนั้นไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทำแผนมาไม่ว่าจะปีหนึ่งหรือแผน ๕ ปีก็ตาม ไม่มีรัฐบาลใดที่จะให้ความสำคัญเลย ในปีนี้รู้สึกว่ดีใจที่รัฐบาลท่านสมัคร สุนทรเวช ได้ให้ความสำคัญ ถึงแม้ว่างบประมาณนั้นบางท่านจะตำหนิว่าจัดให้น้อยไป แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าจังหวัดได้นำเอาไปปฏิบัติตามที่หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผมก็เชื่อว่ก็สามารถ

# ๔๑๔

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๑๘๐/๒

ที่จะแก้ปัญหาความล้มเหลวนั้นได้ ทำไมผมถึงบอกว่าล้มเหลวนะครับ เวลานั้นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไปเยี่ยมหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ก็จะได้รับของขาว มากมายนะครับ เปิดมาก็จะเป็นเรื่องของการขอโครงการ เปิดมาก็จะเป็นเรื่องการแข่งขัน ความเดือดร้อนของราษฎร มีนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดมาตั้งเป็นร้อย ๆ ปี แต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของประชาชนได้ นับวันปัญหานั้นก็จะมากขึ้น ๆ แต่โครงการนี้ ก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาขึ้น มีเครื่องมือ มีกลไก แล้วที่สำคัญก็มีงบประมาณ ผมใคร่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทำ แผนยุทธศาสตร์แล้วก็การทำแผนพัฒนาจังหวัดว่า จะทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหา ของประชาชนได้ ถ้าเราประเมินผลว่าถ้าจังหวัดนี้มีประสิทธิภาพสามารถได้ผล ก็ดูได้จากปัญหาของประชาชนจะต้องลดน้อยลง ๆ นะครับ อันนี้ก็อยากจะให้แผนพัฒนา จังหวัดกับยุทธศาสตร์จังหวัดนั้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับ ไม่ว่าจะเป็แผนพัฒนา จังหวัดปฏิบัติการ ๑ ปีหรือ ๕ ปี หรือยุทธศาสตร์จะกำหนดอย่างไรก็ตาม ผมขอให้ องค์กรเอกชน ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ประเด็นที่ ๒ เรื่องที่ผมอยากจะขอให้ข้อคิดเห็นก็คือ โครงการเอสเอ็มแอล ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็ได้จัดสรรให้แก่หมู่บ้าน ๘๗,๐๐๐ หมู่บ้าน ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้เป็นโครงการที่บางท่านก็ตำหนิว่าจัดสรรงบประมาณให้น้อย -----

## ๔๑๕

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๑๘๑/๑

แต่ความจริงการจัดสรรงบประมาณมาน้อยนั้นไม่สำคัญเลย สำคัญอยู่ที่ว่าแนวความคิดของท่าน พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในอดีตนั้นมีความคิดที่สำคัญกว่าเม็ดเงินที่จัดลงไป นั่นคือสร้างเป็นโรงเรียนสอนประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน เนื่องจากโครงการนี้หัวใจอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน โครงการที่จะคิดขึ้นมาได้ในหมู่บ้านนั้นจะต้องมีการมาประชุมร่วมกันถึง ๗๕ เปอร์เซ็นต์ถึงจะมีการคัดกรองโครงการ แล้วก็ลักษณะโครงการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับและการบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเอสเอ็มแอล ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านเอสเอ็มแอลจะมีประมาณ ๕ คน ๑๐ คน ๑๕ คนแล้วแต่ขนาดจำนวนประชากร อันนี้เป็นคุณค่าอันสำคัญมหาศาลที่ทำให้โครงการเอสเอ็มแอลนั้นยังประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตในเรื่องของความคิดของประชาชนในการที่อยากจะมีส่วนร่วม เพราะว่าประชาชนนั้นรับผิดชอบหมด ตั้งแต่การคิดโครงการ การบริหารโครงการ การควบคุมโครงการ แล้วก็การรายงานผลนั้นประชาชนจะต้องรับผิดชอบหมด ผมก็ใคร่อยากจะขอเสนอแนะโครงการนี้ว่ารัฐบาลควรที่จะให้ความเป็นอิสระให้แก่ชุมชนในหมู่บ้านให้เขาคิดเอง นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือส่วนราชการกำหนด ผู้ใหญ่บ้านไม่ควรที่จะเข้าไปแทรกแซงความคิดในการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาตนเองของประชาชนในหมู่บ้าน

ประการสุดท้าย ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตคือคำตอบแทนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของราชการ เป็นตัวแทนของประชาชนที่เขาเลือกขึ้นมา นั้นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีภาระที่หนักหน่วงรับใช้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมก็รับใช้ในเรื่องของการเกณฑ์ทหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รับใช้ในเรื่องของการสำรวจ การพัฒนาอาชีพต่าง ๆ กระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ต้องพูดถึง สำนักนายกรัฐมนตรีก็รับใช้ในเรื่องของการสำรวจ ก็จะสามารถสรุปได้ว่าทุกกระทรวงใช้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมด แต่กำนันมีเงินเดือนแค่ ๕,๐๐๐ บาท ผู้ใหญ่บ้านมี ๓,๐๐๐ บาท ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์สาธารณสุขกำนันนั้นมีเพียง ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งคิดแล้วอัตราส่วนน้อยกว่ารายได้ต่อวันของแรงงาน ผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานให้ฝากปัญหานี้ไปถึงกับท่านรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านกรุณา

# ๔๖๖

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๑๘๑/๒

ให้เป็นกำลังใจอยู่ที่นี้ว่าขอให้เห็นใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีภารกิจอันใหญ่หลวง ลำพียงนายอำเภอ  
ดูแลทั้งอำเภอมันไม่สำเร็จหรือครับ ผมเป็นมาเกือบ ๑๐ กว่าปี ถ้าไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ช่วยงานของราชการทุกกระทรวงไม่สามารถจะทำงานสำเร็จได้ ก็ขอกราบขอบพระคุณ  
อีกครั้งหนึ่งครับ ขอขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญคุณสมบัติ ยะสินธุ์

นายสมบัติ ยะสินธุ์ (แม่ฮ่องสอน) : กราบเรียนท่านประธาน กระผม สมบัติ  
ยะสินธุ์ ส.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน พรรคประชาธิปัตย์ วันนี้เราได้พิจารณางบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ ผมก็ได้อ่านคำแถลงประกอบงบประมาณ สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุด  
ในการที่จะอภิปรายวันนี้คือการที่พี่น้องเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ ผมมาดูแลว่าปัญหา  
ประเทศไทยเราทุกจังหวัดมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ ประเด็นนี้ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงมาก  
แต่ว่าเป็นปัญหาของระดับประเทศ ผมมาเปิดดูในยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ  
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ ผมไปเปิดดูแผนงานที่ ๑๕  
แผนงานวางระบบการถือครองและแนวทางกำหนดเขตที่ดินมีงบประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ผมเห็นงบประมาณนี้ผมก็ดีใจแทนเกษตรกรว่าเรามีงบประมาณที่จะช่วยเหลือเกษตรกร  
ช่วยเหลือคนที่ไม่มืที่ทำกิน ผมก็ลงไปดูรายละเอียดดีกว่ามันอยู่ตรงไหน ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ผมไปดูที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามไปดูว่าอยู่ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินมีงบประมาณอยู่  
๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท เป้าหมายที่ปี ๒๕๕๒ มีอยู่ ๑๖๕,๐๐๐ ราย ปีที่ผ่านมาปี ๒๕๕๑  
ตั้งเป้าไว้อยู่ที่ -----



# ๔๑๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรνούช ๑๘๒/๑

๑๗๘,๐๐๐ ราย ปัจจุบันทำได้อยู่ ๘๘,๖๓๖ ราย ผมคิดดูแล้วนะครับว่า ถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังทำและมีนโยบายแบบนี้อีก ผมคิดว่าอีกก็สิบปีเกษตรกรถึงจะได้รับเอกสารสิทธิตรงนี้ผมก็มานึกในใจอยู่ว่าทุกครั้งที่ตั้งงบประมาณยุทธศาสตร์ของประเทศชาติมันต้องทำจริง ๆ จัง ๆ นะครับ ผมก็ยังนึกในใจว่ามันจะอยู่กระทรวงอื่นหรือเปล่า ผมลองตามไปดูจริง ๆ แล้วปัญหาของประเทศชาติเรานี้ปัญหาเรื่องป่า ปัญหาหลักจริง ๆ ผมไปดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกนะครับ ที่เป็นปัญหาคือกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผมไปดูแล้วไม่มีงบประมาณเกี่ยวกับการสำรวจแนวเขตป่าเลยนะครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานทราบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเคส (Case) ตัวอย่างที่ดีที่สุดที่จะเป็นตัวอย่างสำหรับการที่จะเป็นโมเดล (Model) ที่สำรวจหรือว่าเป็นแม่แบบที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้แล้วก็ที่ดินนะครับ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านก็อยู่ในเขตป่า ถนน แหล่งน้ำ ที่ทำกิน กรมอุทยานประกาศครอบคลุมแล้วครับ ทั้ง ๆ ที่หมู่บ้านเกิดก่อน อุทยานเพิ่งประกาศไม่กี่ปี ตรงนี้ผมว่าการจับกุมอีกนะครับ ที่มีปัญหาหนักก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอใจใครหรือมีการก่อกวนแก่งใครก็สามารถจับได้ เพราะว่าไม่มีเอกสารสิทธิ สามารถทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจับกุม ขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองอีก นั่นคือปัญหาไม่ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือหลายจังหวัดที่มีปัญหาเหมือนกัน ผมมีแนวทางที่จะ ผมคิดว่าเราเอาความจริงมาพูดกัน ผมคิดว่ารัฐมนตรีน่าจะตั้งงบประมาณในการสำรวจป่าอย่างจริง ๆ จัง ๆ เลยครับว่าช่วงนี้เอาภาพถ่ายอากาศมาดูเลยว่าป่าตรงนี้มีอยู่จริงแล้ว เขตที่ไม่มีป่าแล้วนี่ คือว่าหมดสภาพป่าแล้ว ต้องทำเป็นแผนผัง ทำเป็นภาพถ่ายอากาศ แล้วก็วิธีการนำเสนอหรือว่าวิธีการดำเนินการผมคิดว่าให้กรมป่าไม้ร่วมกับปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำเป็นแนวเลยครับว่าทำงบประมาณจ้างเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงทำแนวว่าตรงนี้เขตป่าต่อไปไม่ให้รุกแล้วนะครับ เพื่อที่ให้เป็นสัญญาประชาคม เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ป่าถูกรุกราน เกษตรกรก็ไม่โดนจับ ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล้าทำ แล้วนำเสนอให้สภา อันไหนที่ควรแก้เป็นกฎหมายเราก็ต้องแก้ อันไหนที่จะเสนอ ครม. ที่ยกมติ ครม. เราก็ต้องทำเสนอนะครับ ผมเชื่อมั่นว่าสภาผู้แทนราษฎรทุกจังหวัดมีปัญหาเหมือนกันหมด

## ๔๑๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรนุช ๑๘๒/๒

ถ้านำเสนอ ถ้าเรามีงบประมาณที่จะไปสำรวจตรงนี้แล้วนำเสนอ ผมคิดว่าทุกท่านคงไม่ปฏิเสธ ผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าวิธีการที่กรมป่าไม้ต้องสำรวจเสร็จนี้แล้วประกาศยกเลิกเขตป่า พอกรมป่าไม้ยกเลิกเขตป่าแล้วนี้ก็สามารถที่จะยกให้กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ส.ป.ก. ให้ออกเอกสารสิทธิให้เกษตรกรได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีการทำอย่างจริงจังที่จะทำให้เกษตรกรมีเอกสารสิทธิ ผมฝากท่านรัฐบาล กรมมาธิการที่เราจะตั้งช่วยจัดงบประมาณสำรวจนี้แล้วก็เสนอทางรัฐบาลให้แก้ไขนะครับ เพื่อว่าปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ แล้วก็โดนถูกจับของเกษตรกรจะหมดลงไปครับ ผมแวะนิดหนึ่งนะครับ เรื่องกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง คชก. ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุมัติมาทั้ง ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ ๓๐๐ ล้านบาท แบ่งกันแล้วได้ประมาณจังหวัดละ ๔๕ ล้านบาท -----

# ๔๑๙

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๑๘๓/๑

ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าเงินไม่พอ เกษตรกรคิดว่า ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ดำเนินการอะไรเขาก็สามารถที่จะประท้วง อาทิตยหน้าผมเกรงว่า จะมีปัญหาอีก ขอบพระคุณท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ ต่อไปคุณเกรียงศักดิ์ ฝ่ายสีงาม

นายเกรียงศักดิ์ ฝ่ายสีงาม (อุดรธานี) : กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เคารพ ผม นายเกรียงศักดิ์ ฝ่ายสีงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต ๔ พรรคพลังประชาชน ผมขออนุญาตกราบเรียนแสดงความคิดเห็นในการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒ เนื่องจากว่ามีสมาชิกหลายท่านที่อภิปรายและให้ข้อมูลในกระทวงต่าง ๆ ซึ่งผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า ผมเกิดมาจากกระทวงศึกษาธิการ เกิดมากับครูบาอาจารย์ แล้วก็อยู่กับเด็กนักเรียน จึงขออนุญาตกราบเรียนว่างบประมาณ ของกระทวงศึกษาธิการ จำนวน ๓ แสนกว่าล้านบาท ถ้าเรามองในงบประมาณส่วนนี้ บางท่านอาจจะมองว่ามีส่วนเป็นจำนวนมาก แต่ที่จริงแล้วงบประมาณส่วนนี้ เป็นงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างเท่านั้นนะครับ ถ้าเราสรุปแล้ว เป็นงบประมาณที่เหลือบริหารจัดการแค่ ๖ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาไทย กระทวงศึกษาธิการถือว่าเป็นกระทวงที่ พัฒนาคน คนสร้างชาติ แต่ได้รับงบประมาณเพียง ๖ เปอร์เซ็นต์ แต่มีนโยบายที่เป็นที่ ชื่นใจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เรียนฟรี ๑๔ ปี ซึ่งมีจำนวนนักเรียน ๑๒ ล้านคน รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส แต่เป็นที่น่าเห็นใจของ ครูบาอาจารย์ว่ารายได้น้อยไม่มีเบี้ยเลี้ยง ไม่มีเงินล่วงเวลา การทำงานของครูบาอาจารย์ จะไปในทางอุทิศตนเสียสละเพื่อส่วนรวม ฉะนั้นจึงอยากฝากกราบเรียนท่านประธาน ผ่านไปยังรัฐบาล ท่านรัฐมนตรีช่วยพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา บุคลากรทางการศึกษาครู อาจารย์ ให้มีรายได้ที่สูงขึ้นสมกับเป็นวิชาชีพพิเศษให้เงิน วิทยฐานะ ซึ่งตอนนี้ขอกราบเรียนว่าเงินวิทยฐานะของครูบาอาจารย์ซึ่งรอดตกเบิก

# ๔๒๐

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๑๘๓/๒

ก็ฝากกราบเรียนไปยังรัฐบาลช่วยพิจารณาเพื่อให้พี่น้องครูบาอาจารย์ได้มีขวัญกำลังใจ  
แล้วก็พิจารณาเบี้ยเลี้ยงภัย เบี้ยกันดารสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเลี้ยงภัย  
อันตราย เช่น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะพี่น้องครูบาอาจารย์ที่อยู่ในภาคอีสาน  
จะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนก็ห่างไกลลำบาก บุคลากรก็ขาดแคลน -----

- ๑๘๔/๑

## ๔๒๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๘๔/๑

บางโรงเรียนมีนักเรียนครบชั้น ป. ๑ ถึง ป. ๖ แต่มีครู ๒ คน การบริหารจัดการจึงเป็นปัญหา และอุปสรรค ฉะนั้นก็อยากฝากทางรัฐมนตรีช่วยพิจารณาค่าวิทยฐานะ พิจารณา ค่าล่วงเวลาสำหรับครูบาอาจารย์เพื่อพัฒนาการศึกษา แล้วก็เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ของชาติที่จะทำงานเป็นพลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป แล้วพี่น้องครูบาอาจารย์ ก็คงจะฝากความหวังไว้กับทางรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาจัดสรร งบประมาณ เนื่องจากพี่น้องครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะพี่น้องครูบาอาจารย์ในภาคอีสาน ที่จังหวัดอุดรธานีของผมก็ร้องเรียนมาว่าอยากให้ทางรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาเงินค่าวิทยฐานะ แล้วก็ช่วยให้มีเบี้ยเลี้ยงในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย เพราะว่า คณะกรรมการสถานศึกษาก็มาจากบุคคลในท้องถิ่นซึ่งช่วยในการศึกษาครับ ฉะนั้น ก็ขออนุญาตกราบเรียนสำหรับเรื่องการศึกษา ต่อไปก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องการพัฒนา ถนนหนทางการคมนาคม ซึ่งทางหลวงแผ่นดินตรงที่จังหวัดอุดรธานีจากอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ไปถึงอำเภอหนองวัวซอ ตอนนี่ยังไม่เป็น ๔ เลนจากอุดรธานีไปถึง หนองบัวลำภูอยู่ ๑๐ กิโลเมตร ก็ฝากกราบเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยพิจารณา งบประมาณตรงนี้ลงไปยังพี่น้องประชาชนซึ่งได้ใช้ประโยชน์ทั้งจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย ตลอดจนถึงพี่น้องซึ่งเดินทางมาจากภาคเหนือ สำหรับแหล่งน้ำ ในจังหวัดอุดรธานีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมีเขื่อนห้วยหลวงเราทราบดีว่าพี่น้อง ทางภาคอีสานมีความจำเป็นเดือดร้อนในเรื่องน้ำ ในเรื่องแหล่งน้ำ เพราะว่ากายภาพของ ภาคอีสานเหมือนกันกระเพาะไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้ น้ำ ๗ แสนล้านลูกบาศก์เมตร เราไม่มีแหล่งกักเก็บ ฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องและกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแล เพื่อพี่น้องภาคเกษตรจะได้มีความอุดมสมบูรณ์ในการทำไร่นาสวน สิ่งหนึ่งที่อยากฝาก ท่านประธานเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร ผมอยากกราบเรียนไปยังท่านนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยดูแลราคาอ้อย พี่น้องเกษตรกรขอตันละ ๑,๒๐๐ บาท ราคามันสำปะหลังบอกทาง ตัวแทนผ่านมายังสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าขอ กิโลกรัมละ ๓ บาท ราคายางพารา ขอ กิโลกรัมละ ๑๑๐ บาท และราคาข้าวซึ่งเป็นราคาที่ประกันแล้วตันละ ๑๔,๐๐๐ บาท

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : หมดเวลานานแล้ว

## ๔๒๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๘๔/๒

นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม (อุตรธานี) : ก็ขออนุญาตกราบเรียนผ่านไปยัง  
เนื่องจากว่าตอนนี้ก็ติดแล้ว แต่ว่าพี่น้องทางบ้านก็คงจะฟังอยู่ ก็ขอกราบขอบพระคุณ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ที่อุตรธานีเขาฟังอยู่ตอนนี้

นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม (อุตรธานี) : ก็ขอขอบคุณในสิ่งที่ได้นำความเดือดร้อน  
ของพี่น้องประชาชนมากราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี  
ขอกราบขอบพระคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เชิญคุณสมัคร มาฉิมครับ

- ๑๘๕/๑

## ๔๒๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๑๘๕/๑

นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานที่เคารพครับ โดยปกติแล้วผมจะไม่อภิปรายกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดแต่ครั้งนี้ ผมจำเป็นที่จะต้องกล่าวหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อท่านประธานและพี่น้องประชาชน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : อภิปรายไม่ไว้วางใจจะไป แล้วครับ ตอนนี้อาเรื่องงบประมาณครับ

นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก) : การกล่าวหาครั้งนี้ของกระผมท่านประธาน ที่เคารพครับ กล่าวหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ไม่ใช่ไว้วางใจ เพราะผมเพิ่งทราบ ข้อเท็จจริงว่าท่านจัดงบประมาณโดยไม่เป็นธรรม ไม่มีธรรมาภิบาลในการจัด งบประมาณแผ่นดินในครั้งนี้เลยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านจัดสรรงบประมาณเห็นแก่ตัวและพวกพ้องเป็นอย่างมากยิ่ง ผมยกตัวอย่าง ท่านประธานที่เคารพครับ จังหวัดสุโขทัยเอาเฉพาะกรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดสุโขทัย เป็นบ้านของท่านรัฐมนตรีอนงค์วรรณ และ ส.ส. อารยะ ชุมดวง ได้รับการจัดสรร งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงรวมทั้งผูกพันด้วยที่ท่านชอนไว้ทั้งหมด ๕๕๙ ล้านบาท จังหวัดนครสวรรค์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พันตำรวจโท บรรยนิ และ พันตำรวจตรี นุกูล ส.ส. นครสวรรค์ มี ๒ โครงการครับ ๓๖๐ ล้านบาท จังหวัดราชบุรี ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ อีกคนหนึ่งก็คือท่านมานิตได้รับทั้งหมด ๖ โครงการ ๑๙๕.๘๗ ล้านบาท ท่านประธานที่เคารพครับลงทุนทั้งสิ้น ๑,๕๙๔ ล้านบาท เฉพาะที่ ๓ จังหวัดที่ท่านจัดสรรไป ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท รวมผูกพัน ไม่เป็นธรรม อย่างยิ่งเลยกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชน แบบนี้สำหรับ ๗๓ จังหวัดที่เหลือ ท่านประธานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นผมจึงขอ กล่าวหาท่านประธาน กล่าวหาท่านรัฐมนตรีว่าจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรม เห็นแก่ พวกพ้องและไม่มีธรรมาภิบาลเป็นอย่างมากยิ่งต่อท่านประธานและพี่น้องประชาชน ท่านประธานที่เคารพครับ ในเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมจำเป็นที่จะต้องสะสางเรื่องนี้ที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไป ถ้าไม่มีการ

# ๔๒๔

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๑๘๕/๒

เปลี่ยนแปลงแก้ไขและจัดการงบประมาณอย่างเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องคนไทย  
ทั้งประเทศ ในเรื่องหนึ่งก็คือรัฐบาลไม่ใส่ใจเลยครับที่จะไปดูแลและบริหารจัดการ  
ทรัพยากรที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน  
ต่อประเทศ ท่านกลับเสมือนหนึ่งว่าทำงานไปวันหนึ่ง ๆ ชาติยุทธศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง  
ในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน ที่ดินในปัจจุบันครับท่านประธานมากที่สุดก็คือ  
กรมป่าไม้ แล้วก็อุทยาน เขตอนุรักษ์ ขอได้ไหมครับว่ารัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีเร่งรัด  
กำกับและดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการจัดระบบเขตที่ดินให้ชัดเจน อันไหนเป็นเขตป่า  
คือกันไว้ทั้งหมดเลย ทำการรีเชพ (Reshape) ที่ดินทั้งหมดทั้งประเทศและใช้มาตรฐาน  
ในส่วนของมาตราส่วนอันเดียวกัน เพื่อระงับและป้องกันปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง  
รัฐกับประชาชน ตอนนี้อาจจะถามความคืบหน้าท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่า  
ท่านได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เพราะถ้าเกิดว่าแนวเขตที่ดินระหว่างเขตป่ากับเขตที่  
ประชาชนได้ครอบครองทำกิน มีความชัดเจนทั้งประเทศ ท่านประธานครับเชื่อเหลือเกิน  
ว่าปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนจะไม่มี-----



## ๔๒๕

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๑๘๖/๑

ปัญหาในการวิ่งเต้นคดี ปัญหาในการรับสินบาทคาดสินบนต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่บางคน จะไม่มี และประชาชนจะได้รับผลประโยชน์และหลังจากนั้นครับ เนื่องจากว่าเวลาจำกัด ครับท่านประธาน ผากท่านประธานเป็นหัวข้อสำคัญ ๆ เพื่อให้รัฐบาลได้นำไปพิจารณา ในการที่จะนำมาสะสางปัญหาที่ดินทำกินก็คือ ในปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐยังบริหารจัดการที่ดินอย่างไม่เอกภาพเลย มีหลายหน่วยซ้ำซ้อนไม่ลงรอยกัน แล้วก็มีปัญหาขัดแย้ง กันอยู่แม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐเอง

๒. ก็คือทรัพยากรที่ดิน ที่ดินเสื่อมโทรมมีการใช้ผิดประเภท ขาดมาตรฐาน มาตรการทางด้านกฎหมายในการจำกัดการถือครองที่ดินซึ่งเรื่องนี้ผมจะไม่อภิปรายในชั้น แปรญัตติอีกครั้งหนึ่ง ขาดมาตรการในด้านภาษีในการที่จะทำให้การถือครองที่ดินให้เกิด ความเป็นธรรมและกระจายการถือครองให้ทั่วถึงและยุติธรรมอย่างแท้จริง มีผู้ที่ยังไร้ที่ดิน ทำกินและมีที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยอีกมากที่ขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงที่ทำกิน มีที่หัวไร่ปลายนาที่ยังขาดการบริหารจัดการอย่างมียุทธศาสตร์

สุดท้ายครับท่านประธาน ก็คือเรายังไม่มีระบบในการถือเอกสารสิทธิ ทั้งประเทศให้เป็นระบบอันเดียวกันให้เกิดความชัดเจน ผมยกตัวอย่าง อย่างเช่น เขตที่อยู่ใน เขตป่าไม่ว่าจะเป็น ส.ป.ก. ส.ท.ก. ภ.บ.ท. เยอะแยะไปหมด ประชาชนสับสน อันที่ ๒ ก็คือเขตที่มีกรรมสิทธิ์แต่ไม่มีเงื่อนไข อย่างเช่น อยู่ในเขตสหกรณ์นิคมต่าง ๆ ส่วนเขตที่เป็นเอกสารสิทธิโดยบริบูรณ์ก็คือกรรมสิทธิ์ที่เป็นโฉนดนั้นยังมีอยู่ แต่ว่ายังขาดการบริหาร จัดการอย่างบูรณาการ เพราะฉะนั้นเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้จะบรรลุผลได้ แล้วก็จะเดินไปสู่ การแก้ไขและการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมจะต้องเป็นวาระแห่งชาติ และขอเรียกร้อง ให้ท่านรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีวางยุทธศาสตร์เรื่องนี้ให้เป็นวาระ แห่งชาติจริง ๆ เพื่อเดินไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเป็นธรรม ขอบพระคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ต่อไป คุณประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย เชิญครับ

นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย (สมุทราการ) : กราบเรียนท่านประธาน สภาที่เคารพครับ กระผม นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

# ๔๒๖

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๑๘๖/๒

จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตกราบขอโทษครับ ผมได้ขอเวลาไว้ ๑๐ นาที โดยสัดส่วนของผู้อภิปรายจากพรรคพลังประชาชน น่าจะได้ตรงนั้น

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ๑๐ นาทีครับ

นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย (สมุทรปราการ) : ขอบพระคุณมากครับ ท่านประธาน วันนี้เรื่องของการจัดงบประมาณรายจ่าย กระผมคิดว่าโดยสัดส่วนที่จัดมาเนี่ย ดูหลาย ๆ หัวข้อแล้วก็เข้าไปในทิศทางที่ดีครับ อย่างเช่น ให้งบสูงสุดเกี่ยวกับด้านการศึกษา ๓ แสนกว่าล้านบาทเนี่ยผมคิดว่าก็ดีมาก แต่ว่าสัดส่วนหลาย ๆ สัดส่วนกระผมคิดว่าไม่ค่อยจะถูกต้อง อย่างไม่รู้แล้วแต่กระผมดูงบประมาณในก้อนใหญ่ ๆ นี้อยากจะกราบเรียนว่าวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิถีคิดดีใหม่ครับว่าที่เราควรจะจัดงบประมาณของเรานี้ ยิ่งเข้าสู่ชีวิตเลยครับ ไม่ใช่ยิ่งไปที่วัตถุ ยิ่งไปที่การก่อสร้าง อินฟราสตรัคเจอร์ (Infrastructure) ทั้งหลายมากมาย แต่ยิ่งไปที่ชีวิตสักส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่อยู่สัก ๑๕ เปอร์เซ็นต์ อย่างเช่น ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตวันนี้เรามีการศึกษาเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว ๔-๕ ปีแล้วว่าจะมีการยิงเม็ดเงินให้เข้าสู่ผู้สูงอายุครับ ต่อไปคนไทย ๖๐ ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย มี ๒ เงื่อนไขก็พอครับ งบประมาณที่เคยผลักดันสู่ท้องถิ่นครับ คือเป็นงบประมาณจากส่วนกลางที่เคยช่วยเหลือผู้สูงอายุ ๔ แสนคน จาก ๖ ล้านคน ช่วยไปคนละ ๓๐๐ บาท เมื่อก่อนใช้ปีหนึ่งประมาณ ๑,๔๔๐ ล้านบาท วันหนึ่งงบประมาณต่าง ๆ เหล่านี้ได้โอนไปสู่ท้องถิ่น และท้องถิ่นก็จะได้ใช้งบประมาณพวกนี้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองในระดับท้องถิ่นด้วย ตรงนี้กระผมเห็นว่าไม่สมควร วันนี้พี่น้องที่เป็นผู้แทนหลายท่านครับ อย่างท่าน อำนวย คลังผา วันนี้เราได้ศึกษากัน ท่านนั่งอยู่ข้าง ๆ ผมครับ ท่านก็เห็นด้วยครับควรจะมีการจัดงบประมาณเข้าสู่ชีวิตจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ ไม่ใช่จัดเข้าไปแค่ ๓๐๐ บาท ๕๐๐ บาท วันนี้ช่วยผู้สูงอายุเดือนละ ๕๐๐ บาท แต่ไม่ได้ทุกคน กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้แนวการศึกษาของเราเนี่ยควรจะมีการยิงเม็ดเงินจำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ บาทเข้าสู่ผู้สูงอายุเลย -----

# ๔๒๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๑๘๗/๑

โดยมีเหตุผล ๑๒ หลักการ ๔ ภาค ซึ่งผมได้เคยกล่าวมาแล้วช่วงที่มีการแถลงนโยบาย และเรื่องนี้จะต้องมีการพูดคุยและมีการศึกษากัน จะต้องใช้เวลา กระทบคิดว่าถ้าพูดคุยเรื่องนี้ให้เข้าใจใช้เวลา ๕-๗ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นวันหนึ่งงบประมาณในส่วนของผู้สูงอายุ แล้วไม่ต้องไปจำกัดนะครับว่าผู้สูงอายุจะต้องเป็นคนยากจน ยากไร้ มิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหาว่าจะเกิดผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่ใช่ยากจน แล้วก็จะเกิดความไม่คอยจะถูกต้องขึ้นมาทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งงบประมาณท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. สามารถจัดงบประมาณนี้เข้าสู่ผู้สูงอายุได้ และผมต้องขอขอบคุณที่ว่าทาง อบต. เทศบาล และ อบจ. ในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ที่ได้จัดเงินสนับสนุนส่วนนี้เข้าไปเติมในงบประมาณส่วนกลาง แต่อย่างไรก็ตามแต่ตรงนี้เป็น แคโมเดล เป็นบททดสอบ แต่ว่ายังมีการห้ามไม่ให้มีการนำเงินงบประมาณส่วนนี้เข้าสู่ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเงื่อนไขใหม่ในการจัดสัดส่วน ตรงนี้ผมต้องกราบเรียนว่าเราควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการจัดงบประมาณ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรามีงบประมาณปีนี้มีถึง ๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเงินจำนวนมากจริง ๆ งบประมาณที่จะใช้จัด ๓,๐๐๐ บาท เข้าสู่ผู้สูงอายุใช้ประมาณปีหนึ่ง ๒๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ถึง ๒๔๐,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้น แต่ว่างบต่าง ๆ จะไปกระตุ้นระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเลยครับ และทำให้สังคมชีวิตของผู้คนดีขึ้น เพราะฉะนั้นถ้ามีการจัดระบบอย่างนี้แล้วดึงงบประมาณทั้งหมดเลยครับกลับมาที่ส่วนกลางทั้งหมดแล้วตั้งเป็นสภาใหม่ เป็นสภาโครงสร้างพื้นฐานแห่งชีวิตก็ได้ครับ หรือสภาสังคมหนึ่งแยกออกมาต่างหาก แยกออกจากสภาพัฒนาสังคม สภาพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เราแยกออกมาเลยครับ ระบบสังคมก็จัดมาแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก

อีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธาน วันนี้ประเทศนี้จะเดินเพลส โมเดล (Place model) ภายใต้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นรูปแบบในการที่จะพิจารณาการลงทุนในแต่ละประเทศ กระทบคิดว่าประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่ดีมาก ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว วันนี้ถ้าเราเทียบกับมาเลเซีย ฮองกง สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน แล้ว ๖ ประเทศ จริง ๆ แล้วเรามีภูมิประเทศ มีภูมิอากาศที่ดีมาก ไม่มีหิมะตก ไม่ร้อนแบบทะเลทราย ทำไมนะเราถึงแพ้ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนแล้วเขาไม่ได้เหนือกว่าเราเลย แต่เป็นเพราะว่าวันนี้วิธีแนวคิด วิธีคิดในการบริหารจัดการ

# ๔๒๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๑๘๗/๒

ทั้งโครงสร้างของระบบราชการเองก็ดี ซึ่งตอนนี้ก็ดีแล้วที่มีการพัฒนาปรับปรุงมามาก อย่างเช่นระบบซีอีโอ ที่มีการจัดลงมา แต่กระผมคิดว่าการจัดงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด แนวคิดต้องถูกต้อง ถ้าใช้แนวคิดของ โกลบไลเซชัน (Globalization) เคนอิจิ โอโนเมะ บอกว่างบประมาณแผ่นดินทั้งหมดนี้ท่านนำมาช่วย ท่านนำมาจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จ่ายสวัสดิการ นำมาสร้างสวัสดิการสังคม ยิ่งเข้าไปที่ชีวิตเลย ไม่ใช่ยิ่งไปที่ อินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลาย อินฟราสตรัคเจอร์ประเทศนี้ควรจะมีความน่าเชื่อถือ แล้วก็ทำให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาลงทุน เข้ามาพัฒนาประเทศของเรา เพราะฉะนั้นแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่สำคัญมากในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ และเป็นการกระตุ้นหรือสร้างระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งต่อไป ชีวิตจริงมันไม่ง่ายครับ วันนี้ชีวิตจริงประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม วันนี้ชีวิตซึ่งปกติแล้วท้องถิ่นมีการจัด ตอนนี้เรามีการไฟท์ (Fight) ถึงขนาดที่ว่าท้องถิ่น อบต. เทศบาล สามารถจัดงบประมาณเข้าสู่ผู้สูงอายุได้ เพราะมันอยู่คนละกระทรวงกัน แต่เขายินดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยินดี สำนักงานงบประมาณไม่มีปัญหา กฎฎีกาไม่มีปัญหา เมื่อ ๒-๓ ปีที่แล้วด้วยซ้ำไป แต่ว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีการประชุมสัมพันธ์ หรือว่าไม่มีการแจ้งให้ทราบว่า อบต. เทศบาล สามารถที่จะจัดอย่างนี้ได้ แล้วก็ควรจะจัดเพื่อชีวิตจริง ๆ โดยที่รัฐบาลกลางพยายามที่จะแนะนำเขาเข้าไป ถ้าทำอย่างนี้ได้กระผมคิดว่าแนวคิดที่จะทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น วันนี้ถ้าเราใส่เงินเข้าไปที่วัดตุ แต่ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลย ไม่มีประโยชน์เลย เพราะฉะนั้นต้องใส่เงินเข้าไปที่ชีวิต เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

อีกรูปแบบหนึ่งท่านประธานครับมีการใช้งบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวมบำบัดน้ำเสียที่คลองด่าน ๒๓,๖๐๐ ล้านบาท กระผมเองเป็นผู้ที่ตรวจสอบผ่านคณะกรรมการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันนี้ครับ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทใช้ไปแล้วผมใช้แค่ ๒๒ ล้านบาทเท่านั้นเองสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองสำโรง วันนี้ท่านประธานไปดูสิครับว่าในคลองสำโรงที่เคยเน่าเหม็น -----

ผู้คนที่อยู่ในซอยวัดด้านทั้งหมดประมาณ ๒ แสนคน ต้องได้รับกลิ่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ต่าง ๆ เหล่านี้ ที่เกิดการหมักตัวและเน่าเหม็นและทำให้ผู้สูงอายุเจ็บไข้ได้ป่วยได้ แล้วเด็กเล็กก็สามารถที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ได้ วันนี้ใช้เงินแค่ ๒๒ ล้านบาทเท่านั้นเอง คลองสำโรงสวยงาม มีปลาสวยงามเกิดขึ้นแล้วท่านประธานครับ ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ตัว แล้วต่อไปผมเชื่อว่าจะเป็นแสนตัวในอนาคตวันนี้ท่านประธานครับ เพราะฉะนั้นงบประมาณในการที่จะจัดเข้าสู่ในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทวันนั้นะครับ กระทบคิดว่าต่อไปแนวคิดในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องใช้เทคโนโลยีครับ และวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้ก็ทำให้เห็นแล้ว ประสบความสำเร็จแล้ว กระทบคิดว่าถ้ารัฐบาลกลางสนใจ เป็นเรื่องท้าทายมาก ผมคิดว่าต้องบำบัดคลองแสนแสบให้ดูเลยครับ ถึงจะได้ทราบกันว่าแนวคิด นโยบาย วิธีคิดแล้วก็เทคโนโลยีทั้งหลาย แล้วโดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยีของคนไทยด้วย วันนี้ครับท่านปฏิเสธไม่ได้เลย ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนครับซึ่งมีโอกาสในเรื่องของพันธุกรรม ในเรื่องของไบโอเทคโนโลยีมาก ถ้าเราใช้ไบโอเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเรา พัฒนาชีวิตหรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเราสามารถทำได้และทำได้อย่างดี เนื่องจากว่าอุณหภูมิพอเหมาะทีเดียว กระทบถึงกราบเรียนว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสัดส่วนการจัดงบประมาณต้องจัดให้อย่างมีหลักการ แต่เรื่องสำคัญที่ว่ายิ่งเข้าไปสู่ชีวิต

และในอีก ๒ เรื่องที่กระทบอยากจะกราบเรียนท่านประธาน แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เรียนปรึกษาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรมซึ่งมีโรงงานเป็นหมื่นโรง แล้วตอนนี้ก็มีการสร้างถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ลากผ่านเข้าไป ทำให้วงแหวนกาญจนาภิเษกเชื่อมโยงครบรอบวงจร และทำให้เกิดการพัฒนาตลอดเส้นทางในอำเภอเมืองและอำเภอพระสมุทรเจดีย์มีความสะดวกมากในการเดินทางไปมา กระทบเข้าใจว่านิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางเสาธง ๓ นิคมใหญ่นี้ครับ ทุกอย่างวัตถุดิบหรือผลผลิตสำเร็จรูปต้องไปส่งที่แหลมฉบัง รถราที่วิ่งไปตอนนี้ น้ำมันแพงมาก กระทบคิดว่าควรมีการสนับสนุนให้มีงบประมาณในการที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึกที่บริเวณตำบลตำหรุในอำเภอเมือง

# ๔๓๐

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๑๘๘/๒

ซึ่งเรื่องตรงนี้จะเป็นการลดโลจิสติก คอสท์ (Cost) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปมา ตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมคิดว่าต้องทำในยุคที่น้ำมันแพงขนาดนี้แล้วไม่มีทางลงอีกแล้วด้วย

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธาน กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับในเรื่องของจังหวัดสมุทรปราการนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่พัฒนามาแล้ว ๔๐-๕๐ ปีแต่ท่านทราบไหมครับว่าไม่มีสนามกีฬาที่เป็นมาตรฐานเลย วันนี้กระผมต้องขอแนะครับว่างบประมาณในส่วนกลาง ตอนนี้อย่ามีงบที่จะจัดตรงนี้ได้แล้ว อยากจะของบประมาณจากส่วนกลางที่จะมีการสนับสนุนให้มีการสร้างสนามกีฬาจังหวัดให้มันมีมาตรฐานที่จะให้ลูกหลานคนไทยทั่วทั้งประเทศที่มาทำงานในสมุทรปราการได้ใช้ครับ ต้องขอกราบขอบพระคุณมากครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญคุณวิชัย ล้ำสุทธิ

นายวิชัย ล้ำสุทธิ (ระยอง) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม นายวิชัย ล้ำสุทธิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนท่านประธานครับ ผมขออนุญาตเนื่องจากเวลานี้น้อย ขออนุญาตเจาะประเด็นยกตัวอย่างงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ท่านประธานที่เคารพ นโยบายของรัฐเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นมีนโยบายให้เร่งรัดควบคุมมลพิษทางอากาศ ชยะ น้ำเสีย คลื่นเสียงที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคโดยเคร่งครัด นี่คือแผนงานของรัฐบาลเมื่อดูแผนงานแล้วไปดูแผนเงินก็คืองบประมาณ ท่านประธาน ผมเป็น ส.ส. จังหวัดระยอง ดูแผนเงินประจำปี ๒๕๕๒ ของกระทรวงนี้ ปรากฏว่าจังหวัดระยองโดยเฉพาะเมืองมาบตาพุด เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีปัญหามาก ถามว่ามีปัญหามากอย่างไรครับก็ไปดูงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -----

## ๔๓๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๑๘๙/๑

โดยเฉพาะสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ตั้งงบประมาณระบุว่า มีแผนแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในจังหวัดระยอง ๖ ล้านล้านบาทเศษ กรมควบคุมมลพิษให้งบประมาณรับรองมลพิษแม่น้ำระยองอีก ๒ ล้านกว่าบาท กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมให้งบประมาณแก้ไขมลพิษในจังหวัดระยองอีก ๑๗ ล้านกว่าบาท ท่านประธานครับ เพราะฉะนั้นทั้ง ๓ หน่วยงานของกระทรวงนี้ระบุเลยว่าเป็นให้งบประมาณแก้ไขปัญหา จังหวัดอื่นไม่มีระบุเลย แสดงว่าจังหวัดระยองมีปัญหาจริง ๆ ท่านประธานที่เคารพ ความจริงจังหวัดระยองมีผู้ประกอบการโรงงาน ๑,๖๖๗ โรงงาน มีงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น ๗๓๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท มีคนงาน ๑๒๕,๕๒๗ คน แล้วก็นำภาษีรายได้ส่งให้รัฐปีละ ๑ แสนกว่าล้านบาทเศษ ท่านประธานครับ จังหวัดระยองจึงมีจีดีพีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ๙๙๐,๐๐๐ กว่าบาทต่อหัวต่อคน แต่ว่างบประมาณที่รัฐบาลให้ทั้งสิ้นเรื่องของเกี่ยวกับโรงงานประมาณ ๒๕ กว่าล้านบาทเอง นี่คือการน้อยเกินไปสำหรับความจำเป็นที่จะต้องไปทำท่านประธานครับ ปัญหาจังหวัดระยองนั้นได้รับจำนวนมหาศาลตั้งแต่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก มีผลผลิตมาก มีมลพิษมาก มีคนมาก มีขยะมาก ถนนอย่างไรก็ไม่พอให้รถวิ่ง น้ำไม่พอใช้ โรงเรียนไม่พอเรียน โรงพยาบาลก็ไม่พอกับคนไข้ นี่คือการเนื่องจากว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรม ข้อมูลจากศูนย์วิจัยแห่งชาติจังหวัดระยองนั้นเป็นจังหวัดที่มีโรงงานที่อันตรายมากที่สุด มีสารพิษถึง ๗๐ ล้านกิโลกรัมต่อปี นี่คือการที่ปัญหามากมาย เพราะฉะนั้นดูงบประมาณ ปี ๒๕๕๒ ซึ่งปัจจุบันก็ประท้วงกันไปประท้วงกันมาสำหรับคนระยองเป็นประจำ เพราะฉะนั้นเมื่อดูงบประมาณแล้วก็เสียใจกับพี่น้องชาวจังหวัดระยองด้วยนะครับว่า รายได้ที่นำกลับไปพัฒนาจังหวัดระยองไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์สำหรับเรื่องของแก้ไขปัญหามลพิษ เพราะฉะนั้นปัจจุบันแผนงานรัฐบาลมีนโยบายดี มีแผนเงินก็คืองบประมาณไม่เพียงพอ แผนคนจัดการไม่ดี แสดงว่ารัฐบาลจะเอาผลงานดี ๆ มาได้อย่างไร ท่านประธานครับ ผมพยายามอธิบายให้ท่านประธานเข้าใจว่าเมืองนิคมอุตสาหกรรมไม่เฉพาะเมืองระยอง มีเมืองชลบุรีที่ทำรายได้ให้เป็นการเป็นกำไรสำหรับประเทศไทยจังหวัดปีละเป็นแสน ๆ กว่าล้านบาท แต่ปัญหาที่ทำรายได้นั้นก็เป็นการ

# ๔๓๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรรณ ๑๘๙/๒

ตอบสนองที่จะนำงบประมาณกลับไปสู่จังหวัดระยองนั้นมืออย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็น  
ธรรม เพื่อลดปัญหาการขัดแย้งอย่างรุนแรงของภาคอุตสาหกรรมกับภาคประชาชน  
ก็ขอให้

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : บังเอิญเวลาหมดแล้ว

นายวิชัย ล้ำสุทธิ (ระยอง) : นิดเดียวท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญครับ

นายวิชัย ล้ำสุทธิ (ระยอง) : ท่านประธานครับ ดั้งนั้นผมคิดว่างบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่มีความเป็นธรรม เพราะว่าการจัดวางยุทธศาสตร์การ  
พัฒนาไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพพื้นที่  
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช  
อยู่ใหม่ครับ จะโอนให้ใครครับ ถ้าไม่โอนให้ไม่มีใครจะพูดทางฝ่ายรัฐบาล ก็ให้ทาง  
ฝ่ายประชาธิปัตย์เขาเป็นคนพูดนะครับ โทษผมไม่ได้นะครับ เชิญคุณสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์



## ๔๓๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กฤษณิษฐ์ ๑๙๐/๑

นายสุรเชษฐ มาศดิตถ์ (นครศรีธรรมราช) : เรียนท่านประธานที่เคารพ  
ผม สุรเชษฐ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผมจะพูดถึง  
งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของกองทุน  
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีงบประมาณถึง ๘,๗๓๗ ล้านบาทเศษ แต่ว่าการจัดสรร  
งบประมาณโดยเฉพาะเรื่องโครงการสำรวจจัดทำแผนที่ในการครอบครองที่ดินในเขต  
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกล ซึ่งใช้งบประมาณแค่ปีนี้  
๕๕,๙๕๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจากผลงานดูปีที่ผ่านมาตั้งเป้าไว้เท่ากัน ก็ ๓๕,๐๐๐ ราย  
ซึ่งในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาทำได้ ๒๓,๒๑๐ รายนะครับ ซึ่งมีอีกงานหนึ่งคือการจัดทำแนว  
หลักเขตควบคุมและแนวรั้วลวดหนามซึ่งตั้งเป้าหมายไว้เท่ากันทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑  
ถึงปี ๒๕๕๕ ปีละ ๒,๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งเห็นว่ามันน้อยมากนะครับ แต่ว่างบประมาณ  
๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไปอยู่ในฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูวิจัยและพัฒนาป่าไม้ ๗,๒๓๙ ล้านบาท  
ที่ผมพูดตรงนี้ซึ่งท่านประธานก็ได้กรุณาไปดูในพื้นที่นะครับ ได้เห็นว่าการทำมาหากิน  
ของประชาชน โดยเฉพาะทั้งประเทศในเขตอนุรักษ์ เขตพื้นที่ป่า ประชาชนบุกรุกเข้าไปอยู่  
ไม่ได้รับการแก้ไขทันท่วงที ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะให้ประชาชนเป็นยุทธศาสตร์ใน  
การใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๑๒ ซึ่งประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ เมื่อบุคคลที่บุกรุกเข้าไป  
อยู่ในเขตป่าซึ่งป่านี้เพิ่งประกาศที่หลัง หลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตอุทยาน ผมขอยกตัวอย่าง  
นิดหนึ่งครับ ที่นครศรีธรรมราชอุทยานเขานัน ซึ่งมีอยู่แล้วแล้วประกาศเพิ่มขึ้นอีก ที่มีอยู่แล้วก็มี  
ปัญหาบ้านชาวบ้าน กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ไม่สามารถที่จะสำรวจหรือออกเขตอุทยาน  
ที่แน่นอนได้ กลับมาประกาศเพิ่ม ผมคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญว่าทางกองทุน  
ก็อยากจะได้พื้นที่ แต่ว่าจุดสำคัญเมื่อจะออกสำรวจก็ดูท่าทางจะขีดแผนที่ไว้บนโต๊ะนะครับ  
เพราะโรงเรียน ถนนลาดยาง วัด บ้านคน ตลาด ปิดในเขตพื้นที่ทั้งหมด อย่างนี้เกิดความ  
เดือดร้อนครับ ฉะนั้นในการเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาแห่งชาติให้ประชาชนของชาติ  
ถ้าได้งบประมาณขนาดนี้นะผมว่ายังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ ฉะนั้นเราจะให้  
ประชาชนมีคุณภาพมีศักยภาพในที่ทำมาหากินนี้ ในเมื่อเอกสารสิทธิยังไม่มีการลงทุน  
ก็ไม่เกิดขึ้น ได้สิทธิต่าง ๆ ในการปลดหนี้จากธนาคารก็ไม่มี มีหนี้ในระบบเขาไม่มีสิทธิ

## ๔๓๔

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กฤษณิษฐ์ ๑๙๐/๒

เอาที่ดินไปเข้าจำนองจำนำหรือไปลงทุนได้นี้ก็ส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ชาติเราไม่สามารถที่จะผลิตการเกษตรไปได้เต็มพื้นที่ได้ใช้ศักยภาพของพื้นที่อย่างเต็มที่ ซึ่งเกษตรกรขายากจนอยู่อย่างนี้ นี่คือนโยบายที่กรมทรัพยากรต้องเพิ่มงบประมาณให้มากกว่านี้ ถ้าทำอยู่อย่างนี้ ผมบอกว่า ๒๐ ปีข้างหน้าก็ไม่เสร็จ ปัญหาของชาติก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย นี่คือนโยบายที่รัฐบาลที่จะตอบสนองการที่จะทำยุทธศาสตร์ ๘ อย่างให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนี้ ผมรับรองได้ไม่ประสบความสำเร็จในเมื่อการจذبงบประมาณอย่างนี้ แล้วงบประมาณไปอยู่ที่ส่วนหนึ่ง ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท ผมไม่ทราบไม่แน่ใจว่าเขื่อนแม้วอยู่ตรงนี้หรือเปล่า อย่างคุณนริศได้บอกเมื่อก็ว่ามีการสูญเปล่าไปถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ คือการอนุรักษ์และฟื้นฟู ซึ่งมองภาพไม่เห็น ไม่เป็นตัวตน ฉะนั้นกันเขตพื้นที่ระหว่างอุทยานกับชาวบ้านลดปัญหาความขัดแย้งสมานฉันท์กันขึ้น วันนี้ป่าไม้เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านกับประชาชนในพื้นที่ต้องทะเลาะกันชาวบ้านก็ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ กลัวเจ้าหน้าที่ จะมีปัญหาจะโดนจับโดนรังแกครับ ผมขอฝากรัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้มากกว่านี้ก็จะทำเรื่องนี้สำเร็จครับ ขอขอบคุณมากครับ

# ๔๓๕

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๑๙๑/๑

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ คุณนิยม ช่างพินิจ อยู่ไหมครับ ไม่อยู่นะครับ ก็โอนให้ประชาธิปไตย

นายนิติ ขำนุรักษ์ (พัทลุง) : ท่านประธานครับผมได้ประสานงานกับ ประธานวิปฝ่ายรัฐบาลว่า

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ไม่ครับ ต้องสลับครับ ก็คุณเป็นคนพูดเองนี่ครับ ผมต้องปฏิบัติตามคำพูด

นายนิติ ขำนุรักษ์ (พัทลุง) : ต่อไปขอพรรคประชาธิปัตย์รวดเดียว ๔ ท่าน แล้วก็ท่านรัฐมนตรีชี้แจงก็ได้หลังจากนั้นครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ไม่ใช่ คุณจะหยุดหรือว่าจะเอา สว่าง

นายนิติ ขำนุรักษ์ (พัทลุง) : แค่ ๔ ท่านแล้วก็หยุดครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ถ้าอย่างนั้นก็สลับกัน ถ้าเขาอยู่ ถ้าเขาไม่อยู่ก็ปิดไปให้ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ เอาตามธรรมเนียมนะครับ

นายนิติ ขำนุรักษ์ (พัทลุง) : แล้วก็ได้ประสานงานกับประธานวิปรัฐบาล แล้วครับว่าฝ่ายโน้นไม่มีแล้วครับตอนนี้

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญครับ ฝ่ายรัฐบาลครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (เชียงราย) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม สามารถ แก้วมีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน ทางวิปรัฐบาลก็ได้ประสานกับทางวิปฝ่ายค้านโดยตลอดนะครับ ก็เห็นว่าช่วงนี้ทางฝ่ายค้าน ได้เตรียมผู้อภิปรายไว้เหลืออีก ๔ ท่าน ท่านละ ๕ นาที ทางรัฐบาลก็จะสละเวลาช่วงนี้ ให้ทางฝ่ายค้านได้อภิปรายติดต่อกันนะครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เห็นหนังสือของท่านเขียนมาเนี่ยว่าจะมอบให้พรรคประชาธิปัตย์ ๔ ท่านจนครบแล้วก็ให้พักการประชุมนะครับ ถ้าไม่มีคน เสนอให้พัก ประธานไม่มีสิทธิที่จะพักได้ นอกจากว่าปิดการอภิปรายแล้วก็โหวต เท่านั้นเองครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (เชียงราย) : อีกสักครู่พออภิปรายครบ ๔ ท่าน

# ๔๓๖

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๑๙๑/๒

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ตรงไปตรงมา อาศัยข้อบังคับ เป็นหลักครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (เชียงใหม่) : อภิปรายครบ ๔ ท่านแล้วเดี๋ยวทาง เพื่อนพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นผู้เสนอให้พักการประชุมครับ ท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมก็จะปฏิบัติตามข้อบังคับ การประชุม นะครับ ต่อไปเมื่อทางฝ่ายรัฐบาลท่านไม่มีคนพูดแล้วก็มอบให้พรรค ประชาธิปัตย์พูด นะครับ ต่อไปก็เชิญคุณประมวล เอมเปี้ยเชิญครับ

นายประมวล เอมเปี้ย (ชลบุรี) : ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผม ประมวล เอมเปี้ย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดชลบุรี ผมคงมีเวลาท่านประธานบอก ๕ นาที จริง ๆ ผมรอม่าเกือบก่อนคืนนี้นะครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านจะเอากี่นาทีล่ะ เอาสว่างไหม นายประมวล เอมเปี้ย (ชลบุรี) : ไม่เป็นไรครับ ผมว่าท่านก็คงอยู่ไม่ไหว นะครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผู้ระหว่างคนแก่กับคนหนุ่มดูสิ นายประมวล เอมเปี้ย (ชลบุรี) : ดีครับ ตาสว่างแล้วท่านประธาน ท่านประธานครับ ผมเองได้อ่านเล่มงบประมาณเมื่อปี ๒๕๕๒ นะครับ หลังจากอ่านแล้วนี่ผมบอกว่า ถ้าผมไม่อภิปรายวันนี้รู้สึกจะไม่สบายใจนะครับ เพราะว่าอย่างที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านนคร มาฉิม ท่านได้พูดไปแล้วว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นบอกตรง ๆ ว่าไม่ได้รับความ เป็นธรรมกันหลายคนครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอท่านประธานนิดหนึ่งครับว่า ผมขออ่านนิดหนึ่งในวันแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีสมัครที่ท่านบอกวันนั้น นโยบายเร่งด่วน ๑ ปีที่ต้องทำ ข้อ ๑.๑๘ ท่านบอกว่าขยายพื้นที่ชลประทานแล้วเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบชลประทานโดยฟื้นฟูและขุดลอกคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้ง พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน โดยดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างภาคเกษตร การบรรเทา อุทกภัยและภัยแล้งให้กับชุมชนทั่วประเทศไทย แต่วันนี้จากการที่ดูจัดงบประมาณแล้วนี่

# ๔๓๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๑๙๑/๓

ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรีไม่ได้เงิน  
แม้แต่สักบาทเดียว ไปตกอยู่กับสุโขทัย นครสวรรค์ ราชบุรี อยากฝากให้ท่านประธาน  
บอกไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วย จริง ๆ แล้วไม่อยากจะพูด เพราะว่าด้วยความน้อยอกน้อยใจ  
จากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีที่โทรมา แล้วยิ่งมาดูเรื่องกรมชลประทาน -----

- ๑๙๒/๑

## ๔๓๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๑๙๒/๑

กรมชลประทานงบประมาณได้ ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้จัดมากกว่าปีที่แล้วแค่ ๓ ล้านบาท นโยบายที่ท่านสมัครแถลงนั้นท่านบอกว่าจะใช้งบประมาณ ๒ แสนล้านบาทไปช่วย ๑๙ จังหวัดทางภาคอีสาน แล้วผมก็ดีใจด้วยนะครับ ดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวภาคอีสานที่ท่านสมัครให้ความสนใจเพราะท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่าพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางภาคอีสานช่วยท่านได้เยอะ ก็ไม่ว่ากันนะครับ ไม่ว่าจะโครงการที่บอกว่าจะผันน้ำจากเขื่อนน้ำจิ่งม งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ ล้านบาท หรือว่างบประมาณในการผันน้ำจากเขื่อนน้ำยวมมาสู่เขื่อนภูมิพล งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ ล้านบาท แต่ว่าที่บอกมาดูในเล่มงบประมาณนั้นไม่มีอยู่ในนี้ และท่านบอกท่านจะใช้เงินนอกระบบ ยิ่งใช้เงินนอกระบบท่านพูดแต่เรื่องภาคเหนือภาคอีสาน ท่านไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องภาคกลาง ภาคตะวันออก เลย ที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าผมต้องพูดแทนพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี เพราะจังหวัดชลบุรีเก็บภาษีปีละ ๒ แสนล้านบาท ปีที่แล้วเก็บภาษีได้ ๑๕๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท งบประมาณส่วนนั้นเอาไปช่วยภาคอื่นเกือบทั้งหมด จังหวัดชลบุรีได้งบประมาณไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับ มีโครงการอยู่โครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการพระราชดำรินองในหลวง ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีสมัครท่านพูดตลอดว่า ท่านต้องการที่จะทำโครงการพระราชดำรินองในหลวง แต่ว่าผมไม่เคยและไม่เคยเห็นมีโครงการงบประมาณที่จะลงในโครงการพระราชดำรินองในหลวงที่จังหวัดชลบุรีนั้นตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ มาถึงปัจจุบันนี้ ๔๓ ปีแล้วครับ ท่านประธาน ๔๓ ปีมีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ๒ ครั้ง ปี ๒๕๑๑ กับปี ๒๕๒๔ ก็ยังทำไม่ได้ ผมถวายฎีกาในหลวง ๒ ครั้งครับท่านประธาน ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองมา จนกระทั่งเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวันที่ ๒๙ เองครับ วันที่ ๒๙ ที่ผ่านมานี้ คชก. คณะกรรมการผู้ชำนาญการเพิ่งจะลงมติว่าให้ผ่าน แต่ก็ไปติดอยู่ที่ท่านสมัครอีก เสนอไปเมื่อวันที่ ๖ ท่านก็ไม่เอาเข้าในที่ประชุม

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : หมดเวลาพอดี

นายประมวล เอ็มเปีย (ชลบุรี) : จะขออีกสักนาทีได้ไหมครับท่าน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เอา ๒ นาทีเลยครับ

# ๔๓๙

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๑๙๒/๒

นายประมวล เอมเปีย (ชลบุรี) : ผมถึงบอกว่า คชก. ผ่านไปแล้ว แต่เสนอถึงท่านสมัคร ท่านสมัครขอเลื่อน ก็กลายเป็นว่าพี่น้องจังหวัดชลบุรีก็จะได้โครงการนี้ต่ออีก เพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีสมัครด้วยนะครับ ว่าโครงการพระราชดำริของในหลวงนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับ โดยเฉพาะของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีที่รอมาถึง ๔๓ ปีอยากให้เกิดในรัฐบาลนี้ แล้วผมก็ยังเชื่อว่าท่านประธานยังนั่งทำงานเป็นประธานต่อไปอีกยาว เพราะผมให้กำลังใจรัฐบาลจริง ๆ แต่การจัดสรรงบประมาณนั้นขอให้จัดด้วยความเป็นธรรมจริง ๆ เพราะว่าทางจังหวัดชลบุรีนั้นไม่ว่าภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวสร้างรายได้ปีละ ๖๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท โรงงานอุตสาหกรรมมีเป็นพัน ๆ โรง แต่ว่าเรื่องแหล่งน้ำนั้นเราไม่มีเพียงพอ มีอยู่ที่เดียวคืออ่างเก็บน้ำบางพระ แล้วเราก็โดนชลประทานนั้นหลอกมาโดยตลอด บอกว่ามีการผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงไปสู่แม่น้ำบางพระ แต่เราก็ไม่มีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านประธานไว้ด้วยว่าถ้าเป็นไปได้ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขอให้บรรจุเรื่องนี้ด้วย และผ่านความเห็นชอบโครงการพระราชดำริด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมให้ ๒ นาที ท่านไม่หมดเลย ถือว่าเจ้กัน ต่อไปก็เป็นของคุณนราพัฒน์ แก้วทอง เชิญครับ

นายนราพัฒน์ แก้วทอง (พิจิตร) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายนราพัฒน์ แก้วทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์ กระผมขอตั้งข้อสังเกตในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๒ ของกระทรวงแรงงานครับ -----

กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้จะให้ความสำคัญกับกระทรวงนี้น้อยเหลือเกิน ผมเคยได้อภิปรายในตอนรัฐบาลนั้นแถลงนโยบาย ก็ได้บอกไว้แล้วว่าอยากให้ช่วยพิจารณางบประมาณให้กับกระทรวงแรงงานให้มากเป็นพิเศษ หากพิจารณาดูงบประมาณเทียบกับรายจ่ายทั้งหมด ยอดที่เพิ่มขึ้นของปีนี้ของกระทรวงแรงงานนั้นน้อยกว่ายอดที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ก็คือ ๑๐.๕ เปอร์เซ็นต์ กระทรวงแรงงานนั้นน้อยกว่าตรงนี้สังเกตก็คือว่าจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้มองกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงยุทธศาสตร์ ไม่ให้ความสำคัญ ปัญหาด้านต้นทุนในหลาย ๆ ด้านที่ถีบตัวสูงขึ้น ล้วนแต่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตสำหรับผู้ประกอบการ เพราะฉะนั้นปัญหาแรงงานอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่กำลังจะเกิดวิกฤติในวันข้างหน้าในอนาคตข้างหน้า งบ ๒๗,๐๐๐ ล้านบาทเศษของกระทรวงแรงงานที่ได้รับการจัดสรรนั้นส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นคืองบประจำเป็นงบบุคลากร ส่วนงบลงทุนและงบดำเนินการนั้นมีไม่มากเมื่อเทียบกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องที่ใช้แรงงาน กระทรวงแรงงานมีสำนักงานปลัดแรงงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ กำหนดยุทธศาสตร์ บริการแรงงานทั้งในและต่างประเทศ กำกับดูแล ๔ หน่วยงาน คือ กรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงสำนักงานประกันสังคม ลองมองเข้าไปสิครับ กรมการจัดหางาน เป็นกรมที่ต้องดูแลส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีงานทำ จะต้องทำทะเบียนผู้ใช้แรงงาน ทะเบียนผู้ประกอบการ ทะเบียนแรงงานต่างด้าว พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และสิ่งที่ต้องรีบทำ คือ แก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์อุปทานในตลาดแรงงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ พุดง่าย ๆ ครับ ต้องพัฒนาระบบข้อมูลของตลาดแรงงาน จับคู่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อให้แมตช์ (Match) กัน เข้าไปดูงบประมาณในกรมนี้ ต้องบอกว่าได้รับอนุมัติงบประมาณ ๑,๐๑๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ก็อย่างที่แจ้งละครับ เป็นในด้านของบุคลากร แต่งบลงทุนกลับลดลง จึงมีคำถามว่า ถ้าปัญหาเกิดขึ้นท่านได้เตรียมการแก้ปัญหาของผู้ว่างงานในอนาคตอย่างไร และถ้าต้องตอบคำถามสำหรับแรงงานอีก ๕๖๐,๐๐๐ คนที่ว่างงานอยู่ในขณะนี้ แผนที่จะรองรับนักศึกษาที่จบใหม่ที่จะต้องเป็นปัญหาในอนาคต ตรงนี้ได้วางงบประมาณไว้ครอบคลุมหรือไม่



# ๔๔๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๑๙๓/๒

ปัญหาด้านคุณภาพต้องอยู่ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับ มีภาระหน้าที่ที่จะต้องปรับทักษะ ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการแต่ละประเภท รวมถึงกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แล้วก็ต้องยกระดับความสามารถเพื่อให้พัฒนาไปสู่ระดับสากล งบประมาณที่ได้รับเช่นเดียวกันครับ เพิ่มนิดเดียว เป็นงบประมาณเสียส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น งบบุคลากร ในกรณีนี้สิ่งที่คุณจะต้องเร่งดูแลคือใช้เครื่องมือที่ท่านมีอยู่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ ท่านลืมนิดเดียวหรือเปล่า มีนโยบายจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูศูนย์เหล่านี้อย่างไร ปัจจุบันมีหลายศูนย์ครับ ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ ปัญหาคือท่านไม่จัดสรรงบประมาณไปสนใจให้พี่น้องได้เข้ามาสู่ระบบการฝึกงาน ท่านต้องมีงบประมาณดูแลในเรื่องเบี้ยเลี้ยง อาหาร แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าเขาฝึกเสร็จแล้วจบแล้วต้องมีงานรองรับเขา -----

- ๑๙๔/๑

# ๔๔๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๑๙๔/๑

สำหรับพี่น้องแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แล้ว ท่านต้องประสานกับผู้ประกอบการ สถานประกอบการครับ ใช้วันหยุดได้มีโอกาสดำเนินการพัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อยกมาตรฐานสู่ระดับสากลให้ได้

สำหรับความมั่นคงในการทำงานเป็นหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ท่านมีความพร้อมไหมครับ ที่ผมพูดตอนต้นอย่างไรครับภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น ในอนาคตค่าครองชีพ เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจจะทำให้โรงงานปิดกิจการ ท่านจะต้องดูแลพี่น้องแรงงานที่ถูกปลดออกจากงานหรือที่ว่างงาน ต้องเตรียมความพร้อมอยู่สม่ำเสมอประมาณในสัปดาห์นี้เพียงพอหรือไม่

สำหรับสำนักงานประกันสังคมครับท่านมีเงินมากในกรณีนี้ เพราะว่ารัฐบาลเองก็ยังติดเงินคงค้างเงินสมทบอยู่อีกจำนวนหลายหมื่นล้านบาท แต่ท่านใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่อยู่ในระบบและนอกระบบ ผมจึงมีระยะเวลาสั้น ๆ นะครับเวลาจะหมด ฝากประเด็นคำถามถึงท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไว้กับท่านประธานในเรื่องของการงดหรือยกเว้นการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนลูกจ้างที่มีรายได้ต่ำตามที่เป็นการในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพสูงขึ้น แล้วก็กรณีเงินก่อนจ่ายที่หลัง วันนี้ถึงไหนแล้วครับ ท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่ ได้เตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้หรือไม่ ผมถามท่านไว้ตั้งแต่การอภิปรายแถลงนโยบายของรัฐบาลแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ พี่น้องแรงงานทั่วประเทศรอคำตอบอยู่ครับ

สุดท้ายครับท่านประธาน ฝากในพื้นที่สักนิดครับ แก่งเสื่อเต็น จังหวัด พิจิตร ต้องการงบประมาณแก่งเสื่อเต็นครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งอยู่ที่นี่ครับ ช่วยเถอะครับ แก่งเสื่อเต็นสำเร็จ พี่น้องที่อยู่ลุ่มน้ำยมก็จะมีความสุขครับ ขอขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ เชิญคุณเถียรชัย สุวรรณเพ็ญ ครับ

นายเถียรชัย สุวรรณเพ็ญ (ตลก) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายแพทย์เถียรชัย สุวรรณเพ็ญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคประชาธิปัตย์ ผมเผื่อวันนี้มานานแล้วครับท่านประธาน ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อพิจารณา

# ๔๔๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๑๙๔/๒

งบประมาณแผ่นดิน ภาพทั่วไปก็คือว่า การคาดการณ์ของงบประมาณแผ่นดินที่เกิดขึ้นในวันนี้ เกิดขึ้นจากความคิดของคณะรัฐมนตรีนำไปสู่รัฐมนตรีแต่ละท่าน และลงไปสู่ข้าราชการประจำในระดับสูง ทำให้การจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้อยู่เมื่อมองดูภาพรวมแล้ว ผมเห็นว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ เรากำลังอยู่ในภาวะสงครามของเศรษฐกิจนะครับ เหตุการณ์ต่าง ๆ แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนกับประเทศไทยซึ่งอยู่ในลักษณะเหมือนกับคนไข้คนหนึ่งนะครับ และก็ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมซึ่งแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งภูมิอากาศร้อนเย็น หรือเศรษฐกิจที่เกิดจากราคาน้ำมันหรือราคาพืชผลต่าง ๆ ที่แปรเปลี่ยนไปหมด ผมจึงเห็นว่างบประมาณที่นำเสนอมาเป็นร่างพระราชบัญญัติในครั้งนี้นั้นไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะสิ่งที่ผมจะติติงก็คือเรื่องงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะดูแลเกี่ยวกับน้ำหรือการชลประทาน รวมทั้งกรมทรัพยากรเกี่ยวกับจัดสรรน้ำด้วย ผมเห็นว่างบประมาณนี้เป็นงบที่เราควรจะจัดให้มากขึ้นกว่าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องชาวเกษตรกรของเราซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นโอกาสของครั้งเดียวที่เมื่อเราลงทุนไปในโครงการขุดน้ำหรือจัดสรรชลประทานให้มากยิ่งขึ้นแล้วจะเกิดผลดียิ่งขึ้น ผมกราบเรียนท่านประธานว่าในจังหวัดตากของกระผมนี่นะครับ ชื่อเขื่อนภูมิพลสร้างเสร็จมาเมื่อปี ๒๕๐๗ ขณะนี้ปี ๒๕๕๑ ๔๔ ปี ระบบชลประทานมีเพียงแค่ ๖.๗ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับ เปรียบเทียบกับพื้นที่ภาคกลางหรือพื้นที่ภาคอื่น ๆ ของทั่วประเทศมันตกประมาณ ๒๒ กว่า -----

- ๑๙๕/๑

เมื่อก็เพื่อนสมาชิกของพวกผมก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร มันเกิดขึ้นอย่างเดี๋ยวจึงคือความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณที่มาจากใครครับ จากมาตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมาสู่รัฐมนตรีและมาสู่ข้าราชการประจำ ซึ่งไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงมาตลอด ผู้แทนตามพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่เพื่อน ส.ส. ได้พูดไว้ บางท่านบอกว่าเขาคงไม่ไปกราบทำอะไรขอหรรอก มันต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึก จิตสำนึกคืออะไรครับ คือเจตนาที่จะทำเพื่อแม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราได้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีการเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้หรือความยากจนให้มันเสมอ ๆ กัน ผมกราบเรียนว่าในแง่ของความเป็นธรรมอย่างเพื่อนภาคตะวันออกที่พูดไปเมื่อก็นี้ถ้าเขาขาดแหล่งน้ำมากจริงเราก็ต้องดูว่าเปอร์เซ็นต์ของคุณในพื้นที่มีกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้ามันต่ำกว่ามาตรฐานจริง ๆ ต้องให้เขาครับ เพราะตอนนี้มาตรฐานกลางตัวเลขอยู่ประมาณ ๒๒ เปอร์เซ็นต์ ก็ขอฝากไว้ด้วย

เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดมากเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องโครงการใหญ่ ๆ ผมยินดีอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นจริง ๆ แต่ท่านพูดลืมนฐานะเศรษฐกิจทางการคลัง ผมเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งอยู่นี้ก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านต้องเตือนสติท่านไว้บ้างเพราะว่าในเมกะโปรเจกทีใหญ่ ๆ นั้นถ้าเราใช้เงินมากไปแน่นอนครับกระทบกระเทือนต่อภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งขณะนี้มันก็เฟ้ออย่างเห็นชัดแล้ว

เรื่องที่ ๒ กระทบกระเทือนต่อฐานะการคลังของประเทศ ซึ่งเราพินกลับมาคืออยู่แล้วเราคงไม่ต้องกลับไปปี ๒๕๔๐ อีกแล้วอันนี้ผมเป็นห่วงมาก สิ่งสำคัญที่อยากจะเสนอรัฐบาลก็คือว่าท่านจะต้องเร่งหารายได้ รายได้ของรัฐบาลที่จะได้มานอกจากเก็บภาษีอากรตามปกติแล้วก็คือการเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างเป็นทางการประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นั่นก็คือเรื่องที่ดินต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ในเวลาอันจำกัดครับท่านประธานครับ ผมคงต้องพูดถึงเรื่องกระทรวงที่สำคัญก็คือกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานเรามีคนที่พร้อมที่จะทำงานโดยการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อหารายได้เข้ามาสู่ประเทศ พวกนี้เป็นเงินตราที่สำคัญมาก

# ๔๔๕

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๑๙๕/๒

จะเป็นการแก้ดูแล ขาดดุลการค้าหรือดุลบัญชีเดินสะพัดในภาคบริการได้เป็นอย่างดี เราต้องสนับสนุนเขา สนับสนุนให้เขามีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาในด้านฝีมือ แรงงานต้องจัดการให้ทั่วถึง พร้อมทั้งต้องหาคนไปช่วยต่อรองในเรื่องของราคาค่าจ้าง ต่าง ๆ ให้อำนวยความสะดวก เพราะพวกนี้นำเงินตราเข้าประเทศ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญ

ผมจะขอพูดถึงสำนักงานประกันสังคมซึ่งอาจจะทำให้บุคลากร บางประเภทขาดโอกาสในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพกับชีวิต นั่นก็คือวิชาชีพ พยาบาลซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ หลายคนมีปัญหาอะไรครับ เมื่อทำงาน ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งและต้องการหารายได้พิเศษก็เลยไปทำงานที่โรงพยาบาลเอกชน ในช่วงแต่ละเดือนเขาอาจจะทำแค่ ๒ วัน ๓ วัน เขาจะต้องเสียเงินค่าประกันสังคม เพราะ ประกันสังคมไปตีเขาว่านี่ละคือการทำงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง เกิดผลอะไรขึ้นครับ ถ้ามันเกิดแค่การเสียเงินค่าประกันสังคมอย่างเดียวก็ไม่น่าจะเป็นอะไร สิ่งที่สำคัญก็คือว่า เขาเสียสิทธิในการที่เขาได้สิทธิในสวัสดิการของคำรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐบาล เมื่อมาทำงานโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ต้องเสียเงินค่าประกัน เมื่อเจ็บป่วยทาง กรมบัญชีกลางบอกว่าท่านต้องใช้ที่ต้นสังกัดของท่านทำประกันสังคมก่อน ส่วนเกินหรือ มากกว่านั้นถึงจะนำมาเบิกรัฐบาลได้ นี่ก็ทำให้แรงงานส่วนนี้ขาดความกระตือรือร้นหรือ ท้อถอยในการทำงานก็ต้องฝากท่านด้วยนะครับ

อีกประการหนึ่งก็คือว่า แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวขณะนี้เข้ามา เมืองไทยมาก สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราการความปลอดภัยทางด้านสังคมของเราอันที่ ๑ อันที่ ๒ ก็คือความปลอดภัยจากโรคติดต่อ อันที่ ๓ ที่สำคัญก็คือต้องมีภาระขึ้นทะเบียน ให้เป็นหลักแหล่งเพื่อเราจะได้ทำสถิติรวบรวมข้อมูลในแง่ของความมั่นคงของรัฐ ทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ต้องฝากให้คณะรัฐบาลหรือพวกเราทุกคนที่จะผ่านร่างพระราชบัญญัติ แห่งนี้เราต้องแปรญัตติโดยยึดอะไรครับ ยึดถึงความเป็นธรรมและยึดถึงแนวทางของ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอยู่ในจิตใจของคนที่มีใจเป็นธรรม ขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณหมอครับ ต่อไปก็คุณทศพล เพิ่งล้ม เชิญครับ

นายทศพล เพิ่งล้ม (นนทบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผม นายทศพล เพิ่งล้ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธาน แล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับที่ยังมีการอภิปรายกัน จนกระทั่งถึงเวลานี้ก็ประมาณดีหนึ่งกว่า ร่วมตีสองแล้วนะครับ ผมคิดว่าท่านประธานยอมรับว่าสุขภาพแข็งแรงจริง ๆ วันนี้ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีโอกาสที่จะมาพูดเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม ท่านประธานครับจะสังเกตได้ว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น ในมาตรา ๘๑ นั้นได้กำหนดแนวนโยบายและภาระหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่มาตรา ๘๑ (๑) มีหน้าที่ดูแลปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และโดยเฉพาะทาง (๓) มีการจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อมีการปฏิรูป แล้วก็นอกจากปฏิรูปองค์กรแล้วนะครับ ก็มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้วยครับ แล้วก็มีการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชน ท่านประธานครับเท่านี้ยังไม่พอครับ แม้กระทั่งคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นั้น ในส่วนของข้อ ๘ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายบริหารการจัดการที่ดี ใน (๑) (๒) และ (๓) นั้น โดยเฉพาะต้องมีการจัดให้มีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อดำเนินการให้มีการจัดตั้งองค์กร องค์กรตามกฎหมายนั้น ตามรัฐธรรมนูญก็ดี แล้วก็ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีก็ดี จะต้องมีการจัดองค์กรเพื่อปฏิรูปกฎหมายและองค์กรที่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ท่านประธานครับแต่เมื่อมาดูพันธกิจหรือภาระหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมแล้วปรากฏว่าพันธกิจของกระทรวงยุติธรรมไม่ได้กำหนดการจัดตั้งองค์กรหรือทำกฎหมายเพื่อไปจัดตั้งองค์กรเพื่อปฏิรูปกฎหมาย แล้วก็จัดตั้งองค์กรเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม หรือเขาเรียกย่อ ๆ ว่าการดำเนินกระบวนการยุติธรรมนั้นให้เป็นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุดครับ ท่านประธานครับ ในส่วนของนโยบายนั้นถามว่าทำไมผมถึงทราบว่า กระทรวงยุติธรรมนั้นไม่ได้ดำเนินการจัดตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๘๑ แล้วก็ตามคำแถลง เพราะว่าเมื่อดูงบประมาณจาก

# ๔๔๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรνούช ๑๙๖/๒

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ดี หรือสำนักงานกิจการยุติธรรมก็ดี ปรากฏว่าไม่มีงบประมาณที่มาดำเนินการผลักดันเรื่องที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ นะครับ ท่านประธานลองดูมาตรา ๓๖๕ นะครับ มาตรา ๓๖๕ นั้นได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบริการจัดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและบริการแก่ประชาชนในงานยุติธรรมนั้น กระทรวงยุติธรรมมีใช้งบประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่มาปฏิรูปกฎหมายเลยนะครับ คือไม่มีการออกกฎหมายเพื่อมาปฏิรูปกฎหมาย ไม่มีการออกกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรมาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เท่านั้นยังไม่พอนะครับ ทั้งสำนักงานปลัดก็ดี สำนักงานกิจการยุติธรรมก็ดีไม่มีตรงนี้

อีกส่วนหนึ่งที่ผมจะบอกกับท่านประธานเพื่อผ่านไปยังคณะกรรมการที่จะจัดตั้งก็คือว่า ท่านต้องไปดูนะครับว่าปัจจุบันนี้ในส่วนของยาเสพติด ปรากฏว่ายังไม่มี การบังคับคดีกับผู้ที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษแล้วมีเสียค่าปรับ -----

เช่น ศาลสั่งจำคุก ๑ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี ศาลสั่งมีค่าปรับด้วย ๑ ล้านบาทอย่างนั้นะครับ ปัจจุบันนี้เท่าที่สอบถามปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่ให้ความสำคัญ ถามว่าดูอย่างไร ท่านประธานครับ เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ส. คือหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นใช้เงินประมาณร่วม ๒,๐๐๐ ล้านบาท แต่เงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาทนั้นครับท่านประธาน ปรากฏว่าเงินจริง ๆ ที่ใช้อยู่ไปอยู่กับกลุ่มเพื่อปกป้องกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนั้นใช้เงินประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาทครับท่านประธาน เงิน ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาทสำหรับกิจกรรมเพื่อไม่ให้คนเข้าไปติดยาเสพติด แต่ท่านประธานครับ นโยบายหลัก ๆ ในส่วนที่สำนักงาน ป.ป.ส. เขาได้กำหนดไว้ ท่านประธานทราบครับเขามีแผนงานเดียว แผนงานที่ป้องกันแก้ไขยาเสพติดเร่งด่วนและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ในส่วนนี้เองเขาได้แยกออกเกี่ยวกับทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและค้ายาเสพติด ๔๐๐ กว่าล้านบาท ท่านประธานครับ ๔๐๐ ล้านกว่าบาทตรงนี้เมื่อไปดูในเรื่องงานแล้วใช้งบลงทุนเพียง ๑๗ ล้านบาทเท่านั้นเอง ก็ฝากท่านกรรมาธิการวิสามัญไว้ด้วย อีกเรื่องหนึ่งที่จะล้มเสียไม่ได้ ท่านประธานทราบไหมปัจจุบันนี้กรมราชทัณฑ์ได้มีการเพิ่มงบประมาณจากเดิม ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท เป็น ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้น ๑,๓๐๐ กว่าล้าน ผมได้ไปตรวจสอบดู ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงเรือนจำต้อนรับผู้ใหญ่ บางคนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเป็นไปได้ ใช้เงิน ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาทต้อนรับผู้ใหญ่ ในกรมราชทัณฑ์นั้นผมว่าเตรียมตัวเกินไปสักนิดหนึ่ง

อีกเรื่องหนึ่ง ในส่วนของสำนักงานปลัดนั้นมีในโครงการของสภาพนายความนั้น ๖๕ ล้านบาท ๖๕ ล้านบาทท่านประธานอาจจะสงสัยว่าทำไมกระทรวงยุติธรรมถึงจัดให้สภาพนายความไป ๖๕ ล้านบาท ไม่ใช่เงินค่าจ้างว่าความของ คตส. แต่เป็นเงินที่กระทรวงยุติธรรมจัดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน เงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินที่เขาไปให้ค่านาย แต่เป็นเงินช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่เวลามาขอคำแนะนำจากสภาแล้วสภาก็มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายนี้เขาไม่เรียกค่าทนายความ จำเป็นที่จะต้องบอก บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือค่าทนายความ อะไรคือค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายก็คือค่าเดินทาง ค่ารถค่ารา ค่าเดินทาง แต่ค่าทนายความนั้น



# ๔๔๙

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๑๙๗/๒

คือคำตอบแทนวิชาชีพทนายความหลังจากที่คดีเสร็จแล้ว ฉะนั้นที่ขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีครับ  
อย่าลืมว่าไปดูกรมราชทัณฑ์สักนิดหนึ่งว่าทำไมเงินเพิ่มถึงพันกว่าล้านบาท ท่านประธานครับ  
เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์นั้นปรากฏว่ามีการจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นมาก แทนที่จะมีการปรับ  
หรือจัดงบประมาณเพื่อจัดยุทธศาสตร์ให้ลดค่าใช้จ่ายลง ท่านประธานทราบไหมว่า  
ปัจจุบันนี้เป็นไปได้ไหมที่กรมราชทัณฑ์อาจจะแบ่งเรือนจำเป็นโซนนิ่ง โซนนึงก็คือว่า  
อาจจะภาคเหนือนั้น กลุ่มในเรือนจำนั้นอาจจะแต่ละเรือนจำสามารถที่จะผลิตอาหารได้เอง  
แล้วก็แชร์กันในส่วนของแต่ละภาค เช่น ภาคเหนือเรือนจำแต่ละจังหวัดอาจจะปลูกผักบ้าง  
เลี้ยงสัตว์บ้าง เพราะไม่อย่างนั้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ต้องขังใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก

อีกเรื่องหนึ่งนิดเดียว ท่านประธาน ปัจจุบันนี้นนทบุรีมีเรือนจำอยู่ ๒ แห่ง  
คือเรือนจำบางขวาง แล้วก็เรือนจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ในใจกลางแหล่งชุมชน -----

# ๔๕๐

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๙๘/๑

ก็ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนัดหนึ่ง ถ้าเป็นไปได้ช่วยย้ายออกไปที่ครับ  
พอดีพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีบอกว่าหลายสิบปีแล้วครับ รวม ๑๐๐ ปีแล้วสำหรับบางขวาง  
ก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีด้วย ช่วยย้ายเรือนจำทั้ง ๒ แห่ง ออกนอกเขต  
ชุมชนที่ครับ ขอขอบคุณท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ พรรคประชาธิปัตย์  
เหลือท่านได้อีกครับ เชิญครับ

นายนิศ ขำนุรักษ์ (พัทลุง) : ผม นิศ ขำนุรักษ์ หมาแล้วครับ ถ้าท่านรัฐมนตรี  
จะมีอะไรชี้แจงทางพวกผมยินดีครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : วันนี้รัฐมนตรีไม่ชี้แจง  
จะชี้แจงพรุ่งนี้ครับ

นายนิศ ขำนุรักษ์ (พัทลุง) : เพื่อนสมาชิกได้สอบถามมาเป็นระยะเวลา  
ยาวนาน ผมก็นึกว่ารอคอยท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงนะครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : รัฐมนตรีท่านจะชี้แจงพรุ่งนี้  
บอกผมอย่างนั้นครับ

นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม (อุดรธานี) : ท่านประธานที่เคารพครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญครับ

นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม (อุดรธานี) : กระผม เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน ขออนุญาตหาหรือ  
ท่านประธานระยะเวลาการทำหน้าที่ของพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านผู้ทรงเกียรติ  
ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ก็น่าจะมีเวลาอันสมควร ผมขอเสนอพักการประชุมครับ

(มีสมาชิกได้ยกมือขึ้นรับรอง)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : มีผู้รับรองใหม่ ครบใหม่  
ผู้รับรอง ถึง ๒๐ ใหม่

นายนิศ ขำนุรักษ์ (พัทลุง) : ท่านประธานครับ จะพักประชุม หรือเลื่อน  
ประชุม หรือเลิกประชุม เป็นอำนาจของท่านประธานนะครับ

# ๔๕๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๑๙๘/๒

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมต้องเอาที่ประชุม  
เป็นหลักครับ

นายนริศ ขำนุรักษ์ (พัทลุง) : ผมกลัวว่าจะไม่ครบอยู่ครับ เป็นอำนาจ  
โดยแท้ของท่านประธาน ท่านสั่งสิครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านสั่งผมสิ ในฐานะ  
ท่านเป็นสมาชิกสั่งมาเลย ถ้าพักการประชุม ท่านก็สั่งมา

นายนริศ ขำนุรักษ์ (พัทลุง) : ไม่สั่งครับ เป็นอำนาจของท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมไม่ใช่อำนาจหรอกครับ  
ท่านผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีไหม เที่ยุครับ ข้างหลังสุดยกมือ

นายประมวล เอมเป็ย (ชลบุรี) : ท่านประธานครับ ผมคิดว่าครบนะครับ  
รับรองครบครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมก็ไม่ได้ว่าไม่ครบครับ  
ผมก็ว่าครบ แต่ผมถามว่ามีท่านผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีไหม เมื่อไม่มี ผมก็ขอ  
พักการประชุมไปดำเนินการประชุมต่อ ๐๙.๓๐ นาฬิกา วันพรุ่งนี้ แล้วก็เรียนให้สมาชิก  
ทราบด้วยว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายในการประชุมของเราต้องจบก่อน ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
วันนี้ครับ ผมก็ลืมนึกว่ายังเข้าอยู่ ๐๙.๓๐ นาฬิกา วันนี้ครับ ก็เหลือจากนี้ไป  
อีกไม่กี่ชั่วโมงครับ ต้องมาประชุม แล้วก็สิ้นสุดก็ก่อน ๒ ยามวันพรุ่งนี้ครับ ก็ขอให้  
พร้อมเพรียงกันนะครับ เพราะจะต้องโหวตด้วยครับ ขอให้ทุกพรรคได้ดำเนินการครบ  
พักการประชุม ๒ ยามวันนี้ครับ

พักประชุมเวลา ๐๒.๐๐ นาฬิกา

ของวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เริ่มประชุมต่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
ของวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เมื่อคืนเราได้อภิปรายกันจนถึงเวลา ๐๒.๐๐ นาฬิกา ท่านประธานชัยได้สั่งพักการประชุม  
และนัดประชุมใหม่ในวันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา บัดนี้ได้เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกาแล้ว  
ผมขอดำเนินการประชุมต่อจากการประชุมเมื่อวาน เชิญคุณนิพิฐ อินทรสมบัติ ครับ

นายนิพิฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  
กระผม นิพิฐ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์  
ผมไม่ได้อภิปรายงบประมาณ แต่ผมขออนุญาตท่านประธานครับ โดยมติของ  
พรรคประชาธิปัตย์เพื่อนสมาชิกที่กำลังจะอภิปรายต่อไปนี้ให้โอกาสกระผมหรือ  
ท่านประธานต่อกรณีเรื่องที่เพื่อนสมาชิก ขออภัยเอ่ยนาม คุณจตุพรได้กล่าวถึง  
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เมื่อคืนนี้ ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ  
ด้วยความสัตย์จริงต่อหน้าท่านประธานว่า ผมเคารพท่านประธานไม่ว่าต่อหน้าและลับหลัง  
ผมชมเชยท่านประธานตลอดเวลาครับ และผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานตอนนี้  
เสียเลยครับว่า ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ยังบอกกับพวกกระผมว่าท่านชมเชย  
ท่านประธานอภิวัฒน์ในการทำหน้าที่ในที่ประชุม ท่านนายกรัฐมนตรีชวนพูดอย่างนั้น  
และผมกราบเรียนว่าพวกเราเคารพท่านครับ แต่ว่าเมื่อคืนขอให้ผมได้ถ่ายทอดความรู้สึกผม  
สักนิดเถอะครับท่านประธาน เมื่อคืนท่านประธานได้ทอดไมตรีให้คุณจตุพรมากไป  
ผมเปรียบเทียบว่าเมื่อคืนนี้ท่านประธานจะอาศัยความสนิทสนมส่วนตัวหรืออย่างไรก็ตาม  
ผมเสียใจครับเมื่อคืนที่ท่านเปิดประตูให้คุณจตุพรเข้าไปทำร้ายหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช  
อีกครั้งหนึ่งทั้ง ๆ ที่ท่านควรจะห้ามตรงนั้นได้ ผมจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องอดีต  
หัวหน้าขบวนการเสรีไทย หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ที่ได้กอบกู้อิสรภาพให้กับ  
ประเทศไทย โดยไทยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งในขณะนั้น ผมเรียนท่านประธาน  
ด้วยความเคารพครับว่า ผมไม่ได้ลุกขึ้นเพื่อที่จะปกป้องอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

# ๔๕๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๑๙๙/๒

อย่างเดียว แต่ผมคิดว่าวันนี้มีเพื่อนสมาชิกพยายามบิดเบือนจบบ้างและทำให้  
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้รับความเสียหาย เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วครับ  
เรื่องค่าว่าความกรณีของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ในกรณีการว่าความเรื่องปราสาท  
พระวิหารหรือเขาพระวิหาร แต่เมื่อคืนนี้คุณจตุพรได้กล่าวข้อความเท็จอีกครั้งหนึ่ง  
ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่งในมือของผมนี้เป็นชีวิตลิขิตของ  
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช -----

- ๑๒๐/๑

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้บันทึกชีวลิขิตของท่านไว้ก่อนที่ ไม่ใช่เป็นบันทึกที่ทำขึ้น  
ทีหลังนะครับ ท่านทำบันทึกขึ้นไว้เพื่อไม่ให้ผิดไปจากข้อเท็จ ผมขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่ง  
ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอรวบรัดด้วยนะครับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : รวบรัดครับ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช  
เมื่อบันทึกชีวลิขิตของท่าน ท่านใช้คำพูดแทนของท่านว่า ปู่ หมายถึงว่า ท่านพูดกับหลาน  
ของท่าน ท่านบอกอย่างนี้ครับว่า เดือนเมษายน ๒๕๐๒ เจ้าคุณอรรถการีย์ ซึ่งในเวลานั้น  
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ มาแจ้งว่าเขมรจะฟ้องไทย  
ต่อศาลโลกให้ถอนกำลังจากเขาพระวิหาร รัฐบาลจะตั้งปู่เป็นทนายสู้คดี ปู่พูดกับ  
ท่านเจ้าคุณว่าขอตัวที่จะไม่รับเป็นทนาย เพราะเป็นที่ทราบกันว่าศาลโลกเป็นศาลการเมือง  
บิดเบือนกฎหมายแล้วแต่สถานการณ์ ถ้าตัดสินให้ไทยแพ้ปู่จะต้องเสียชื่อในทางกฎหมาย  
ซึ่งได้รักษามาด้วยดีโดยตลอด ขอให้รัฐบาลหาคณะอื่นเป็นทนาย ท่านเจ้าคุณบอกว่า  
รัฐบาลได้พิจารณาแล้วไม่เห็นสมควรให้คนอื่นเป็นทนายนอกจากปู่ ท่านตัดพ้อว่า  
ในการประกาศเสรีไทย ปู่เสี่ยงได้แม้แต่ชีวิต ชื่อเสียงก็พึงเสี่ยงเพื่อชาติ ถูกแทงใจดำ  
เข้าอย่างนี้ปู่จึงต้องรับเป็นทนาย สำหรับข้อที่ปู่ขาดความชำนาญไม่เคยว่าความ  
ในศาลโลก ท่านเจ้าคุณว่ารัฐบาลจะตั้งทนายฝรั่งผู้เชี่ยวชาญเป็นทนายด้วย แม้ปู่จะเป็น  
หัวหน้าคณะทนายตามประเพณีของนานาชาติ ต่อมาพูดกันในข้อสุดท้ายเกี่ยวกับ  
ค่าทนาย ปู่เรียนท่านเจ้าคุณว่าปู่รับไม่ได้เพราะทำงานเพื่อชาติ ท่านว่าการรับเป็น  
ทนายว่าความในศาลโลกปู่อาจต้องเสียเวลาในการทำมาหากินเป็นแรมปี ปรากฏว่า  
รัฐบาลเอาเปรียบปู่ในข้อนี้ ปู่ว่าอย่างมากรับได้ก็แค่ค่าเดินทางและค่ากินอยู่ระหว่าง  
ดำเนินคดีที่ศาลโลก ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกินกำลังของปู่ที่จะออกเอง แต่ค่าทนายนั้น  
รับไม่ได้แน่ ที่สุดเป็นทนายเดือนเมษายน ๒๕๐๒ ศาลโลกตัดสินใจให้ไทยแพ้เมื่อเดือน  
มิถุนายน ๒๕๐๕ ปู่ไม่ได้รับค่าทนายเลย ส่วนค่ากินอยู่ในต่างประเทศมีอยู่ครั้งหนึ่ง  
ปู่กลับก่อนกำหนดก็ได้จ่ายคืนให้รัฐบาล นอกเหนือไปจากนั้นเงินสมทบทุนช่วยชาติ

ระหว่างดำเนินงานเสรีไทยในอเมริกา ๒,๐๐๐ กว่าเหรียญอเมริกันก็ได้ให้รัฐบาลสำหรับ  
 ช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าความด้วย ท่านประธานครับ หัวหน้าขบวนการเสรีไทยได้รับเงิน  
 จากคนไทยในอเมริกา ๒,๐๐๐ กว่าเหรียญซึ่งไม่เกี่ยวกับเขาพระวิหาร ท่านยังอุตสาห  
 มอบเงิน ๒,๐๐๐ กว่าเหรียญที่ท่านได้รับในขบวนการเสรีไทยนั้นให้รัฐบาลเพื่อช่วย  
 ในการว่าความเรื่องเขาพระวิหารด้วย ผมกราบเรียนท่านประธานมาตรงนี้เพื่อจะกราบเรียน  
 ท่านประธานว่า ใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมจำเป็นต้องปกป้องเกียรติยศของ  
 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อีกครั้งหนึ่ง ผมเรียนท่านประธานฝากไปถึงปลัดกระทรวง  
 การต่างประเทศ ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศทุกคน ผมคิดว่าขณะนี้  
 กำลังฟังคำอภิปรายอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ อีกสัก ๑๕ นาทีข้างหน้าผมจะไปพบท่าน  
 ถ้าปลัดกระทรวงการต่างประเทศอยู่ในสภาแห่งนี้ อีก ๑๕ นาทีผมจะไปพบท่าน  
 และขอให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศทุกคนที่มารอฟังการอภิปรายอยู่ที่สภาแห่งนี้  
 จำหน้าผมไว้ให้ดี ผมชื่อ ส.ส. นิพิฐฐ์ อินทรสมบัติ จากจังหวัดพัทลุง ข้อความใด ๆ ก็ตาม  
 เอกสารใด ๆ ก็ตามที่อยู่ที่มีนายจตุพร พรหมพันธุ์ เมื่อคืนนี้วันนี้ผมจะไปขอครับ  
 แล้วเราจะพิสูจน์กัน ผมเรียนท่านประธานว่า ทูตคนไหนก็ตาม เจ้าหน้าที่ทูตคนไหนก็ตาม  
 ที่มอบเอกสารนั้นให้คุณจตุพรเมื่อคืนด้วยเจตนาที่จะดูหมิ่นดูแคลนหม่อมราชวงศ์เสนีย์  
 ปราโมช ท่านทำบาปมหันต์ครับ และขอให้ท่านจดจำไปบอกลูกบอกหลานของท่านว่า  
 ท่านนำเอกสารนั้นมาให้คุณจตุพร พรหมพันธุ์ ย้ายหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช  
 อดีตหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ผมกราบเรียนท่านประธานเป็นประโยคสุดท้ายครับ  
 ถ้าทนายความหรือหัวหน้าคณะทนายความอย่างหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช  
 ไม่มีคุณธรรมหรือทุจริตอย่างทนายความในปัจจุบัน ผมลงนีกภาพดูครับ  
 ถ้าหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช แก่ลิ้งลิ้มกล่องขนมสัก ๒ ล้านบาทไว้ที่ศาลโลก -----

วันนี้เขาพระวิหารอาจจะไม่ตัดสินอย่างนี้ครับ แต่ว่าคนอย่างหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และคณะทนายความมิได้ทำเหมือนทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีบางคนครับ กราบขอบพระคุณครับ

(พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

ผมขอตอบ

พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (นครราชสีมา) : ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

เชิญท่าน พันตำรวจโท สมชายนั่งก่อนครับ ผมขอตอบคำหาหรือของคุณนิพนธ์นะครับ ผมเรียนยืนยันว่าผมทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ด้วยความยุติธรรมโดยยึดข้อบังคับของการประชุมสภาเป็นหลัก เมื่อคืนจะเห็นว่าผมได้เตือนคุณจตุพรขอให้รบบัด และยืนยันว่าเป็นการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่ใช่การอภิปรายในการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งในท้ายที่สุดคุณจตุพรก็สรุปจบโดยเร็วตามเวลา ก็ขอเรียนยืนยันต่อสมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับ เชิญ พันตำรวจโท สมชายครับ

พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (นครราชสีมา) : ท่านประธานครับ ผม

พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนครราชสีมา ท่านประธานครับ เมื่อวานนี้ต่อกรณีที่ท่าน ส.ส. นิพนธ์ อินทรสมบัติ ได้หารือและชี้แจงในที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้ ผมต้องขออนุญาตท่านประธานที่จะได้มีโอกาสชี้แจงให้ท่านประธาน และที่ประชุมด้วย จริง ๆ แล้วในส่วนตัวพวกเราทุกคนให้ความเคารพท่านหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อย่างมากในฐานะที่ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญ แต่ผมเรียนว่าเมื่อคืนนี้ ท่านจตุพร พรหมพันธุ์ ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้เข้ามาสู่ที่ประชุมอยู่ระหว่างการเดินทาง ผมเรียนว่าท่านจตุพรเองนั้นได้อภิปรายเข้าไปในส่วนของการตรวจการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการว่าความเรื่องเขาพระวิหาร

(นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ได้ยื่นและยกมือขึ้น)



# ๔๕๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๒๐๑/๒

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ

พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (นครราชสีมา) : ท่านประธานครับ  
ผมเรียนว่าอ้ายตรงนี่ครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสมชายครับ มีผู้ประท้วงครับ คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย ประท้วงอะไรครับ

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ บุญยอด  
สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร ด้วยความเคารพต่อท่านผู้ที่ลุกขึ้นมา  
พยายามจะอภิปรายแล้วก็พยายามชี้แจงแทนนะครับ ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน  
ถ้าท่านจะมาพูดแทนมันจะไปกันใหญ่ นะครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอยากให้ประธาน  
ได้วินิจฉัยว่าเพื่อให้การประชุมในวันนี้ซึ่งเป็นญาติของงบประมาณนั้นได้เข้าสู่การประชุม  
โดยเร็ว ไม่อย่างนั้นจะมีการทักท้วงกันอยู่ตลอดเวลาครับ ขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ครับ ผมวินิจฉัยเลยนะครับ เมื่อกี้ผมเปิดโอกาสให้คุณนิพิฐ อินทรสมบัติ ได้หารือ  
ในขณะเดียวกัน พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ ก็ยกมือขึ้นหารือเช่นเดียวกัน ผมก็จะ  
เปิดโอกาสให้ท่านสมชายได้หารืออีกสักเวลาจำกัดนะครับ โดยผมได้เห็นท่านอาจารย์เจริญ  
คันธวงศ์ ยกมือแล้วก็เตรียมว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์เจริญหารือเป็นท่านสุดท้าย  
แล้วเราก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระโดยเร็ว เชิญท่าน พันตำรวจโท สมชายครับ

พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (นครราชสีมา) : ท่านประธานครับ  
เมื่อวานนี้ผมก็มีเอกสาร เห็นเอกสารฉบับนี้ว่าในการว่าความในเรื่องเขาพระวิหาร  
มีรายจ่ายอะไรบ้าง แล้วท่านจตุพรก็อธิบายตามนั้น เพราะฉะนั้นวันนี้เอกสารตรงนั้น  
อย่างที่ท่านนิพิฐ ขออนุญาตเอ่ยถึงท่านนิดหนึ่งว่าลองไปตรวจสอบดูนะครับ  
มีค่าเดินทาง มีค่าเบี้ยเลี้ยงในการดำเนินการทั้งหมด เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของ  
การจบบ้าง ไม่ใช่เรื่องของ การพูดเท็จ ซึ่งผมไม่อยากจะทำลายพวกเราตนเองนะครับ  
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้เอามาแสดงกัน นี่คือนำที่  
ของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะฉะนั้นผมเรียนว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

# ๔๕๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๒๐๑/๓

มันจะต้องพูดกันตามความจริง เราไม่ได้ไปละเมิด ไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีทางหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

(นายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

คุณสมชายครับ ท่านสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล ประท้วงอะไรครับ

นายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล (ตรึง) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานที่เคารพครับ จริง ๆ แล้ววันนี้คุณจตุพรจะมาทันการประชุมหรือไม่ก็คงเป็นเรื่องของคุณจตุพร ท่านประธานนัดไว้ ๐๙.๓๐ นาฬิกาไม่มา คุณนิพิฐฐ์ได้พูดถึงข้อความที่คุณจตุพรนำมาอภิปราย ท่านประธานก็เห็นว่าเรื่องข้อความการอภิปรายการใช้จ่ายในการเดินทางไปเป็นทนายของรัฐบาลไทยในกรณีเขาพระวิหารนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณประจำปี ๒๕๕๒ เลย ท่านประธานก็วินิจฉัยไปแล้วแต่ว่านำเอามาพูดเพื่อประเด็นการเมืองแค่นั้นเองครับ นายจตุพรไม่ได้มองถึงว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

สรุปแล้วคุณสมบุรณ์ประท้วงเรื่องอะไรนะครับ

นายสมบุญ อุกัยเวียนกุล (ตรัง) : ท่านประธานครับ เพราะผมเรียนว่า ผู้ที่ประท้วงหรือชี้แจงแทนนายจตุพรนั้นไม่ได้อยู่ในประเด็นของงบประมาณ และผมเรียนว่า นายจตุพรพูดเมื่อคืนหลักฐานทั้งหลายในการเดินทางไปราชการของคณะนายก็ไม่ใช่ เป็นเรื่องของงบประมาณ ปี ๒๕๕๒ แต่เป็นการพยายามบิดเบือนใส่ร้ายที่จะ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณสมบุญครับ ขอเชิญนั่งลงได้แล้วครับ ประท้วงแล้วไม่ได้บอกว่าประท้วงเรื่องอะไร ผมขอวินิจฉัยครับ จับประเด็นได้ว่าคุณสมบุญประท้วงว่าท่าน พันตำรวจโท สมชาย ไม่ได้เป็นผู้ที่อภิปรายเมื่อคืนไม่น่าจะมีโอกาสในการประท้วงหรือหารือในวันนี้ครับ ก็อยากจะเรียนท่านสมาชิกทุกคนครับ นี่แหละคือความเป็นกลางของผมครับ ในเมื่อผมเปิดโอกาสให้คุณนิพิฐ อินทรสมบัติ ได้หารือโดยไม่ตัดเวลาเลยนะครับ ก็เปิดโอกาสให้ท่านหารืออย่างเต็มที่ ผมก็ต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายรัฐบาลคือ พันตำรวจโท สมชาย ได้หารือเช่นเดียวกันครับ ก็ต้องขอทางท่าน พันตำรวจโท สมชายรวบรวมด้วยครับ แล้วเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เจริญ คันธวงค์ หารือเป็นท่านสุดท้าย เชิญท่านสมชายต่อครับ รวบรวมด้วยครับ

พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (นครราชสีมา) : ขอบคุณครับท่านประธาน ท่านประธานครับ ผมสั้น ๆ นะครับ แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างที่ทางเพื่อนสมาชิกได้ประท้วง แม้แต่นิดเดียว ผมพูดชัดเจนนะครับ วันนี้พวกเราทั้งหลายมีความเคารพในหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช แต่ความจริงต้องเอามาพูดกัน ความจริงก็เป็นส่วนของความจริง เพราะฉะนั้น เอกสารหลักฐานทั้งหลายที่พูดถึงต้องเอามาตรวจสอบเท่านั้นเอง และผมเรียนว่าไม่ใช่ เรื่องของการย้าย ไม่ใช่เป็นเรื่องของการดูถูกจากจ้วงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว นี่คือการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นวันนี้ในระหว่างที่ คุณจตุพรไม่อยู่ ผมเป็นสมาชิกในพรรคเดียวกัน แล้วเราอยากเห็นความเป็นธรรมครับ ท่านประธาน ผมจึงต้องลุกขึ้นมา ปกติแล้วผมจะไม่ลุกเลย ผมเรียนว่านี่คือสิ่งที่มีความเคารพ ต่อกันในสิทธิหน้าที่ เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเรียนฝากไปว่า ในเรื่องที่ยังเป็นเรื่องเป็นเอกสาร เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก จะถูกจะผิดอยู่ตรงนั้น แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับท่านประธาน

ไม่อยากเอามาเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเราเองเราเคารพในหน้าที่ในการทำงานของบรรพบุรุษของเราหลายท่านหลายคนครับ ท่านประธาน ผมยืนยันว่าเราไม่ได้คิดในเรื่องของการจับจ้วงกล่าวเท็จใส่ร้ายป้ายสีแต่ประการใด ขอบพระคุณท่านประธานครับ

(นายสมบุญ อูทัยเวียนกุล ได้ยืนและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

อาจารย์เจริญ คันธวงศ์ ครับ คุณสมบุญขอความกรุณาเถอะครับ ไม่ต้องประท้วงแล้ว เปิดโอกาสให้ท่านอาจารย์เจริญได้หารือเถอะครับ

นายเจริญ คันธวงศ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ผม เจริญ คันธวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ใครจะขอตัดพ้อต่อว่าท่านประธาน เมื่อคืนนี้ผมนั่งฟังท่านประธานอยู่ด้วยความไม่สบายใจอย่างยิ่ง เพราะว่าท่านประธานทำหน้าที่เป็นประธานเมื่อคืนนั้น ผมทราบประวัติของท่านเป็นคนดีครับ เป็นคนที่น่าเคารพนับถือ แล้วผมยังเคารพนับถือครับแม้ว่าท่านอายุจะน้อยกว่าผม คือเมื่อคืนนี้การทำงานของท่านผมคิดว่าท่านปล่อยให้สมาชิกพูดนอกประเด็นมากมาย แล้วก็ยังมีสมาชิกหลาย ๆ ท่านก็มาประท้วงกัน ท่านก็ปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งพูด ผมนั่งคิดเสียว่าท่านคงจะเหนื่อยเพราะทำงานมาหลายวันแล้ว ผมก็เห็นใจท่าน แต่ผมต้องขอกราบเรียนนะครับว่า ท่านอาจารย์เสนีย์นี้ผมเป็นลูกศิษย์ท่านครับ ผมเรียนกฎหมายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านสอนผม แล้วท่านก็เตือนผมว่า ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์นั้นก็คือว่า ขอให้ใช้วิชาชีพในทางที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ถ้าผู้ใดใช้วิชาการที่เรียนจากท่านมานั้นเป็นการที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ชัดต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติขอให้มันอันเป็นไป และท่านก็ยอมรับนะครับว่า คนเราจะให้ดีเหมือนกันหมดไม่ได้หรอกครับ แต่ว่าเราในฐานะที่สภานิติบัญญัติเป็นองค์หนึ่งในอำนาจอธิปไตยนั้น ผมก็คิดว่าเราก็จะต้องช่วยกันจรรโลงนิติบัญญัติของเราให้เป็นทีเคารพเชื่อถือกับคนทั่วไป แล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้คนมาอาศัยช่องว่างในกระบวนการนิติบัญญัติเป็นการดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่น ท่านอาจารย์เสนีย์นั้นเป็นคนที่

# ๔๖๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๒๐๒/๓

ลูกศิษย์ลูกหามากและคนเคารพนับถือ แต่ผมจะไม่ว่าคนอื่นนะครับ เพราะว่าคนอื่นนั้น  
อยู่ที่ไหนเขาจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับ แต่ว่าเราจะต้องช่วยกันยกย่อง  
สรรเสริญคนดี ให้กำลังใจคนดีทั้งวงศัตรระกูล เพราะลูกของท่านนั้นขณะนี้เป็นอย่างคนมนตรี  
อยู่ท่านหนึ่งนะครับ ท่านมาชี้แจงไม่ได้ ท่านอาจารย์เสนีนั้นเสียชีวิตไปนานแล้วครับ  
ท่านไม่อาจจะมาชี้แจงได้ และขณะเดียวกันในฐานะนิติบัญญัตินั้นเราควรจะต้องช่วยกัน  
ป้องกันมิให้คนไม่ดีมาใช้สถาบันนี้ทำลายชื่อเสียงของประเทศชาติต่อไปครับ ผมขอฝากไว้  
เท่านั้นนะครับ

- ๒๐๓/๑

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เราเข้าสู่วาระปกตินะคะ แต่ก่อนจะเข้าสู่วาระปกติก็ขอตอบท่านอาจารย์เจริญศักดิ์  
เถอะครับ ยืนยันว่าผมทำหน้าที่ด้วยความที่เป็นกลาง ด้วยความยุติธรรม โดยอาศัย  
ข้อบังคับของการประชุมสภาเป็นหลัก เมื่อคืนก็ได้ตัดเตือนผู้อภิปราย ๓ หรือ ๔ ครั้ง  
จนกระทั่งในท้ายที่สุดก็สามารถยุติการอภิปรายกลับเข้าสู่วาระการประชุมเรื่อง  
งบประมาณต่อไปได้ ขอความกรุณาเรื่องนี้ก็ปล่อยให้ผ่านไปได้แล้ว เราจะได้เข้าสู่  
วาระการประชุมงบประมาณ ผมเรียนอย่างนี้ว่าการประชุมสภาแห่งนี้บางครั้งเรื่อง  
อาจจะกล่าวหาตักเตือนบ้างมันต้องให้อภัยกัน ต้องขอความกรุณาเถอะครับ

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อคืนเวลา ๐๒.๐๐ นาฬิกา คุณทศพล เพ็งส้ม ของพรรคประชาธิปัตย์  
เป็นผู้อภิปรายคนสุดท้าย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการอภิปรายของฝ่ายรัฐบาล  
ทางฝ่ายรัฐบาลเมื่อคืนได้เสนอข้อค้างไว้ถึง ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช เจริญครับ

นายสามารถ แก้วมีชัย (เชียงใหม่) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม สามารถ  
แก้วมีชัย เชียงราย พรรคพลังประชาชน ได้นำเสนอรายชื่อชุดที่จะอภิปรายสำหรับวันนี้  
กราบเรียนท่านประธานไว้แล้ว ขอความกรุณาท่านดำเนินการตามรายชื่อชุดใหม่  
ขอบคุณครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอบคุณครับ เดี๋ยวเมื่อกี้ท่านรองเลขาธิการเอามาส่งให้มองไม่เห็นนะคะ ท่านต่อไป  
จะเป็นคุณอำนาจ คลังผา ๑๐ นาทีครับ

นายอำนาจ คลังผา (ลพบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม  
นายอำนาจ คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน  
ขอสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา ๑๑ ของกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ วันนี้ก็อยากจะสนับสนุนกรมชลประทาน ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องน้ำทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทานนั้นปีนี้  
ได้งบประมาณทั้งหมด ๓๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทก็นับว่าน้อยมาก แต่ความจำเป็นเร่งด่วน

# ๔๖๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๒๐๓/๒

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อคืนนี้ว่าจะหาเงินนอกงบประมาณมาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องน้ำ ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสนับสนุนระบบท่อ ระบบท่อในขณะนี้ที่จังหวัดลพบุรีของเราเริ่มไว้ ๑ โครงการด้วยกัน คือโครงการวางท่อน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาโคกสำโรง ไปสระโบสถ์ และโคกเจริญในขณะนี้ แต่ยังไม่แล้วเสร็จคือเกิดความล่าช้าจากผู้รับจ้าง และต่อสัญญาไปอีก ๑๘๐ วัน ก็อยากจะให้ทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้ และยังมีอีกหลายอำเภอ อย่างอำเภอชัยบาดาลมีความต้องการเรื่องระบบท่อ อย่างอำเภอท่าหลวง อำเภอลำสนธิ ซึ่งมีความต้องการเรื่องระบบท่อและในส่วนของการขุดลอกก็มีหลายอำเภอด้วยกัน และโดยเฉพาะอำเภอโคกสำโรงมีขุดลอกสนามแข่งระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร และอำเภอหนองม่วงขุดลอกบึงทะเลน้อยและอำเภอโคกเจริญขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวมัน และอำเภอชัยบาดาลคือพื้นที่ระบบชลประทานซึ่งเปิดน้ำไปแล้วมีความตื่นเขิน ก็อยากจะให้ชลประทานได้ศึกษาว่าขุดดินคันคูกันน้ำไว้เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้กัน และส่วนอำเภอท่าหลวง บ้านชัยจำปา มีพื้นที่เมืองโบราณอยู่ในพื้นที่ ๑๙ ไร่ ต้องการที่จะเก็บน้ำเพื่อการเกษตร -----

- ๒๐๔/๑

และอำเภอลำสนธิซึ่งมีตำบลชัยสมบูรณ และตำบลหนองรีที่จะได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำ  
กุดตาเพชร ตรงนี้หากขุดลอกขึ้นมาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกร  
ในอำเภอลำสนธิ และในส่วนของกระทรวงคมนาคม ท่านประธานที่เคารพครับ  
กรมทางหลวงได้รับงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไม่เพียงพอครับ ซึ่งในขณะนี้  
ถนนสายลพบุรี ตอนโคกสำโรงเป็นถนนคับแคบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถนนตลอดทั้ง  
สาย ๒๐๕ ในช่วงตอนโคกสำโรงและถึงบ้านม่วงค่อม ในชุมชนนี้ครับท่านประธาน  
มันคับแคบมากทำให้เกิดอุบัติเหตุ ก็อยากให้ทางกรมทางหลวงได้ปรับปรุงในย่านชุมชน  
ในส่วนนี้ และท่านประธานครับ เกาะกลางตลาดท่าหลวงในขณะนี้มันเป็นเกาะกลาง  
ที่กว้างเลย ก็อยากจะเสริมเกาะกลางให้กับพี่น้องชาวตลาดท่าหลวง และอีกช่วงหนึ่ง  
เกาะกลางตลาดหนองม่วงเป็นเกาะกลางที่กว้างถึง ๗-๘ เมตร มันกว้าง ก็อยากจะให้  
ทางกรมทางหลวงได้ไปออกแบบให้มันแคบลงก็จะทำให้ถนนในส่วนนั้นกว้าง พี่น้อง  
ประชาชนก็จะไม่ได้ไปรับอันตรายในส่วนนี้ และทางหลวงชนบทครับท่านประธาน  
ซึ่งในปีนี้ได้งบประมาณทั้งหมด ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลได้พยายามจะเร่งทำในเรื่อง  
ถนนไร้ฝุ่น ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายที่จะทำถนนไร้ฝุ่นที่จะแก้ปัญหาให้กับ  
พี่น้องประชาชน ซึ่งในขณะนี้ท้องถิ่นบางส่วนกรมทางหลวงชนบทได้โอนเงินให้ท้องถิ่น  
ไปแล้ว แต่ท้องถิ่นทั้ง อบต. อบจ. และเทศบาลขาดความพร้อมครับ เพราะไม่มี  
งบประมาณเพียงพอที่จะดูแล สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทางคณะกรรมการอำนาจได้ทบทวน  
สิ่งที่ท้องถิ่นเขาไม่พร้อมได้ให้กับทางหลวงชนบทมาดูแลในส่วนนี้ต่อไป และเรื่องของ  
การรถไฟแห่งประเทศไทยครับท่านประธาน ซึ่งในขณะนี้สัญญาณจุดต่าง ๆ ของทางข้าม  
รถไฟเกิดอันตรายอย่างมาก พี่น้องประชาชนล้มตายเยอะเลย ก็อยากฝากให้ทำเป็น  
สัญญาณไฟเตือนให้กับพี่น้องประชาชนครับ กระทรวงมหาดไทยในขณะนี้กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้านมีภารกิจเรื่องงานจำนวนมาก และเขาก็อยากให้ดูแลค่าตอบแทนของกำนัน  
ผู้ใหญ่บ้านเพิ่มขึ้น และในส่วนของกรมที่ดินท่านประธานครับ รัฐบาลนี้ได้มีการวางแผน  
ระบบการถือครองที่ดิน และการกำหนดเขตการใช้ที่ดินถึง ๒ แสนแปลง ทั้งพื้นที่ ส.ป.ก.  
และป่าไม้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลพบุรีมีป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม พื้นที่ ๔๐๐,๐๘๐ ไร่



และป่าชัยบาดาลถึง ๔๙๐,๐๐๐ ไร่ ยังขาดการออกเอกสารสิทธิ ก็อยากจะฝาก  
ท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้ช่วยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนโดยกระทรวง  
ทบวง กรม หลายกระทรวงได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วในเรื่องของไฟฟ้าภูมิภาคครับ  
ท่านประธาน ไฟฟ้าภูมิภาคในชนบทขณะนี้ต้องยอมรับว่าขาดแคลนมากยังขยายไม่ถึง  
อยากจะให้ทางรัฐบาลผ่านท่านประธานว่าให้ช่วยเร่งดำเนินการให้หมู่บ้าน ตำบลด้วย  
และสิ่งหนึ่งซึ่งในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขผมเห็นว่าแพทย์ขาดแคลนมาก ก็อยากเสนอว่า  
ให้ ๑. แพทย์ ๒. พยาบาลขึ้นมาในตำบลหมู่บ้าน ให้ตำบลเขาได้ดูแลกัน ตรงนี้เป็น  
การกระจายเงินจากส่วนกลางมาสู่ท้องถิ่นให้กับหมู่บ้าน ตำบลในขณะนี้ แล้วในส่วนที่ ๒  
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในขณะนี้ก็มีประมาณ ๖-๗ ล้านคน ก็อยากให้มีรายได้สูงขึ้น คือคนละ  
๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท และ อสม. ก็มีหน้าที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ทางรัฐบาลก็คิดว่า  
จะให้คำตอบแทนที่เหมาะสมอย่างไร -----

และอีกเรื่องหนึ่งครับ โรงพยาบาลอำเภอชัยบาดาล คือวันนี้พอดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มานั่งฟัง ก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า โรงพยาบาลชัยบาดาลคับแคบยังไม่เคยได้ขยายอาคารเลยครับ อยากจะได้อาคารสัก ๑ หลังที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชน และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายครับ เรื่องที่ว่า การอำเภอชัยบาดาลในขณะนี้เก่ามากครับ คับแคบ ซ้ำรูดทรุดโทรม ก็อยากจะให้ทางรัฐบาลได้ก่อสร้างอาคารที่ว่า การอำเภอชัยบาดาลอีก ๑ หลัง และการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ ซึ่งในขณะนี้ต้องยอมรับว่าการศึกษาเรื่องวิทยาลัยการอาชีพนั้นในจังหวัดลพบุรีขาดแคลน ผมก็ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองม่วงว่าจะทำอย่างไรที่จะมีสถานที่การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพที่อำเภอหนองม่วงก็พยายามหาสถานที่ ก็อยากจะฝากท่านประธานถึงรัฐบาลให้ช่วยดูแลในเรื่องของวิทยาลัยการอาชีพของอำเภอหนองม่วงด้วยและประการสุดท้าย การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดที่จังหวัดลพบุรี ก็อยากจะให้ท่านประธานผ่านถึงรัฐบาลว่า โรงเรียนกีฬาระดับจังหวัดนั้นมีส่วนสำคัญต่อลูกหลานของเราเป็นอย่างยิ่งในด้านสุขภาพและอนามัย และสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานผ่านถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่ให้การสนับสนุนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลพบุรีขึ้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรีท่านบรรหารได้ไปเยี่ยมได้ไปดูสถานที่ ตรงนี้ก็ต้องฝากขอบคุณทางประธานผ่านรัฐบาลและกรมประมงด้วยที่สนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ เพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราได้มาดูพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลพบุรีต่อไป ขอขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

ต่อไปคุณสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ๖ นาทีครับ

นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล (สุโขทัย) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสุโขทัย ท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้กระผมก็ได้มีโอกาสศึกษาดูงบประมาณของรัฐบาลในปี ๒๕๕๒ นี้ ซึ่งทางรัฐบาลนั้นได้ตั้งงบประมาณไว้สูงถึง ๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้ที่น่าเป็นห่วงแล้วน่าวิตกก็คือในเรื่องของกรมสรรพากรชนิดหนึ่ง เพราะเห็นว่า

# ๔๖๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๒๐๕/๒

ทางกรมสรรพากรนั้นได้ตั้งเป้าการจับเก็บภาษีทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มสูงถึงแสนกว่าล้านบาท ตรงนี้ถ้าหากว่ากรมสรรพากรนั้นจะจับเก็บภาษีตรงนี้เพิ่มให้เข้าเป้าแล้วไปเก็บกับตามร้านค้า ตามตลาด หรือว่าร้านค้าแผงลอยตามรถเข็นก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูงนะครับ ก็ต้องฝากกับทางท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่า ขอให้ไปเก็บตามทางโทรคมนาคมที่พยายามจะหลีกเลี่ยงภาษีในเรื่องนี้

กระผมเองนั้นก็ได้รับมอบหมายจากทางพรรคว่าให้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ล้านกว่าไร่ จะมีพื้นที่ที่เป็นการเกษตรนั้นประมาณ ๑๓๑ ล้านไร่ และพื้นที่ที่เป็นการเกษตรที่กรมชลประทานดูแลและมีศักยภาพอยู่ก็ประมาณแค่ ๖๐ ล้านไร่ แล้วก็กรมชลประทานทำไปแล้ว ๒๘ ล้านไร่ ส่วนที่เหลือนั้นทางกรมชลประทานก็ยังไม่เข้าไปไม่ถึง แล้วจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ผมได้ศึกษาดูในคำชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นจะเห็นได้ว่าความต้องการใช้น้ำของประเทศไทยเรานั้นมีถึง ๗๓,๗๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แล้วต้นทุนน้ำของประเทศก็มีเพียง ๕๒,๐๐๐ กว่าล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะขาดไป ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านลูกบาศก์เมตร ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำนั้นก็ไม่เพียงพอ แต่ท่านประธานครับ ฝนตกจากฟ้าลงมาแผ่นดิน -----

แต่ประเทศไทยเรานั้นไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำไว้ได้เลยปล่อยให้หน้านั้นท่วมแล้วไหลไปแล้วก็มาเป็นภัยแล้งอย่างนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลนั้นโดยเฉพาะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของกรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ ๓๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทเศษ ปีที่แล้วปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ก็ ๓๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งจะสูงกว่ากันมานิดหน่อยเท่านั้นเอง แต่ทั้ง ๆ ที่ในปี ๒๕๕๒ ทางรัฐบาลก็ประกาศอยู่แล้วว่าส่งเสริมทางด้านเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ว่างบประมาณดูแล้วก็ไม่น่าที่จะเพียงพอ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือกรมชลประทาน ซึ่งจะต้องดูแลเกี่ยวกับระบบเรื่องน้ำ ปัญหาในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำก็มีปัญหาในเรื่องของศักยภาพ เอกภาพการบริหารงานของน้ำ ซึ่งทางรัฐบาลนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างครบถ้วน ก็อันเนื่องมาจากมีหลายหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางกรมชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำเขาดูแล แม้กระทั่งกระทรวงคมนาคม กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีก็เป็นผู้ดูแล ก็เลยไม่รู้ว่าจะเจ้าภาพจริง ๆ ใครจะดูแลอะไรอย่างไร แบ่งโซน (Zone) กันอย่างไร ทำอย่างไรให้ถูกต้อง ให้เป็นกระบวนการที่ดีที่สุด ก็ต้องฝากกับทางรัฐบาล จะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแพร่ สุโขทัย มาถึงพิษณุโลก ไปพิจิตร ไปนครสวรรค์ ภาคเหนือตอนล่างนั้นท่านประธานครับ น้ำนั้นจะท่วมทุกปีถ้าฝนตกมาที่ไรจะทำให้เกิดความเดือดร้อนลำบากกับพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งทางด้านเศรษฐกิจ แม้กระทั่งทางด้านเกษตรก็จะเกิดภาวะจากผลกระทบอย่างนี้ทุกปี เพราะว่ายังไม่มีการแก้ไขให้เป็นระบบแล้วก็การแก้ไขอย่างจริงจังในการที่จะพัฒนาในกลุ่มน้ำต่าง ๆ ของภาคเหนือแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำยมที่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลกไปถึงจังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ก็จะต้องมีปัญหา แล้วถ้าน้ำท่วมในกลุ่มแม่น้ำยมทุกครั้งจะเห็นได้ว่าผลกระทบจะไปถึงที่ภาคกลาง ทำให้ท่วมไล่ไปตั้งแต่ นครสวรรค์ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรีอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นก็ฝากกับทางท่านนายกรัฐมนตรีครับ แม่น้ำยมนี้ต้นเหินอย่างมากน่าจะลอกแม่น้ำยมทั้งสายให้หมด แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนแก่งเสือเต้น

# ๔๖๙

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๒๐๖/๒

ถ้าหากว่าสามารถทำได้จะบรรจุน้ำได้ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็ไม่ใหญ่เท่ากับเขื่อนภูมิพลซึ่งบรรจุถึง ๑๓,๐๐๐ กว่าล้านลูกบาศก์เมตร แล้วเราน่าจะมาใช้ชื่อคำว่า อ่างห้วยสัก ด้วยซ้ำไปนะครับ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณและฝากกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับ ขอขอบคุณมากครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ ๑๐ นาทีครับ

นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ (บุรีรัมย์) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคชาติไทย ท่านประธานครับ วันนี้นับเป็นวันที่กระผมภาคภูมิใจอีกวันหนึ่งเพราะได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติแทนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์และแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีจำนวนเงินถึง ๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาท สืบเนื่องจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ท่านได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ข้อที่ ๒.๕.๔ ซึ่งสรุปใจความก็คือว่ารัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนให้เบี้ยยังชีพแก่คนชราที่ไม่มีรายได้ -----

งบประมาณปี ๒๕๕๒ รัฐบาลได้จัดเงิน ๑๐,๙๗๐,๗๔๐,๐๐๐ บาท ให้กับเปี้ยยังชีพ แก่คนชรา ซึ่งในโอกาสนี้กระผมต้องขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช แทนผู้ชราทั่วประเทศ ท่านประธานครับ เงินจำนวน ๑๐,๙๗๐ ล้านบาท ให้คนละ ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน ๕๐๐ บาท สำหรับคนที่ยากจนเขามี ความหมายนะครับ เขามีคุณค่า แต่อย่างไรก็ตามผมอยากกราบเรียนว่ารัฐบาลให้เงินไป ๑๐,๙๗๐ ล้านบาท ให้พร้อมกับปัญหานะครับ ปัญหาตรงที่ว่าจำนวนเงินไม่เพียงพอ กับจำนวนคน กล่าวคือจำนวนเงิน ๑๐,๙๗๐ ล้านบาท ให้คนละ ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ได้ ๑,๘๒๘,๔๕๖ คนครับ ในขณะที่ผู้ที่ต้องการรับเงินส่วนนี้ยังเหลือ ๗ ล้าน ๑ แสนคน ที่ผมบอกทำให้เกิดปัญหาเพราะเป็นช่องว่างให้มีการเลือกปฏิบัติ ไม่เลือกปฏิบัติก็เหมือน การเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะนายก อบต. บาง อบต. บางอำเภอ บางจังหวัด ในเมื่อเงิน ไม่พอก็ให้กลุ่มคนของตัวเอง ไม่ใช่คนของตัวเองก็ไม่ให้ นี่คือปัญหา แล้วผมอยาก กราบเรียนว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ รัฐบาลก็ต้องจัดเงินส่วนนี้ด้วย เพราะฉะนั้น ก็คงฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โปรดพิจารณาปัญหานี้ด้วย

ย้อนกลับมาที่กรมที่ดิน ซึ่งปีนี้กรมที่ดินได้รับงบประมาณ ๕,๐๘๐ ล้านบาท ซึ่งอยากกราบเรียนว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเขาต้องการเอกสารสิทธิโดยเฉพาะ โฉนดที่ดิน ซึ่งบางแปลงได้เป็นที่อยู่อาศัยมา ๔๐-๕๐ ปี แต่เขาไม่มี ส.ค. ๑ มีแต่เพียง ใบเสียภาษี เพราะฉะนั้นมีความต้องการตัวนี้มาก เพราะฉะนั้นเงินจำนวนที่กรมที่ดิน ได้จัดมา ๙๙๘ ล้านบาท เพื่อออกโฉนดที่ดินได้เพียง ๒ แสนแปลงเท่านั้นเอง ฉะนั้น กระผมขอฝากรัฐบาลได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้อีกเถอะครับ

ในช่วงเวลาที่จำกัดกระผมขอกราบเรียนมาถึงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในยุคที่น้ำมันแพง วันนี้น้ำมันโซล่าตักไปลิตรละ ๔๒ บาท แล้วก็ไม่มีการรับประกันว่า จะไม่ขึ้นราคาอีก เพราะฉะนั้นในเมื่อน้ำมันแพง เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภคก็ต้องขึ้นตามตัว รวมทั้งปุ๋ยแพงด้วยครับ เรื่องปุ๋ยแพงเป็นปัญหาที่พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยแพง ฯพณฯ รัฐมนตรี สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ท่านมีความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องปุ๋ยแพงเพื่อช่วย

# ๔๗๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรวา ๒๐๗/๒

พี่น้องประชาชน ท่านได้ขอเงินจากรัฐบาล ๓,๐๐๐ ล้านบาท แต่น่าเสียใจครับ รัฐบาลอนุมัติแค่ ๓๐๐ ล้านบาท ไม่เพียงพอหรอกครับ เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ปุ๋ยเคมี ประเทศไทยเราไม่สามารถผลิตได้นะครับ ตัวแม่ปุ๋ย เอ็นพีเค (NPK) ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อปีที่แล้วปุ๋ยเคมีมีกระสอบละ ๔๐๐-๕๐๐ บาท ปีนี้ตกเกือบ ๑,๐๐๐ บาทแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขปัญหาจากกระสอบละ ๑,๐๐๐ บาท ให้เหลือ ๔๐๐ บาท หรือ ๕๐๐ บาทไม่มีทาง เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขเราใช้วิธีการทดแทน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีโดยลดสัดส่วนปุ๋ยเคมีลงประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ก็จะช่วยบรรเทาตรงจุดนี้ แต่ท่านประธานกลับมาดูที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ ๗๒๑ ล้านบาท โดยผ่านกรมพัฒนาที่ดินมาสนับสนุนให้ทำปุ๋ยอินทรีย์น้อยเหลือเกินครับ เทียบกับเงินงบประมาณ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่รัฐบาลมาจัดเงินจำนวนน้อยนิด ซึ่งปัญหาอันยิ่งใหญ่คือปุ๋ยแพง ไม่พอ -----

- ๒๐๘/๑

# ๔๗๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๒๐๘/๑

ผมกราบเรียนท่านประธานว่าเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน โดยท่านอธิบดีบัณฑิตตันศิริ ท่านดำเนินการประสบผลสำเร็จโดยท่านอยากให้ไปดูงานที่บ้านก่อโคก ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านประธาน จัดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ประสบผลสำเร็จมาแล้ว

ท่านประธานครับ ย้อนกลับมาที่กรมทางหลวง ซึ่งปีนี้ดูตัวเลขได้รับงบประมาณ ๔๐,๗๙๔ ล้านบาท ถามว่าเงินจำนวนนี้ งบประมาณอยากเรียนถามว่ากรมทางหลวงใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละจังหวัดอย่างไรครับ โดยเฉพาะการก่อสร้างถนน ๔ ช่องจราจร หรือ ๔ เลน ซึ่งได้ดำเนินการบางช่วง ส่วนที่เหลือกรมมีนโยบายอย่างไร เช่น ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ สายบุรีรัมย์-พุทไธสง มีความยาว ๖๔ กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการบางช่วง ช่วง ก.ม. ที่ ๓๑ ถึง ก.ม. ที่ ๔๓ โดยช่วงนั้นพรรคประชาธิปัตย์ ฯพณฯ สุเทพ เทือกสุบรรณ ท่านได้กรุณาคนจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดงบประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท แต่ช่วงที่เหลือช่วง ก.ม. ที่ ๔๓ ถึง ก.ม. ที่ ๖๔ จากอำเภอคูเมืองไปอำเภอพุทไธสง และช่วงที่ ๒ จาก ก.ม. ที่ ๓๑ ถึง ก.ม. ที่ ๑๐ คือจากอำเภอคูเมืองไปจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณอยากกราบเรียนถาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีแล้วครับว่า ส่วนที่เหลือท่านจะกรุณาก่อสร้างในปี ๒๕๕๓ ได้หรือไม่อย่างไร

ขอย้อนกลับเวลาที่กระชั้นชิด กลับมาที่กรมทางหลวงชนบท ปีนี้ได้รับงบประมาณ ๑๗,๖๐๐ กว่าล้านบาท งบประมาณด้าน ๆ ว่ากรมทางหลวงชนบทมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณนี้ให้แต่ละจังหวัด ให้แต่ละอำเภออย่างไร ท่านประธานครับ ไม่น่าเชื่อนะครับ ไม่น่าเชื่อจริง ๆ จังหวัดบุรีรัมย์มีอำเภอหนึ่งชื่ออำเภอลำปลายมาศ ตั้งเป็นอำเภอมาเกือบ ๕๐ ปีแล้วครับท่านประธาน ปรากฏว่ายังมีถนนสายหนึ่งซึ่งยังเป็นลูกรังบางช่วงเป็นถนนดิน คือถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ต่อมาที่บ้านเมืองแฝก บ้านหนองกุดตาบทะเลบ้านเมืองแฝก และไปที่หนองสองห้อง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านประธานครับ ถนนบางอำเภอลาดยางรอบที่ ๓ แล้วครับ แต่ถนนสายนี้ ๕๐ ปีครับ ไม่น่าเชื่อ และอีกสายหนึ่งครับท่านประธาน ซึ่งเป็นถนนที่เขตติดต่อกันระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดมหาสารคาม



# ๔๗๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๒๐๘/๒

คือถนนจากบ้านโนนตาลขามบ่อม อำเภอนาโพธิ์ ท่านประธานครับ ถนน ๒ สายดังกล่าว  
กระผมได้ติดต่อประสานงานกับ ขอประทานโทษ ท่านอธิบดีระพินท่านรับปากแล้วครับ  
มีในแผนตลอด ปรากฏว่าปี ๒๕๕๒ งบประมาณที่ว่าท่านบรรจุท่านช่วยถูกต้องออกครับ  
ท่านประธาน ถูกตัด ถามว่าเพราะอะไรผมไม่ทราบ หรือเป็นเพราะว่าถนน ๒ สาย  
ดังกล่าวนี้เกิดจากคนประสานงานติดต่อคือพรรคชาติไทยใช้ไหมครับท่านประธาน

อีกนิดหนึ่งครับ ขอกราบเรียนท่านประธานสุดท้ายแล้วครับ เกี่ยวกับการ  
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคือเขาพนมรุ้ง วันนี้ได้ถูก  
ใจใบบาบโดยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ได้ทำลาย ท่านประธานครับ แหล่งท่องเที่ยว  
จากบุรีรัมย์ ผมขออนุญาตอีก ๑ นาทีครับ นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวที่เขาพนมรุ้ง  
เขาจะผ่านไปอำเภอคูเมือง ซึ่งเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยที่แหล่งไม้กลายเป็นหิน  
หลังจากนั้นเขาก็จะไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้าใหญ่ศิระระแตรที่อำเภอพุทไธสง  
แล้วเขาก็ไปเที่ยวที่ภูสวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ สุดท้ายเขาไปซื้อของฝากผ้าไหมสวย  
ที่อำเภอนาโพธิ์ เสร็จจากนั้นเขาก็ต่อไปที่ปราสาทหินพิมาย ท่านประธานครับ ผมกำลัง  
จะกราบเรียนว่า สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่นำรายได้ให้กับประเทศแทบไม่ลงทุน -----

- ๒๐๘/๑

ซึ่งผมอยากกราบเรียนท่านว่า มีโครงการหนึ่งซึ่งเขาเรียก โครงการเส้นทางอารยะขอมโบราณ แหล่งไม้กลายเป็นหิน ซึ่ง ฯพณฯ รัฐมนตรีวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ท่านมุ่งมั่น ท่านตั้งใจ ที่อยากจะดึงเงินจากชาวต่างประเทศเข้ามาประเทศเรา ท่านประธานครับ งบประมาณ แค่ ๓๐-๔๐ ล้านบาท ขอรัฐบาลตัดอีกครับ ผมตั้งข้อสังเกตปุ่ยกก็ถูกตัด ถนนลาดยาง ปรุสานงานโดยคนของพรรคชาติไทยก็ถูกตัด แหล่งท่องเที่ยวก็ถูกตัด พอดี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ด้วยความเคารพ ผมกราบเรียนว่าพรรคชาติไทย โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นั้นท่านรักท่านนายกรัฐมนตรีสมัคร และหัวหน้าพรรคผม มีสัจจะไม่เคยทรยศใคร และอยากกราบเรียนให้ท่านได้ทราบว่าคะแนนเสียงที่ไว้วางใจ เมื่อวันที่แล้ว เมื่อวานโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ต้องขอความกรุณารวบรวมด้วยครับ

นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ (บุรีรัมย์) : ขอให้ท่านทราบว่าคะแนนเสียงที่เราลงมติให้บนคราบน้ำตา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีครับ ได้โปรดคิดเอง ขอขอบคุณมากครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ

นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) :  
ท่านประธานที่เคารพ ผม สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผมก็รีบมา มาเข้าไป ๕ นาที แต่ได้ฟังท่านผู้อภิปรายคือตั้งใจจะให้ได้เยอะ ๆ หน่อยแล้วก็จะตอบที่หนึ่ง คราวนี้ยังไม่เยอะหรอกครับ แต่ว่าเมื่อคำอภิปรายพาดพิงถึงระบบพรรคต่อพรรคก็อยากจะเรียนย้อนหลังตั้งแต่ตรงนี้จะครับว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองหัวหน้าพรรค ผูกพันอย่างไร ท่านสมาชิกผู้อภิปรายก็ทราบอยู่ พรรคการเมืองตัดสินใจร่วมงานอย่างไร ก็ทราบกันอยู่ ผมจะเรียนให้ทราบว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นเลยครับ มันต้องมีความเข้าใจกันว่าคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลคนที่อยู่นี่มันพอคบได้ทำงานด้วยกันได้ จึงได้ตัดสินใจทำงานด้วยกัน ในที่ประชุมขอให้ถามท่านรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีสมัคร ทั้งรัฐมนตรีวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรี ๒ คนนี้เป็นผู้ที่ได้รับยกย่องมากไม่ว่าจะข้างใน

# ๔๗๕

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๒๐๗/๒

กรม. หรือข้างนอก กรม. เงิน ๓๐ ล้านบาทที่ว่าถูกตัด ถ้าผมรู้ผมต้องเป็นคนดูให้ แต่ว่า เวลาท่านรัฐมนตรีออกปากให้แก้ปัญหานั้นนายกรัฐมนตรีโคดลงไปช่วยทำด้วย ผมไป เชียงใหม่ไปรอกันทั้งวันเลยครับ เจาะความเพื่อจะเอา ๘ จังหวัดภาคเหนือ นั้นงาน ของท่านรัฐมนตรีวิระศักดิ์ก็คืองานของรัฐบาล ความร่วมมืออย่างนี้ไม่มีมูลค่าครับ เพราะฉะนั้นจะถูกตัดถูกทอนอะไรไปอย่างไรต้องไปตามดูให้ แต่ไม่ใช่ว่าเขา มา ร่วมรัฐบาลแล้วมานั่งตัด นี่ผมขอตอบก่อนเพราะไม่อยากให้บรรยากาศว่าพรรคการเมือง ร่วมรัฐบาลลุกขึ้นมาต่อว่ากันกลางสภาแล้วยังพาดพิงไปถึงการลงคะแนนด้วย เรื่องลงคะแนนนี่ครับ เขามีมาตรฐานในการที่ร่วมพรรคการเมืองกันอยู่ ขอเรียนว่า กรณีที่ดำเนินการจะครบน้ำตาไม่ครบน้ำตาทุกคนก็รู้ว่าจะต้องทำหน้าที่อย่างไร เรื่องนี้ขอเรียนว่าถนนหนทางอะไรต่าง ๆ นั้นถ้ารู้ก็ต้องพิจารณา สมควร ไม่สมควร จริง ๆ แล้วเป็นการต่อสู้กันในทางการเมืองที่อยู่ในเขตบุรีรัมย์อย่างไร ผมไม่มีทาง ทราบได้หรอกครับ พออภิปรายงบประมาณก็ได้ทราบแล้วต้องไปดูว่าทำไม ทำไมพรรคประชาธิปัตย์อุตส่าห์ทำไว้ก่อนหนึ่ง แต่พอพรรคพลังประชาชนดันมาตัดออก เพราะว่าเป็นพรรคชาติไทย ไม่ถึงขนาดนั้นครับ ผมยืนยันเลยว่าการต่อสู้ทางการเมือง เพื่อหวังคะแนนเสียงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ แต่จะด้วยอะไรละก็ผมต้องตอบคำถาม เหล่านั้น เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่าขอคุณเอกสารนิดหน่อย คือได้ตอบแล้วก็ขอให้หมด สักก่อนหนึ่ง คือเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวผมตอบแล้ว เรื่องหินผมจะพูดถึงทันทีเมื่อวานเขามี ที่ทำเนียบเขาเอาไม้มาวางไว้ ๒ ท่อน ผมบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาท่านทำเรื่องหินอยู่ที่อีสาน ที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนพูด พูดต่อสาธารณชน แล้วสนับสนุน เพราะฉะนั้นก็เรื่องว่ามีแผนตัดออกกลางนั้นคนอื่นลาดไปแล้ว ๓ ครั้ง ทางพรรคชาติไทยจะได้ลาดบ้างถูกตัดออก ผมต้องไปดูเลยครับว่ามันเป็นอย่างไร มันสู้กันขนาดไหน ดูเด็ดอย่างไร ไม่ได้หรอกครับเรื่องพรรคอย่างนี้ผมไม่เคยนับเรื่องนี้เลย เพราะฉะนั้นทางหลวงชนบทก็ดี ทางหลวงแผ่นดินก็ดี ได้เงินมา ๔ ล้านกว่าบาท คือจะถามว่ากรุณาให้ปี ๒๕๕๓ ได้หรือไม่ เรื่องเท่านี้ต้องบอกว่าได้ครับ เพราะปีนี้ ทำงานประมาณปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ อยู่มะวันนี้ ----- - ๒๑๐/๑

คือถ้ายังนั่งทำงานกันอยู่ละก็มันแน่นอนครับ เรื่องร้องทุกข์อันนี้ก็จะต้องไปสู่การพิจารณา ถัดไปก็เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ เรื่องปุ๋ยไม่ใช่อินทรีย์หรือครับ พรรคชาติไทยขอเงินมา ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาทซื้อปุ๋ย ผมนี่แหละเป็นคนวินิจฉัย แต่ถาม ครม. ทั้งหมด ครม. ทั้งหมดจะไม่มีความรู้ละเอียด ผมรู้ละเอียดแต่ทว่าโปรดคุณะครับ ดูการวินิจฉัย ของผม บอกรัฐมนตรีสมศักดิ์ว่าท่านรัฐมนตรีลองเอาไป ๑๐ เปอร์เซนต์ แล้วซื้อให้มัน เข้ามาได้เรียบร้อย ถ้ามันจริงอย่างนั้นเอาไปเลยที่เหลืออีก ๙๐ เปอร์เซนต์ ท่านรัฐมนตรี ก็ได้เงิน ๓๐๐ ล้านบาท ไปจัดการซื้อครับ ท่านตอบในสภาชี้ชัดเจนเลยครับ ท่านดำเนินการหมด และคนบอก บอก ๙,๔๐๐ ติดต่อกันไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้ ต้องลองใหม่ นี่ท่านกำลังลอง ท่านซื้อมาเลเซียเห็นไหมครับ ถ้าไปทั้ง ๓,๔๐๐ มันก็ไปชัด แต่ที่ ๓๐๐ ล้านบาท พอสมควรแก่เหตุ ตอนนี้อย่างฟังมาเลเซีย ถ้ามาเลเซียโอเค เราก็จะซื้อเต็ม แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงท่านผู้อภิปรายคงไม่ทราบนะครับว่า ผมกับรัฐมนตรีสมศักดิ์นัดกันจะต้องไปที่จังหวัดหนึ่งภาคอีสาน เขาใช้ปุ๋ยออร์แกนิก คือปุ๋ยอินทรีย์ เงิน ๗๐๐ ล้านบาทเพื่อดำเนินการนี้เป็นเรื่องราชการครับ แต่เรา ใช้เงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ๆ เพื่อจะแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ใช้อะไรเลย ไม่ซื้อปุ๋ยแจกทัศนคติ ในการใช้ปุ๋ยเคมีให้ย้ายมาใช้ปุ๋ยออร์แกนิก ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ครม. บอกโอเค ถามดูก่อนไปทำอะไรบ้าง ไม่ซื้ออะไรให้ใครเลยครับ โฆษณาอย่างเดียว เพราะฉะนั้น ๗๐๐ ล้านบาทเขาเริ่มต้น แต่งานนี้ไม่ใช่รัฐบาลทำ โรงงานปุ๋ยแห่งชาติจะทำอย่างไร ตอนนี้จะพยายามไม่เรียกว่ารื้อฟื้น แต่ดูสิจะทำอย่างไร ผมนิยมแบบนี้ครับ ปุ๋ยเคมีแพงขึ้น แบบบ้าเลือด ถามทำไมถึงแพง มันแพงเพราะน้ำมันขึ้น น้ำมันขึ้นทั้งเอ็น ทั้งพี ทั้งเค มันเป็นผลพลอยได้จากน้ำมันทั้งนั้น น้ำมันขึ้นทางนี้ขอขึ้นด้วย แต่ที่เราทักท้วงเขาบอกว่า มันขึ้นเกินเหตุ ราคาเขาถูกต้องที่ทักท้วงก็จริง มันต้องไปดูครับว่าการที่มันใส่ราคาสูง เกินกว่าเหตุ นั่นคือควรจะไปดู เอกสารต้องถูกต้องแน่นอน แล้วแต่เขาดีแคลร์ (Declare) อย่างไร เขาดีแคลร์สูงเพื่อจะไม่เสียภาษี แต่มันกำไรอยู่ในราคาบวก เรื่องพรรคอย่างนี้ ก็จะตามไปดู แต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่าเราปล่อยให้ใช้ปุ๋ยเคมีบ้าเลือดอย่างนี้ ไม่ได้หรอกครับ อย่างไรก็ได้ ผมมีเวลาดี ๆ นั่งดูโทรทัศน์แล้วสารคดีมันออกดี ๆ ครับ

# ๔๗๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จันุช ๒๑๐/๒

ดีกว่าเข้ามีด สารคดีออกเข้ามีด คนทำสารคดีเรื่องการเกษตรนี่ล่ะครับเป็นครูสอน  
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอย่างดียิ่ง เพราะข้อเท็จจริงนั้นกว่าจะออกอากาศได้เขาต้อง  
ถูกต้องแน่นอน เพราะฉะนั้นเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ลงไปจนกระทั่งถึงปุ๋ยอินทรีย์ มันยิ่งกว่า  
ออร์แกนิกอีกคือปุ๋ยจุลินทรีย์ ฟรุ้งนี้เข้าก็จะคุยต่อเรื่องปุ๋ยจุลินทรีย์ ฟรุ้งนี้พูดจา  
ประสาสมัครไม่มีการเมืองหรือครับ ฟรุ้งนี้จะคุยเรื่องการพัฒนากการเกษตรซึ่งค้างอยู่  
คราวที่แล้ว เรื่องอย่างนี้ก็ขอเรียนนะครับว่าเราทำเรื่องนี้ ๗๐๐ ล้านบาทดำเนินการ  
แต่วิธีการทำอย่างไร เขาบอก ๕ เสือผูกขาด เราบอกได้ต้องมี ๖ เสือ ตัว ๖ ตัว ๗ แต่ตัว ๖  
ตัว ๗ นั้นซื้อปุ๋ยเคมีเหมือนกัน ได้ใบอนุญาตเหมือนกันแต่เอามาเข้าโรงงานปุ๋ยออร์แกนิก  
ปุ๋ยออร์แกนิกของเราจะทำใส่เป็นถุง ของเขาก้าวหน้า บริษัทต่างประเทศเขามาผลิตอยู่ที่  
เมืองกาญจน์ครับ เป็นเม็ดเป็นผลึกครับ ผสมเคมีส่วนหนึ่งซึ่งน้อยมาก ขนาดก็ ๘๕  
ทำนองนั้นเลยครับ มีเบนซินแค่ ๑๕ มีเอทานอล ๘๕ มีปุ๋ยพื้นฐานประมาณ ๘๕ เดิมเคมี  
ประมาณ ๑๕ ตัวเลขวันนั้นผมยังเสียใจพูดจาไปตะกุกตะกักกลางสภาขายนานิดหน่อย  
ปุ๋ยที่เขาขายของออร์แกนิกนี่ครับ ช้างนอกขายอยู่ ๑๐,๘๐๐ บาท เจ้าของโรงงาน  
บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีลองบอกสิครับ ถ้าสหกรณ์ใดจะซื้อให้ผมคนที่ละ ๑ คัน  
ถ้าม ๑ คันคุณหนักเท่าไร ๑๕ ตัน ซื้อ ๑๕ ตัน ขาย ๘,๐๐๐ บาท เห็นไหมครับ เขาเพียง  
ราคาขายส่งมาช่วย บริษัทไม่เสียหาย คนกลางก็ว่าอะไรไม่ได้ บริษัทเต็มใจ นี่เป็นหนทาง  
ออกครับ ถูกไป ๒,๘๐๐ บาท ซื้อช้างนอก ๑๐,๘๐๐ บาท เพียงแต่ว่าแล้วชาวนาที่ไหน  
จะซื้อ ๑๕ ตัน ก็ชาวนา ๑๕ คน ซื้อคนละตัน สหกรณ์จัดการรวบรวมมาก็ไปลงที่สหกรณ์  
ชาวนาก็เอารถอีแต่นมาขนไป วิธีอย่างนี้ต่างหากแทนที่จะจ่าย ๑๐,๘๐๐ บาท ก็จ่ายเพียง  
๘,๐๐๐ บาท นี่แหละออร์แกนิก เราเป็นอินเตอร์ออร์แกนิก (Inter-organic) เพราะเขาทำ  
ผลิตเป็นเม็ด เขาขายทั่วโลกครับ ของเรามันขายได้น้อย เพราะคนไทยเกิดไม่นิยม สาดใส่  
ลงไปแล้วแต่ใส่ปุ๋ยเคมีวันนี้อีก ๒ วันมันเขียว แต่ของเรานั้นเมื่อก่อนเขาบอกสาดไปแล้ว  
ต้อง ๑๐ วัน เดียวนี้สาดไปแล้ว ๗ วันถึงเขียว -----

แต่ว่าปู่เคยมีทำลายดิน คูสารคดี ๒-๓ วันเขาดูเรื่องการปลูกพริก ใสที่แรกเม็ดโต ๆ พอปีที่ ๕ เท่านั้นเองเม็ดเล็กเม็ดคุดหมดเลย ตรงกันข้ามใช้ปุ๋ยออร์แกนิกมันเจริญงอกงาม แล้วดินดี เขาพยายามทุกอย่าง ผมทั้งสนับสนุนชีวภาพที่เขาทำนี่ก็สนับสนุน ออร์แกนิกก็สนับสนุน วันนี้ขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้มีเกียรติของพรรคชาติไทย ที่ได้เปิดประตูให้ผมได้เล่าให้ฟังว่า งานการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลทำไมไปจกเกลียดจางซัง ผมก็ต้องเข้าใจด้วยในพื้นที่ต่อสู้กันมา แต่มาเป็นแบบนี้ไม่ได้ครับ คนที่พื้นที่จะเอากการต่อสู้เพื่อช่วงชิง สำหรับผมเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ไม่ได้เลย ที่เล่าให้ฟังนี้รัฐมนตรีสมศักดิ์ก็พรรคชาติไทย รัฐมนตรีวีระศักดิ์ก็พรรคชาติไทย ผมทำงานใกล้ชิด ถ้าไม่ใกล้ชิด จะไม่รู้เลย เวลาเราทำงานกันมีคนต่อว่าในสภา เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีสมศักดิ์อยู่คนเดียวลุกขึ้นอธิบายชี้แจงบอกเขาอยู่รอบ ๆ นี้ ซึ่งเป็นความจริง เดียวก็ประชุม ๆ ตัดการประชุมจากที่กระทรวงก็เอามาไว้ในนี้ เสร็จแล้วก็ขึ้นมา นั่งงานการเมืองนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองอย่าห่วงเลยครับ ผมห่วงแต่เพียงว่า บรรดาผู้สื่อข่าวอะไรทั้งหลายพยายามจะทำให้แตกให้แยก ฟังตอนเช้านพดลจะต้อง ถูกปลด มิ่งขวัญจะต้องถูกปลด ร่อแร่แล้วต่าง ๆ นั้น นายสมัครถูกพรรคร่วมรัฐบาล บีบบังคับให้ตัดสินใจ เหลวทั้งเพครับ ลองดูสิว่าถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมจะต้องเห็นเวลาจะต้องเปลี่ยนแปลง รัฐมนตรีคนนี้จะพิจารณา ๆ ก็เอาเสียทีเดียวเลยก็จัดการปรับปรุงคนที่ยังไม่ได้เติมให้เต็ม ก็เป็นหน้าที่ ของคนเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ แต่มาอ่านข่าวพาดหัววันนี้ยุให้รำด่าให้เร็วเหมือนกับ พรรคร่วมรัฐบาลบังคับ บังคับก็ต้องให้ทำ ตกลงโหวตให้ โหวตให้เปลี่ยนทั้งนั้น ลองดูสิครับ ถ้าผมไม่เปลี่ยนเกิดอะไรขึ้น ผมจะเล่าให้ฟังจะได้เลิกตอแยกัน ให้เข้าใจ กันเสียเลย เวลานี้บรรทัดฐานที่พูดไว้บอกว่า สมาชิกสภาทั้งพรรคจะไม่โหวต พรรคประชาธิปไตยบอกโอเคเป็นบรรทัดฐาน โอเคครับเขาก็เป็นบรรทัดฐาน ทำไมละครับ เพราะเวลานี้ผมมี ๓๑๖ ถูกตัดไปเสีย ๑๐ ยังปฏิบัติไม่ได้ เหลือ ๓๐๖ ในจำนวนสมาชิก ทั้งหมดหารแล้วต้องได้ ๒๓๖ ผมมี ๓๐๖ เพราะฉะนั้นผมตัดของผมไปเลย ๒๒ เสีย เหลือ ๒๘๐ เท่านั้นละ ๒๘๐ แปลว่าโหวตผมก็ได้ ๒๘๐ เต็มตามตรงนั้นเลย ๒๗๙

# ๔๗๙

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๒๑๑/๒

ก็มีคนหนึ่งเขาไม่ชอบเขาก็ออกไป อีกคนบอกแอสซิเดนท์ (Accident) คุณนพดลได้ ๒๗๘ นอกนั้น ๒๗๙ แต่ผมเดียวผมเป็นคนทำนายอยู่ข้างหลังไม่ใช่โหร บอกพรุ่งนี้คอยดู พวกสื่อสารมวลชนต้องโขยกต้องโขยงแต่ผมเดียว นี่แอสซิเดนท์แต่ผมเดียว ถ้า ๑๐ แต่ผมแล้ว นพดลต้องผูกคอตาย เพราะบรรดาสื่อสารมวลชนทั้งหลายจะต้องโขยก แต่ไม่สำเร็จหรอก เพราะเหตุว่าที่ผมคุยกันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการแสดงความคารวะก่อนจะโหวต พรรคผม ไม่ประชุม ผมประชุมกัน ๖ พรรคบอกตกลงอย่างนี้ เขาตกลงครับ ผมจะบอกให้ฟัง ถ้าท่านคิดเลข ไม่ใช่สมาชิกที่เปิดอภิปราย ขอเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าผมไม่ใช่เรื่องเขามา บีบบังคับอะไรหรอก มันเรื่องว่าถ้าจะอยู่บริหารด้วยกันนั้นต้องเอาตัวเลขมาดู ผมจะ ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ถ้าพรรคการเมืองหนึ่งได้ ๒๕๐ พรรคเดียว ๒๕๐ อีกพรรคการเมืองหนึ่งได้ ๒๓๐ ๒๕๐ ก็เป็นรัฐบาล ๒๓๐ เป็นฝ่ายค้าน เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไร ๒๓๐ ยื่น ๒๕๐ พออภิปรายเสร็จปี๊บ ๒๕๐ มาตรฐานที่พรรคประชาธิปไตยยื่นยันช่วยยันยันหน่อย ครม. มี ๓๕ คน นายกรัฐมนตรีด้วยเป็น ๓๖ ต้องเอา ๒๕๐ ลบด้วย ๓๖ เหลือ ๒๑๔ ๒๑๔ แล้วฝ่ายค้านเท่าไร ฝ่ายค้านมี ๒๓๐ ยื่นปี๊บฝ่ายค้านชนะทันที แล้วฝ่ายค้าน ตั้งรัฐบาลแล้วอยู่ได้ไหม จะยื่นกลับไปกลับมา นี่ล่ะครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ อย่างนี้ นี่เป็นข้อพิสูจน์เห็นกลางสภาเลยว่ายื่นรัฐธรรมนูญไว้อย่างนี้ ต่อไปชนะกัน ๒๐ แต่ผม เป็นรัฐบาลไม่ได้ เพราะรัฐมนตรีมี ๓๕ มาตรฐานที่พูดไว้เมื่อวานเพราะเราไม่ต้องการ การต่อแยะ พรรคประชาธิปไตยรับรองเป็นมาตรฐาน โอเคเรารับรอง ไม่เป็นปัญหา

(นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ท่านประธานครับ

นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) :  
ทนฟังไม่ได้ผมจะจบตรงนี้ละ ขอขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณนิพิฏฐ์คงไม่ต้องประท้วงแล้วครับ เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีจบแล้ว เชิญเลยครับ ขอความกรุณา เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้อภิปรายต่อ แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้พาดพิง ถึงพรรคประชาธิปไตยนะครับ ท่านประท้วงไปใหม่ ถ้าประท้วงได้ครับ ประท้วงเรื่องอะไรครับ

นายนิพิฐฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม  
 นิพิฐฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง ผมประท้วงตาม ข้อ ๖๑ ครับ  
 ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาพูดไปทั้งหมดนั้นนะครับ มันไม่ตรงประเด็นตามที่  
 เพื่อนสมาชิกเขาได้ซักถาม แต่ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังใช้เวลาตรงนี้แก้ปัญหา  
 ในพรรคการเมืองของท่านเท่านั้นเอง ผมเลยบอกว่าคุณมีปัญหา หรือจะมีหรือไม่ก็ตาม  
 อย่าใช้เวลาของสภาในการแก้ปัญหาของท่านครับ ตรงนี้เป็นเวลาแก้ปัญหาของ  
 คนทั่วประเทศ อย่าแก้ปัญหาของรัฐบาลโดยใช้สภาแห่งนี้ท่านเรียก

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
 ผมทราบคำประท้วงแล้วครับ แล้วก็ต้องขอความกรุณาคุณนิพิฐฐ์ครับ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็  
 จะประท้วงกันกลับไปกลับมาครับ ยังไม่ทันไรก็รู้แล้วครับ ก็ขอให้ทุกท่านไม่ต้อง  
 ประท้วงแล้วครับ เพราะว่าสรุปแล้วฟังแล้วคุณนิพิฐฐ์ก็ไม่ได้ประท้วงอะไรนะครับ  
 (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
 คุณสุชาติเชิญนั่งเถอะครับ เราจะได้อภิปรายต่อครับ คุณสุชาติประท้วงอะไรครับ

นายสุชาติ ลายน้ำเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
 กระผม สุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี เขต ๑ ผมประท้วง  
 ท่านประธาน ข้อ ๖๓ ประท้วงผู้อภิปราย ข้อ ๖๑ เมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้กล่าว  
 พาดพิงใคร เพียงแต่ท่านลุกขึ้นมาชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นวาทกรรมรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
 มันใช้ไม่ได้ ที่บอกว่าใช้ไม่ได้ตรงไหนเสียงมันก้ำกึ่งกันนะครับ ต่อไปถ้าใครมาเป็นรัฐบาล  
 แล้วจะพัฒนาอย่างไร ท่านประธานต้องวินิจฉัยข้อนี้ก่อน ขอบคุณมาก

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
 ผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีอภิปรายได้ครับ เพราะว่าท่านก็ไม่ได้  
 พาดพิงถึงบุคคลผู้ใดเลยครับ

(นายจตุพร พรหมพันธุ์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)



พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
 คุณจตุพรจะทำอะไรครับ ต้องเรียนคุณจตุพรอย่างนี้ครับ ผมทราบว่า คุณจตุพรจะขอ  
 ใช้สิทธิพาดพิงใช่ไหมครับ ก็ต้องขอให้คุณจตุพรพูดให้ตรงประเด็นแล้วสั้นด้วยครับ  
 เพราะว่าผมจะต้องใช้ข้อบังคับ ข้อ ๘ เพื่อดำเนินการประชุมให้เกิดความสงบเรียบร้อย  
 ก็ทราบว่าเดี๋ยวก็จะมีการประท้วงกันอีกหลายคนนะครับ ขอคุณจตุพรพูดสั้น ๆ  
 เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณจตุพรด้วยครับ ไม่ต้องไปอ้างอิงถึงคนอื่นครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม  
 จตุพร พรหมพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชน  
 ขอกราบเรียนท่านประธานว่าเมื่อช่วงก่อนที่จะมีการประชุม สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  
 ๒ ท่านได้อภิปรายพาดพิงกระผม แต่ว่าเหตุที่กระผมจะต้องใช้สิทธิพาดพิงนั้น เพราะได้มี  
 การอธิบายความว่าสถานะกำลังให้โอกาสคนไม่ดีมาใช้โอกาสในการทำลายบุคคลอื่น  
 ถ้าท่านประธานได้ฟังผมอภิปรายเมื่อคืนนี้ผมอภิปรายในประเด็นของกระทรวงการต่างประเทศ  
 เรื่องการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของงบประมาณที่กำลังจะ  
 ขออนุมัติต่อสภา เรื่องการจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช  
 ผมไม่เคยพูดถึง ท่านประธานคงจะเป็นพยานให้กับผมได้ว่าการพูดเรื่องคนดีคนไม่ดีนั้น  
 เรื่องเกี่ยวข้องกับหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เกิดขึ้นจากผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
 และอดีตนายกรัฐมนตรี แต่ว่ามีประเด็นที่มาเกี่ยวข้องกับฟากกระผมนั้น ก็คือว่าได้มี  
 การบอกว่าการว่าความกันฟรี นายสมคิด บาลโธสง ซึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งเวลานั้น  
 บอกว่าตัวเองก็ร่วมบริจาค ๑ บาทเหมือนคนไทยทั้งชาติในการต่อสู้คดีเขาพระวิหาร  
 ท่านประธานที่เคารพ ผมเองก็ต้องไปติดตามสืบค้นว่าการทำหน้าที่ในปี ๒๕๐๔  
 ปี ๒๕๐๕ ในการเดินทางของคณะทนายความ เมื่อคืนนี้ผมอธิบายความชัดเจน  
 โดยอ้างอิงเลขหนังสือเพื่อต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายความกับ  
 พี่น้องประชาชน เพราะมันมีเรื่องค่ารับรอง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเครื่องบิน เพราะฉะนั้น  
 ผมจึงบอกว่าผมได้พูดอธิบายความอย่างนี้โดยไม่ได้บอกพาดพิงไปยังหม่อมราชวงศ์เสนีย์  
 ปราโมช ผู้ล่วงลับว่าท่านเป็นคนไม่ดีอย่างไร แล้วผมก็ไม่ได้พาดพิงไปทำความเสียหายชื่อเสียง

# ๔๘๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

รัชนีพร ๒๑๒/๓

กับลูกชายของท่านที่เป็นองคมนตรี แต่ผมพยายามอธิบายความในสภาว่าข้อเท็จจริง  
อย่างนี้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับเขาพระวิหาร วันนี้นั้นไม่ได้เป็นการซ้ำแหละ แต่ว่าควรที่จะมี  
การชำระประวัติศาสตร์ทุกแง่มุม และผมอยากเรียนไปยังพรรคประชาธิปัตย์ว่าให้ไป  
อ่านจดหมายของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ที่เขียนถึงคนไทยคนหนึ่งลงในหนังสือ  
ศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนเมษายน -----

- ๒๑๓/๑

# ๔๘๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๒๑๓/๑

ท่านประธานที่เคารพ เพราะฉะนั้นโดยข้อเท็จจริงผมยืนยัน ผมจึงบอกว่าวันนี้กระแสที่เกิดความเสียหายมากมายมีการอภิปรายถึงขนาดกระทบทกระท่งว่า ฟากทางผมนี้ เป็นผู้แทนราษฎรที่ไปปกป้องเขมรหรืออย่างไร ผมบอกว่าถ้านายพลททำแผ่นดินไทยเสียหายแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวไม่ต้องถึงมือพรรคประชาธิปัตย์และพันธมิตร ชี้ก ส.ส. อย่างผม อย่างคนไทยที่นั่งที่นี้แม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีไม่มีใครยอมให้ข้ามพ้นแต่อย่างมากล่าวหาว่าสถานะนี้ให้คนไม่ดีเข้ามาทำหน้าที่ เพราะฉะนั้นนายเจริญ คันธวงศ์ หรือแม้กระทั่งนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ก็หมิ่นประมาทผม ผมก็ทำหน้าที่อธิบายความเลวร้ายหนังสือ อภิปรายการใช้งบประมาณกระทรวงการต่างประเทศ ผมไม่ได้พูดสักคำถึงความดี ไม่ดีของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ผมไม่ได้มีเรื่องบุญคุณอะไรจะต้องมาอธิบายความ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ต้องขอสรุปได้แล้วครับ ทุกคนพอเข้าใจแล้วนะครับ ขอเชิญคุณจตุพร เชิญนั่งลงครับ ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง ๒ กรณี กรณีของท่าน ส.ส. จตุพร กรณีหนึ่ง แล้วก็กรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการลงมติเมื่อวานนี้ กับรัฐธรรมนูญอีกกรณีหนึ่งนะครับ

ในส่วนของท่าน ส.ส. จตุพร ขอกราบเรียนท่านประธานว่า คุณนิพิฏฐ์ชี้แจงข้อเท็จจริงไปก็ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อเช้า แล้วก็ก็เป็นเรื่องซึ่งมีเอกสารต่าง ๆ อยู่เรียบร้อย แต่ว่าที่ต้องพูดสักนิดหนึ่งครับ เพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านประธานกับผมได้รับหนังสือจากราชการบำนาญท่านหนึ่งมาเมื่อเช้านี้ครับ พูดชัดเจนว่าในกรณีข้อเท็จจริงต่าง ๆ จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ควรที่จะเป็นเรื่องระหว่าง ส.ส. ด้วยกัน แต่ท่านเขียนมาด้วยความรู้สึกกว่าคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกเมื่อคืนนี้มันไปพาดพิงถึงท่านอดีตนายกรัฐมนตรีในทางที่เสียหาย ท่านประธานน่าจะมีจดหมายฉบับนี้อยู่ ซึ่งผมก็เพียงแต่

กราบเรียนว่า ถ้าท่านไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นก็ขอให้ยืนยัน ท่านจะว่าผมในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่า ส.ส. จะพาดพิงอภิปรายถึงกันไม่เป็นไรครับ เพราะว่า เป็นกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเราต่างฝ่ายต่างก็มีสิทธิ แต่ว่าผมเรียนให้ทราบเพราะว่า ข้าราชการบำนาญที่ทำหนังสือขึ้นมา ผมก็เชื่อว่าสะท้อนความรู้สึกและความเข้าใจของคนอีกจำนวนมากที่ท่านไม่ได้พูดจาทอบโต้กับ ส.ส. ในสภานี้เท่านั้น แต่ไปพาดพิงถึงบุคคลที่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในอดีต ซึ่งท่านเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นก็ขอให้ลุกขึ้นมายืนยันว่าไม่ได้ทำเช่นนั้น นั่นประเด็นที่ ๑ นะครับ

(นายจตุพร พรหมพันธุ์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจตุพรประท้วงอะไรครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ถ้าจะให้จบก็ได้ครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมจะขอให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายให้จบก่อนนะครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ผมคิดว่าประเด็นนี้ จะให้คุณจตุพรเอาไว้ให้จบเลยก็ได้ครับ ผมจะได้ต่อไปประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีดีไหม เพราะว่ากรณีคุณจตุพรก็มีเท่านี้ครับ ผมก็บอกว่ามีคนจำนวนมากที่เขาไม่สบายใจ ถ้าท่านไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นก็ขอความกรุณายืนยันเท่านั้นเองครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม จตุพร พรหมพันธุ์

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอให้ประท้วงทีละคนครับ คุณจตุพรก่อนครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ผมไม่ได้ใช้สิทธิประท้วง ท่านประธาน ผมได้ใช้สิทธิพาดพิงชี้แจงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ใช้สิทธิพาดพิงยังไม่ให้อภิปรายนะครับ ให้รอท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
อภิปรายจบก่อน

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
ท่านบอกให้ผมได้ใช้สิทธิพาดพิงก่อน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ผมไม่ขัดข้องครับ  
จะได้จบเป็นประเด็น ๆ ไป

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขออนุญาตอย่างนี้ดีกว่าครับ เพื่อการดำเนินการอภิปรายจะได้ดำเนินต่อไป  
ให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายให้จบเสียก่อนครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ได้ครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ส่วนกรณี  
ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงว่าให้พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันสิ่งที่ผมบอกว่าควร  
จะเป็นบรรทัดฐานเมื่อวานนี้ กราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับ คือประเด็นมันมีอยู่  
รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่า รัฐมนตรีไม่สามารถลงคะแนนในการลงมติที่ตัวเองมีส่วน  
ได้เสียด้วย เมื่อวานนี้บังเอิญท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่า  
ทางคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วบอกว่าจะขอไม่ใช้สิทธิ  
กระผมก็กราบเรียนว่าถ้าจะปล่อยให้กลายเป็นดุลยพินิจของแต่ละคณะมันก็คงจะเป็นเรื่อง  
ที่น่าจะถูกต้อง -----

ที่จริงสิ่งที่ผมเสนอเป็นคุณแก่ท่านนะครับ ไม่ได้เป็นคุณกับผมเลย ก็เป็นอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีว่า คือหมายความว่า ผมเห็นว่าที่รัฐธรรมนูญเขาบัญญัติไว้อย่างนี้ พุดง่าย ๆ คือเป็นการตัดสิทธิ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงไม่มีสิทธิที่จะมาใช้ดุลยพินิจว่าจะใช้หรือไม่ใช้ แน่นนอนครับ ที่นี้ปัญหาก็จะเป็นอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูด ก็หมายความว่าถ้าสมมุติเลือกตั้งกันมาฝ่ายหนึ่งได้ ๒๕๐ เสียง อีกฝ่ายหนึ่งได้ ๒๓๐ เสียง ผมก็เคยยกตัวอย่างนี้ครับหลังการเลือกตั้ง แล้ว ๒๕๐ จะไปตั้งรัฐบาล เกิดมีคณะรัฐมนตรีเกิน ๑๐ คนที่มาจาก ส.ส. นี้ เวลาลงมติไว้วางใจมันก็ไม่ถึงครึ่ง อย่างแน่นอน แต่ประเด็นก็คือว่าในรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ถือเอาเสียงไว้วางใจเป็นเกณฑ์ ในการตัดสินใจว่าไม่ไว้วางใจ เขาถือเสียงไม่ไว้วางใจว่าถึงกึ่งหนึ่งหรือไม่ กระผมทราบดีว่า เราคุ้นเคยในทางการเมืองก็คือว่า เวลาลงมติไม่ไว้วางใจนี้เราให้ลงมติทั้งไว้วางใจ และไม่ไว้วางใจและอาจจะเอาคะแนนมาเทียบกัน แต่ผลตามรัฐธรรมนูญเขาจะดู เฉพาะว่าเสียงไม่ไว้วางใจนี้ถึงกึ่งหนึ่งหรือไม่ เพราะฉะนั้นสมมุติว่ามีรัฐบาล ๒๕๐ เสียง บังเอิญไปเป็นรัฐมนตรีเสีย ๓๐ เสียง ก็เหลือ ๒๒๐ เสียง ลงมติไว้วางใจก็อาจจะไว้วางใจ ๒๒๐ เสียง ไม่ไว้วางใจ ๒๓๐ เสียง แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดว่าจะไม่ไว้วางใจ สำเร็จเสียงไม่ไว้วางใจมันต้องถึง ๒๔๐ เสียง รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญก็ยังคงดำรงตำแหน่งได้ เพียงแต่ผมก็ยอมรับว่ามันดูแปลกกว่าเสียงไม่ไว้วางใจมันมากกว่าไว้วางใจ แต่เป็นที่เข้าใจ ได้ว่าอีก ๓๐ คน หรือ ๒๐ คน ที่ว่านี้ไม่สามารถที่จะลงคะแนนได้ กระผมทราบเรื่องนี้ เพื่อที่จะบอกเพียงแค่ว่าที่ผมบอกว่าเป็นบรรทัดฐาน เพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะตัดสิน รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ขัดแย้งในตัวของตัวเอง เพราะรัฐธรรมนูญให้ถือเสียง เฉพาะเสียงที่ไม่ไว้วางใจ ส่วนจะดูแปลกหรือไม่อย่างไร มันก็อาจจะเป็นเรื่องของประเพณี ในทางการเมืองซึ่งก็ต้องปรับไปตามกฎหมาย ผมก็ต้องยืนยันอย่างนี้ครับ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ เป็นคุณกับผมเลย เพราะเหตุผลนี้ครับที่คนใช้กันบอกว่า ทำไมหลังการเลือกตั้งนี้ พรรคประชาธิปไตยคงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ เพราะเสียงมันจะปริ่มน้ำ พอปริ่มน้ำไปมีรัฐมนตรี ก็ลงมติไว้วางใจตัวเองไม่ได้ เป็นคุณกับท่านนะครับ แต่ผมก็พร้อมที่จะให้ถือเป็นบรรทัด ฐานที่เป็นคุณกับท่าน เป็นโทษกับผม เมื่อเป็นความถูกต้องครับ ขอบพระคุณครับ

# ๔๘๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๒๑๔/๒

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจตุพรใช้สิทธิพาดพิงหรือคร่ำ ขอบให้ใช้เวลาจำกัดด้วยครับ  
(นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ได้ยื่นและยกมือขึ้น)  
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เสียงราย) : ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต  
ประท้วงครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
นั่นคุณพิเชษฐ์ใช้ใหม่ครับ

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เสียงราย) : ครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ประท้วงหรือครับ ประท้วงเรื่องอะไรบอกด้วยนะครับ

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เสียงราย) : ท่านประธานครับ ผม พิเชษฐ์  
เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ผมขออนุญาตประท้วง  
ท่านประธาน ข้อ ๖๓ ช่วงเข้าเนะครับ ญาติที่ทำงานอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศ  
ได้ปรึกษาหารือกันกับผมโทรศัพท์มาไม่สบายใจครับ ไม่สบายใจที่นายนิพิฏฐ์  
อินทรสมบัติ ได้ใช้หน้าที่ตำแหน่งข่มขู่แล้วอาฆาตบอกว่าจะไปจัดการกับเจ้าหน้าที่  
ของกระทรวงการต่างประเทศที่มาสแตนด์บาย (Standby) อยู่ในสภา อีก ๑๕ นาทีจะไปพบ  
ทำให้เกิดความหวาดกลัวและเกรงขาม

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
สรุปแล้วท่านประท้วงเรื่องอะไรครับ ประเด็นในการประท้วงครับ

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เสียงราย) : ผมประท้วงท่านประธาน ท่านนิพิฏฐ์  
ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ วรรคแรก ผมขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขอวินิจฉัยนะครับ คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ได้อภิปรายไปแล้วก็ไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญ  
ตามที่ท่านพิเชษฐ์บอก คือก็เป็นสิทธิที่คุณนิพิฏฐ์อภิปรายได้นะครับ ขอเชิญคุณจตุพร  
ใช้สิทธิพาดพิงขอให้รวบรัดด้วยนะครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม จตุพร พรหมพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชน ตามที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวอ้างถึงเจตหมายของข้าราชการบำนาญคือ นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ยกขึ้นมากล่าวอ้างนั้น ผมขอกราบเรียนกับท่านประธานเพื่อบันทึกในสภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง ผมไม่ใช่เป็นคนที่พูดหรือพาทงผมว่า หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นคนดีหรือคนไม่ดี ไม่เคยพูดแม้แต่เพียงคำเดียวว่า หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นคนไม่ดี -----



เพียงแต่ว่าฟากทางฝั่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและอดีตท่านนายกรัฐมนตรี ท่านพูดถึงคุณงามความดี ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแล้วก็ไม่มีความในสภานี้เถียง แม้แต่เพียงคนเดียว แต่มีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการว่าความฟรี ผมจึงบอกว่านี่เป็นสาเหตุ ให้เพื่อนของผมถูกให้ออกไปจากห้องประชุม ผมก็ไปค้นเมื่อมีการอภิปรายงบประมาณ รายจ่ายถึงการใช้จ่ายกลางของกระทรวงการต่างประเทศ และเงินยืมของกองสลาก ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งระบุค่าเบี่ยงเคียง ค่ารับรอง ค่าเครื่องบินและตามหลักฐาน เอกสารผมก็ต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศมีการพิสูจน์ เพราะฉะนั้นผมยืนยัน อีกครั้งหนึ่ง ผมเองเป็นเด็กชายเคยฟังหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ปราศรัยใน พ.ศ. ๒๕๑๘ ถ้าคนไทยถือสาเรื่องการว่าความของท่านจากปี ๒๕๐๕ จนกระทั่ง ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๕๑๙ นั้น ท่านคงไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าผมไม่เคยกล่าวหาหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ว่าท่านเป็นคนไม่ดี ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันที่ผมได้อภิปรายเมื่อคืนนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านประธาน

(นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณนิพิฏฐ์พาดพิง เรื่องประเด็นนี้ผมขอความกรุณาทั้ง ๒ ฝ่ายด้วยครับ เดี่ยวเราผ่านไป แล้วจะได้ประชุมงบประมาณต่อหน้าครับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ท่านประธานที่เคารพ ผม นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ผมว่าเรื่องนี้เราต้องคุยกันให้จนจบสิ้นกระบวนการความให้เสร็จเป็นเรื่อง ๆ ครับ ถ้าท่านประธานพยายามรวบรัดเรื่องนี้ แทนที่มันจะเร็วมันกลับจะช้า ผมกราบเรียน ท่านประธานว่า ผมไม่คิดว่าคุณจุฑาพรจะเปลี่ยนไปในชั่วคืนเดียว เมื่อคืนพยายามพูด พยายามโน้มน้าวให้คนเห็นว่าหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช รับค่าว่าความ พยายามพูด อย่างนั้นครับ วันนี้ตื่นขึ้นมาครับ เมื่อคืนอาจจะฝันร้ายตื่นขึ้นมาวันนี้บอกไม่ได้พูดว่า หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช รับค่าว่าความแต่รับค่าใช้จ่าย ผมเรียนท่านประธาน ผมอ่านให้ท่านประธานฟังแล้วคุณจุฑาพรครับ ท่านประธานครับ ฟากถึงคุณจุฑาพร หลังจากนั้นไม่นานคุณจุฑาพรเมื่อขึ้นศาลแล้วจะติดคุกหรือไม่ ผมไม่รู้ครับ แต่หลังจากนี้

ไม่นานคุณจตุพรจะรู้ว่าค่าว่าความกับค่าใช้จ่ายของทนายนั้นไม่เหมือนกัน คุณจตุพรมีโอกาสศึกษาเรื่องนี้ครับ ค่าใช้จ่ายกับค่าว่าความไม่เหมือนกันและผมจะบอกคุณจตุพรเป็นความรู้และเป็นความรู้ท่านประธานด้วย รู้สึกจะเป็นคดีเดียวกันด้วย ท่านประธานที่เคารพครับ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ท่านเขียนไว้ชัดเจนครับว่า ท่านไปทำคดีเรื่องนี้ใช้เวลาเป็นปีครับ ท่านบอกชัดเจนครับว่าท่านรับได้อย่างมากก็ค่าเดินทาง ค่ากิน ที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีที่ศาลโลก ส่วนค่าว่าความนั้นท่านไม่รับครับ และนอกจากนั้นท่านยังบอกต่อไปด้วยซ้ำว่าเงินสมทบทุนช่วยชาติระหว่างดำเนินงานเสรีไทยในอเมริกา ๒,๐๐๐ กว่าเหรียญอเมริกัน ท่านก็มอบให้รัฐบาลของประเทศนี้ เป็นเงินที่ท่านควรจะใช้ในขบวนการเสรีไทย ๒,๐๐๐ กว่าเหรียญครับ ท่านยังมอบให้ใช้ในการต่อสู้คดีเขาพระวิหารครับ ผมกราบเรียนท่านประธานครับว่า ผมดีใจครับเมื่อก่อนหน้านี้ผมได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีบอก ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนผมดีใจครับที่ได้ยินจากปากของท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านไม่เคยเนรคุณหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ท่านอย่าปากว่าตาขยิบนะครับ ถ้าท่านปากว่าตาขยิบ ท่านไม่พูดว่าท่านเนรคุณ แต่ท่านให้ใครบางคนมาเนรคุณท่านยิ่งกว่าเนรคุณเสียอีกครับ ขอขอบคุณครับ

(นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ คุณเชิดชัยอย่าเพิ่งประท้วงครับ

นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) :  
ผมเชื่อว่าผู้คนที่บ้านทั้งเมืองคงจะได้แลเห็นว่าวิธีการของพรรคการเมืองที่พูดตอบได้กันนั้นเก่งทั้งคู่ละครับ สุดท้ายมาแหวะเอาผมเข้าด้วย ผมยืนยันนะครับว่าไม่ว่าผมไปว่าคนข้างล่างไม่เป็นปัญหาหรอกครับ แต่คนทั้งบ้านทั้งเมืองจะได้แลเห็นครับว่าสติปัญญาของคนนั้นมันวัดกันไม่ได้หรอกครับ เรื่องที่ควรจะรู้ก็ไม่รู้ จนปานนี้ก็ยังไม่รู้อยู่นั่นเอง ขอขอบคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณจตุพรไม่ต้องแล้วครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : เสียหายครับท่านประธาน

# ๔๙๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๒๑๕/๓

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอเชิญคุณจตุพรนั่งลงก่อนครับ ให้ผมวินิจฉัยในสิ่งที่คุณนิพิฐฐ์ อินทรสมบัติ พูดนะครับ  
แล้วเกี่ยวพันกับคุณจตุพรด้วย คุณนิพิฐฐ์ครับ เมื่อคืนผมนั่งเป็นประธานการประชุมอยู่  
แล้วคุณจตุพรพูดชัดเจนแล้วก็มีผู้ประท้วงคือคุณจตุติ ไกรฤกษ์ ท่านได้ประท้วงว่า  
คุณจตุพรพูดว่าท่านหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช รับแต่ค่าเดินทางไม่ใช่ค่าทนายนะครับ

- ๒๑๖/๑

# ๔๙๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๒๑๖/๑

ซึ่งจริง ๆ แล้วคุณจตุพรก็พูดเช่นนั้นนะครับว่า รับแต่ค่าเดินทาง ไม่ใช่รับค่าทนาย อันนี้คือความจริงครับ เพราะว่ามีรายงานบันทึกการประชุมอยู่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใครก็ตาม ผมว่าช่วงนี้ไม่ต้องประท้วงแล้วครับ เรามีบันทึกการประชุมอยู่ครับ

(นายจตุพร พรหมพันธุ์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

ไม่อนุญาตให้คุณจตุพรประท้วงแล้วนะครับ

(นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

สำหรับคุณเชิดชัยครับ

นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (อุดรธานี) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม เชิดชัย วิเชียรวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชนครับ ท่านประธานด้วยความเคารพ ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับ ท่านประธาน ช่วยกรุณาดำเนินการตามข้อบังคับ ข้อ ๘ เพื่อดำเนินการการประชุมให้เป็นการเรียบร้อย การที่พี่น้องสมาชิกมาอภิปรายกันด้วยเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องในการประชุมในวันนี้ครับ วันนี้เราพิจารณากันในเรื่องงบประมาณที่ต้องนำไปในการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่เราเรื่องเก่าที่ผ่านกระบวนการมาแล้ว ผ่านสภารับรองมาแล้วแล้วนำมาพูดกันอีก อย่างนั้นไม่จบครับ ขอให้ท่านช่วยกรุณาดำเนินการตามข้อบังคับ ข้อ ๘ ครับ

(นายจตุพร พรหมพันธุ์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

ผมได้วินิจฉัยไปแล้ว แล้วก็ได้ประกาศไปแล้วว่าผมจะใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๘ เพราะฉะนั้นผมวินิจฉัยว่าคุณจตุพรนั่งลงได้แล้วครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วนตัว) : ผมขออนุญาตประท้วงครับ  
ท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

เพราะว่าประท้วงผมก็ไม่อนุญาตให้ประท้วงแล้วครับ เป็นอำนาจของประธานครับ  
เชิญนั่งลงเถอะครับ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ (แบบสัดส่วน) : เขาบอกกล่าวหาผม

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ผมได้พูดบรรยายภาคของเมื่อคืนเรียบร้อยแล้ว ขอคุณจตุพรนั่งลงครับ เมื่อกี้คุณเชิดชัยก็เพิ่งประท้วงนะครับว่าผมไม่ดำเนินการประชุมให้เรียบร้อย ผมขอเชิญทุกคนนั่งลงเลยครับ โดยอำนาจของประธานนะครับ ไม่อย่างนั้นก็จะประท้วงกันไปอย่างนี้ละครับ เพื่อให้การประชุมเดินต่อไปได้ขอเชิญนั่งลงทุกฝ่ายครับ ในเมื่อผมให้คุณจตุพรนั่งลงก็ต้องให้ทางฝ่ายค้านนั่งลงเช่นเดียวกันครับ นั่งลงเถอะครับ เพื่อรักษาความเรียบร้อยของการอภิปราย ก็ขอเชิญคุณสงกรานต์ จิตสุทธิภากร อภิปรายต่อ ๖ นาทีครับ

นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร (นครสวรรค์) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม สงกรานต์ จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ นครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ วันนี้ผมได้มีโอกาสกราบเรียนกับท่านประธาน ขออนุญาตผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้มาอยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะได้พูดถึงเรื่องงบประมาณก็คือเป็นเรื่องของกรมการข้าวครับ ท่านประธานสภาครับ ดังที่รู้กันอยู่นะครับ ผมอ่านจากคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในหน้า ๓๐ ท่านได้กล่าวไว้ว่า โดยการส่งเสริมวิจัยพัฒนาคุณภาพพันธุ์ดีสำหรับการผลิต รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงโดยเฉพาะข้าว รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและขยายกำลังการผลิตข้าวไทย ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจำนวน ๑ แสนตัน ผมอ่านแล้วผมก็ดีใจผมก็เลยตามไปในรายละเอียด แล้วก็ไปอ่านจากเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๓ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหน้า ๓๖๕ ก็ทราบว่าทางรัฐบาลได้ตั้งวิสัยทัศน์ของกรมการข้าวไว้ว่า ให้เป็นองค์กรนำในการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมข้าวเพื่อความมั่นคงของประเทศ ถ้าเราอ่านตรงนี้เราคงคิดว่ากรมการข้าว น่าจะเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดนะครับ เพราะว่าประเทศไทยเรานั้นทราบกันดีว่าประชากรกว่า ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์นั้นประกอบอาชีพทำไร่ ทำนาครับ แต่เมื่อลงไปดูในรายละเอียดของงบประมาณแล้ว ผมมีข้อสังเกตอยู่ ๓ ข้อครับ

ข้อที่ ๑ ผมคิดว่าทางรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกรมการข้าวเท่าที่ควร เพราะจากงบประมาณที่ได้รับ ๑,๔๑๓ ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด ๖๕,๑๙๓ ล้านบาทนั้น คิดเป็นประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเป็นอย่างนี้ทำให้ผมคิดว่า กรมการข้าวซึ่งเราถือว่าเหมือนกับเป็นหน่วยงานวิจัยของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของข้าว เป็นที่ทราบกันดีครับว่าบริษัทไหนถ้าเกิดทำธุรกิจอยู่เขาจะแบ่งรายได้ ประมาณ ๓ เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นค่าสำหรับการค้นคว้าและวิจัย -----

สำหรับประเทศไทยเรานั้นข้าวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศน่ารายได้เข้าประเทศปีละกว่า ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็พืชอาหารที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย แต่งบประมาณในด้านวิจัยนั้นมีแค่ ๑,๔๑๓ ล้านบาทเท่านั้น

ข้อที่ ๒ การจัดงบประมาณ ผมคิดว่าไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ท่านประธานครับ เป็นที่ทราบกันดีครับว่าประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้กำลังประสบปัญหาวิกฤติทางด้านอาหาร และผมอ่านทราบว่าทางกรมการข้าวนั้นบอกว่าปีนี้จะผลิตเมล็ดพันธุ์ประมาณ ๑ แสนตัน ผมอ่านแล้วผมไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี มากหรือไม่มาก เมื่อย้อนกลับไปดูเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าปีที่แล้วตั้งเป้าไว้ ๙๖,๐๐๐ ตัน เพิ่มมาทั้งหมด ๔,๐๐๐ กว่าตัน ซึ่งคิดแล้วเพิ่มมาเพียง ๔ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในขณะที่งบประมาณปีที่แล้วกับปีนี้เพิ่มมากกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ผมคิดว่างบประมาณที่เพิ่มมากับสิ่งที่ได้รับนั้น ไม่สอดคล้องกันครับ

ข้อที่ ๓ ผมตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องของงบลงทุนนะครับ ท่านทราบไหมครับว่า ๑,๔๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งน้อยอยู่แล้ว เมื่อแยกรายละเอียดแล้วมีงบบุคลากรไป ๑๓๓ ล้านบาทแล้ว งบดำเนินการอีก ๖๗๕ ล้านบาท เหลืองบลงทุนจริง ๆ เพียง ๑๐๒ ล้านบาท เมื่อลงไปรายละเอียดอีกดูในงบ ๑๐๒ ล้านบาท หักค่าครุภัณฑ์ หักค่ายานพาหนะ หักค่าอุปกรณ์สำนักงานแล้วเหลือเพียง ๔๑.๔ ล้านบาทเท่านั้น งบสำหรับวิจัย งบสำหรับการลงทุน ๔๑ ล้านบาท สำหรับประเทศที่ทำอุตสาหกรรมข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก ผมคิดว่่าน้อยเกินไป นั่นก็คือข้อที่ ๓ นะครับ

ข้อที่ ๔ เป็นข้อสังเกตที่ผมอยากจะฝากให้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นใหม่ นำไปพิจารณาคือ ข้อ ๑ ผมอยากให้ทางกรมการข้าวเป็นที่พึ่งของชาวนาให้ได้ วิจัย ค้นคว้าพันธุ์ข้าวที่ดีเพื่ออย่างน้อยเป็นความมั่นคงของประเทศที่ชาวนานั้นมั่นใจได้ว่าทุกปีที่เราปลูกข้าวนั้นเราสามารถจะไปซื้อข้าวพันธุ์ดี ราคาไม่แพงมาปลูกได้ ผมห่วงใจก็กลัวว่าถ้าเกิดเราไม่ให้ความสนใจกับกรมการข้าวแล้วเกิดมีเอกชนไปเสนอพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ซึ่งดีกว่าแล้วก็ปลูกให้ผลผลิตมากกว่า แต่ข้อเสียก็คือว่าพันธุ์ข้าวนั้นใช้ได้เพียงครั้งเดียวหลังจากปลูกแล้วก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกนะครับ อันนั้นจะทำให้ประเทศของเรานั้นเสียความมั่นคงทางด้านอาหารไปทันทีนะครับ

แล้วข้อสุดท้าย ผมไปเปิดเว็บไซต์เห็นทางกรมการข้าวนั้นมีการทำหลักสูตร  
ชาวนา สอนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักวิธีการทำนา ผมคิดว่าอันนี้เป็นโครงการที่ดีอยากให้  
ท่านประธานฝากท่านนายกรัฐมนตรีให้สนับสนุนในด้านนี้ให้เป็นหลักสูตรสำหรับเยาวชน  
ทุกคนได้ทำ ขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ต่อไปเชิญคุณเรืองเดช สุพรรณฝาย ๗ นาทีครับ

นายเรืองเดช สุพรรณฝาย (ขอนแก่น) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม  
นายเรืองเดช สุพรรณฝาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต ๒  
พรรคพลังประชาชน ท่านประธานครับ กระผมได้ศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วก็ได้เห็นเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายต่อ  
ข้อบกพร่องแล้วก็เสนอแนะหลายข้อ เผอิญว่ากระผมเป็นผู้แทนราษฎรบ้านนอก  
จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน ๑๙ จังหวัด ผมมาเป็นผู้แทนราษฎรวันนี้ได้ผมอยู่  
พรรคไทยรักไทย ซึ่งได้นำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชน  
วันนี้พี่น้องประชาชนรู้สึกดีใจที่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช -----



ท่านได้นำเสนออย่างชัดเจนในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจน นั่นคือแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ เหมือนฝ่ายชลประทานโขง-ชี-มูล ท่านพูดอย่างชัดเจนครับ ท่านประธานเชื้อไหมครับ วันนี้พี่น้องอีสานของกระผมทั้งหมดดีใจที่ได้ยินคำพูด ที่ได้เห็นนโยบายถึงแม้ว่างบประมาณที่ผมเปิดดูในเล่มไม่มี แต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้บอกว่าจะใช้งบประมาณซึ่งไม่ได้นำในนี้ก็จะเป็นการกู้ยืม แล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ได้ เขตเลือกตั้งของกระผมมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ๆ อยู่ อำเภอบ้านไผ่ผมได้เรียนชี้แจงว่าวันนี้ผมได้บอกพี่น้องประชาชนในอำเภอบ้านไผ่ของกระผม แก่งละว้าท่านประธานเชื้อไหมครับ มีเนื้อที่ ๑๒,๐๐๐ ไร่ แต่วันนี้ผมเปิดดูงบประมาณจากกรมชลประทานครับ ตั้งงบประมาณไว้แค่ ๑๐ ล้านบาทเท่านั้น ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ ท่านประธานครับ เงิน ๑๐ ล้านบาท แก่งละว้าของกระผม ๑๒,๐๐๐ ไร่แล้วไปทำอย่างไร พี่น้องอยากเห็นน้ำ อยากเห็นแก่งละว้าเป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่รู้กี่สมัยก็ศตวรรษ มาวันนี้ก็ยังไม่ได้ครับ อย่างไรก็ตามได้ฟังแล้วก็ดีใจก็คิดว่าพี่น้องของกระผมคงจะมีโอกาสได้ ส่วนอำเภอนบพิตำประชากร ๕๐,๐๐๐ คน ตรงนี้ก็ยังมีแหล่งน้ำสำคัญ แหล่งน้ำหนองกองแก้วซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของชลประทาน เนื้อที่ ๘,๐๐๐ ไร่ไปดูงบประมาณแล้วได้ ๘ ล้านบาท ๘ ล้านบาททำอะไรได้ ท่านประธานครับ ตรงนี้ก็ยังมีอำเภออีกอำเภอหนึ่งที่ฝากมาตลอดคืออำเภอเวียงน้อย อันนี้เป็นบึงละหานนาเนื้อที่ ๒,๕๐๐ ไร่ แล้วเขาคิดว่าในช่วง พันตำรวจโท ดอกเตอร์ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีปีนั้นแล้งมากครับท่านประธาน พี่น้องทำไร ทำนาไม่มีน้ำจนได้ใช้รถดับเพลิงไปหาน้ำจากที่อื่นมาใส่เป็นการแก้ปัญหา อย่างนี้จะครับการแก้ปัญหาภัยแล้ง วันนี้พี่น้องชาวเวียงน้อยของกระผมฝากมาครับ อย่างไรก็ตามก็ได้กราบเรียนผู้ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียนฝากท่านประธานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยแก้ไขให้กระผมด้วย ท่านประธานครับ จริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายเรื่อง แต่เวลาน้อยนิดที่เหลืออีกผมก็อยากจะกราบเรียนอีกโครงการหนึ่ง ถ้าผมขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเพราะพี่น้องประชาชนอยู่ในเขตเลือกตั้งก็ตาม ไม่ว่าจะ เป็น ส.ส. ก็ตาม เขาจะต้องถามผมทันทีว่า ส.ส. เรื่องเดชจะต้องพูดเรื่องครู เรื่องวัวครับ ในปี ๒๕๔๔ ได้มีการนำเสนอโครงการ

# ๔๙๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กฤษฎีกา ๒๑๘/๒

โคล้านครอบครัว แล้วก็มีมาให้โคไปเลี้ยง วันนี้พี่น้องผมเลี้ยงโคไม่ต่ำกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์  
ของพี่น้องในหมู่บ้าน ๕ ตั้ว ๑๐ ตั้ว ยิ่งวันนี้ที่ผมอยากจะนำเรียนรัฐบาลในพรรคพลังประชาชน  
ได้นำเสนอว่าจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องราคา ส่งเสริมการเลี้ยงโคให้กับพี่น้องผมต่อไป  
ก็ไม่มีที่ไหนที่ผมไปอ่านดูว่าจะต้องแก้ไขปัญหาระดับโค วันนี้พี่น้องชาววังของผม  
โปรดรับฟังว่าผมได้นำเสนอเพื่อให้รัฐบาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขปัญหา

- ๒๑๘/๑

ประการแรก ก็คือเรื่องราคา ได้ถูกกดราคาเป็นจำนวนมาก ในช่วงก่อนนั้น โคน ๒๐,๐๐๐ บาท วันนี้เท่าไรครับท่านประธาน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่างกัน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ที่เห็นชัดเจนครับท่านประธาน โคนี่ที่นำไปขายราคาเชิงเนื้อ วันนี้ยังขายราคาเดิม ๑๓๐-๑๕๐ บาท แต่ราคาวัวเป็น ๆ ถูกมาก ถูกกว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จนเห็นหน้า ส.ส. เรื่องเดชเมื่อไรเขาบอกอย่างไรครับ เขาบอกว่าท่าน ส.ส. ได้ไปบอก รัฐบาลหรือยัง แก้ไขปัญหาเรื่องวัวให้ผมหรือยัง พี่น้องครับ ท่านประธานครับ ผมขอเรียนว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนควรที่จะหาแนวทางและแก้ไขอย่างเต็มที่แล้วให้ได้ผลด้วยนะครับ ผมขอเวลาท่านประธานอีกนิดเดียวครับ ผู้แทนบ้านนอกอย่างผมนี้ไปที่ไหนก็แล้วแต่ ทั่วไปแล้วในเขตเลือกตั้งผมถนนหนทางเป็นฝุ่นทั้งนั้นครับ พี่น้องผมเป็นโรคปอด เพราะอะไรครับ เพราะว่าฝุ่น ไปไหนก็ขี่จักรยานยนต์หรือนั่งรถปิกอัพข้างซ้ายแล้วก็ฝุ่นมา หายใจเอาฝุ่นเข้าไปในปอดเป็นโรคปอด ผมกราบเรียนท่านประธานครับ นโยบายรัฐบาล ยังมีนโยบายโครงการถนนปลอดฝุ่น ไรฝุ่น ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยจากที่กระผมได้เห็น กรมทางหลวงชนบทได้เสนอโครงการถนนปลอดฝุ่นทั่วประเทศ ซึ่งบอกว่าเหลืออยู่แค่ ๗,๐๐๐ กิโลเมตร ใช้งบประมาณแค่ ๓๒,๐๐๐ ล้านบาท ตรงนี้ทำไปเลยครับ ถ้าไม่มี ก็เงินกู เพราะฉะนั้นขอเรียนฝากท่านประธาน เมื่อเปรียบเทียบแล้วโครงการรถไฟฟ้า จำนวน ๑๐ สายของ กทม. นี้ใช้งบเงินมากถึง ๗ แสนล้านบาท ซึ่งประชาชนที่ใช้ก็แค่ ๑๒ ล้านคน แต่ผมก็ไม่ว่าหรอกครับทำให้ กทม. ๗ แสนล้านบาท ทางพี่น้องบ้านนอก ส.ส. บ้านนอกอย่างเรื่องเดช สุพรรณผ่าย ๓๓๒,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้นละครับ ขอขอบพระคุณครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับท่าน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยความยินดีครับ ขณะนี้เป็นการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คุณเรื่องเดชครับ ผมต้องขออภัยครับ ปกติผมจะไม่ค่อยทักท้วงการอภิปรายของแต่ละท่านนะครับ แต่สำหรับคุณเรื่องเดชเมื่อที่ผมต้องขออนุญาตทักท้วงท่านผลอพุดบอกว่า ท่านเป็นผู้สมัคร ส.ส. พรรคไทยรักไทยนะครับ

# ๕๐๐

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๒๑๙/๒

ข้อเท็จจริงท่านเป็น ส.ส. พรรคพลังประชาชน ผมเกรงว่าเที่ยวการบันทึกประชุมจะทำให้เกิดความผิดพลาด ขอความกรุณาได้แก้ไขด้วยครับ

นายเรืองเดช สุพรรณฉาย (ขอนแก่น) : ผมขอถอนครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอให้บันทึกการประชุมเป็น ส.ส. พรรคพลังประชาชนนะครับ ต่อไปเป็นคุณจรินทร์  
ลักษณะวิเศษณ์ไม่จำกัดเวลาครับ

นายจรินทร์ ลักษณะวิเศษณ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม  
จรินทร์ ลักษณะวิเศษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ ผมมี  
ข้อสังเกตเบื้องต้นในภาพรวมของงบประมาณฉบับนี้ ๔ ประการ แล้วขณะเดียวกันก็มี  
ประเด็นที่ผมตั้งใจที่จะสอบถามรัฐบาล ๔ ประเด็นเช่นเดียวกัน ร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้กำหนดงบประมาณรายจ่าย  
ไว้ทั้งสิ้น ๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ แล้วอีก ๕๑ แผนงาน  
เป็นงบประมาณขาดดุล หมายความว่าต้องไปกู้เงินมาเพิ่มเติม ๒๔๙,๕๐๐ ล้านบาท  
ตัวเลขกลม ๆ ก็คือต้องไปกู้มา ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นรายจ่าย ๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาท  
แล้วก็รายได้ ๑,๕๘๕,๐๐๐ ล้านบาท

ประเด็นที่ผมขอตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นประการที่ ๑ ก็คือว่าในแง่ของรายได้ ถ้าเราไปเปิดดูงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนครับท่านประธานว่ารายได้หลักมาจากกรมสรรพากร แต่ว่าประเด็นที่น่าจะเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อไปดูรายได้ของกรมสรรพากรทั้งหมดแล้วก็จะพบว่ารายได้ที่น่าจะตั้งเป็นข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือรายได้ที่มาจากภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้ก็เพราะเหตุว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลตัวนี้ของรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นมากจนเป็นที่น่าสังเกตที่บอกว่าเป็นที่น่าสังเกตก็เพราะว่าปีที่แล้วตั้งเป้าเก็บภาษีนิติบุคคลไว้ ๓๙๗,๙๐๐ ล้านบาท แต่ว่าปีนี้ขึ้นจาก ๓๙๐,๐๐๐ ล้านบาท กลายเป็น ๔๕๙,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๖๐,๑๐๐ ล้านบาท ผมไม่ติดใจประเด็นที่ว่ากรมสรรพากรจะเก็บภาษีนิติบุคคลได้ตามเป้าหรือไม่ เพราะผมเชื่อว่าถึงอย่างไรกรมสรรพากรก็ต้องสนองนโยบายรัฐบาล แล้วก็ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเก็บภาษีได้ตามเป้าทั้งหมด แต่ประเด็นที่ผมขอตั้งข้อสังเกตไว้และผมเป็นห่วงก็คือว่าการตั้งรายได้ที่มาจากภาษีนิติบุคคลไว้สูงมากขนาดนี้นั้นมันสะท้อนบางประการครับ สะท้อนก็คือว่าเป็นการส่งสัญญาณหรือไม่ในการที่จะรัดภาษีหรือถอนขนห่านผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ในปีที่จะมาถึงนี้ เพราะอะไรครับ เพราะถ้าท่านประธานไปดูตัวเลขพบว่ารัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจปีนี้หรือปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๒ จะโต ๕.๕ เปอร์เซ็นต์ เงินเฟ้อ ๓.๕ เปอร์เซ็นต์ บวกกันก็แปลว่าจะโตบวกเงินเฟ้อ ๙ เปอร์เซ็นต์ แต่ภาษีเงินได้นิติบุคคลรัฐบาลกำหนดให้โตถึง ๑๕.๓๗ เปอร์เซ็นต์ นั่นก็แปลว่าจะต้องโหนภาวการณ์เจริญเติบโตเศรษฐกิจออกไปเป็นจำนวนหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียว เพราะฉะนั้นแน่นอนว่านี่คือการส่งสัญญาณที่จะบอกไว้ในปีนี้ปีถัดไปในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองคงจะมีการรัดภาษีนิติบุคคลจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งผมขอตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยความเป็นห่วง

ประการที่ ๒ ก็คือในเรื่องของงบลงทุน รัฐบาลตั้งงบลงทุนปีนี้ไว้ ๔๗๓,๑๗.๘ ล้านบาท ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งข้อสังเกตไว้เบื้องต้นแล้วเมื่อวาน ผมขอย้ำเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนเพิ่มเติมขึ้น ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายรวมเพิ่มขึ้น ๑๐.๕ เปอร์เซ็นต์ แต่งบลงทุนเพิ่มขึ้นแค่ ๑.๗ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานทราบไหมครับ

# ๕๐๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๒๒๐/๒

เมื่อลงไปดูลึกในรายละเอียดนี้ จะเห็นชัดเจนว่างบลงทุนของรัฐบาล ปี ๒๕๕๒ ปีนี้ เทียบสัดส่วนต่อจีดีพีแล้วต่ำสุดในรอบ ๑๕ ปีที่ผ่านมา ยกเว้นปี ๒๕๔๖ ปีเดียวที่บอกว่าต่ำสุดก็คือปีนี้แค่ ๔ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าต่อไป ถ้างบประมาณแผ่นดินไปกระจุกอยู่ที่รายจ่ายประจำแล้วถึงลงทุนต่ำ ในที่สุดเป้าหมายที่รัฐบาลบอกว่าต้องการเห็นการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อเนื่องยั่งยืน ในการพัฒนาประเทศก็คงจะเกิดขึ้นได้ยาก นี่คือข้อสังเกตประการที่ ๒

ประการที่ ๓ ที่ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในภาพรวมของงบประมาณก็คือว่า งบประมาณฉบับนี้มีอยู่บางส่วนที่ไม่มีรายละเอียด เป็นตัวเลขลัมพ์ ซัม (Lump sum) เหมือนกันที่เราเคยวิพากษ์วิจารณ์กันมาหลายปีต่อเนื่องว่าเป็นงบผี ฉบับนี้งบผีก็ยังไม่สูญพันธุ์ครับ ท่านประธาน ก็ยังมีปรากฏอยู่ในหลายจุดหลายส่วนที่เดียวที่ผมคิดว่าจะต้องตั้งข้อสังเกตไว้ให้ท่านประธานได้รับทราบ ผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ ก็เพราะว่า งบประมาณที่ไม่มีรายละเอียดบอกไว้มันยากต่อการตรวจสอบแล้วก็ง่ายต่อการรั่วไหลทุจริต แล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ท่านไปดูงบกลาง โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่จำเป็นเขาไม่ให้ตั้งงบกลางนะครับ -----

แล้วก็ขณะเดียวกันงบประมาณส่วนไหนที่ไม่มีรายละเอียดจะต้องเอามาใส่ไว้ในงบกลาง แล้วก็ทำให้สภาสามารถที่จะตรวจสอบได้ แต่งบกลางปีนี้ในหมวดสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน มีประเด็นที่ผมขอตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือว่า ความจริงงบสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินมีทุกรัฐบาล ไม่มีรัฐบาลไหนไม่มีงบสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เพราะเวลาจำเป็นมันก็จะได้หยิบมาใช้ แต่ว่าที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่างบสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินปีนี้สูงขึ้นมาก สูงขึ้นถึง ๔๘,๐๐๙ ล้านบาท ทำไมสูงขนาดนี้ครับ รัฐบาลจะเอาไปทำอะไรพอบอกได้ไหมครับ อันนี้ขอความกรุณาได้ช่วยชี้แจงด้วย

ประการที่ ๒ งบประมาณที่ไม่มีรายละเอียดที่ขออนุญาตยกตัวอย่าง ต่อท่านประธานอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า งบประมาณในแผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณก่อนนี้รัฐบาลตั้งไว้ ๒๑,๐๕๑ ล้านบาท ผมไม่ติดใจ ปริมาณตัวเลขจะมากกว่านี้ก็ไม่ติดใจแต่ที่ผมติดใจก็คือว่า ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยประมาณนี้มันมีจำนวนถึง ๑๔,๕๑๘ ล้านบาท ๒ ใน ๓ ของงบประมาณทั้งหมด ไม่มีรายละเอียดที่บอกว่ารัฐบาลจะเอาไปทำอะไร เป็นตัวเลขลัมพ์ ชัมไว้เฉย ๆ ไม่ว่าจะ เป็นตัวเลขที่อยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรี ๗,๖๒๐ ล้านบาท งบประมาณที่อยู่ที่กระทรวงกลาโหม ๖,๗๙๘ ล้านบาท ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๐ ล้านบาท กระทรวงยุติธรรม ๓๐ ล้านบาท รวมแล้ว ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ไม่มีรายละเอียดเลยว่าท่านจะเอาไป แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงไหนอย่างไร เอาไปทำอะไร ตำรวจ ทหารชั้นผู้น้อย จะได้รับเงินงบประมาณส่วนนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และอย่างที่ควรจะเป็นสมกับที่ เขาไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ ตรงนี้คือสิ่งที่พวกเราอยากได้ คำตอบ ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรวจสอบปริมาณ จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วลดลง ผมไม่เถียงท่านหรอกครับถ้าท่านจะไปตรวจนับว่า เกิดเหตุร้ายขึ้นกี่ครั้ง แต่ประเด็นสำคัญที่ท่านประธานต้องตระหนัก ก็คือว่าความรุนแรง มันเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นทุกวัน ถึงขนาดขึ้นไปยิงคนบนรถไฟ นี่คือปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรัฐบาลต้องตระหนัก เงินงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ผมไม่เสียดาย ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ไม่เสียดาย แต่ต้องเอาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรัฐบาลจะต้องตอบว่า ๒๑,๐๐๐ ล้านบาทที่จะเอาไปใช้ในปี ๒๕๕๒ นั้นท่านจะเอาไปทำอะไรบ้าง ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะบรรเทาเบาบางลงไปได้เมื่อไร และสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไรถึงจะคุ้มกับเงิน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท นี่คือข้อสังเกตที่ผมขออนุญาตตั้งไว้ต่อท่านประธาน เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ เรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวพันกับงบประมาณ ผมขอความกรุณากระทรวงการคลังหรือรัฐบาลได้ไปพิจารณาได้ไหมครับ ในสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหมดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกวันนี้เดือดร้อนครับ เดือดร้อนเพราะว่าการลงทุนของเขาถ้าใครสามารถย้ายฐานลงทุนได้ก็คงมีคนย้ายฐานไปจำนวนหนึ่ง แต่ว่าคนที่เขาย้ายฐานการลงทุนไม่ได้เขาจำเป็นต้องอยู่ที่นั่น ท่านมีมาตรการใด ๆ ที่จะช่วยบรรเทาเบาบางผลกระทบทางการธุรกิจให้เขาบ้างได้ไหมครับ

ประการที่ ๑ ผมร้องขอแทนคนเหล่านั้น ท่านช่วยจัดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือที่เรียกว่า ซอฟต์ โลน (Soft loan) ลงไปให้เขาหน่อยได้ไหม อย่างน้อยก็เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจหรือประทังชีวิตธุรกิจของธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ ท่านอาจจะบอกว่ามีอยู่บ้างก่อนแต่มันไม่พอเพียงครับ ผมฝากรัฐบาลช่วยทำเรื่องนี้ให้จริงจังหน่อยครับ

ประการที่ ๒ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในภาวะที่สถานการณ์ยังรุนแรงอยู่ขณะนี้ธุรกิจเดินไปแทนที่จะเดิน ๒ ขา เดินได้ขาครึ่ง ครึ่งขา ท่านงดเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เขาหน่อยได้ไหมครับ เหมือนนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ทำถ้าเราเป็นรัฐบาล แต่พวกผมไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลครับ พวกผมไม่มีโอกาสที่จะไปช่วยสั่งการให้แต่ในฐานะฝ่ายค้านผมร้องขอจากรัฐบาล ช่วยเขาหน่อยเถอะครับ -----



งดเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้สักระยะเวลาหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จนกว่าเขาจะประกอบธุรกิจได้ตามทิศทางที่มันควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติเหมือนจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย นี่คือนี่ที่ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาล

ข้อสังเกตประการที่ ๔ เรื่องแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจ รัฐบาลจัดงบประมาณอุดหนุนเรื่องการกระจายอำนาจปีนี้ไว้ ๑,๕๐๐,๕๘๙.๗ ล้านบาท กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนครับ บอกว่าเพื่อให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้สามารถพึ่งพารายได้ของตนเองได้สูงขึ้น ประเด็นที่ผมขอวิงวอนกับท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลก็คือว่า ผมขอเสนอรัฐบาลให้ปรับปรุงกรณีของการเก็บภาษี ตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นมาก ทุกวันนี้ท่านประธานคงทราบสถานการณ์ประกอบภาระจดทะเบียนที่ไหนต้องเสียภาษีที่นั่นครับ ในที่สุดเวลาไปตั้งสถานประกอบการ ตั้งโรงงานในท้องถิ่น ปรากฏว่าไปสร้างมลภาวะ สร้างมลพิษ ไปใช้จ่ายทรัพยากรของคนในท้องถิ่น เสร็จแล้วคนในท้องถิ่นไม่ได้อะไรเลย นอกจากอาจจะได้งานทำบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ว่าในที่สุดพอถึงเวลาเสียภาษี ท่านไปเสียภาษี ณ ที่ที่จดทะเบียน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในส่วนกลาง ที่สุดท้องถิ่นเกือบจะเรียกได้ว่าต้องรับภาระในทางลบ ไม่ได้รับภาระในทางบวกเท่าที่ควรจะเป็น ท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลช่วยจัดการเรื่องนี้หน่อยได้ไหมครับ จัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบตรงนี้ บอกว่าถ้าสถานประกอบการไหนตั้งอยู่ในท้องถิ่นไหนขอให้เขาชำระภาษีที่นั่น นี่คือนี่ข้อเสนอที่อยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาล นี่คือนี่ข้อสังเกตเบื้องต้นในงบประมาณภาพรวม ๔ ประการ ท่านประธานครับ แต่ผมกราบเรียนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมมีประเด็นที่ติดใจต่องบประมาณฉบับนี้เพื่อสอบถามรัฐบาลอีก ๔ ประเด็น ๔ ประเด็นที่ว่านี่ก็คือ

เรื่องที่ ๑ ผมติดใจว่างบประมาณฉบับนี้จัดงบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ ผมมีตัวอย่างอันสองอันเท่านั้นนะครับ เพื่อไม่ให้เวลามากจนเกินไป ตัวอย่างประการที่ ๑ คือโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยเฉพาะในภาคอีสาน เพราะรัฐบาลพูดเรื่องนี้บ่อย เมื่อคืนท่านนายกรัฐมนตรีก็พูด ภาคอีสานมีพื้นที่ชลประทาน

ทั้งหมด ๖.๕ ล้านไร่ ภาคอีสานยังจะต้องเพิ่มพื้นที่ชลประทานจาก ๖.๕ ล้านไร่ ไปอีกอย่างน้อย ๒๒ ล้านไร่ อย่างน้อยอีก ๓ เท่า ท่านประธานทราบไหมครับ รายได้นอกพื้นที่ชลประทาน ๒๒ ล้านไร่กับในพื้นที่ชลประทานต่างกันก็เท่า รายได้จากเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานต่ำกว่าในพื้นที่ชลประทาน ๓.๕ เท่าครับ เมื่อพื้นที่เกษตรกรส่วนใหญ่ของภาคอีสานอยู่นอกพื้นที่ชลประทาน ตรงนี้จึงเป็นคำตอบว่าทำไมเกษตรกรอีสานจึงยากจน ผมเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลถ้าต้องการไปเพิ่มพื้นที่ชลประทานในภาคอีสาน นโยบายพรรคประชาธิปัตย์ของพวกผมก็ประกาศไว้ชัดเจน ถ้าเราเป็นรัฐบาล ๓ แสนล้านบาทที่จะลงทุนในการขยายพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งแน่นอนต้องไปภาคอีสาน แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมติดใจก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีประกาศมาตลอด แล้วก็ไม่นานมานี้ก็ประกาศในรายการสนทนาประสาสมัครของท่านด้วย บอกว่าท่านจะทำโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขง ใช้ระบบแรงโน้มถ่วงแล้วก็ไปเป็นชลประทานระบบท่อผันมาช่วยพื้นที่ชลประทานในภาคอีสาน คำถามของผมมีสั้น ๆ นิดเดียว เงินงบประมาณอยู่ตรงไหนครับ ผมเปิดหมุดแล้วครับทุกเล่ม หนาเป็นตั้ง ไม่เห็นเงินงบประมาณในการจัดชลประทานระบบท่อผันน้ำจากแม่น้ำโขงมาภาคอีสานเลย แม้แต่บาทเดียว เมื่อคืนท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถาม ผมก็ฟังอยู่ครับ แต่สิ่งที่ท่านตอบท่านบอกว่าปีนี้ท่านจัดงบประมาณชุดลอกหนอง คลอง บึง แล้วท่านก็บอกว่า จะใช้เงินนอกงบประมาณ ใช้เทคโนโลยีมาจากประเทศจีน ตรงนั้นผมไม่ติดใจนะครับ ถ้าทำได้ก็ดีเป็นอานิสงส์ของคนอีสาน -----

แต่คำถามก็คือชลประทานระบบท่อที่ผันน้ำจากแม่น้ำโขงที่ท่านสัญญาไว้กับคนทั้งประเทศเพื่อช่วยคนอีสานอยู่ที่ไหนครบงบประมาณ ถ้ายังไม่มีท่านช่วยบอกว่าจะมีเมื่อไร และจะทำเมื่อไร จะเสร็จเมื่อไร ช่วยตอบคำถามให้กับคนอีสานผ่านพวกผมด้วยเถอะครับ ตรงนี้จึงบอกว่างบประมาณฉบับนี้จะไม่สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้

อีกอันหนึ่งครับ โครงการพลังงานทดแทนในเรื่องเอทานอล แต่ว่าผมไม่พูดตรงนี้จะยกยอดไปพูดตอนสุดท้าย แต่นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่าจัดงบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ที่ผมติดใจประการที่ ๒ ก็คือเรื่องประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณ ในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งบประมาณผมมีโครงการอยู่ ๒-๓ อันที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธานและผมเป็นห่วงเรื่องประสิทธิภาพ

เรื่องที่ ๑ โครงการเอสเอ็มแอล รัฐบาลจัดงบประมาณเรื่องโครงการเอสเอ็มแอลไว้ ๒๑,๑๔๕.๒ ล้านบาท ตัวเลขกลม ๆ คือ ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ผมกราบเรียนกับท่านประธานเบื้องต้น ผมไม่คัดค้านโครงการนี้แล้วก็ไม่ประสงค์จะบอกว่าให้รัฐบาลยกเลิก เพราะผมถือว่าเป็นสิทธิของรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลคนนั้นมีสิทธิที่จะดำเนินนโยบายตามแนวทางของรัฐบาล ท่านมีสิทธิทำโครงการเอสเอ็มแอล แต่ที่ผมห่วงก็คือผมเป็นห่วงว่าถ้ารัฐบาลไม่ลงไปดูแลโครงการนี้อย่างจริงจังที่สุดเงินก้อนนี้ ๒๑,๐๐๐ ล้านบาทจะรั่วไหลแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้า วันสองวันที่ผ่านมาตอนพวกเราอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงต่อสภายกตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าที่ศรีราชาเอสเอ็มแอลเป็นประโยชน์มากมีโครงการเลี้ยงปูแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความสุข ผมกราบเรียนกับท่านประธานว่าผมไม่เถียงท่านเรื่องศรีราชาครับ แต่ต้องไม่เอาตัวอย่าง ๑ โครงการ ๒ โครงการมาประเมินผลทั้งหมดทั้งโครงการแล้วสรุปว่าโครงการเอสเอ็มแอลประสบความสำเร็จ เพราะอะไร เพราะผมมีผลการศึกษาคับท่านประธาน ผลการศึกษาที่ผมมีอยู่ในมือนั้นเป็นผลการศึกษาจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเขาเป็นองค์การตามรัฐธรรมนูญ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ศึกษาโครงการเอสเอ็มแอลไว้แล้วก็สรุปชัดเจนเลยครับ สรุปว่าอย่างไรครับท่านประธาน

สรุปว่าโครงการเอสเอ็มแอลเป็นโครงการที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ศึกษาแล้วพบว่าควรยกเลิก ทำไมควรยกเลิก ท่านให้เหตุผลว่าอย่างไรที่ควรยกเลิก  
เพราะว่า ๑. เป็นโครงการประชานิยม แผงการตลาดสร้างฐานเสียงให้กับรัฐบาล  
๒. ท่านบอกว่าไม่ส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีในชีวิตของประชาชนในชุมชน ไม่ส่งผล  
ต่อจำนวนหนี้้นอกระบบ ความคุ้มค่าต่อการลงทุนเหมือนเดิมคือ ไม่ก่อให้เกิด  
ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในชุมชน กรณีศึกษาบางจังหวัดเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าเซ็น  
อนุมัติโครงการ งบประมาณและผลประโยชน์ตกแก่ผู้รับเหมา ไม่มีการประเมินผล  
ประโยชน์ที่แท้จริงที่ชุมชนจะได้รับจากการลงทุน นี่คือผลการศึกษาของสภาที่ปรึกษา  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่สรุปภาพรวมโครงการเอสเอ็มแอล  
ผมไม่มากราบเรียนให้รัฐบาลยกเลิกเหมือนที่ผมเรียนกับท่านประธาน แต่ผมเรียนข้อมูลนี้  
เพื่อให้รัฐบาลได้ตระหนักว่าเงินงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ ล้านบาทที่ตั้งปีนี้ท่านจะต้อง  
ไม่ทำให้เกิดผลในทางลบเหมือนกับผลการศึกษาที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติเขาได้ดำเนินการศึกษาไว้เพื่อให้งบประมาณนั้นได้เกิดประโยชน์กับชุมชน  
อย่างแท้จริง

ถัดไปครับท่านประธาน อีกโครงการหนึ่งที่ขออนุญาตยกตัวอย่างว่า  
ผมเป็นห่วงเรื่องประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน โครงการแผนงานพักชำระหนี้เกษตรกร  
๒,๖๐๔ ล้านบาท โดยรัฐบาลบอกว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคง  
แล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร -----

โครงการนี้ก็เหมือนโครงการอีกโครงการหนึ่งที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาไว้แล้วก็สรุปเหมือนกับโครงการเอสเอ็มแอล สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสรุปว่าเป็นโครงการที่ควรรยกเลิกเช่นเดียวกัน ผมก็กราบเรียนกับท่านประธานว่าผมไม่ได้มากราบเรียนให้ท่านประธานบอกรัฐบาลให้ยกเลิก ผมไม่ติดใจถ้าท่านจะทำต่อไปแต่ท่านต้องทำให้เกิดประโยชน์ เพราะเหตุผลของการศึกษานี้ระบุไว้ชัดเจนเช่นกันว่าโครงการแผนงานพักชำระหนี้เกษตรกรของรัฐบาลนั้น ๑. ทำให้เกษตรกรมีการบริโภคนิยมเพิ่มสูงขึ้น พฤติกรรมพึ่งพาตนเองลดลง ทำให้ภาระหนี้ที่จะต้องชำระในอนาคตไม่สามารถแก้ไขได้หรือเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น แปลงง่าย ๆ ว่าแทนที่จะแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร แล้วก็ตรงกับตัวเลขสอดคล้องกับผลการศึกษาของสำนักงานสถิติแห่งชาติครับท่านประธาน เพราะผลการศึกษาระบุไว้ชัดเจนเหมือนกันว่า ผลของโครงการพักหนี้เกษตรกรในรัฐบาลทักษิณ ขอภัยที่เอ่ยนามระบุว่าในที่สุดเมื่อประเมินผลแล้วแทนที่จะทำให้นี้เกษตรกรลดลง กลับทำให้นี้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ๔๘.๙ เปอร์เซ็นต์ นี่คือผลการศึกษาของหน่วยงานรัฐบาล เพราะฉะนั้นผมจึงนำมากราบเรียนกับท่านประธานตรงนี้เพื่อให้รัฐบาลได้ตระหนักว่าถ้าท่านจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป ท่านจะต้องทำให้โครงการนี้ส่งผลอย่างไรที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ และแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง ไม่ใช่ซ้ำเติมเกษตรกรอย่างการดำเนินการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ท่านประธานครับ ประเด็นที่ผมติดใจประการที่ ๓ เรื่องความไม่โปร่งใสของการใช้งบประมาณครับ ผมติดใจเรื่องความไม่โปร่งใสก็คือว่า มันมีโครงการบางโครงการ งบประมาณบางงบประมาณที่มันมีเครื่องหมายคำถามและต้องการคำตอบจากรัฐบาล ผมไม่กล่าวหาว่ารัฐบาลทุจริตนะครับ ถ้าผมกล่าวหาว่ารัฐบาลทุจริตผมต้องอธิบายไม่ไว้วางใจ แต่นี่คือการตั้งคำถามเพื่อต้องการคำตอบและจะได้คลายข้อข้องใจแทนประชาชนคนทั้งประเทศ

โครงการที่ ๑ โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณนี้หรอกครับ แต่เป็นก่อนงบประมาณนี้ แต่เดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับ

# ๕๑๐

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เจริญฯ ๒๒๔/๒

งบประมาณนี้ โครงการปี ๒๕๔๘ ปี ๒๕๔๙ ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ๔ ปี ตั้งงบประมาณไว้ ๘,๔๐๐ ล้านบาทของกรมชลประทาน ๘,๔๐๐ ล้านบาท เพื่อทำโครงการระบายน้ำ บริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ปรากฏว่าโครงการนี้วันนี้เป็นอย่างไรท่านประธานทราบไหมครับ สตง. ตรวจสอบพบว่าตั้งราคากลางสูงผิดปกติ เอื้อประโยชน์ผู้รับเหมา มีนักการเมืองอยู่ในข่ายเกี่ยวข้องด้วย วันนี้เรื่องอยู่ใน ป.ป.ช. มาเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลนี้ ไม่เกี่ยวหรอกครับ แต่ที่กำลังจะเกี่ยวกับรัฐบาลนี้ก็คืองบประมาณปี ๒๕๕๒ มาอีกแล้วครับ โครงการนี้ งบประมาณปี ๒๕๕๒ ตั้งโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ปี ๒๕๕๒ กับปี ๒๕๕๓ ผูกพันไปอีก ๒ ปี ๒,๑๐๐ ล้านบาท ๘,๔๐๐ ล้านบาท มีปัญหาความไม่ชอบมาพากลบวกอีก ๒,๑๐๐ เหมือนว่าล้านบาท คำถามก็คือว่าท่านเอาไปทำอะไร ทำไมยังไม่จบครับ จะไปเพิ่มเติมตรงไหนอย่างไร แล้วท่านจะแก้ปัญหามาให้เกิดความไม่ชอบมาพากลขึ้นอีกได้อย่างไร จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพราะปีนี้ท่านตั้งไว้ ๑,๓๐๐ ล้านบาท ผูกพันปี ๒๕๕๓ อีก ๘๐๐ ล้านบาท รวม ๒,๑๐๐ ล้านบาท นี่เป็นเรื่องที่ ๑ ครับ

โครงการที่ ๒ โครงการงบประมาณในการอบรมสัมมนา ผมดูละเอียดพอสมควรครับ รัฐบาลชุดนี้ท่านประธานทราบไหมครับว่าจัดงบประมาณในการอบรมสัมมนาไว้เท่าไรก็สงสัยครับ ท่านอาจจะเดาไม่ออก อาจจะเดาว่าสัก ๕๐๐ ล้านบาท สัก ๑,๐๐๐ ล้านบาท หรือ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ท่านคงจะตกใจแล้วละครับ แต่ท่านทราบไหมงบประมาณของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ตั้งไว้รวมกันแล้ว ๔,๑๓๘ ล้านบาท -----

# ๕๑๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๒๒๕/๑

ผมไม่ติดใจ ๔,๑๓๘ ล้านบาท แต่ผมติดใจถ้าจะนำเงินงบประมาณก้อนนี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ผมไม่คัดค้านงบประมาณสัมมนา รัฐบาลไหนก็มีเมื่อผมเป็นรัฐบาลก็มีงบประมาณสัมมนา ผมให้ความเป็นธรรมกับท่าน และอย่างน้อยงบประมาณอบรมสัมมนา ถ้าท่านนำไปใช้ในทางที่ถูกผมไม่ตำหนิ และอย่างน้อยมันมีประโยชน์ในการช่วยอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจอบรมสัมมนาในโรงแรม ในกรุงเทพมหานคร ในต่างจังหวัด ร้านอาหาร ภัตตาคาร นำเที่ยวก็คงจะได้านิสงส์จากการใช้จ่ายเม็ดเงินนี้ แต่ผมขอไว้ ๒ ข้อได้ใหม่ ผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาล ๑. อย่าเองบสัมมนาอบรมนี้ไปใช้เมื่องนอก ขอให้เม็ดเงินตกอยู่ในประเทศ ๒. อย่ากินเปอร์เซ็นต์ ผมขอ ๒ ข้อนี้เท่านั้นแหละครับผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาล

โครงการที่ ๓ ที่ขออนุญาตพูดไว้ตรงนี้ เพราะมันเป็นเครื่องหมายคำถามที่อยากให้รัฐบาลได้ชี้แจง ถ้ารัฐบาลชี้แจงได้พวกเราก็คลายข้อข้องใจ แล้วจะได้สบายใจเรื่องอะไรครับท่านประธาน เรื่องขึ้นราคาน้ำตาล วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ปีนี้รัฐบาลประกาศให้ขึ้นราคาน้ำตาลได้กิโลกรัมละ ๕.๓๕ บาท ชาวบ้านยังเข้าใจว่า ๕ บาท ความจริง ๕.๓๕ บาท เพราะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มไปด้วย ก่อนรัฐบาลขึ้นราคาโรงงานน้ำตาลมีสต็อก (Stock) อยู่ ๑ ล้าน ๓ แสนกระสอบ รัฐบาลตรวจสอบเสร็จประกาศให้ขึ้นราคากิโลกรัมละ ๕ บาท เมื่อให้ขึ้นกิโลกรัมละ ๕ บาท ๑ ล้าน ๓ แสนกระสอบ ก็มีเงินเพิ่มขึ้นโดยโรงงานน้ำตาล ๕ คูณ ๑ ล้าน ๓ แสนกระสอบเท่ากับ ๖,๕๐๐ ล้านบาท เงินที่เพิ่มขึ้นมา เงิน ๖,๕๐๐ ล้านบาท รัฐบาลเอาไปไหน รัฐบาลเอาไปใช้หนี้ให้กองทุนน้ำตาล ซึ่งบริหารโดยโรงงานกับชาวไร่อ้อย ๖,๕๐๐ ล้านบาทนี้เอาไปใช้หนี้ให้ตรงนี้ครับ เพราะว่ากองทุนน้ำตาลเป็นหนี้อยู่ ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ใครเดือดร้อน ผู้บริโภคเดือดร้อน แต่ไม่เป็นไรครับ ผมคิดว่าถ้าเอาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ไปใช้หนี้ให้กองทุนน้ำตาล เป็นประโยชน์กับชาวไร่อ้อยบางส่วน ผู้บริโภควันนี้เริ่มทำใจได้แล้ว แต่ประเด็นสำคัญที่กำลังทำใจไม่ได้มีตรงนี้ครับท่านประธาน ที่ทำใจไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีชาวนี้อ้อย มีชาวนอกว่าชี้มีเงินหล่นได้โต๊ะ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ล้านบาท เพราะว่ามีน้ำตาลค้างกระดานที่โรงงานน้ำตาลก่อนขึ้นราคาอยู่ ๒ ล้านกระสอบ ค้างกระดานแปลว่าไม่ได้เอาไปขาย

# ๕๑๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๒๒๕/๒

แล้วก็ค้างฤดูการผลิต เช่น ฤดูการผลิตปีที่แล้วมันค้างกระดานอยู่เท่าไร ก็แปลว่ามันก็ยังอยู่ที่โรงงานน้ำตาล ปีนี้ค้างเท่าไรมันก็ยังอยู่ที่โรงงานน้ำตาล ชาวบอกว่าค้างกระดานอยู่ ๒ ล้านกระสอบ ตรงนี้ถ้าได้ขึ้นราคากระสอบละ ๕ บาท ก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมา ๑,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเงินจำนวนนี้ไปไหน แต่ท่านประธานครับ ผมให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาล ผมไปตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าน้ำตาลที่ค้างกระดานอยู่ ๒ ล้านกระสอบที่ว่ามันมีอยู่ ๑๓ ล้านกระสอบที่รัฐบาลเอามารวมกับ ๖,๕๐๐ ล้านบาท หมายความว่า ๑ ล้าน ๓ แสนกระสอบนั้นเอามาขึ้นราคา ๕ บาทต่อกระสอบ แล้วได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วเอามาแก้ปัญหาหนี้สินให้กองทุนน้ำตาลไปแล้ว เพราะฉะนั้นที่บอกว่า ๒ ล้านกระสอบปัญหาคงไม่ใช่ ๑ ล้าน ๓ แสนกระสอบแล้ว แต่มันมีปัญหาอยู่ ๖ แสนกว่ากระสอบที่ยังไม่ได้คำตอบ แล้วพวกผมต้องการคำตอบว่า ๖ แสนกว่ากระสอบนี้อยู่ตรงไหน -----

- ๒๒๖/๑



# ๕๑๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชินีพร ๒๒๖/๑

รัฐบาลได้เอาไปรวมคูณกับ ๕ บาทที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท ๓๐๐ ล้านบาท ที่ว่ารัฐบาลได้เอาไปรวมไว้กับ ๖,๕๐๐ ล้านบาท เป็น ๖,๘๐๐ ล้านบาท เพื่อไปใช้หนี้ให้กับกองทุนน้ำตาลหรือไม่ ถ้าเอาไปใช้หนี้ให้กับกองทุนน้ำตาลอีก ๓๐๐ ล้านบาท เป็น ๖,๘๐๐ ล้านบาท พวกผมไม่ติดใจประเด็นนี้ครับ แต่เพราะรัฐบาลแถลงข่าวว่าจะเอาไปใช้หนี้ ๖,๕๐๐ ล้านบาท แน่จนพวกผมต้องติดใจมีเครื่องหมายคำถามว่า แล้วอีก ๓๐๐ ล้านบาทไปไหน รัฐบาลต้องช่วยตอบคำถามนี้ ถ้ารัฐบาลยังไม่ได้มีวัตถุประสงค์ว่า ๓๐๐ ล้านบาท ๖ แสนกระสอบนี้จะเอาไปทำอะไร ผมเสนอแนะรัฐบาลขอความกรุณาเอา ๖ แสนกระสอบนี้ไปคูณ ๕ ได้ ๓๐๐ ล้านบาท แล้วไปรวมกับ ๕,๖๐๐ ล้านบาท ให้เป็น ๖,๘๐๐ ล้านบาท เพื่อเอาไปใช้หนี้ให้กองทุนน้ำตาลได้ไหมครับ หรือไม่เช่นนั้นท่านก็เอา ๖ แสนกระสอบนี้ออกมาขายในตลาดในราคาเดิมที่ยังไม่ขึ้น กิโลกรัมละ ๕ บาท ให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์ แต่ถ้าท่านบอกว่าท่านรวมแล้วท่านก็มาแถลงชี้แจงต่อสภา พวกผมพร้อมยอมรับครับ แล้วผมไม่ได้กล่าวหาว่าท่านทุจริต แต่พวกผมต้องการข้อมูล แต่นี่คือประเด็นที่ผมมีสิทธิตั้งคำถามแล้วท่านมีสิทธิตอบชี้แจง ถ้าชี้แจงได้ พวกผมก็ไม่ติดใจ

ท่านประธานครับ ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่กระผมติดใจประเด็นสุดท้ายก็คือว่าประเด็นในเรื่องของงบประมาณในการแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศในเรื่องข้าวยากหมากแพงกับปัญหาวิกฤติพลังงาน ท่านประธานคงทราบครับภาวะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร ข้าวยากหมากแพงอย่างไร ผมขอทวนอีกนิดเถอะครับ ผมไปที่ไหนมีแต่ประชาชนบอกว่าผู้แทนราษฎรช่วยไปพูดในสภาหน่อยเถอะเรื่องของแพง อย่างน้อยพูดให้ประชาชนได้ยิน แล้วหวังว่ารัฐบาลจะได้ยินก็สบายใจขึ้นแล้ว ท่านประธานครับ นำมันวันนี้ลิตรหนึ่งดีเซล ๔๐ กว่าบาทแล้ว ข้าวสารถุง ๕ กิโลกรัม เท่าไรท่านประธานทราบไหมครับ ท่านนายกรัฐมนตรีคงทราบดีเพราะจ่ายตลาดบ่อย ถุงหนึ่ง ๒๗๐ กว่าบาท ตกกิโลกรัมละ ๕๕ บาทแล้วครับ ข้าวสาร น้ำตาล ๒๐ กว่าบาทแล้วครับ เพราะรัฐบาลเพิ่งอนุมัติกิโลกรัมละ ๕ บาทขึ้นราคาไปครับ ไข่ยูคนายกรัฐมนตรีสมัคร หรือไข่ท่านนายกรัฐมนตรีสมัครต้องถือว่าแพงที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาแล้วครับ เดียวนี้ฟองละ ๔ บาท ท่านนายกรัฐมนตรีคงทราบดี

# ๕๑๔

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๒๒๖/๒

แก๊สหุงต้มถึง ๑๕ กิโลกรัม ๓๐๐ กว่าบาทต่างจังหวัดบวกค่าขนส่ง ปุ๋ยหนักที่สุดกับเกษตรกร  
มีคนบอกว่าพืชผลเกษตรบางตัวราคาดี ราคาดีครึ่งบางตัว แต่ท่านทราบไหมครึ่งเดียวนี้  
ปุ๋ยกระสอบหนึ่ง ๑,๒๐๐ บาท แล้วกำลังทะยานไป ๑,๓๐๐-๑,๔๐๐-๑,๕๐๐ บาท มีแนวโน้ม  
จะขึ้นไปเรื่อย ๆ แพงทุกอย่าง สินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิด ผงซักฟอก ยาสีฟัน ของทุกอย่าง  
ราคาอาจจะไม่ขึ้นถูกควบคุม แต่ปริมาณลดลง ท่านประธานไปดูเถอะครับ ผมขอป่นดัง ๆ  
แทนประชาชน ไม่ประสงค์อะไรอยากให้รัฐบาลได้ยินอีกรอบหนึ่งว่าคนเขาเดือดร้อน  
อย่างไร แน่นอนครับรัฐบาลบอกว่าของแพงส่วนหนึ่ง เพราะราคาพลังงานแพง จริงครับ  
ราคาพลังงานทุกวันนี้แพง เพราะ ๑. ราคาในตลาดโลกมันแพงขึ้นเกินความสามารถ  
ของรัฐบาลที่จะไปสั่งให้ราคาน้ำมัน ราคาพลังงานในตลาดโลกลดลง ผมเข้าใจได้ตรงนี้  
แต่ที่มันแพงเกินควรจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ มันแพงก็เพราะฝีมือ  
บริหารจัดการของรัฐบาลยังไม่ถูกทิศทางและยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตรงนี้คือ  
สิ่งที่พวกเราต้องมาพูดกันในสภา ผมมีประเด็นเรื่องงบประมาณ รัฐบาลตั้งงบประมาณ  
แก้ไขปัญหาพลังงานไว้ ๒,๕๘๒ ล้านบาท มีเป้าหมาย ๒ ข้อ ๑. พัฒนาพลังงานทดแทน  
๒. กำกับกิจการพลังงานให้เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมเพื่อให้ธุรกิจพลังงานมีการแข่งขัน  
ลงทุนคือไม่ผูกขาด ประเด็นที่ผมจะขอพูดเรื่องพลังงานมี ๕ เรื่อง ผมใช้เวลาหนึ่งครึ่ง  
ท่านประธาน ๑. เอทานอล ๒. ดีเซล ๓. แอลพีจีหรือก๊าซหุงต้ม ๔. เอ็นจีวี แล้วก็  
๕. เรื่องไฟฟ้า เรื่องเอทานอล ท่านประธานครับ ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานว่า  
รัฐบาลจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนโยบายเอทานอล ท่านนายกรัฐมนตรีพูดหลายรอบ  
ในสภาบอกว่าท่านสนับสนุนี่ ๘๕ -----

# ๕๑๕

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๒๒๗/๑

ผมไม่ตั้งใจเรื่องสนับสนุนเรื่องอี ๘๕ วันหนึ่งประเทศไทยต้องเดินไปสู่จุดนี้ นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ พวกผมก็มีนโยบายอี ๘๕ อี ๘๕ แปลว่าใช้เอทานอล ๘๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ใช้เบนซินผสม ๑๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ประเด็นที่ผมตั้งใจก็คือว่าขณะที่รัฐบาลประกาศนโยบายสนับสนุนอี ๘๕ แต่ทางปฏิบัติมันไม่ได้ไปทางเดียวกันเลยครับ ตรงนี้ที่ผมว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ผมขอขออนุญาตอภิปรายในช่วงหลัง ไม่สอดคล้องอย่างไรครับ ท่านสนับสนุนอี ๘๕ แต่สิ่งที่ท่านทำเป็นมติคณะรัฐมนตรีเป็นนโยบายไม่สนใจให้คนใช้อี ๘๕ เลย

ประการที่ ๑ เรื่องภาษีน้ำมันครับ ภาษีน้ำมันอี ๘๕ ก็ไม่สนใจ เพราะทุกวันนี้เป็นอย่างไรท่านทราบไหมครับ เบนซิน ๑๐๐ เก็บภาษีน้ำมัน ๓.๖ บาทต่อลิตร ตัวเลขกลม ๆ ๓.๗๐ บาทครับ แต่อี ๘๕ ท่านเก็บเท่าไร เก็บ ๒.๖๐ บาท ถูกกว่ากันแค่ ๑.๑๐ บาท และมันจะจูงใจได้อย่างไรครับ มีคนเขาบอกว่าถ้าจะให้เหมาะสมต้องเก็บแค่ ๕๕ สตางค์ คือให้ถูกกว่าเบนซิน ๑๐๐ ๓.๑๐ บาท ถ้าเป็นอย่างนี้มันถึงจูงใจกระทรวงการคลังท่านรับฟังหน่อยเถอะครับ กระทรวงพลังงานเสนอเรื่องนี้ไป กระทรวงการคลังไม่เห็นด้วย ท่านต้องทำงานประสานเป็นเนื้อเดียวกันไม่อย่างนั้นจะเป็นรัฐบาลชุดเดียวกันได้อย่างไรครับ และมันจะจูงใจเรื่องอี ๘๕ ได้อย่างไร

ประการที่ ๒ ภาษีรถยนต์ก็ไม่สนใจ ไม่สนใจอย่างไรครับ ก่อนหน้านี้รัฐบาลชุดที่แล้วสนับสนุนนโยบายอีโก คาร์ อีโก คาร์ คือรถยนต์เล็กประหยัดน้ำมัน ถ้าเป็นเบนซินไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี ถ้าเป็นดีเซลไม่เกิน ๑,๔๐๐ ซีซี เพื่อให้ประหยัดน้ำมันปรากฏว่าภาษีอีโก คาร์ เขากำลังผลิตนะครับ ตอนนี้จะขายปี ๒๕๕๓ อีกปีสองปีข้างหน้า เก็บภาษีรถยนต์ ๑๗ เปอร์เซ็นต์ แต่พอมาเป็นอี ๘๕ ท่านบอกว่าท่านสนับสนุนให้ใช้อี ๘๕ แทนที่ท่านจะเก็บต่ำกว่าอีโก คาร์ หรือเท่าอีโก คาร์ ท่านไปเก็บภาษี ๒๕-๓๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วเก็บภาษีแพงอย่างนี้มันจะจูงใจให้คนหันมาใช้อี ๘๕ ได้อย่างไร ตรงนี้คือสิ่งที่อยากเรียนให้ท่านประธานได้เห็นว่าเป็นปฏิบัติกับนโยบายแล้วถึงงบประมาณ เดียวอีกข้อหนึ่งมันจะไม่ไปด้วยกันเลยครับ

# ๕๑๖

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๒๒๗/๒

ประการที่ ๓ ที่อยากจะชี้ให้ท่านประธานได้เห็นครับ การจัดงบประมาณในการสนับสนุนการใช้ถ่านหิน ๔๕ ก็ไม่สอดคล้องกันเหมือนกับที่ผมเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือพุดง่าย ๆ รัฐบาลนั้นแหละครับ ท่านบอกว่าท่านต้องการตั้งเป้าหมายให้คนหันมาใช้ถ่านหิน ๔๕ แทนตลาดเบนซินอย่างน้อย ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ภายใน ๔ ปี แปลว่าปัจจุบันนี้ถ้ามีคนใช้เบนซินร้อยละ ๔๐ ภายใน ๔ ปีจะมีคนหันมาใช้ถ่านหิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานทราบไหมครับ ถ้าคนหันมาใช้ถ่านหิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไร แปลว่าต่อไปนี่เราจะใช้เอทานอลวันละ ๑๐ ล้านลิตรต่อวันครับ ๑๐ ล้านลิตร แต่ท่านทราบไหมปัจจุบันนี้เราผลิตเอทานอลเท่าไรวันหนึ่ง ๔๘๐,๐๐๐ ลิตร ยังไม่ถึงล้านลิตรเลย ไม่เป็นครับ เราพยายามที่จะทำให้มันถึง ๑๐ ล้านลิตรตามเป้าให้ได้ แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าจะทำให้ถึง ๑๐ ล้านลิตร ท่านต้องมีวัตถุดิบที่จะผลิตเอทานอล ต้องมีผลิตเพิ่มอีกอย่างน้อย ๔ ล้านลิตรครับ เพราะว่าเต็มที่ทำได้ ๖ ล้านลิตร เพราะฉะนั้นท่านจะต้องทำให้ได้อีก ๔ ล้านลิตร ทำอย่างไรครับ มี ๒ ทาง ๑. เพิ่มพื้นที่ ๒. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ท่านต้องทำ ๒ อย่างควบคู่กันไปไม่อย่างนั้นไม่ได้หรอก แต่ปรากฏว่ารัฐบาลนี้ทำอะไรท่านทราบไหมครับ รัฐบาลนี้ก็เห็นประเด็นนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็น แต่ว่าเวลาตั้งงบประมาณท่านตั้งอย่างไร ท่านทราบไหมครับ งบประมาณปี ๒๕๕๒ ท่านตั้งไว้แล้วครับ ตั้งโครงการเพิ่มผลผลิตและพื้นที่เพื่อผลิตเอทานอลภายใน ๔ ปี คือปี ๒๕๕๒ ถึงปี ๒๕๕๕ ตลอดทั้งโครงการ เพื่อผลิตเอทานอลให้ได้ตามเป้า ๑๐ ล้านลิตรต่อวันตามที่ผมว่า ๑,๔๐๖ ล้านบาท ๑,๔๐๖ ล้านบาท ใน ๔ ปี ท่านจะต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นเอทานอลไม่พอใช้ถ้ารัฐบาลขึ้นเก่งทำได้ตามเป้า ๑,๔๐๖ ล้านบาท ปรากฏว่าท่านตั้งงบปี ๒๕๕๒ ไว้ก็สตางค์ท่านทราบไหม ๒๙ ล้าน ๒ แสนบาทครับ -----

# ๕๑๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๒๒๘/๑

ผมแถมให้อีก ๘๐๐,๐๓๐ ล้านบาท แต่ ๔ ปีท่านต้องทำให้ได้ ๑,๔๐๖ ล้านบาท ถ้าท่านยังจัดอัตรางบประมาณไปตามนี้ต้อง ๕๐ ปีครับมันถึงจะได้ ๑,๔๐๖ ล้านบาท อย่างนี้ปาหี่พลังงานใหม่ครับท่านประธาน ผมถึงบอกว่าจัดงบประมาณมันไม่สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ รัฐบาลไปแก้ไขเสียเถอะครับในประเด็นนี้

ถัดมาเรื่องดีเซลครับท่านประธาน เรื่องดีเซลนี้เป็นหัวใจของภาคขนส่ง ประมง เกษตร แล้วก็คนยากจน ผมเห็นด้วยกับการสนับสนุนช่วยเหลือภาคการผลิตต่าง ๆ ในส่วนของการใช้น้ำมันดีเซล แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่ารัฐบาลยังทำในวงแคบมาก แล้วก็ทำซ้ำมาก รัฐบาลไปตกลงกับ ปตท. บอกว่า ปตท. จะช่วยน้ำมันดีเซลราคาพิเศษ ลดลงมา ๓ บาทกว่าราคาปกติทั่วไป โดยจะจัดให้เดือนละ ๑๒๒ ล้านลิตร ๖ เดือน แต่ว่าความจริงช่วยเท่านี้ช่วยได้ก็เปอร์เซ็นต์ท่านทราบไหมครับ ได้แก่ ๘ เปอร์เซ็นต์ของการใช้ดีเซลทั้งประเทศเท่านั้น แต่ก็ไม่เป็นไร ๑๒๒ ล้านลิตรท่านรีบเอามาใช้เถอะครับ แต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ยังใช้ช้านานเพิ่งอนุมัติไปแค่ ๓๐ ล้านลิตร ให้กับรถ ขสมก. กับรถร่วม และภาคประมงละครับที่เขารออยู่ ภาคขนส่ง รถบรรทุก ภาคการเกษตร ที่เขารออยู่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำอะไรรออยู่ กระทรวงคมนาคมทำอะไรรออยู่ กระทรวงพลังงานทำอะไรรออยู่ ทำไมไม่รีบประชุมประสานงานแล้วจัด ๑๒๒ ล้านลิตรนี้ลงไปช่วยต่อลมหายใจกับภาคการผลิตเหล่านี้ นี่คือการล่าช้าที่เกิดขึ้น ซึ่งผมขอเรียกร้องรัฐบาลให้เร่งลงมาดำเนินการจัดสรรน้ำมันดีเซลราคาพิเศษนี้ออกไปให้ทั่วถึงโดยเร็ว

ถัดมาครับ เรื่องเอ็นจีวี เอ็นจีวีรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายที่จะแยกแก๊สแอลพีจี แอลพีจีคือก๊าซหุงต้มออกเป็น ๒ ตลาด ตลาดที่ ๑ คือตลาดหุงต้ม ตลาดที่ ๒ ตลาดขนส่งกับอุตสาหกรรม รัฐบาลบอกจะตรึงราคาแก๊สหุงต้มไว้ไม่เป็นไร พวกผมเห็นด้วย ไม่ติดใจตรงนั้น แต่ท่านบอกว่าท่านกำลังจะขึ้นราคาแก๊สแอลพีจีในภาคขนส่งอุตสาหกรรมเพื่ออะไรครับ เพื่อผลักดันให้ภาคขนส่งอุตสาหกรรมหันไปใช้เอ็นจีวีแทน การจะผลักดันให้คนหันไปใช้เอ็นจีวีผมก็ไม่ติดใจ แต่ที่ผมติดใจก็คือจนวันนี้การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลเรื่องการเตรียมให้คนหันไปใช้เอ็นจีวียังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วก็ยังมีปัญหาหลายประการครับ

# ๕๑๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๒๒๘/๒

ประการที่ ๑ ขณะที่ท่านชักชวนให้คนหันไปใช้เอ็นจีวี เอ็นจีวีกิโกรัมหนึ่ง ๘.๕๐ บาท แต่ ปตท. ประกาศทุกวันจะขึ้นราคาเอ็นจีวีไปกิโกรัมหนึ่งกลายเป็น ๑๒ บาท ขึ้นไปอีก ๔๐ เพอร์เซ็นต์ แล้วทำแบบนี้มันจะจูงใจคนไปใช้เอ็นจีวี หนีจากแอลพีจีไปได้อย่างไรครับ แล้วถ้าประกาศขึ้นเอ็นจีวีใครรวย ปตท. คนหนึ่งแล้วที่จะรวยใครเดือดร้อนเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคเดือดร้อนเพิ่มขึ้น

ประการที่ ๒ ปัมแก๊สเอ็นจีวีทุกวันนี้ไม่พอครับ ไม่พอเพราะว่า ปตท. ไม่ได้ทำไปตามแผน และรัฐบาลยังไม่สามารถกำกับดูแลให้ ปตท. เปิดปัมแก๊สเอ็นจีวีให้เป็นไปได้ตามแผน เพราะที่ ปตท. ผูกขาดเอ็นจีวี แล้วก็มีหน้าที่ต้องไปเปิดปัม ท่านดูแผนไหมครับ ปีที่แล้วปี ๒๕๕๐ สำนักนโยบายพลังงานบอกว่าจะเปิดปัมเอ็นจีวี ๒๗๐ ปัม ปีนี้จะต้องเปิดให้ได้ ๓๕๐ ปัม แต่ท่านทราบไหมครับจนถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน เดือนนี้จาก ๓๕๐ ปัม เพิ่งเปิดได้ ๑๗๗ ปัม จนรัฐบาลต้องมากำหนดเป้าใหม่ เป้าใหม่บอกว่าปีนี้ขอเปิดให้ได้ ๒๖๐ ปัม ๒๖๐ ปัมก็ยังต่ำกว่าเป้า ๙๐ ปัม ปีหน้าจะเปิด ๔๒๕ ปัม ปี ๒๕๕๓ ๔๘๐ ปัม ตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ท่านทำไม่รอดถึงติดยาวเหยียดเวลาจะไปเติมน้ำมัน ไปเติมแก๊สเอ็นจีวี ตรงนี้คือสิ่งที่ ปตท. ต้องเร่งลงทุน แล้วรัฐบาลต้องกำกับดูแลให้ ปตท. ลงทุนให้ได้ตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ถ้านโยบายรัฐบาลในการดันคนไปใช้เอ็นจีวีประสบความสำเร็จ แม้ยังไม่สำเร็จวันนี้ก็เดือดร้อนแล้วครับ

ถัดมาที่เป็นปัญหาความไม่พร้อมเรื่องถังแก๊สเอ็นจีวี ท่านคงเห็นนะครับ ทุกวันนี้อยากหันไปใช้เอ็นจีวี ถังแก๊สไม่ทราบจะไปหาที่ไหน ปตท. บอกว่าไม่ก็วันนี้ จัดงานบอกว่าจะหาถังให้ได้ ๑,๐๐๐ ลูก ส่วนที่เหลือจะพยายามนำเข้าจากจีนบ้าง ประเทศไหนประเทศนี้บ้างก็ไม่มีเป็นไร แต่ที่ผมขอฝากรัฐบาลไว้ก็คือว่า แผนของรัฐบาล บอกไว้ชัดเจนครับ ปีที่แล้วจะทำให้มีรถเอ็นจีวี ๕๕,๐๐๐ คัน ปีนี้จะทำให้มีรถใช้เอ็นจีวี ๑๒๒,๐๐๐ คัน แปลว่าจะต้องเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๖๐,๐๐๐ คันในปีนี้ครับ ผมไม่ทราบว่า เปลี่ยนไปใช้เอ็นจีวีแล้วกี่คัน แต่คงไม่ถึงกับหลายหมื่นครับ แต่ถ้าวันนี้ท่านหาถังแก๊สได้ ๑,๐๐๐ ลูก ท่านยังมีภาระต้องหาถังแก๊สอีกอย่างน้อย ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ ลูก ตรงนี้คือการบ้านของรัฐบาลที่ขอบอกใจทนายว่ารัฐบาลต้องเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ กล่าวโดยสรุป ในเรื่องเอ็นจีวีครับท่านประธาน ถ้ารัฐบาลต้องการที่จะหนุนเอ็นจีวีจริง ๆ ท่านจะต้องทำให้ประชาชนที่เขาหันจากน้ำมัน หันจากแอลพีจีมาใช้เอ็นจีวีนั้นได้รับแรงจูงใจที่เหมาะสมและมีการเตรียมความพร้อมไว้สำหรับเขาได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่สร้าง ความเดือดร้อนกลายเป็นว่าประชาชนหนีจากแอลพีจีหนีจากน้ำมันมาเจอเอ็นจีวี กลายเป็นหนีเสือปะจระเข้ นี่คือนี่สิ่งที่ขอฝากกับรัฐบาลครับ

สุดท้ายในเรื่องไฟฟ้า ท่านประธานครับ เรื่องไฟฟ้าผมมีประเด็นที่อยาก กราบเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ครับ รัฐบาลจัดงบประมาณไว้ ๒,๓๐๖ ล้านบาท งบประมาณระบุไว้ตรงนี้ครับ ระบุว่าเพื่อเอาเงินงบประมาณนี้ไปใช้กำกับกิจการพลังงาน ให้เป็นธรรมกับผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจการ ผมเห็นด้วยครับถ้าทำได้แบบนี้ แต่ปัญหาคือ ต้องปฏิบัติให้ได้ตามนี้จริง ๆ สิ่งที่ผมขออนุญาตกราบเรียนเสนอแนะรัฐบาลก็คือว่า อยากเห็นรัฐบาลกำกับดูแล ปตท. กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม กับทั้งรัฐวิสาหกิจและผู้ใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรครับท่านประธาน ระบบไฟฟ้าวันนี้เป็นอย่างนี้ครับ ปตท. เป็นผู้ผูกขาดขายแก๊สแต่เพียงผู้เดียวให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ซื้อแก๊สจาก ปตท. ซื้อมาทำอะไร ซื้อมาผลิตไฟฟ้า เป็นเชื้อเพลิงต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประมาณ ๕๐ เพอร์เซ็นต์ เป็นค่าเชื้อเพลิง เพราะฉะนั้นแปลว่า ปตท. ขายแก๊สให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นต้นทุนการผลิต

# ๕๒๐

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๒๒๙/๒

ของ กฟผ. ถึงประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตไฟฟ้าแล้วขายไฟให้กับ การไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอาไปขายต่อให้กับผู้ใช้ไฟคือประชาชน ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ ประเด็นอยู่ที่ว่าต้นทุนค่าแก๊สของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทุกวันนี้ แพงมาก แพงมากเพราะอะไรครับ แพงมากเพราะว่า ปตท. ขายแก๊สให้กับ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตในราคาที่แพงกว่าบริษัทลูก ปตท. ขายแก๊สให้บริษัทลูกราคาหนึ่ง แต่ขายให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ใช่ราคานี้ ตัวเลขนี้ค่อนข้างเป็นราคาปิดลับ ยากครับที่จะมีข้อมูล ออกมาชัดเจน จริงหรือไม่จริงรัฐบาลช่วยตอบหน่อยเถอะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีตัวเลข ก็คือว่า ปตท. ขายแก๊สให้บริษัทลูกบางบริษัท ๑๓๗ บาทต่อล้านบีทียู (BTU) ๑๓๗ บาท ต่อล้านบีทียู แต่ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล ๑๗๒ บาทต่อล้านบีทียู แพงกว่า ๓๕ บาทต่อล้านบีทียู ประมาณแพงกว่า ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ผลคืออะไรครับ ผลคือบริษัทลูก ปตท. รวยครับ ผลข้อ ๒ ปตท. รวยมหาศาล ปีที่แล้วกำไร ๙๗,๐๐๐ ล้านบาท ผลอีกข้อหนึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกลายเป็นต้นทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สูงขึ้นมากเกินความจำเป็น -----



# ๕๒๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๒๓๐/๑

ผลตามมาคืออะไรครับ ที่สุดค่าไฟก็แพง ผลที่สุดผู้ใช้ไฟคนไทยตาดำ ๆ ต้องใช้ไฟแพง นี่คือผลที่เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเป็นประเด็นที่ผมต้องนำมากราบเรียนกับท่านประธานว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อแก๊สจาก ปตท. ปีหนึ่งเท่าไรท่านทราบไหมครับ ปีที่แล้วซื้อ ๖๖๐ ล้านล้านบาท ใญ่ถ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อแก๊สจาก ปตท. ในราคาเดียวกับบริษัทลูก จะทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตสามารถลดต้นทุนแก๊สลงได้ปีที่แล้วปีเดียว ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าเอามาลดค่าไฟให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศคนใช้ไฟมีทั่วประเทศ ประมาณ ๒๐ ล้านครอบครัว จะลดให้ได้ถึงครอบครัวละ ๑๐๐ บาทต่อเดือน ครอบครัวไหน ใช้ไฟ ๑๕๐ บาท จะเหลือ ๕๐ บาท ครอบครัวไหนใช้ไฟ ๒๐๐ บาท จะเหลือ ๑๐๐ บาท ตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่ผมขอฝากรัฐบาลให้ช่วยไปดูตรงนี้ให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาทที่ท่านจัด แล้วท่านบอกว่าจะกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะอ้าง ขอภัยครับว่า อาจจะทำได้ เพราะท่านเคยพูดในรายการบางรายการว่า ปตท. เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แต่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานครับ แม้จะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แต่ก็ใช้ว่ารัฐบาลจะไปกำกับดูแล ปตท. ไม่ได้ อย่างน้อยที่สุด

ประการที่ ๑ รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท. ในนามกระทรวงการคลัง บัดนี้ถืออยู่ ๕๒ เปอร์เซ็นต์ครับ สามารถดำเนินการผ่านกระทรวงการคลังเอานโยบาย รัฐบาลไปใช้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ประการที่ ๒ วันนี้ ปตท. ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วครับ ถูกถ่ายเทไปเป็นของเอกชนที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจ กันมาแล้วนะครับ ยิ่งทำให้ ปตท. ได้ประโยชน์เท่าไร ผู้ถือหุ้นกลุ่มนั้นที่มีปัญหา ได้หุ้นไปในทิศทางที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ก็รวยขึ้นเท่านั้นเหมือนกัน ตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ผมบอกว่ารัฐบาลเข้าไปดูแลได้

ประการที่ ๓ มีกฎหมายอีก ๒ ฉบับที่เปิดโอกาสให้รัฐบาลเข้าไปดูแลได้ ๑. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน ปี ๒๕๔๐ ออกปีที่แล้วครับ ฉบับนี้รัฐบาล

# ๕๒๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๒๓๐/๒

เข้าไปกำกับดูแลได้ กฎหมายอีกฉบับหนึ่งออกมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ ครั้นพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกคำสั่งกำหนดมาตรการเรื่องการผลิต การจำหน่ายพลังงานได้ทุกประเภท กฎหมาย ๒ ฉบับนี้จะช่วยให้รัฐบาลสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สุดท้ายครั้นท่านประธาน สุดท้ายที่ขอฝากรัฐบาลไว้เรื่องพลังงานที่ขอฝากไว้ก็คือว่า งบประมาณ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้ ผมปรารถนาอยากเห็นรัฐบาลนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม รัฐบาลต้องไม่ทำแบบรัฐบาลทักษิณ ใครไม่เลือกไม่ให้งบประมาณต้องไม่เอางบประมาณเป็นเครื่องมือแบ่งแยกประชาชน ต้องไม่เอางบประมาณแบ่งแยกว่านี่เลือกเรา นี่ไม่เลือกเรา เพราะประชาชนจะเลือกใครย่อมเป็นสิทธิของประชาชน เช่นเดียวกับที่เป็นสิทธิของประชาชนที่เขาเลือกมีสิทธิได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีอากรของเขาและในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของประเทศ หากทำเหมือนรัฐบาลทักษิณ ผมกราบเรียนกับท่านประธานเลยครับ ความแตกแยกในบ้านเมืองนี้จะไม่วันสิ้นสุด ผมกราบเรียนมาทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ก็เพียงเพื่อจุดประสงค์ด้วยความปรารถนาดีที่ต้องการเห็นการใช้งบประมาณ ๑ ล้าน ๘ แสนกว่าล้านบาทนี้โปร่งใส เป็นธรรม เกิดประโยชน์กับประชาชน ผู้เสียภาษีอากรและเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง ขอขอบคุณครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป)

# ๕๒๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๒๓๑/๑

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านนายกรัฐมนตรี เชิญครับ

นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) :  
ท่านประธานที่เคารพ ผม สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผมไม่ได้คิดว่าจะมีท่านสมาชิก  
อภิปรายแล้วจะขึ้นเป็นการตอบโต้ แต่ไม่ยากที่จะไว้ให้ยาวนานเกินไป ผมขึ้นมาชี้แจง  
ไม่ได้ตอบโต้ ท่านสอบถามมาก็อธิบายความกลับไป ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติจากจังหวัด  
ทางภาคใต้ ท่านจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ท่านอภิปรายผมนั่งอยู่ข้างในต้องใช้กระดาษ  
เอ (A) ๔ ๗ แผ่น ที่จะบันทึกคำอภิปรายของท่าน แต่ผมไม่ตอบโต้ทุกประเด็นครับ  
ฟังความแล้วก็ต้องมาสรุป เวลาที่สรุปรวมสุดท้ายก็จะให้เห็นประเด็นว่าคนเป็นรัฐบาล  
ทำอะไร คิดอย่างไร คนเป็นนักการเมืองฝ่ายควบคุมรัฐบาลคิดอย่างไร ตัวอย่าง  
ที่เห็นชัด ๆ เลยเหมือนกับ ปตท. เองจะจริง ๆ ทำอะไรต่ออะไร ตัวเลขต่าง ๆ เวลาที่  
เขาทำเรื่องนี้เขาจะชักชวนให้คนใช้แก๊ส เพราะเขาคิดว่าน้ำมันมันจะแพง เขาก็ดำเนินการ  
ของเขา มา แต่ว่าเวลาที่น้ำมันขึ้นนั่นคือจะกันว่าจะทำอย่างนี้ แต่มันพรวดขึ้นไป  
อย่างนั้นความงอจะก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทันที แต่ก่อนนี้ตอนน้ำมันราคาลิตรละยังไม่ถึง  
๒๐ บาท มันมีใครตัดสินใจ ใครสนใจเรื่องถึงแก๊ส ใครตัดสินใจบ้างครับ วันนี้มันขึ้นมา  
๔๐ กว่าบาท ตัดสินใจกันหมดไปยื้อแย่งกันหมด วันหน้าถ้าน้ำมันลิตรละ ๑๐๐ บาท  
มันจะต้องเกิดการจลาจลกันแน่ เพราะมันจะต้องหาทางอื่นทดแทน แต่การที่เขาจะมา  
ทดแทนเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มาช้า มันไม่ได้มารวดเร็วทันใจ อย่างบอกว่าไฮโดรเจนมา  
ก็ไม่ต้องใช้น้ำมัน ก็คิดกันทั้งนั้นละครับ รถบัสอเมริกาใช้แต่ป่านนี้ก็ยังไม่มาถึงเมืองไทย  
รถใช้แบตเตอรี่ก็รู้ว่าใช้ได้แต่ก็ยังไมยอมจะทำโรงงานไฟฟ้าไว้สำหรับจะชาร์จ (Charge)  
แบตเตอรี่เพื่อจะได้ใช้ที่ละร้อยกิโลเมตร ไปเชียงใหม่ต้องเปลี่ยน ๗ ลูก ก็ยังไม่มีใคร  
ตัดสินใจเพราะยังต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้ากันอยู่ รู้ชัดเจนเลยว่าต่อไปรถที่กำลัง  
จะออกมาถ้ามันมันเกิดหมด มันก็ต้องไปที่แบตเตอรี่ ต้องไปที่ไฟฟ้า แต่ว่าในขณะที่  
แก๊สมันยังใช้ได้ ๒๐-๓๐ ปี เขาก็เสนอระบบแก๊ส แล้วระบบแก๊สเขาก็เอาซีเอ็มจี (CMG)  
ซีเอ็มจีเขาไม่ชอบมีคำว่า คอมเพรสชัน (Compression) เขามาเปลี่ยนเป็นเอ็นจีวี

# ๕๒๔

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๒๓๑/๒

เราก็ชักชวนให้คนในบ้านเมืองนี้เปลี่ยนแปลง คนเป็นเจ้าของรถควมรู้สึกไม่เหมือนกัน  
หรรอครับ คนรู้สึกก่อนเพื่อนที่ต้องการทำอะไรคือแท็กซี่ เพราะฉะนั้นแท็กซี่ ๗๐,๐๐๐ คัน  
เขาเปลี่ยนเกือบหมด ไม่มีใครใช้น้ำมันแล้วเพราะมันทนนไม่ได้ แล้วได้ประโยชน์ใหม่  
ได้ประโยชน์แน่นอน เวลาที่มันขึ้นมาอยู่ ๒๐ บาท นั่นก็ ๘.๕๐ บาท มันขึ้นมา ๒๕ บาท  
นั่นก็ ๘.๕๐ บาท ขึ้นมา ๓๐ บาทก็ ๘.๕๐ บาท แต่บัดนี้มันขึ้นมา ๔๐ บาท เพราะฉะนั้น  
เขาประกาศล่วงหน้าไว้ไม่มีอะไรเสียหายหรรอครับ ถ้า ๔๐ บาทกับ ๑๓ บาท มันไม่มี  
ปัญหา เขาประกาศล่วงหน้าไปเป็นเดือน เขาประกาศไว้ครึ่งปีว่าถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม  
เขาจะขึ้นจะตามดูกันพวกก็กตุนต้องเล่นงานมันก็เท่านั้นเอง แต่เขาบอกไว้ล่วงหน้า  
เขาทำงานมีกฎ มีเกณฑ์ เพราะฉะนั้นถ้าหากคนเราจะต้องให้เกียรติกันบ้างไม่แสวงหา  
โอกาส ก็ ปตท. นี่แหละครับที่จัดการขายหุ้นไป ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วไปลงทุนไปทำ  
ความเจริญเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องให้เกียรติ  
ตลาดหลักทรัพย์ว่าหลักการเป็นอย่างไร รัฐบาลก็ต้องคอยดูอยู่ เขาก็พิจารณา  
เขาก็ทำงาน เพราะเขาเป็นคนอยู่ในสังกัดของกระทรวงพลังงาน ทั้งหมดที่ทำการมา  
อธิบายความชัดเจนว่าน้ำมันมันขึ้นพรวดพราดจริงไหมครับ ใครปฏิเสธบ้าง ใครจะคิด  
มันขึ้นมาวันนี้ ๑๔๐ บาทต่อบาร์เรล แล้วแต่ก่อนมันเท่าไรละครับ ตอนเริ่มต้นพัฒนา  
พอมันเกิน ๒๐ เหรียญต่อบาร์เรล เขาก็เริ่มคิดกันแล้ว เกิน ๖๐ เหรียญบาร์เรล  
ก็เริ่มกระทำกันแล้ว ระยะหลังพรวดไม่กี่เดือนมันขึ้นเท่าไร มันไต่พรวด ๆ แต่ก่อน  
อยู่แค่ ๑๐๐ ตอนแค่ ๑๐๐ เขาก็เตรียมการบัดนี้มัน ๑๓๐-๑๔๐ เพราะอย่างนี้  
คนอยากจะทำเต็ม เมื่อก่อนถ้าเขาทำไปเรื่อย ๆ ไม่เป็นปัญหามันพอดีกับความแพง  
แต่ถ้ามันค่อย ๆ ไต่ขึ้นไป อ้ายน้ำมันพรวดพราด พรวดพราดคนหวาดหวั่นก็พรวดพราด  
แต่ก่อนคนแท็กซี่ตัดสินใจทำก่อน ๗๐,๐๐๐ คันทำไมทำไม่ได้ ก็เพราะคนแท็กซี่เขาทนนไม่ได้  
ต้องจัดการเขาไปเข้าคิวก่อนไม่มีใครไปแย่งเลย แล้วการเติมการอะไรเขาู้จังหวะ  
รู้เวลาเขา-----

ถึงเวลาอย่างนี้ก็จะให้รัฐบาลไปเค้นคอ ปตท. เห็นว่าเขาไม่มีความสามารถ ผมไม่ตำหนิหรือครับ เพราะผมรู้จากเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องชกซ้ำ ทำไมต้องอย่างนั้น ทำไมต้องทั่วประเทศ ทำจากส่วนกลางขยาย ๆ ออกไปกว่าจะไปถึงจะส่งจะแทนต่าง ๆ เขาอธิบายใน ครม. เพราะฉะนั้นเรื่องราคาอะไรต่าง ๆ เรื่องกำไรเขาก็บอกเลยครับ เขากำไร ๖.๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วได้เงินเท่านี้เขาต้องใช้เพื่อการนี้เท่านั้น ๆ คือบอกว่าพอมผมเป็นรัฐบาลบอกต้องการเอาชื่อเสียง บอกเอากำไรเอามาหมดเลยมาลดให้ประชาชน อ้ายโน่นก็เอามา อ้ายนี้ก็เอามาเพื่อประชาชน ผมเป็นนักการเมืองนะครับ รู้สึกเดือดร้อนแทนประชาชนเหมือนกันครับ แต่ไม่เอาใจประชาชนถึงขนาดอย่างที่ใครต่อใครชอบทำกัน ไม่เลยครับ ผมมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่แปลกคือไม่เอาใจประชาชน แต่อธิบายให้ประชาชนฟังว่ามันคืออะไร จะต้องแก้ไขอย่างไร มันมาแค่ไหนอย่างไร ทั้งหมดนี้พูดกันด้วยเหตุผล งบประมาณวิจารณ์ได้ครับ อ้ายโน่น อ้ายนี้ เรียกต่าง ๆ อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าไปทำแล้วพัฒนาอะไรต่าง ๆ ไม่ก็สีบล้านบาท แต่มันไปอยู่ในงบอื่นที่จะไปทำน้ำหยดไปช่วยอ้อยต่าง ๆ มันอยู่ในงบการเกษตร มันไปอยู่อันอื่น ไม่ใช่ไปพัฒนาตรงนี้ พัฒนาพลังงานได้ตรงนี้ แต่ที่พัฒนาจริง ๆ มันอยู่บ่ออื่นเขาเอามาวางเอามาเรียง ต้องเห็นครับ งบประมาณพูดมาบอกว่าสัมมนาอะไรกันตั้ง ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไม่ใช่สำนักนายกรัฐมนตรีพัฒนาอยู่คนเดียว แต่มัน ๒๐ กระทรวง การพัฒนาก็เพื่อให้คนมีความรู้มากขึ้น เรื่องพรรคอย่างนี้บางสิ่งบางอย่างได้คนที่เขามีความรู้ แต่การสัมมนาเขาบอกอย่างไร ไม่เขียนเป็นคำสั่งหรือครับ แต่บอกแนวทางเลยให้ไปสัมมนา คุณช่วยไปสัมมนาเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน ทำไมต้องกระชบอย่างนั้น ก็โรงแรมมันจะตายกัน เขาเรียกว่ามันไม่พีค (Peak) มันพีคเดือนตุลาคม นี่แปลว่าเขาใส่เงินลงไปอย่างนี้ให้มีการพัฒนาความรู้เบื้องต้น แต่ว่าไปทำงาน หน้าเขากำลังไปเที่ยวกัน โรงแรมแพง ๆ ดันไปพัฒนานั้นละครับมันทำไมไม่เป็น แต่ผมทำเป็นครับ ผมไปสัมมนาที่เชียงใหม่ ผมบอกเลย ๔ เดือนเราจะช่วย ตอนนั้นเขาทำงบประมาณไว้แล้ว แต่อธิบายมา ผมจะอธิบายไปให้ฟัง สำหรับ ๒๐ กระทรวงแล้วเขาต้องไปสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ คนจะขึ้นตำแหน่งตรงนั้น ๆ ต้องเรียน แล้วเขาก็ไปสัมมนา แล้วมันก็จะได้ประโยชน์

แปลว่าคนทำธุรกิจมันก็ไม่ตายแห้งตายแล้ง ๔ เดือน เวลาโลว์ ซีซั่น (Low season) คราวนี้ล่ะครับ แปลว่าเรามองเห็น ท่านก็อาจจะมองเห็นแต่ความรู้สึกนึกคิดภาวนา ให้ท่าน ประธานโทษต้องออกชื่อ ท่านสมาชิกจรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ มาเป็นนายกรัฐมนตรื ท่านก็ต้องทำแบบของท่าน เผอิญผมมาเป็นผมก็ทำแบบของผม แต่แบบของผมนั้น ผมให้เกียรติคนที่ร่วมงานด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตถ้าหากว่าเขาได้เป็นอย่างดี ปตท. เป็น เขาก็อาจจะมีวิธีการที่ดำเนินการโดยเขาไม่ต้องมาถูกฟังก์ ปตท. ผูกพันกันอย่างนี้ มันไปไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะถูกตึงเอาไว้ แล้วคนปลุกระดมกันเพราะถ้าได้ชัยชนะ ที่ตั้งรัฐวิสาหกิจอันนี้ไว้ แต่ข้อสำคัญสุดเวลานี้ฟังก์ใครครับ รัฐวิสาหกิจนี้ฟังก์ใคร ฟังก์เพื่อนบ้าน ฟังก์ไฟฟ้าน้ำจากลาว ๓ เขื่อน กำลังจะฟังก์จากพม่า นั้นล่ะครับ เพราะในบ้านเราทำไม่ได้ขึ้นไม่ได้ งานอย่างนี้ถามลืว่า ปตท. เขาทำคลองตัว เขาเดินหน้าไป ผมจะไม่พูดซ้ำว่าเขาเดินหน้าไปจนกระทั่งถึง เดียวนี้เขาสร้างออยส์วิคเอง เขาทำอะไรต่าง ๆ เอง ก็ต้องให้เกียรติเขาครับ แล้วก็จัดการแบ่งปันเท่านี้ ผมทำไม่ได้ หรอกครับ ไปคาดคั้นอ้างกฎหมายฉบับนั้นแล้วเอามาเอง มันทำลายธุรกิจนะครับ แต่ธุรกิจเท่าที่ได้นี้พอใช้ได้ล่ะครับ คำว่า ไม่มี กับคำว่า มี นี่มันอย่างไรครับ เขาหาน้ำมัน มาได้ เขาหาแก๊สมาได้ ประเทศไทยมีให้คนใช้บริโภค แพงหน่อยก็ไม่ใช่ไร ดูสิครับ มีใครบ่นไหม มันขึ้นพรวด ๆ ตั้งแต่ ๓๐ บาท ๔๐ บาท จนกระทั่งบัดนี้มันขึ้นทุกวัน ขึ้นเท่าโน้นเท่านี้ คนไทยทนได้เพราะระบบเราสร้างแล้วรองรับดี แล้วเขาขึ้นกันตามอัตรา มีอัตราเมืองนอกให้อ้างอิง ก็ราคาโลกมันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นขอเรียนเถอะครับว่า ความคิดได้ครับ ฟังก์ผมก็ฟังก์ได้ แต่ผมไม่เอาทั้งหมด ๗ หน้าที่จดไว้มาใส่ที่ละรายการ ไม่ล่ะครับ แต่อยากจะเรียนให้ทราบ่วิธีการคิด วิธีการที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ว่าผมก็จะขอใช้สิทธิตอบเพื่อไม่ลงในรายละเอียด เพื่อจะบอกว่าแล้วก็ไปถกกัน ในกรรมาธิการ วาระ ๑ คืบนี้ถ้าเผื่ออยากจะให้บ้านเมืองเดินหน้าก็ผ่านไปตกลงกัน วาระ ๒ วาระ ๓ ถ้าว่างนั่งทำกันไป ๒ เดือน มีอะไรที่มันไม่ควรไว้วางใจ ถึงบประมาณ ไม่ผ่าน ถ้าบประมาณผ่านก็แปลว่ารัฐบาลยังบริหารได้ ก็นี่ล่ะครับหลักเกณฑ์ของสภา ของวิธีการ แต่ว่าวันนี้ผมพูดลุกพูดนั่งกับเขาด้วยทำไม ----- - ๒๓๓/๑

# ๕๒๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๒๓๓/๑

ผมไม่อยากจะให้ใครต่อใครฟังแล้วคนเป็นรัฐบาลนั่งหัวโตอยู่ไม่ฟัง ผมไม่ยอมอย่างนั้นเลย ผมต้องให้คนที่บ้านได้ฟังเท่าเทียมกันว่าเมื่อกล่าวหาอย่างนี้ก็ต้องหักล้างอย่างนี้ ไม่ใช่โต้วาทีนะครับ แต่ต้องอธิบายความว่าระหว่างคนเฝ้าดูวิพากษ์วิจารณ์กับคนทำงาน มันเหมือนกับพี่เลี้ยงนักมวยกับนักมวยมันต้องให้นักมวยได้อธิบายว่า ทำไมตรงนั้นถึงไม่ตอย ทำไมตรงนี้หมัดจึงร่วงตกไปอย่างนั้น ต้องให้นักฟุตบอลอธิบายกับโค้ช (Coach) ครับ โค้ชยื่นสั่งจะเก่งอย่างไรก็ตามแต่ มึงไปวิ่งอยู่ข้างในเป็นอย่างไร มันลื่นห้อยอย่างไร ทำไมลูกนี้มันถึงแดงอย่างไร มันเอาเท้าเหยงไปหน่อยเดี๋ยวก็เข้า แล้วถ้าเป็นโค้ชถึงใหม่ อันนี้เหมือนกันเลยครับเปรียบเทียบ ผมขอเรียนว่าเมื่อเข้านี้ ท่านประธานต้องขออนุญาตนิดเถอะครับ เมื่อเข้าเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องฟุตบอลเยอรมันกับสเปน เขาวิพากษ์วิจารณ์ดี เขามาเทียบการเมืองว่าเยอรมันมันเก่าแก่มันอย่างโน้นอย่างนี้ เขาก็เปรียบกับนายกรัฐมนตรีสมัคร สเปนคนหนุ่มรุ่นใหม่ นักฟุตบอลใหม่ ๆ ต้องเชียร์สเปน เขาบอกว่า ๒ อันนี้ต่างคนต่างมีดี เขาวิเคราะห์วิจารณ์เอาการเมืองไปเทียบกับกีฬา เห็นไหมครับว่ามันจะชิงชนะเลิศมันยังมีว่าคนนี้เป็นอย่างไร ๆ เขาวิจารณ์เหมือนกันเลย ผมนี่ละนายกรัฐมนตรีอายุ ๗๓ หัวหน้าฝ่ายค้านอายุ ๔๔ แล้วเขาเป็นอย่างไรครับ ในสภาก็ต้องสู้กัน ข้างนอกก็ต้องคุยกันการเมืองละครับ แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงต้องให้ประชาชนคนกลางได้รู้ว่าให้เขานั่งสับโขกไปก็ ๗ นั่งมุดหัวยังไม่ตอบอะไรไม่ได้ครับ สำหรับนายกรัฐมนตรีอย่างผมไม่ได้เลยผมต้องชี้แจง แล้วก็ชี้แจงด้วยเหตุผล แล้วเหตุผลเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่เอาเสียงข้างมากลากไป คนฟังจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเวลาใช้ถ้อยคำเหมือนกัน จะตายอยู่แล้วบ้านเมืองจะตายอยู่แล้ว นั่นเป็นสำนวนครับ แต่ข้อเท็จจริงยังไม่ถึงขนาดนั้น ยังพออาศัย ยังพอปรับได้ ตัวเลขที่น่าชื่นใจคือการใช้น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลมันลดหมดครับ ลดไป ๑๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ เพราะอะไรครับ เพราะมันแพงนี้โดยอัตโนมัติ แล้วอย่างไรถึงจะแย่งกัน มึงงานที่จะเอาถังก๊าซไป ก็เพราะอยากจะติดแก๊ส เมื่อก่อนบอกแท็กซี่ติดแก๊สมันเสี่ยงมันจะตายคนนั่งมีลูกกระบิเปิดอยู่ข้างหลัง วันนี้แย่งกันแล้วเราปล่อยให้เข้าธรรมดาไม่ได้ครับ ต้องอิตาลีถึงจะขั้นหนึ่ง กำลังตรวจจสอบของจีนราคาครึ่งเดียว แต่มันโอเคไหม ถ้ามันโอเคเราก็สนับสนุน

# ๕๒๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๒๓๓/๒

มันมาเร็วเกินคาดครับ ของอะไรถ้ามาเร็วเกินคาดก็จะมีบรรยากาศอย่างที่ท่านสมาชิก ฝ่ายค้านได้อภิปรายมาทั้งหมด ขอภยันนะที่จะไม่เข้าไปในรายละเอียดทั้งหมด ไม่ต้องการ ใช้เวลา ให้เวลาสำหรับท่านฝ่ายค้านจะว่ากันไปจนคำ ผมจะตอบอีกทีตอนจบสุดท้าย ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านรองนายกรัฐมนตรีสุวิทย์ เชิญครับ

นายสุวิทย์ คุณกิตติ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม สุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ประธานโทษที่ต้องเอย่ยนาม ที่ท่านได้กรุณายกประเด็นในเรื่อง ของน้ำตาลที่ท่านได้เอย่ถึงตัวเลข ท่านก็บอกว่าทราบดี ได้ลงไปตรวจสอบหลังจาก มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลแล้ว แล้วก็เห็นว่าไม่ได้มีประเด็นในเรื่องการทุจริต แต่ท่าน สงสัยว่าน้ำตาลค้างกระดานทั้งหมดที่ได้รวบรวมตัวเลขไว้ของท่านเอง ๑.๓ ล้านกระสอบ แล้วก็ทั้งหมดประมาณ ๒ ล้านกระสอบ แต่จริง ๆ แล้ว ๑.๓ ล้านกระสอบบวกอีก ๖ แสนกระสอบ ตัวเลข ๖ แสนกระสอบนั้นก็ใกล้เคียงกันก็ประมาณ ๑ ล้าน ๙ แสนกระสอบ โดยประมาณ ตัวเลขใกล้เคียงกัน ตัวเลข ๑.๓ ล้านกระสอบจริง ๆ แล้วถ้าคิดเป็นเงิน ที่จะเก็บได้จาก ๑.๓ ล้านกระสอบก็คือ ๖๕๐ ล้านบาท ไม่ใช่ ๖,๕๐๐ ล้านบาท อย่างที่ ท่านพูด เพราะว่ากระสอบละ ๑๐๐ กิโลกรัม ๑๐๐ กิโลกรัมกระสอบหนึ่งก็เท่ากับ ๑.๓ ล้านกระสอบ ก็คูณเข้าไปเท่ากับประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาท ๑.๓ ล้านกระสอบ เท่ากับประมาณ ๑๓๐ ล้านกระสอบ ขอประธานโทษครับ ๑๓๐ ล้านกระสอบก็จะเป็นเงิน ๖๕๐ ล้านบาท แล้ว ๖ แสนกระสอบ ที่ท่านพูดถึงที่เป็นน้ำตาลค้างกระดานอีก ๖ แสนกระสอบ ประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท เงินทั้งหมดที่ท่านเป็นห่วงว่าแล้วมันหายไปไหน เงินจะไปไหน เงินทั้งหมดจะเข้ากองทุนทั้งหมดเลยครับ ไปใช้หนี้ธนาคาร ธ.ก.ส. ตามที่ ท่านได้บอก ไม่มีแม้แต่บาทเดียวที่จะไปที่โรงงานหรือไปที่ใครคนใดคนหนึ่ง แล้วทาง โรงงานเองซึ่งจริง ๆ แล้วควรจะได้รับ ๓๐ เพอร์เซ็นต์ในคราวนี้ทางโรงงานก็ยอมว่า



# ๕๒๙

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๒๓๓/๓

ให้เอาเงินในส่วนของโรงงานเองไปใช้หนี้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยใน อ.ก.ส. ของกองทุน  
ที่เป็นหนี้อยู่ประมาณ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาทในขณะนี้ -----

- ๒๓๔/๑

# ๕๓๐

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๒๓๔/๑

เพราะฉะนั้นในส่วนของเงินอีกประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทที่จะพูดถึงนั้น ผมอยากจะเรียนว่าเป็นน้ำตาในปี ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ที่รอขึ้นงวดอีกประมาณ ๑๐ ล้านกระสอบ โดยประมาณ ซึ่งถ้าคิดเป็นเงินออกมาแล้วอีกประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเงินในส่วนนี้เองก็จะส่งเข้ากองทุนทั้งหมดไม่แบ่งให้ใคร ไม่มีตกหล่นที่ไหนแน่นอน ไม่มีเงินตกหล่นที่ไหนอย่างแน่นอนในส่วนนี้ แล้วเงินทั้งหมดก็จะไปใช้หนี้กองทุนเมื่อใช้หนี้กองทุนแล้ว ถ้าเผื่อว่ามีเงิน การคิดคำนวณต้นทุนของราคาอ้อย และการเพิ่มผลผลิตที่ท่านพูดถึงว่ารัฐบาลจัดงบประมาณให้น้อย จริง ๆ ก็น้อยตามที่ท่านว่าจริง ๆ แล้วถามผมว่าอยากได้เพิ่มไหม ผมก็อยากได้เพิ่มนะครับ เพราะว่า ๓๐ ล้านบาทที่ท่านพูดก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ว่าส่วนสำคัญคือเรื่องของอ้อยนั้นผมอยากจะเรียนท่านจурินทร์ว่าเรามีเงินกู้ให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งรัฐบาลโดย กรม. นี้ได้ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอในการเพิ่มวงเงินให้จาก ๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๒,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต์ที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะสามารถกู้ยืมเงินจำนวนนี้ไปจัดระบบน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยซึ่งจะเป็นการช่วยกันเพิ่มผลผลิตตามวาระอ้อยแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลให้ความเห็นชอบไปแล้วในช่วง ๓ ปีที่จะเพิ่มผลผลิตอ้อยเป็น ๑.๕ เท่าของปัจจุบัน จากที่เฉลี่ยประมาณไร่ละ ๑๐ ตันเป็นไร่ละ ๑๕ ตัน แล้วความหวานจาก ๑๒ ซีซีเอส เป็นประมาณ ๑๓ ซีซีเอส เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเพิ่มผลผลิตในเรื่องของอ้อยแล้วก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิตในเรื่องของเอทานอลในส่วนนั้นด้วยนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องขอฝากท่านจурินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ ว่าคณะกรรมการงบประมาณถ้าจะกรุณาเพิ่มงบประมาณให้ในส่วนของการเพิ่มผลผลิตก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง กระบวนการในการดำเนินการทั้งหมดได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะว่าในเรื่องของการจัดสรรน้ำตาล ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยคณะกรรมการซึ่งดูแลในเรื่องของการจัดงวดการขึ้นงวดต่าง ๆ ก็มีการติดตามตรวจสอบทุกอาทิตย์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการติดตามอย่างใกล้ชิดก็จะป้องกันในเรื่องของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นกราบเรียนว่า กระบวนการทั้งหมด

# ๕๓๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๒๓๔/๒

ที่ได้ดำเนินการมานั้นโปร่งใส แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับ ก็ทราบเรียนท่านประธานว่าในเรื่องของอ้อย ในเรื่องของน้ำตาลนั้นก็เรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านจุนทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ได้เป็นห่วงนั้นจะเข้ากองทุนแล้วกองทุนจะนำไปจ่ายหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่ไปไหนครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านภราดร ปริศนานันทกุล

(นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : ท่านประธานครับ ขออนุญาต  
ทำความเข้าใจนิดหนึ่ง

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านชาญชัยมีอะไรครับ

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : ผมขอทำความเข้าใจเพื่อให้เกิด  
เป็นประโยชน์กับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านนั่งก่อนครับ

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : ผมใช้เวลาแค่ ๒-๓ นาทีเอง

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านนั่งก่อนครับ

นายภราดร ปริศนานันทกุล (อ่างทอง) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ภราดร  
ปริศนานันทกุล

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านภราดร เดี่ยวรอสักครู่ครับ ท่านชาญชัยก่อนครับ

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : ท่านประธานครับ ผม ชาญชัย  
อิสระเสนารักษ์

# ๕๓๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๒๓๔/๓

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านชาวนุชิตท่านนั่งก่อนครับ ต่อไปที่พวกเราจัดกรอบไว้เป็นคุณภราดร ปริศนานันท์กุล  
๑๒ นาที แล้วก็ตามด้วยคุณพุดผิงศ์ สงวนวงศ์ชัย แล้วก็คุณทัศนียา รัตนเศรษฐ  
ที่นี่ผมจำเป็นต้องดำเนินการตามกรอบที่ข้างล่างเขาได้คุยกันเอาไว้ครับ แต่การที่จะ  
อนุญาตให้ใครพูดเป็นอำนาจของผม ผมจะอนุญาตให้ท่านชาวนุชิตสัก ๑-๒ นาทีนะครับ  
แล้วค่อยตามด้วยท่านภราดร ขอโทษทีนะครับ

นายชาวนุชิต อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ  
ผม ชาวนุชิต อิศระเสนารักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนครนายก  
พรรคประชาธิปัตย์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและท่านนายกรัฐมนตรีย  
ได้เคยพูดเรื่องน้ำตาล ผมจะเอาประเด็นเรื่องน้ำตาลเรื่องเดียวครับ -----

- ๒๓๕/๑

# ๕๓๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรวา ๒๓๕/๑

เพิ่งได้รับฟังความจริงที่เป็นข้อมูลที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูด แต่ไม่ตรงกับที่ท่านเคยไปให้สัมภาษณ์ของ ๑๑ เดิม เ็นปีที่ แล้วก็ไม่ต้องตรงกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยพูดออกรายการโทรทัศน์หลายครั้ง อย่างนี้ครับสรุปง่าย ๆ ท่านไปที่แจ่งในสาธารณะทั้งหมด น้ำตาลเรามีอยู่ทั้งหมดขายไปแล้ว ๑๙ ล้านกระสอบ แล้วเหลืออยู่ ๑๑,๗๔๕,๕๑๖ กระสอบ ตามโรงงานต่าง ๆ ๔๐ กว่าโรงงาน เพราะฉะนั้น เอกสารของฉบับนี้ไม่ได้พิมพ์ขึ้นเอง มาจากกองทุน ผมจะอ่านว่านี่คือกองทุนที่ท่านควบคุมการค้าน้ำตาลทั่วประเทศ

๒. มีเอาไปขายอยู่แล้วค้างกระดานในวันที่ท่านประกาศขึ้นราคาน้ำตาล วันที่ ๓๐ เมษายนที่ผ่านมา เหลืออีก ๑,๓๑๐,๙๘๗.๘๑๐ กระสอบ ๑ กระสอบคุณด้วย ๑๐๐ กิโลกรัมก็จะเป็นกิโลกรัม รวมเบ็ดเสร็จแล้วจะมีน้ำตาลที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ มาตลอด ๑๓,๐๖๑,๕๐๓ กระสอบ นั่นคือข้อเท็จจริงนะครับ เอกสารให้ตรงกัน ปรากฏว่า ตรงนี้ถ้าคุณด้วยกิโลกรัมละ ๕ บาท ไปบวกค่าแวมมันจะได้เงินเข้ากองทุนไปใช้หนี้ กองทุนอีก ๖,๕๐๐ ล้านบาท คือเอา ๑๓ ล้านกระสอบตั้งคุณด้วย ๕ บาท ๕ คุณ ๓ ได้ ๑๕ ๕ คุณ ๑ ได้ ๕ คือ ๖,๕๐๐ ล้านบาท ถูกต้องนะครับท่านรัฐมนตรี ๖,๕๐๐ ล้านบาท ท่านบอกเอาไปใช้ในกองทุน โรงงานไม่เอา ๓๐ เปอร์เซนต์ ถ้า ๓๐ เปอร์เซนต์ ๖ คุณ ๓ ได้ ๑๘ ๖ คุณ ๕ ได้ ๓๐ ก็คือ ๒,๑๐๐ ล้านบาท โรงงานก็ไม่เอา จะไปเอาทำไมครับ ก็มันเป็นหนี้อยู่ที่ธนาคาร เอาไปได้อย่างไรครับ เงินจำนวนนี้ก็ไปใช้หนี้ให้กับโรงงาน ด้วยอีก ๒,๑๐๐ กว่าล้านบาท เขาจะบริหารกันอย่างไร ขาดทุนกัน ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ผมยังไม่รู้เลยครับ แต่ว่าต้องพูดความจริงให้ชัดว่าเงินทั้งหมด ๖๓ ล้านคนที่ซื้อน้ำตาล กินกันกิโลกรัมละไม่เกินเท่าไร ๆ ล้วนแล้วเอาไปใช้หนี้ให้กับโรงงานน้ำตาลด้วยครับ ใช้หนี้เกษตรกรนี่เห็นใจ ไม่ว่าจะอะไร แต่นี่มันมีอย่างนี้ครับ เราสงสัยในนี้ เมื่อกี้ผมเรียน ถูกต้องนะครับ มันมีน้ำตาลที่ค้างกระดานปี ๒๕๔๙ กับปี ๒๕๕๐ เกิดขึ้นมา ๖๑๐,๘๒๘.๐๑๓ กระสอบ ท่านไม่เคยชี้แจงตัวเลขตัวนี้เลย และอันนี้ไปประกาศขึ้นราคา น้ำตาล ใครได้ประโยชน์ตรงนี้ พวกผมมีความเห็นอย่างนี้ว่า ถ้าเกิดตรงนี้ตกหล่นเอา ขายอีก ๕ ขึ้นราคาเดียว แล้วก็เอาเงินไปเข้าอีก ๓๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้หนี้เกษตรกรด้วย

# ๕๓๔

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๒๓๕/๒

ใช้หนี้โรงงานน้ำตาลด้วย ก็ใครรับอันสงฆ์ไปไม่ทราบ แต่ผมดูแล้วประชาชนเขาเดือดร้อน ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านรัฐมนตรีครับ ประชาชนเขาเดือดร้อน ๖ แสนกระสอบ เอามาช่วยเขาได้ไหมครับ เพราะตัวเลขขายไม่ออกตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึงปี ๒๕๕๐ มา มาช่วยเขาเดือนละ ๑ แสนกระสอบ ให้คนที่ขายน้ำตาล ให้คนที่เขากินก๋วยเตี๋ยว กินกาแฟ ตอนเช้าจะทำขนมปังขายอะไร มีอาชีพทำขนมหวาน ได้มีโอกาสช่วยเหลือ ประชาชนในภาวะค่าครองชีพสูงได้ไหมครับ พวกเราได้ช่วยเงินไปแล้ว ๖,๕๐๐ ล้านบาท อ้ายตรงนี่ช่วยกลับมาได้ไหมครับ นี่คือนี่ที่ผมเพิ่งได้ฟังวันนี้ละครับว่าท่านเอาไป รวมด้วย ผมไม่เคยเห็น เพราะผมยังไม่ทราบว่าตัวเลขนี้ธนาคารที่เขาไม่ให้กู้ ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถ้าไม่มีเงินมาจ่ายหรือว่ามีตัวเลขที่ชัดเจนเขาจะไม่ให้กู้ จึงจำเป็นต้องมาเดือดร้อนพวกผม ประชาชนต้องมาเดือดร้อนอีก ๖๓ ล้านคน เพื่อที่จะ มาช่วยโครงการนี้ ถูกผิดอย่างไร ผมยังตัดสินใจไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ แล้วเรื่องเดียวครับ ท่านรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านไปแก้คำสั่งกับ ท่านรัฐมนตรีหน่อย ท่านรัฐมนตรีประกาศขึ้นราคาน้ำตาลหลังจากที่ ครม. อนุมัติให้ขึ้น ราคาอ้อยเป็น ๘๐๐ บาท เขียนคำสั่งว่าอย่างไรครับ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ ๒๙ ให้ขึ้นราคาอ้อยเพื่อความเป็นธรรมกับผู้บริโภค จึงขอขึ้นราคาน้ำตาลอีกกิโลกรัมละ ๕.๓๓ บาท ผู้บริโภค ๖๐ กว่าล้านคน เขาได้รับความเป็นธรรมหรือ เพื่อความเป็นธรรม กับผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์ประกาศ โดยนายมีชัยวฤญเชินวันที่ ๓๐ หลังจากที่ท่าน ลงมติวันเดียว ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในการจัดการเรื่องนี้แบบนี้ครับ ผมไม่ได้กล่าวหา ท่านทุจริต แต่ว่างบประมาณที่จะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ พวกเราได้พูดจាកันอย่างที่ท่านบอกใช้เวทินี้พูดจាកัน นี่คือนี่ข้อเท็จจริง ก็กราบเรียนท่านเพื่อเป็นประโยชน์ให้ ท่านนายกรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด้วยครับว่า ๖๑๐,๐๐๐ กว่ากระสอบมาช่วยพี่น้อง ประชาชนได้ไหมครับ พวกผมทางฝ่ายนี้ผมทนความเดือดร้อนเขาไม่ไหว เขาบ่นมา มากครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

# ๕๓๕

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๒๓๖/๑

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีครับ

นายสุวิทย์ คุณกิตติ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม สุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องขอขอบคุณท่านชาญชัยนะครับ เพราะว่า ๖ แสนกระสอบนี่จริง ๆ ผมบอกว่าน้ำตาลที่ค้างกระดานอยู่ทั้งหมด ผมพูดอยู่เสมอว่าที่มันค้างกระดานจริง ๆ แล้วเราขึ้นงวดไปแล้ว แต่ว่ามันค้างกระดานอยู่เราก็ไม่ให้เราก็ขึ้นราคานะครับ ก็บวกอีก ๕ บาท แล้วเอาเงิน ๕ บาทของน้ำตาลที่ค้างกระดานไปชำระหนี้กองทุนทั้งหมด เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นภาระกองทุนทั้งหมดไม่ได้ไปไหนเลยแม้แต่บาทเดียว ตรงกันกับที่ท่านบอกว่าเงิน ๖ แสนกระสอบ แต่ท่านอยากให้บอกว่า ๖ แสนกระสอบแทนที่จะเอาเงิน ๕ บาทไปชำระหนี้ เอาตรงนี้มาแล้วก็มาขายให้ในราคาถูกได้ไหม เพราะว่าท่านเป็นห่วงพี่น้องประชาชน ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่ามันมีกติกา มันมีกฎหมายอยู่ เพราะว่าเรื่องของอ้อยและน้ำตาลเป็นพืชชนิดเดียวและอุตสาหกรรมชนิดเดียวที่มีกฎหมายมากำกับดูแล เพราะฉะนั้นกระบวนการทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกติกาและกฎหมายที่กำหนดไว้ ในส่วนที่ท่านเป็นห่วง ผมเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เป็นห่วงเหมือนกัน วันนั้นประชุมคณะรัฐมนตรีพวกเราทุกคนเป็นห่วงบอกว่าเมื่อปรับราคาขึ้นไปแล้วก็มีกรบอกปรับขึ้นแล้ว ปรับลงได้ไหม ถ้าเผื่อว่าราคาต้นทุนของอ้อยเมื่อเพิ่มผลผลิตแล้วมันลดลงก็ทำให้ราคาน้ำตาลมันลดลง เราสามารถปรับราคาลงได้ ถ้าเราปรับราคาลงได้ ก็ควรจะปรับราคาลงหลังจากที่ใช้หนี้หมดแล้ว เพื่อความเป็นธรรมกับผู้บริโภค เพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันกับท่านว่า มติ ครม. มีประเด็นเรื่องของการให้ความเป็นธรรมว่า ถ้าเมื่อไรเราสามารถปรับราคาน้ำตาลลงได้ ให้พิจารณาปรับราคาน้ำตาลลงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภค ตรงนี้มติ ครม. เขียนชัดเจนนะครับ แล้วผมก็จะรีบไปปฏิบัตินะครับว่าถ้าเผื่อว่าปรับราคาลงได้เมื่อไรหลังจากใช้หนี้หมดแล้ว แล้วก็ปรับราคาลง ผมขอตรงนี้ไปดำเนินการปฏิบัติ เพราะว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการของท่านด้วย

# ๕๓๖

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๒๓๖/๒

ในการช่วยเหลือผู้บริโภครู้ ก็เช่นเดียวกับผมต้องการช่วยเหลือผู้บริโภคนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณท่านที่กรุณาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจในเรื่องประเด็นอื่นนะครับ ต้องขอบคุณท่านแล้วผมก็รับแนวทางที่ท่านเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ  
ขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
พอสมควรครับ ขอเชิญคุณภราดรพอสมควรแล้วครับ

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
พอสมควรแล้วครับท่านจรินทร์ครับ

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ มันมีประเด็น  
นิดเดียวเพื่อความเข้าใจครับท่านประธาน ผมไม่พูดยาวครับ ผม จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านจรินทร์ขอไม่เกิน ๑ นาทีนะครับ

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ (แบบสัดส่วน) : ประเด็นที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี  
บอกว่าผมเข้าใจตัวเลขผิดนี้ ไม่ผิดนะครับ ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับท่านประธาน ที่ผมสงสัย  
สอบถามท่านนี้ ก็คือว่าปีที่แล้วรัฐบาลอนุญาตให้ผลิตน้ำตาล ๑๙ ล้านตัน ปรากฏว่าขายไป  
๖ ล้านตัน เพราะฉะนั้นเหลืออยู่ ๑๓ ล้านตัน ๑๓ ล้านกระสอบ ขอภัยครับ เมื่อเหลืออยู่  
มูลค่า ๕ บาท ๑๓ ล้านกระสอบ มันเพิ่มมาเป็น ๖,๕๐๐ ล้านบาท ๖,๕๐๐ ล้านบาท  
รัฐบาลบอกว่าจะเอาไปใช้หนี้ให้กองทุนน้ำตาลก็ไม่ใช่ไร เราก็จะตรวจสอบว่าเอา  
๖,๕๐๐ ล้านบาท ไปใช้หนี้ให้กองทุนน้ำตาลจริงหรือไม่ แต่มันมีอีกตัวเลขหนึ่งครับ ยังมี  
น้ำตาลเหลือค้างกระดานจากฤดูกาลผลิตก่อนปีที่แล้วอยู่ ๖ แสนกระสอบ ซึ่งค้างอยู่ตาม  
โรงงานน้ำตาลต่าง ๆ ตรงนี้ถ้าทำเฉยนี้สบายเลยครับ เพราะบวกมาอีกกิโลกรัมละ ๕ บาท  
กลายเป็นบวกอีก ๓๐๐ ล้านบาทครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้นี้ถ้ารัฐมนตรีสุวิทย์ท่านบอกว่า  
จะเอาเข้ากองทุนทั้งหมดไม่ใช่ไร แปลว่าท่านจะต้องเอา ๖ แสนกระสอบ กระสอบละ  
๕ บาท คูณกันแล้ว ๓๐๐ ล้านบาท ไปบวกกับ ๖,๕๐๐ ล้านบาท กลายเป็น ๖,๘๐๐ ล้านบาท



# ๕๓๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๒๓๖/๓

เพื่อไปใช้หนี้กองทุน ถ้าท่านใช้หนี้ไม่ถึง ๖,๘๐๐ ล้านบาท แปลว่ามันต้องหายหกตกหล่น  
พวกผมจะติดตามต่อไปครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีครับ

นายสุวิทย์ คุณกิตติ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงอุตสาหกรรม) : ท่านประธานที่เคารพครับ คิดว่าตัวเลขพวกนี้มันปรากฏอยู่ใน  
บัญชีชัดเจนที่ท่านจรรยาพรู๊ดถึงนี่นะครับ ที่นี้ตัวเลข ๑,๓๐๐ กับ ๑.๓ ล้านบาท ตัวเลข  
มันก็ ๑,๓๐๐ เหมือนกัน อาจจะพูดกันคนละหน่วย -----

- ๒๓๗/๑

# ๕๓๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๒๓๗/๑

แต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านครับ ผมคิดว่าประเด็นตรงนี้ท่านสามารถตรวจสอบได้นะครับ แล้วก็ผมคิดว่าตัวเลขทั้งหมดมันจะปรากฏอยู่ในระบบซึ่งต้องดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่างนะครับ แล้วก็ที่ค้างกระดานปี ๒๕๔๙ ปี ๒๕๕๐ ที่ท่านพูดถึง ๖ แสนต้นนี้มีจริง แล้วตรงนี้ก็เข้า ๖ แสนตรวจสอบ เงิน ๕ บาทจะเข้ากองทุนทั้งหมด ไม่มีตกหล่นเลย เพราะฉะนั้นผมจะขอขอบคุณที่ท่านช่วยกรุณาตรวจสอบด้วยเพราะว่าก็จะเป็นประโยชน์กับผมในการติดตามเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณท่านในเรื่องนี้ แต่ว่าไม่เป็นไรครับตัวเลข แล้วก็ท่านติดตามตรวจสอบได้ครับ ไม่มีปัญหาครับ ขอขอบคุณครับท่านประธาน

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : สบายใจนะครับ เชิญท่านภราดร ๑๒ นาทีครับ

นายภราดร ปริศนานันทกุล (อ่างทอง) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคชาติไทย ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสกระผมได้ร่วมอภิปรายในเรื่องของ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องบอกอย่างนี้ครับท่านประธานว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งและก็ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลว่าในช่วงที่ท่านจะดำเนินการต่อไปนี้จะทำสิ่งหนึ่งประการใดให้กับพี่น้องประชาชนบ้าง ตลอดระยะเวลาช่วง ๔ ปีที่กำลังจะถึงต่อไปนี้ในรัฐบาลของท่าน ท่านจะทำสิ่งหนึ่งประการใดให้กับประเทศไทยบ้าง มีหลากหลายนโยบายครับ แบ่งเป็น ๘ นโยบายหลัก

นโยบายที่ ๑ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่รัฐบาลประกาศว่าในช่วงปีแรกจะต้องลงมือทำนโยบายเร่งด่วนตรงนี้ให้สัมฤทธิ์ผล ที่นี้ลองมาดูในงบประมาณส่วนที่ผมได้รับเอกสาร ส่วนแรกผมคงต้องพูดถึงนโยบายเร่งด่วน ข้อ ๑.๑๘ ที่ทางรัฐบาลได้แถลงเอาไว้ นั่นก็คือเรื่องของการขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน รัฐบาลตระหนักเป็นอย่างดีว่าช่วงปีนี้และช่วงในปีต่อไปจะเป็นปีที่เป็นโอกาสของคนไทยทั่วประเทศ เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่พวกเขาอมรั้งกันทุกคนครับว่า

# ๕๓๙

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๒๓๗/๒

เป็นวิกฤติที่ชาวโลกเขาเรียกกันว่าเป็นวิกฤติอาหารของโลก ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เราทำการเกษตรเป็นหลักครับ เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกร เรื่องน้ำ เรื่องชลประทานเป็นปัจจัยหลักที่พี่น้องเกษตรกรใช้ดำเนินชีวิต มาดูงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่รัฐบาลได้จัดสรรเอาไว้ให้กับกรมชลประทานครับ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปีนี้ได้รับการจัดสรร ๓๕,๖๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๒ ล้านบาท ๒ ล้านบาทครับท่านประธานสำหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับรัฐบาลชุดนี้ สำหรับคำสัญญาที่รัฐบาลได้มอบเอาไว้ให้กับประชาชนตอนที่แถลงนโยบาย บอกว่าจะเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร คือพื้นที่ทางการเกษตร ทุกวันนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น ๑๓๐ ล้านไร่ แต่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานเพียง ๒๘ ล้านไร่เท่านั้นครับท่านประธาน ส่วนอีกเกือบ ๑๐๐ ล้านไร่ที่เหลืออยู่นอกเขตชลประทานทั้งนั้น พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่เหลือไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจังจากรัฐบาล ผมดีใจที่ท่านนายกรัฐมนตรืตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ และท่านก็ได้บอกว่าท่านกำลังจะใช้เทคโนโลยีจากประเทศจีนเพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องเกษตรกรดูแลเรื่องน้ำในส่วนนี้ แต่ไหนล่ะครับเงินงบประมาณที่ท่านจะนำมาให้กับพี่น้องเกษตรกร -----

- ๒๓๘/๑

ไหนล่ะครับเงินงบประมาณที่ท่านกำลังจะเอาไปทำระบบชลประทานที่สมบูรณ์แบบให้กับพี่น้องเกษตรกร ผมยังไม่เห็นในงบประมาณปี ๒๕๕๒ แล้วก็ไม่ว่าเมื่อไรจะไดเห็นงบประมาณในส่วนนั้น รัฐบาลประกาศว่า ๔ ปีต่อไปนี้จะต้องเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรจาก ๒๘ ล้านไร่ เพิ่มเป็น ๕๐ หรือ ๖๐ ล้านไร่ นั่นหมายความว่าอีก ๔ ปีข้างหน้าเราจะต้องเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรอีก ๒๐-๓๐ ล้านไร่ เฉลี่ยแล้วปีหนึ่ง ๕-๗ ล้านไร่ แต่วันนี้ผมดูในคำแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเอาไว้เมื่อวานนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑๖ สรุปสั้น ๆ ว่างบประมาณปี ๒๕๕๒ รัฐบาลสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ๑๗๒,๐๐๐ ไร่ แล้วที่บอกว่าเฉลี่ยปีหนึ่ง ๕-๗ ไร่ส่วนที่เหลือหายไปไหนครับ บอกว่า ๔ ปี จะเพิ่มเป็น ๕๐-๖๐ ล้านไร่ แต่ปีหนึ่งเพิ่มได้ ๑ แสนกว่าไร่ แล้วจะทำอย่างไรครับ พี่น้องเกษตรกรจะต้องรอไปอีกกี่ปี รอไปอีกกี่ชาติครับ ระบบชลประทานของประเทศไทย จึงจะสมบูรณ์แบบ

ประเด็นถัดมาครับท่านประธาน ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในส่วนนี้พันธกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง พันธกิจหนึ่งนั่นก็คือการสร้างเขื่อน ป้องกันอุทกภัยน้ำท่วม การสร้างเขื่อนริมตลิ่งให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมตลิ่ง ชายฝั่งแม่น้ำทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ งบประมาณในปีนี้ของกรมโยธาธิการและผังเมืองครับ ท่านประธาน อยู่ที่ ๓๖๑ ล้านบาท ผมคำนวณคร่าว ๆ ให้ท่านประธานเห็นว่า เขื่อนในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำไนท์ก็แล้วแต่ การทำเขื่อน ๑ เมตรต้องใช้เงินงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ด้วยเงินงบประมาณ ๓๖๑ ล้านบาท เราสามารถสร้างเขื่อนได้ ๒,๐๐๐ กับ ๙ เมตร เพียงแค่ ๒ กิโลเมตรเท่านั้นครับท่านประธาน กับพื้นที่ริมตลิ่งของพี่น้องที่อยู่สองฟากฝั่งของแม่น้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ เราสามารถทำได้เพียงแค่ ๒,๐๐๐ กับ ๙ เมตร ซึ่งบอกเลยครับท่านประธานว่ามันไม่เพียงพอ อย่างไม่ก็ไม่เพียงพอครับ ผมมีเอกสารจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหนังสือเวียนให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดทุกจังหวัด ขอความเนื้อหาสรุปว่า พันธกิจ ภารกิจของการสร้างเขื่อนบำรุงรักษา ป้องกันตลิ่งได้ถ่ายโอนภารกิจหน้าทีไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องถามท่านประธานครับว่าเมื่อโอนถ่ายภารกิจไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

# ๕๔๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรนุช ๒๓๘/๒

ไม่ได้โอนถ่ายเงินงบประมาณไปให้เขา ถามบอกว่าเขาจะไปลงมือสร้างได้อย่างไรครับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลงนี้ภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็ก องค์กรที่ดูแลเพียงแต่เฉพาะในตำบล ด้วยงบประมาณ  
การสร้างเขื่อนต่อ ๑ เมตร ๑๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณอย่างน้อย ๆ ๒๐๐-๓๐๐ เมตร  
ก็ต้องใช้งบประมาณถึง ๒๐-๓๐ ล้านบาท ส่วนเงินที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น เงินอุดหนุน  
ที่มีให้กับท้องถิ่นวันนี้มีเท่าไรครับ ถึงแม้ว่ามีเงินงบประมาณถ่ายโอนไปให้กับท้องถิ่น  
แต่ท่านประธานต้องดูศักยภาพของท้องถิ่นวันนี้ด้วย ถามว่ากับโครงการขนาดใหญ่  
กับการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ถามว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพเพียงพอ  
หรือไม่ที่จะทำโครงการขนาดใหญ่นี้ เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าโครงการใดก็ได้แล้วแต่  
ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง -----

- ๒๓๙/๑

# ๕๔๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๒๓๙/๑

ในส่วนอื่นก็เช่นกัน ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทที่ส่วนหนึ่งก็โอนถ่ายไปให้กับท้องถิ่นดูแล ด้วยศักยภาพของท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจำกัด เราไม่สามารถที่จะอำนวยความสะดวก เราไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้กับชุมชนได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าด้วยภารกิจใหญ่ ๆ อย่างนี้ น่าที่จะต้องถ่ายโอนคืนกลับไปให้กับหน่วยงานที่เขาดูแลรับผิดชอบโดยตรง เชื้อโอนก็โอนถ่ายคืนกลับไปให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนก็ควรที่จะโอนถ่ายกลับคืนให้กับกรมทางหลวงชนบท จนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมที่จะดำเนินการในส่วนนี้

เรื่องสุดท้ายนิดเดียวครับท่านประธาน อันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนอีกประการหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ประกาศไว้ นโยบายเร่งด่วนที่ ๑.๑๑ เรื่องการประกันความเสี่ยงให้กับพี่น้องเกษตรกร ท่านประธานคงจะเห็นหลายปีที่ผ่านมา ๒-๓ ปีที่ผ่านมา เราเกิดปัญหาอุทกภัย เราเกิดปัญหาวาตภัย พี่น้องเกษตรกรที่ได้ลงทุนกับการเกษตรไปแล้ว เมื่อประสบปัญหาอุทกภัย รัฐบาลให้การช่วยเหลือก็แต่เพียงว่านำเงินงบประมาณต่อ ๑ ไร่ ๔๑๔ บาทชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกร ถามบอกว่าเพียงพอสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือไม่ ต่อ ๑ ไร่ ผมพูดคร่าว ๆ สำหรับการทำนาข้าวอย่างไรก็ไม่เพียงพอครับ ข้าวปลูกขณะนี้ ๑ ถึง ๒๔๐ บาท ไร่หนึ่งต้องใช้ ๒ หรือ ๓ ถึง เฉพาะค่าข้าวปลูกอย่างเดียวก็ไม่พอแล้ว ไม่ต้องไปดูเรื่องปุ๋ย ไม่ต้องไปดูเรื่องยา ไม่ต้องไปดูเรื่องอื่นหรอก เอาแต่เรื่องค่าพันธุ์ข้าวปลูกก็ไม่เพียงพอแล้ว เพราะฉะนั้นผมเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะต้องมาดูงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกร

สุดท้ายครับท่านประธานเวลาผมหมด ผมบอกอย่างนี้ด้วยเงินงบประมาณทั้งหมดต้องบอกใหม่ว่าเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ร่วมกันจ่ายให้กับรัฐบาลทั่วประเทศ ผมอยากให้เห็นเงินงบประมาณก้อนนี้ตอบสนองความต้องการให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผมฝากรัฐบาลชุดนี้พร้อมกับฝากทางคณะกรรมการที่กำลังจะตั้งขึ้นให้ช่วยกันพิจารณาในส่วนนี้ กราบขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านวุฒิสภ ๖ นาที่นี้ครับ

# ๕๔๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๒๓๙/๒

นายพุฒิพงษ์ สงวนวงศ์ชัย (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายพุฒิพงษ์ สงวนวงศ์ชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดชัยภูมิ ท่านประธานครับ ในวันนี้ผมมีประเด็นที่ขออภิปรายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในประเด็นงบประมาณของกรมชลประทาน ทั้งนี้กรมชลประทานถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำให้แก่พี่น้องทั่วประเทศ แต่สำหรับในปีนี้ได้งบประมาณของกรมชลประทานซึ่งได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงิน ๓๕,๖๐๐ ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วคือปี ๒๕๕๑ ซึ่งได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงิน ๓๕,๕๙๗ ล้านบาท ซึ่งเทียบกันแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเกือบ ๓ ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์ หรือถ้าพูดไปก็เทียบเท่าปี ๒๕๕๑ มันน้อยนิดสำหรับงบประมาณซึ่งคนต้องมีภารกิจที่จะมาดูแลเรื่องน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญทุกคนยอมรับ ผมเป็นกรรมาธิการอยู่ในคณะกรรมการวิสามัญแก้ปัญหาเรื่องน้ำทั้งระบบ เราต่างพูดว่าน้ำคือปัจจัยหลักของพี่น้องทั่วประเทศ แต่งบประมาณที่จัดมานี้น้อยนิดครับ เมื่อผมเองได้เข้าไปดูแลในรายละเอียดของงบประมาณ ปรากฏว่าในแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานมีงบลงทุนเพียง ๒๗,๙๖๖ ล้านบาท เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -----

ซึ่งบดบังกล่าวถ้ำกล่าวไปแล้วแบ่งกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้ง ๗๖ จังหวัด เฉลี่ยแล้วจังหวัดหนึ่งก็ตกประมาณได้งานเพียง ๑ หรือ ๒ โครงการ อาทิเช่น จังหวัดชัยภูมิ ของกรมซึ่งได้รับงบประมาณจัดสรรด้วยกันทั้งหมดเท่าที่ผมดูในรายละเอียดในหนังสือ งบประมาณคือ ๒ โครงการ

โครงการที่ ๑ คือฝายบ้านโคกสว่าง อำเภอบำเหน็จณรงค์ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๑,๓๒๒,๒๐๐ บาท

โครงการที่ ๒ คือระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหมาได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๖,๐๙๗,๐๐๐ บาท

ท่านประธานที่เคารพ ท่านจะเห็นว่างบที่จัดไปเพียง ๒ โครงการ ก่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัด มันจะเพียงพออย่างไร ความต้องการ ของพี่น้องซึ่งได้มีการร้องเรียนผ่านตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องคือผู้แทนราษฎรทั้งจังหวัดชัยภูมิ มีมากมาย มีทั้งโครงการที่พี่น้อง ผมยกตัวอย่างให้ฟังที่ร้องขอมา อาทิเช่น โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยจอมแก้ว อำเภอทรัพย์ใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงเอ็ก อำเภอเทพสถิต โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจิ้งจอก อำเภอเทพสถิต โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองปัด เลยอำเภอเนินสง่า เขื่อนยางนาดี อำเภอหนองบัวระเหว ฝายห้วยส้มป่อยจัตุรัส ฝายลำพระชวัน อำเภอทรัพย์ใหญ่ หรือโครงการใหญ่อย่างเขื่อนชีบนจนกระทั่ง เขื่อนโป่งน้ำเท็จ ซึ่งปัจจุบันผมจะได้รับทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เริ่มไปเปิด หัวงานโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีที่ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา แหล่งกักเก็บน้ำ ท่านประธานที่เคารพ จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนา แหล่งน้ำให้มีปริมาณเก็บกักมากเพิ่มขึ้นตามแผนงานของชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีแผนงานอยู่ทั้งหมด ๑๙๓ โครงการ ซึ่งแผนงานของชลประทานชัยภูมิได้แยกเป็น ประเภทโครงการดังนี้ครับ

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ จำนวน ๖๔ โครงการ ถ้าคิดเป็นวงเงินแล้วก็ประมาณ ๑๗,๕๐๗ ล้านบาท

๒. โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำ จำนวน ๗๙ โครงการ เป็นวงเงินประมาณ ๔,๘๘๖ ล้านบาท



๓. โครงการผันน้ำจำนวน ๑ โครงการ เป็นวงเงิน ๓๔๑ ล้านบาท

๔. โครงการแก้มลิง จำนวน ๕๐ โครงการ เป็นเงิน ๑,๒๑๐ ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งสิ้นแล้วจะเป็นงานก่อสร้างมาทั้งหมดประมาณ ๒๓,๙๔๕ ล้านบาท ซึ่งโครงการเหล่านี้พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิต้องการให้เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นประโยชน์และเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและขาดแคลนเรื่องน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดชัยภูมิคงไม่สามารถที่จะรอโครงการผันน้ำโขงของท่านนายกรัฐมนตรีได้ไหวหรอกครับ เพราะต้องรอถึง ๑๒ ปี เหตุผลเพราะจังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งต้นน้ำซึ่งพิจารณาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดแล้วพบว่าสามารถจะพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถผันน้ำหรือเติมน้ำให้แก่แม่น้ำชีตอนล่าง ซึ่งได้ไหลผ่านจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานจำนวนประมาณ ๔-๕ จังหวัด ได้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ จึงขอให้รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีสมัครได้โปรดสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่จังหวัดชัยภูมิด้วย ชาวชัยภูมิจะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช เป็นอย่างสูงและจะเป็นการพลิกชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิให้มีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านรัฐมนตรีประดิษฐ์ครับ

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) :  
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมใคร่ขอถือโอกาสนี้ชี้แจงคำแนะนำของท่านสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ คือท่านจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ คำแนะนำของท่านจรินทร์นับว่าเป็นประโยชน์มากในเกือบจะทุกประเด็น ผมจะขอถือโอกาสนี้ตอบประเด็นที่เกี่ยวข้องในส่วนที่กระผมกำกับดูแล ส่วนประเด็นพลังงานนั้นท่านรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลไว้แล้วจากเมื่อวานนี้ซึ่งมีคำถามมากมาย และท่านรัฐมนตรีจะเข้ามาตอบในสภาแห่งนี้เร็ว ๆ นี้ครับ

ผมขอเริ่มจากประเด็นเรื่องของความหวังใยของท่านจุนทรซึ่งมีความหวังใยในเรื่องของภาษีนิติบุคคล ซึ่งทางรัฐบาลได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะจัดเก็บภาษีนิติบุคคล ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ๑๕ เปอร์เซ็นต์สูงกว่าปีที่ผ่านมา ในปี ๒๕๕๒ สูงกว่าปี ๒๕๕๑ ผมได้ไปตรวจสอบดูตัวเลขย้อนหลัง ๕ ปีพบว่าการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลแต่ละปีนั้นเพิ่มขึ้น ขอประทานโทษครับ เฉลี่ยแล้วเก็บได้ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นประเด็นข้อหวังใยที่ท่านสมาชิก ท่านจุนทร ลักษณะวิศิษฎ์ ห่วงใยว่าจะจัดเก็บไม่ได้ เพราะฉะนั้นคงจะไม่ต้องห่วง ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก และข้อมูลล่าสุดของการจัดเก็บภาษีทั้งระบบของกรมสรรพากรถึงเดือนพฤษภาคม ปีนี้ตัวเลขประมาณการสูงกว่าตัวเลขประมาณการถึง ๔๔,๐๐๐ ล้านบาท ถึงเดือนพฤษภาคมการจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากรสูงกว่าประมาณการถึง ๔๔,๐๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเราคาดว่า การจัดเก็บภาษีในปีนี้น่าจะจัดเก็บได้เป็นไปตามเป้าหรือสูงกว่าเป้าพอสมควร ถึงแม้ว่ามาตรการภาษีที่รัฐบาลได้ออกไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ทำให้บุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีคือเสียภาษีน้อยลงหรือผู้ที่มีเงินเดือนถึง ๒๐,๐๐๐ บาทนั้นไม่ต้องเสียภาษี คาดว่าจะเสียรายได้ไปประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่เราคิดว่าคงจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ประเด็นนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกคือท่านจุนทรว่าไม่ต้องเป็นห่วง

ในประเด็นของภาคใต้ ซึ่งผมคิดว่ามีประเด็นที่ดีมากที่ท่านจุนทรได้ตั้งข้อสังเกตนะครับ ขอตอบว่าประเด็นที่ท่านห่วงในเรื่องของซอฟต์แวร์ ปัจจุบันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการอนุมัติเงินซอฟต์แวร์ทั้งหมด ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท มีเงินซอฟต์แวร์อยู่ที่จะอนุมัติ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่ได้อนุมัติไปแล้วประมาณ ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ๐.๐๑ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนับว่าน้อยมาก ฉะนั้นยังมีวงเงินเหลืออยู่ซึ่งจะดำเนินการได้ต่อไป

ในส่วนเรื่องที่ท่านจุนทรได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องของการที่ประกอบกิจการให้มีการเสียภาษี ณ สถานที่ประกอบกิจการ ปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการนั้นยื่นและชำระ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่นั้นอยู่แล้ว กฎหมายได้กำหนดให้ยื่น ณ ท้องที่นั้นอยู่แล้ว ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอำนาจของท่านอธิบดีกรมสรรพากร

# ๕๔๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๒๔๑/๒

ส่วนเรื่องขอยกเว้นภาษีนิติบุคคลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็น  
ข้อคิดที่ดีมากครับ ปัจจุบันนี้เรามีการยกเว้นภาษีให้กับบริษัทที่จะไปลงทุนใน ๓ จังหวัด  
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นข้อคิดที่ดีมากครับ ปัจจุบันนี้เรามีการยกเว้นภาษีให้กับบริษัท  
ที่จะไปลงทุนใน ๓ จังหวัดภาคใต้ คือไม่คิดภาษีแค่ ๓ ปี ซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตกับ  
กรมสรรพากรไปครับท่านประธานว่าผู้ลงทุนจะไปลงทุนและไม่คิดภาษีให้เขา ๓ ปี  
นี้มันไม่ลุงใจ มันน้อยมาก ควรจะให้เป็น ๑๐ ปีหรือมากกว่านั้น เพราะฉะนั้นเรากำลัง  
พูดคุยกันอยู่แล้วก็จะออกมาตรรกการ ส่วนเรื่องที่จะบอกว่าให้ยกเว้นภาษีนิติบุคคล  
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย อันนี้เป็นข้อเสนอที่ดี ผมจะรับข้อเสนอนี้ไปพิจารณา  
แล้วพูดคุยกับทางกรมสรรพากร

ในประเด็นเรื่องโครงการเอสเอ็มแอล ขอทำความเข้าใจครับท่านประธาน  
กับเพื่อนสมาชิกที่มีความห่วงใย ผมคิดว่าทุกท่านซึ่งอยู่ในสภาแห่งนี้มีความห่วงใย  
ในเงินภาษีของพี่น้องประชาชนที่จะต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการเอสเอ็มแอล  
เป็นโครงการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ นั้นดำเนินการ  
จัดการบริหารตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด -----

- ๒๔๒/๑

ผมเองมีความหวังใยในโครงการกองทุนหมู่บ้านในเบื้องต้นที่โครงการนั้นได้เริ่มขึ้นมา แต่หลังจากที่ได้มาสัมผัสและได้เข้าประชุมในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว มีความเข้าใจมากขึ้น และเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการเรื่องกองทุนหมู่บ้านนั้น เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ ในเบื้องต้นอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ นำเงินกองทุนหมู่บ้านไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อันนั้นจริงครับ แต่หลังจากที่มีการเข้าไป เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในท้องที่ต่าง ๆ เขาเริ่มเข้าใจ มากขึ้นครับ เขาเริ่มบริหารจัดการได้ เขาเริ่มชำระหนี้ แต่ก็ยังมีหนี้ส่วนหนึ่งเป็นหนี้ที่มีความจำเป็นจะต้องบริหารจัดการใหม่ พูด่าง ๆ ว่าเป็นหนี้ที่ยังค้างชำระ แต่ผมมั่นใจว่า จากตัวเลขที่ผมได้เข้าไปประชุม วันนี้มีเงินกองทุนหมู่บ้านของหมู่บ้านต่าง ๆ นั้นเอง รวมแล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาททั่วประเทศ กองทุนของหมู่บ้านเอง ไม่ใช่เงิน ของรัฐบาล ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจ แต่ก็ดีใจที่พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการบริหารจัดการ จนกระทั่งมีเงินกองทุนของเขาเอง และเขาก็จะได้ใช้เงินกองทุนนั้นเข้าไปบริหารจัดการ ซึ่งจะได้ไม่กระทบกับเงินงบประมาณของรัฐบาล ฉะนั้นโครงการเอสเอ็มแอล ก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการเอสเอ็มแอลไปเมื่อประมาณเดือนกว่า หรือเกือบจะ ๒ เดือนที่ผ่านมา ก็กำลังจะดำเนินการโอนเงินสู่หมู่บ้านต่าง ๆ แล้วแต่ขนาด ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ซึ่งจะดำเนินการโอนเงินไปให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ความหวังใยของเพื่อนสมาชิกครับท่านประธานก็ไม่น้อยไปกว่าผม เพราะฉะนั้น ผมอยากจะยืนยันกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิก โดยเฉพาะท่านจรินทร์ ลักษณะวิเศษณ์ และเพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านทุกท่านว่าให้สบายใจได้ว่าผมจะดูแล เงินภาษีของประชาชนและจะใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเราคงจะได้นำเรื่องที่มีข้อคิดเห็นที่จะต้องปรับปรุงไปคุยกันในชั้นคณะกรรมการ ท่านประธานครับ ขอล่าวสรุปสั้น ๆ

ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่ท่านรัฐมนตรีต่าง ๆ จะมานำตอบนั้นก็คงจะรอดักนิดหนึ่ง ขอให้ท่านเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายกันให้ดำเนินการไปอย่างสะดวกรวดเร็วก่อนครับ ขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน

# ๕๔๙

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๒๔๒/๒

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านเอกพจน์ ปานแย้ม เชิญครับ ท่านมีภารกิจเรื่องงานคุณพ่อของท่านเลยอนุญาต  
ให้ท่านได้อภิปรายก่อน เชิญครับ

นายเอกพจน์ ปานแย้ม (ปทุมธานี) : กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ  
ท่านประธานที่เคารพครับ ผม นายเอกพจน์ ปานแย้ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี  
พรรคชาติไทย ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้กรุณาที่ให้ผมได้อภิปรายในเรื่องของ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวงเงิน  
๑,๘๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งก็เป็นวงเงินที่สูงแล้วก็เป็นการจัดงบประมาณในลักษณะที่เป็น  
การขาดดุล เสียหายว่ามีเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัด กระผมได้ขออนุญาตได้ลงรายละเอียด  
ในเรื่องที่จะอภิปรายในส่วนของการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๒ นี้ โดยกระทรวงที่ผม  
ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ แล้วก็เชื่อว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้หลายฝ่าย  
โดยเฉพาะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญ ก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอด ก็คือกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งมีวงเงินงบประมาณ ๓๓๐,๐๖๙.๒๐ ล้านบาท -----

ซึ่งก็เป็นวงเงินที่สูงมากเป็นอันดับ ๑ ในการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ ท่านประธานครับ กระทรวงศึกษาธิการถือว่าเป็นกระทรวงหลักที่มีความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติ และการพัฒนาคนซึ่งจะต้องเป็นอนาคตที่สำคัญ โดยเฉพาะเยาวชนลูกหลานซึ่งจะต้องเติบโตขึ้นมา ในเรื่องการศึกษาคงไม่มีใครที่จะปฏิเสธที่จะให้ความสำคัญ สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คงจะเป็นในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งก็ได้รับการจัดสรรเงินไปประมาณ ๒๐๙,๑๖๗ ล้านบาท ก็เป็นวงเงิน ๒ ใน ๓ ของวงเงินทั้งหมดจากกระทรวงศึกษาธิการที่ผมต้องกราบเรียนเช่นนี้เพราะผมเข้าใจว่าในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของการศึกษา การพัฒนาในส่วนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการศึกษาดูด้วย แต่ได้ดูไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของงบรายจ่ายประจำ แล้วก็เงินลงทุน ถ้าในส่วนของเรื่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผมมองว่ายังเป็นส่วนที่ค่อนข้างน้อย เราต้องยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่อนข้างจะมีปัญหามาก โดยเฉพาะในเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่จะต้องส่งเสียให้ลูกให้หลานมีโอกาสได้เรียนหนังสือให้สูง ๆ เราไปดูในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับ เพราะสิ่งที่ผมจะได้กราบเรียนต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ได้มีบทบัญญัติกำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ อันนี้ก็จะเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งจะว่าไปแล้วในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเจตนารมณ์นี้ได้ปรากฏขึ้นมาเป็นเวลานับสิบปี ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ แต่ก็มีความพยายามจากหลายฝ่าย ผมเชื่อว่าทุกรัฐบาลที่เข้ามาก็มีความพยายามในการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จริง ๆ เรื่องนี้ถ้าผมมองเผิน ๆ ผมอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดในลักษณะที่ยังเป็นปัญหา เพราะว่าถ้าไปดูในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมด้วยซ้ำไป เพราะว่าดำเนินการเรื่องเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษาหรือเรื่องเงินอุดหนุนที่จะให้มี

# ๕๕๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๒๔๓/๒

การศึกษาฟรีตามรัฐธรรมนูญ ผมเข้าใจว่ามีความพยายามในการดำเนินการมาากันนาก่อนหน้าปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา แต่จะพูดถึงเมื่อปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาให้ท่านประธานได้รับทราบว่าได้มีการอุดหนุนงบประมาณในเรื่องของการเรียนฟรีไปบ้างแล้ว แม้อาจจะยังไม่มากเท่าไรนักแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามที่น่าชื่นชม ในปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาเท่าที่ทราบว่าตัวเลขที่มีการได้ใช้งบประมาณอุดหนุนลง ในส่วนของปฐมวัย ๖๐๐ บาท ต่อหัวต่อคน ในส่วนชั้นประถมศึกษา ๑,๑๐๐ บาท ในส่วนมัธยมศึกษาตอนต้น ๑,๘๐๐ บาท แล้วในส่วนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒,๗๐๐ บาท เมื่อมาเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๒ ซึ่งก็ได้ดูจากมติคณะรัฐมนตรีก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นว่าสำหรับปฐมวัยเพิ่มเป็น ๑,๗๐๐ บาท ประถมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๘๐๐ บาท มัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้นเป็น ๓,๕๐๐ บาท และมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเป็น ๓,๘๐๐ บาท ก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่มีงบประมาณที่เพิ่มขึ้น -----

- ๒๔๔/๑

# ๕๕๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๒๕๔/๑

แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่กระผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานที่กระผมได้รับทราบจากผู้ปกครอง ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดและผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านก็คงจะได้รับการร้องเรียนเช่นเดียวกัน จริง ๆ แล้วที่บอกว่านโยบายให้มีการเรียนฟรีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ในข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ผมต้องเรียนว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้น แม้ว่าเราจะพยายามเท่าไรก็ตามทีนะครับ ก็ยังมีส่วนที่ผู้ปกครองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผมได้มีโอกาสได้สอบถามในทุกโรงเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ของกระผมที่จังหวัดปทุมธานี ก็ได้รับทราบว่าเงินที่รัฐอุดหนุนไปให้แท้ที่จริงแล้วยังไม่เพียงพอ ยังคงมีการเรียกเก็บจากผู้ปกครอง ยกตัวอย่าง เช่น ในส่วนของมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครองที่จะนำลูกเข้าเรียนก็ต้องเสียเงินประมาณ ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตรวจสุขภาพ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าไฟฟ้า ค่าพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ค่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้น ผมก็เข้าใจว่าในแต่ละโรงเรียนก็มีปัญหา แต่ละโรงเรียนก็มีคณะกรรมการที่ดูแลในส่วนนี้อยู่ แต่มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเงินที่รัฐอุดหนุนไปให้อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้เขาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ มันก็เลยกลายเป็นว่าผลกระทบนี้ก็ตกอยู่กับผู้ปกครองทุกท่าน ประธานลองไปสำรวจดูได้ครับ อยากจะฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็รัฐบาลว่า อยากให้ท่านลงไปสำรวจดูว่า แท้ที่จริงแล้วพี่น้องประชาชนเขาได้รับอันใดบ้าง ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่อย่างไร เพราะในข้อเท็จจริงมันเป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีการร้องเรียนในเรื่องเหล่านี้มากมายว่าจริง ๆ แล้วที่บอกว่าเรียนฟรี เอาเข้าจริง ๆ แล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ผมเข้าใจความพยายามของรัฐบาลที่อยากจะให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแก้ไขในหลายส่วนหลายจุดที่เป็นปัญหา มันคงอาจจะไม่ได้มองไปถึงในเรื่องงบประมาณอย่างเดียวในเรื่องของการจัดการต่าง ๆ และงบประมาณไม่ใช่เราส่งลงไปแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดอย่างเดียว การส่งงบประมาณลงไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษา มันก็ต้องมีงบประมาณในส่วนที่จะต้องเป็นส่วนประกอบ ไม่ใช่ในเรื่องของการที่จะพัฒนา



# ๕๕๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๒๔๔/๒

ในด้านการศึกษาอย่างเดียวกันนั้น บุคลากรครูก็มีส่วนสำคัญ ในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน เรื่องการยกระดับสถานศึกษาให้มีระดับที่เท่าเทียมกัน เพราะเราจะสังเกตเห็นว่า ค่านิยมในส่วนนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดี ๆ ธรรมดาอยากจะได้ใคร่ขอเรียนฝากไปยังรัฐบาลนะครับ อยากให้ท่านได้ช่วยดูในสิ่งเหล่านี้ด้วย ถ้าเป็นไปได้มันมีงบกลางแล้วก็ยังมีงบส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่มีรายละเอียดนะครับ ก็อยากให้ท่านได้แบ่งสัณปันส่วนจัดงบเหล่านี้อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้พี่น้องประชาชนให้ลูกเขาได้มีโอกาสได้ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน แล้วก็เรียนฟรีตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาเช่นนี้ครับ ขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญท่านประมวล พงศ์ถาวราเดช ๖ นาทีครับ

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช (ประจวบคีรีขันธ์) : กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ธรรมดา ประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ ผมขออภิปรายนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้แถลงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณ ปี ๒๕๕๒ ผมจะพูดถึงปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอื่น ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ ในระยะเวลาที่จำกัดตามนโยบายในคำแถลงงบประมาณตามหนังสือเล่มนี้ของรัฐบาล ข้อ ๑.๑๖ แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ซึ่งตั้งไว้ ๓๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท ผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่า รัฐบาลจะทำนโยบายเพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนน้ำและการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และการแก้ไขปัญหาคูทกภัยคือน้ำท่วม ผมกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพว่า -----

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งผมอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่อำเภอหัวหินจนถึงบางสะพานน้อย เป็นพื้นที่ลาดชัน ด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขา ด้านทิศตะวันออกเป็นทะเล ซึ่งมีระยะทางไม่กี่กิโลเมตร เมื่อมีปริมาณน้ำฝนหรือถ้าฤดูฝนไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้ในการเกษตรได้ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ดังกล่าว จนเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริกับนายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทานสมัยนั้น และนายประสงค์ พิฑูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสมัยนั้น ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร มีปริมาณน้ำในลำห้วยต่าง ๆ เป็นจำนวนมากที่ไหลลงทะเล ให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนสร้างแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ ตามความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์กับราษฎร และเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนน และคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาซ้ำซากโดยด่วนต่อไป ผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ เพราะหลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระราชดำรัสให้ดำเนินการติดตามงานป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวให้กับผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ คือนายดิศธร วัชรโรทัย ในขณะนั้น แต่ปรากฏถึงขณะนี้ปัญหาการแก้ไขน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางสะพานเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่ตลอดยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถาวรต่อไป โดยมีเฉพาะการขุดลอกคลอง หนอง บึง ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และไม่สามารถแก้ไขหรือกักขังน้ำได้ในฤดูแล้งและป้องกันอุทกภัยได้ เพราะฉะนั้นเมื่อการประชุมคณะอนุกรรมการวิสามัญผมก็เสนอไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการบรรจุในครั้งนี้นี้ ผมก็ขออนุญาตให้ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งแก้ไขปัญหาซ้ำซากให้กับทั่วประเทศด้วยและได้บรรจุเข้าไปด้วย

ส่วนเรื่องที่ ๒ ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีการตั้งงบประมาณไว้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการรีไซเคิล (Recycle) หรือในการซ่อมสร้างถนน หลาย ๆ เส้นนี้ เพื่อเอามาดำเนินการในการซ่อมถนนเพชรเกษม ซึ่งมีระยะทาง ๘ กิโลเมตรเศษ ๆ ตั้งแต่กิโลเมตร ๒๙๕ อำเภอกุยบุรีเป็นต้นไป แต่การซ่อมครั้งนั้นหรือการซ่อมในครั้งต่อไป

ผมไม่อยากจะรีไซเคิล (Recycling) อยากให้ปรับปรุงพื้นฐานถนนให้ดีกว่า เพราะซ่อมแล้วเดือนสองเดือนสามเดือนเราก็ต้องไปปะถนนนั้นใหม่อีก ผมพูดแค่สั้น ๆ ใน ๒ ประเด็น

ส่วนประเด็นที่ ๓ ให้กรม กองต่าง ๆ พิจารณาความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการถ่ายโอนงบประมาณ เพราะว่าพอถ่ายโอนไปแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ เพราะงบประมาณสูงซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่มีความสามารถที่จะตั้งงบประมาณนั้น ๆ ได้ และเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ ผมก็ขอฝากให้รัฐบาลพิจารณาถึงเรื่องนี้ด้วย

ส่วนประเด็นที่ ๔ คือการแก้ไขปัญหาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ ผมอยากให้กรมการค้าภายใน โดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูแลแก้ไข โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่ปลูกส้มปรดมากที่สุด ในประเทศไทย ซึ่งแต่ละปี ๆ ทุกครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งมาซื้อผลิตผลทางการเกษตรไปฝั่งทิ้ง ทำให้เสียผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจุดนั้นสามารถนำงบประมาณมาใช้ในการบำรุงรักษาพี่น้องประชาชนในจุดอื่นได้

ส่วนประเด็นสุดท้าย เรื่องพลังงาน เมื่อกี้ผมก็ได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรียุติแล้วว่าจะแก้ไข ผมก็พยายามประหยัดพลังงานโดยเดี๋ยวนี้นั่งแท็กซี่ ผมนั่งแท็กซี่มาหลายวันแล้ว แต่วันสองวันนี้ได้บ่นมากที่สุดว่าแก๊สแอลพีจีไม่มีขาย บั้มทุกบั้มที่เคยเข้าไปตอนนี้ไม่มี เพราะฉะนั้นแท็กซี่ร้องเรียนมาโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ๗๐,๐๐๐ กว่าคัน ผมอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลจุดนี้ด้วย

ผมกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งเรื่องน้ำท่วม ซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งรูปถ่ายและแผ่นซีดีให้ท่านว่าน้ำท่วมอำเภอบางสะพาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลบางสะพานปีละครั้ง ๒-๓ ครั้ง ทุกปี บางครั้งไม่ท่วมเฉพาะหน้าฝน หน้าแล้งก็ท่วม -----

มีการขนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เฮลิคอปเตอร์บ้าง ใช้เรือบ้าง มีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ละครั้ง  
กระทรวงสาธารณสุขก็จะสร้างโรงพยาบาลใหม่ให้ ขออีกนิดท่านประธาน นิดเดียว  
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นเดียว ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูแลและสร้างหลายชั้นด้วย  
ขอบพระคุณมากครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ท่านปวีณเชิญครับ ๗ นาทีนะครับ

นายปวีณ แซ่จิ่ง (ศรีสะเกษ) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม ปวีณ แซ่จิ่ง  
พรรคพลังประชาชน เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวันนี้ครับ ในเรื่องของมาตรา ๑๑  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตั้งข้อสังเกตว่า เนื่องจากว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น  
ในส่วนของกรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณไว้เพียง ๓๕,๖๐๐ ล้านบาทเศษนั้น  
กระผมมีความเห็นว่าเป็นงบประมาณที่ไม่สมดุลกับงานที่จะดำเนินการในโครงการ  
ที่จะขยายเขตพื้นที่เพื่อชลประทานและเพิ่มศักยภาพ ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนั้น  
ก็เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้ประกาศว่าจะพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมดในพื้นที่ของ  
ภาคอีสาน ซึ่งจะใช้งบประมาณเป็นจำนวนเกือบ ๒ แสนล้านบาท กราบเรียนฝากรัฐบาลว่า  
น้ำนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง และปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา  
ก็คือเรื่องน้ำที่ควรจะได้รับ การแก้ไข เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร และเป็น  
การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรของเรา สิ่งที่ยากจะฝากกรมชลประทานก็คือเรื่อง  
ฝ่ายหัวน้ำที่เร่งรัดตลอดเวลาที่อยากจะให้ท่านปิดใช้งบประมาณเพียง ๒๐๐ ล้านบาท  
เราจะได้พื้นที่เพื่อการเกษตรขึ้นมา ๗๗,๐๐๐ ไร่ กว่าไร่ ก็กราบเรียนฝากในเรื่องของ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรา ๑๒ กระทรวงคมนาคม ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้น  
ผมเห็นว่างบของกรมทางหลวงทั่วประเทศท่านตั้งจ่ายไว้เพียง ๔๐,๗๕๔ ล้านบาท  
ซึ่งการก่อสร้างปรับปรุงถนนของกรมทางหลวงนั้นเป็นความต้องการ และความจำเป็น  
ของราษฎรทุกภาคส่วนของประเทศไทย ผมเองก็อยากจะกราบเรียนฝากในส่วนของ

# ๕๕๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กฤษฎีกา ๒๔๖/๒

เทศบาลเมืองคง ที่อยู่ท่าอำเภอราชสีห์ไศล ซึ่งไม่เคยได้งบประมาณในการขยายเขตถนนที่ผ่านชุมชนเลย เพราะอยู่ในช่วงของเทศบาลเมืองคงต่อเขตบ้านด่าน เส้นทางที่ ๒๐๘๖ จากกิโลเมตรที่ ๐ บวก ๔๖๗ ถึง ๒ บวก ๓๒๕ ก.ม. ซึ่งเป็นระยะทางเพียงประมาณ ๒ กิโลเมตร เพื่อเป็นการขยายเขตชุมชนให้เทศบาลนี้ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ เส้นทางที่ ๒ ก็คือ เส้นทาง ๒๐๘๓ ก็อยู่ต่อช่วงของเทศบาลกับชุมชนเหมือนกัน อยู่ในช่วงกิโลเมตรที่ ๒๗ บวก ๔๙๖ ถึงกิโลเมตรที่ ๒๙ บวก ๕๐๐ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ก็อยากจะกราบเรียนฝากทางกระทรวงคมนาคม ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ส่วนโครงการทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบทนั้น เป็นกรมที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาและได้รับงบประมาณในการดำเนินการในปีนี้อย่างเพียง ๑๗,๖๐๐ ล้านบาท ถนนของกรมทางหลวงชนบทนั้นนอกจากจะเป็นทางเก่าที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงบูรณะแล้ว ก็จะมีโครงการถนนไร้ฝุ่นซึ่งรัฐบาลจะต้องได้ดำเนินการ ก็ขอกราบเรียนว่าในชนบทนั้นเราควรที่จะให้ความสนใจและให้การดูแล ให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้รับสวัสดิการในเรื่องนี้จากรัฐ ซึ่งผมอยากจะกราบเรียนฝากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กรุณาจัดสรรงบประมาณในการที่จะแก้ปัญหาทางหลวงที่อยู่ในชนบท -----

ท่านประธานที่เคารพครับ มีอยู่อำเภอหนึ่งที่อยู่ในเขตเลือกตั้งของผมเองอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนั้นเป็นอำเภอโนนคูณ ซึ่งเส้นทางที่จะสัญจรไปสู่อำเภอโนนคูณนั้นแทบจะใช้การไม่ได้ทั้ง ๓ สาย นั่นก็คือ

สาย ศก ที่ ๔๐๐๖ สายบ้านบกถึงบ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตรเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย

สายที่ ๒ ก็คือ สาย ศก ๔๐๒๔ สายบ้านโนนค้อถึงบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร เป็นเส้นทางของทางหลวงชนบทที่ชำรุดแทบใช้การไม่ได้ การสัญจรไปมาหาสู่ระหว่างอำเภอนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ

ส่วนถนนไร้ฝุ่นในโครงการที่อยากจะขอกราบเรียนฝากท่านก็คือ โครงการจากบ้านหนองปลาเชิงถึงบ้านผักข่าใหญ่อยู่ในเขตของอำเภอโนนคูณ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ส่วนอำเภอกันทรารมย์นั้น ถนนที่อยากจะกราบเรียนฝากก็คือโครงการก่อสร้างถนนจากบ้านอีป่าด ตำบลยายป่าดถึงบ้านพันลำ ตำบลบัวน้อย ตำบลสะพานลำน้ำมูลถึงอำเภอกันทรารมย์ ระยะทาง ๑๓.๕ กิโลเมตร เส้นทางเส้นนี้แปลกครับ กรมโยธาธิการได้ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูลไว้ประมาณเกือบ ๑๐ ปีแล้ว แต่การก่อสร้างถนนที่จะเชื่อมระหว่างตำบลอีป่าดมาที่อำเภอไม่มีเป็นเพียงถนนลูกรัง ก็อยากจะกราบเรียนฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ท่านได้ดูแลในเรื่องนี้

ส่วนเรื่องต่อไปมาตรา ๒๐ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งกระทรวงท่านตั้งงบประมาณไว้ให้เพียง ๔,๙๓๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นงานส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรม ๑,๑๐๗ ล้านบาท แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ท่านจัดสรรงบประมาณให้เพียง ๕๔๔ ล้านบาทเศษ ซึ่งหากจะถือว่าเรื่องวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง วัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชน เป็นเรื่องของกลุ่มชนและเป็นเรื่องของชาติ วัฒนธรรมของชาติเรานั้นเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องให้คณะกรรมการชุดนี้ได้เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของวัฒนธรรม ก็อยากจะกราบเรียนฝากท่านไว้ว่าควรที่จะเพิ่ม

# ๕๕๙

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๒๔๗/๒

ต่อไปมาตรา ๑๗ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน  
ท่านจัดสรรให้เพียง ๕,๐๘๐ ล้านบาท กรมที่ดินเป็นกรมที่มีปัญหาเป็นอย่างมากครับ  
๑. ในเรื่องบุคลากรที่ไม่เพียงพอการให้บริการประชาชน ๒. ก็คือความล่าช้าในการ  
ออกเอกสารสิทธิ ก็อยากจะกราบเรียนฝากว่าควรจะเพิ่มเติมงบในส่วนนี้ครับ

ต่อไปก็คือในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ก็อยากจะกราบเรียนฝากว่าหน่วยงานนี้ ถ้าท่านได้กรุณาได้จัดงบประมาณให้ไป  
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อชุมชนก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
เป็นอย่างยิ่ง

ท่านประธานที่เคารพ มาตรา ๒๒ กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการนั้น  
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้งบประมาณ ๒ แสนล้านบาท ก็อยากจะ  
กราบเรียนฝากว่าสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งขณะนี้ที่เกิดปัญหาก็คือ เราแบ่ง  
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยออกเป็น ๑๘๕ เขต ไม่พอแก่การที่จะ  
ให้บริการและให้ความสะดวกแก่คณะบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ  
แบ่งออกเป็นเพียง ๔ เขต ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรนั้นติดต่อประสานงาน  
การกำกับดูแลของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในส่วนนี้ไม่สามารถที่จะดูแลและกำกับการศึกษา  
ได้อย่างทั่วถึง ทำให้คุณภาพของการศึกษานั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ  
จึงขอเสนอแนะว่าควรที่จะขยายเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นทั้งหมดประมาณ ๔๐๐ เขต  
ทั่วประเทศ เพื่อให้การบริการในการศึกษานั้นได้มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพ  
ในการบริหารจัดการ

ต่อไปที่จะขออนุญาตท่านประธานเพิ่มเติมก็คือ เรื่องของเงินพัฒนา ศักยภาพหมู่บ้านที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งได้กรุณานำข้อมูลเสนอว่า ควรที่จะยกเลิกโครงการนี้ ซึ่งก็เป็นเหตุผลประกอบที่ท่านสามารถที่จะให้เหตุผล ประกอบได้ ในส่วนตัวของผมนั้นมองเห็นว่าโครงการเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าในอดีตนั้นชนบทในแต่ละ หมู่บ้านนั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะพัฒนา ไม่ได้มีโอกาสที่จะร่วมรับรู้ในการบริหารจัดการ งบประมาณแต่อย่างใด ในขณะที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ ของหมู่บ้านนั้น เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น ได้มีโอกาส ที่จะเลือกในการที่จะแก้ไขปัญหาพื้นฐานของเขาเอง ซึ่งในอดีตนั้นเราก็คงจะทราบว่า ในบางหมู่บ้านนั้นไม่ได้มีถนนเลย บางหมู่บ้านไม่ได้มีน้ำประปา แต่ตอนนี้เขาก็สามารถ ที่จะเอาเงินในส่วนนี้ไปบริหารจัดการในส่วนของเขาเองได้ ซึ่งสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ในเรื่องของการฉาบปูนทาสีที่เราได้ให้เงินในส่วนนี้ชุมชนนั้นก็ได้อำนาจไปใช้จ่ายเป็นเงิน ในการก่อสร้างฉาบปูนสถานหรือเมรุ ศาลาพักผ่อน เหล่านี้ ซึ่งเราถือว่าเป็นปัจจัยและเป็น ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีในชุมชน นอกจากนั้นเขายังนำไปใช้บริหารจัดการ ในเรื่องความจำเป็นและความต้องการของเขาเอง ได้โปรดให้เขาได้มีโอกาสที่จะได้ใช้ ความสามารถในความเป็นตัวของเขาเองบ้าง การมองภาพนั้นข้างบนอาจจะมอง อีกอย่าง แต่ข้างล่างมองอีกอย่าง แต่ผู้ที่มีโอกาสใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดก็คือ ผู้แทนราษฎร ผมยังไม่เชื่อตัวเลขเหล่านั้น ถ้าหากจะมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการ ประชานิยม ถ้าโครงการเหล่านี้ได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในชุมชนและท้องถิ่น อย่างแท้จริงนั้น ไม่น่าที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับคำว่า ประชานิยม ขอสนับสนุนให้โครงการนี้ ได้คงอยู่ต่อไป

และอีกโครงการหนึ่งก็คือ โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนนั้นเป็นการที่ จะให้งบประมาณไปใช้จ่าย เพื่อที่จะแก้ปัญหาในหมู่บ้านและชุมชนนั้น ๆ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป)



# ๕๖๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๒๔๘/๒

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เกินเวลาไป ๔ นาที  
เกือบ ๕ นาทีเกิน เอาเปรียบเขาพอแล้ว หยุดได้ ขอขอบคุณครับ

นายปวีณ แซ่จิ่ง (ศรีสะเกษ) : ครับ ท่านประธานที่เคารพ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ต่อกันไปท่านดอกเตอร์สรรเสริญ  
สมะลาภา

(นายพุฒิพงษ์ สงวนวงษ์ชัย ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายพุฒิพงษ์ สงวนวงษ์ชัย (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ  
ท่านประธาน ผมมีเรื่องขอเรียนถามเมื่อคืนนี้ช่วงที่ผมอภิปรายเกิดเหตุขัดข้องทางทีวี  
หรืออย่างไรไม่ทราบ ปรากฏว่าไม่มีภาพอยู่ประมาณ ๔-๕ นาที แล้วก็ผู้ดูทางบ้าน  
เขาโทรศัพท์มาบอก ไม่ทราบว่าทางช่อง ๑๑ มีปัญหาอะไรครับ ผมอยากทราบครับ  
ขอเรียนชี้แจงด้วยครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมไม่มีสิทธิที่จะไปถามช่อง ๗  
เพราะว่าไม่มีอำนาจ

นายพุฒิพงษ์ สงวนวงษ์ชัย (แบบสัดส่วน) : ช่อง ๑๑ เอ็นบีทีที่ถ่ายทอดตะกี้  
ในช่วงที่ผมลุกขึ้นอภิปรายปรากฏภาพไม่มีภาพหาย มีแต่เสียงครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ช่อง ๗ หรือช่อง ๑๑ ครับ

นายพุฒิพงษ์ สงวนวงษ์ชัย (แบบสัดส่วน) : ช่องเอ็นบีที ช่อง ๑๑ ครับ ช่องที่  
ถ่ายทอดอยู่ในขณะนี้ครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เดี่ยวจะให้ทางเลขาธิการ  
เขาประสานงานดู

นายพุฒิพงษ์ สงวนวงษ์ชัย (แบบสัดส่วน) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ เชิญท่านดอกเตอร์ครับ

นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานสภาที่เคารพ  
กระผม ดอกเตอร์สรรเสริญ สมะลาภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคประชาธิปัตย์ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

# ๕๖๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๒๔๘/๓

แล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทั้งสองที่กรุณาสละเวลามาฟังคำอธิบาย  
ของผม เพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังโดยตรง  
ท่านประธานครับ ที่ผมขออนุญาตท่านประธานลุกขึ้นอธิบาย ผมต้องขอเรียน  
ท่านประธานตามตรงว่า เหตุผลสำคัญเพราะว่าผมเป็นห่วงในเรื่องของฐานะการคลัง  
ของรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องของหนี้สาธารณะ ถ้าท่านประธานดูเอกสารงบประมาณ  
ดูเงิน ๆ ก็จะไม่เหมือนกับว่า หนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่ต่ำไม่มีปัญหาอะไร ดูเงิน ๆ  
ในเอกสารงบประมาณ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ปี ๒๕๕๑  
ก็คือปีนี้มียอดอยู่ ๒.๘ ล้านล้านบาท หรือประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี -----

- ๒๔๙/๑

# ๕๖๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๒๔๙/๑

แต่ที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าความจริงอาจจะเป็นอย่างนั้นรัฐบาลอาจจะมีการชุกหนี้ และผมคิดว่าถ้าปล่อยให้ดำเนินการอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ อากการชุกหนี้ก็จะหนักมากขึ้น ท่านประธานครับ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันเราต้องการระบบการเงิน การคลังที่โปร่งใส เพื่อให้พวกเราทุกคนทราบถึงสถานะทางด้านการคลังหรือสถานะ ของหนี้สาธารณะที่ชัดเจน ไม่ใช่ไปมีหนี้ก้อนใหญ่ซ่อนเอาไว้เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ ในอนาคต ทั้งนี้ที่สำคัญที่สุด เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็นักลงทุน โดยทั่วไปว่าประเทศไทยของเราในอนาคตจะไม่เหมือนกับอาร์เจนตินา งบประมาณ ๑.๘ ล้านล้านบาทที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้ แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ช่องทางทั้งหมดที่รัฐบาล ใช้เงินยังมีอีกช่องทางหนึ่งและช่องทางนั้นก็อยู่ในเรื่องของกาใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ และที่ดูว่าจะหนักขึ้น ๆ ทุกวันก็คือการใช้ธนาคารรัฐเป็นเครื่องมือในการสนองนโยบาย ตั้งแต่รัฐบาลท่าน พันตำรวจโท ทักษิณ ชูโตแรกเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในปี ๒๕๔๔ ก็ได้มีนวัตกรรมใหม่ครับ เป็นนวัตกรรมในเรื่องของการใช้ธนาคารรัฐเป็นเครื่องมือ ในการสนองนโยบาย แต่ไหนแต่ไรมายอดการปล่อยสินเชื่อคงค้างของธนาคารรัฐ มีประมาณ ๗ แสนล้านบาท อันนี้เป็นยอดตั้งแต่สมัยท่านนายกรัฐมนตรีชวนเป็น นายกรัฐมนตรีและเป็นยอดในปีที่ท่านครบวาระพอดี พอมาถึงรัฐบาลทักษิณ ๑ ครบวาระ ในปี ๒๕๔๘ ทราบกันใหม่ครับว่ายอดสินเชื่อของธนาคารรัฐคงค้างเป็นเท่าไร สินเชื่อ คงค้างของธนาคารรัฐทั้ง ๕ แห่ง ออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ธสน. และธนาคารเอสเอ็มอี พุ่งขึ้นจาก ๗ แสนล้านบาทเป็น ๑.๔๔ ล้านล้านบาท อีกนัยหนึ่งก็คือ ๒ เท่าตัวในเวลา ๔ ปี มาดูกันในรายละเอียด ปีแรก ๆ ก็อาจจะเพิ่มขึ้นปีละประมาณแสนล้านบาท แต่พอมาถึง ๒ ปีสุดท้ายเป็นช่วงของรัฐบาลบริหาร ๒ ปีสุดท้ายซึ่งใกล้เคียงในการเลือกตั้ง อัตราการเพิ่มของสินเชื่อของธนาคารรัฐก็เร่งโตขึ้นจากเพิ่มขึ้นปีละประมาณแสนล้านบาท เป็นเพิ่มขึ้นปีละประมาณ ๒ แสนล้านบาท แต่ทั้งหมดนี้ยังเทียบไม่ได้กับยอดในปีนี้ สิ่งที่ผมจะเรียนท่านประธานต่อไปนี้ผมคิดว่าท่านประธานจะต้องตกใจ เพราะว่า ยอดปล่อยสินเชื่อในปีนี้ของธนาคารรัฐทั้ง ๘ แห่งมีอะไรบ้างครับ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารเอสเอ็มอี ธสน. และธนาคารอิสลาม

# ๕๖๔

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรรา ๒๔๙/๒

มียอดปล่อยสินเชื่อรวมกันเท่าไรทราบไหมครับท่านประธาน ทั้ง ๗ ธนาคารนี้ในปีนี้มียอดปล่อยสินเชื่อรวมกัน ๑ ล้านล้านบาท เป็นตัวเลขที่ท่านประธานฟังแล้วจะตกใจ

- ๒๕๐/๑

เราพิจารณางบประมาณกันอยู่ ๑.๘ ล้านล้านบาทในสภา รัฐบาลไปใช้เงินนอกงบประมาณ ๑ ล้านล้านบาท ที่ผมต้องเรียนให้ท่านประธานทราบในเรื่องนี้เพราะผมเกรงว่าจะมีความเสียหายใน ๓ เรื่องหลัก

เรื่องแรก ผมคิดว่าไม่เป็นความยุติธรรมต่อประชาชนชาวไทย ในขณะที่พวกเราทุกคนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่งรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน โดยการพิจารณางบประมาณ ๑.๘ ล้านล้านบาท ขึ้นตอนซับซ้อนมากครับ ต้องผ่านสภาวาระแรก ต้องตั้งคณะกรรมการประมาณ ๓ เดือน สุดท้ายต้องเอากลับเข้ามาในสภาอีกรอบ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อพิจารณาเงิน ๑.๘ ล้านล้านบาท ในขณะที่พวกเราทำกันอย่างนั้น รัฐบาลกลับใช้คนไม่กี่คนสั่งการให้ใช้เงินนอกงบประมาณจากธนาคารรัฐ ๑ ล้านล้านบาท หลักของการพิจารณางบประมาณก็คือว่า เงินเหล่านี้เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทย ต้องให้ผู้แทนของประชาชนชาวไทยก็คือพวกเราทุกคนร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่เงินที่ออกมาจากธนาคารรัฐแท้ที่จริงแล้วผมอยากเรียนให้ท่านประธานทราบว่าก็เป็นเงินของพี่น้องประชาชนชาวไทยเหมือนกัน ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับ ทุนที่นำไปก่อตั้งธนาคารรัฐก็เป็นภาษีของพี่น้องประชาชน เงินที่ธนาคารรัฐปล่อยสินเชื่อก็เป็นเงินฝากของประชาชน และที่สำคัญพอเกิดความเสียหายก็ไม่พินิจที่จะต้องใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนเข้าไปชดเชย ตัวอย่างง่าย ๆ เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ก็คือความเสียหายของธนาคารเอสเอ็มอีชอทุนไปเพิ่ม ๓,๐๐๐ ล้านบาท สุดท้ายแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติเท่าไรผมไม่ทราบครับ แต่ที่เขาขอมาคือ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ก็เพื่อไปชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเอ็นพีแอลที่เกิดขึ้นกับธนาคารแห่งนั้นจริง ๆ เรื่องนี้ผมพร้อมทั้งท่านจตุติ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ก็ได้เป็นกรรมการในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนั้น เพราะเราได้ติงไว้แล้วครับ ติงไว้แล้วตั้งแต่ในชั้นคณะกรรมการ แต่ต้องยอมรับจริง ๆ ว่าพวกเราไม่คาดคิดว่าผลจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ เพราะฉะนั้นถ้ายึดตามหลักนี้ว่าเงินที่อยู่ในธนาคารรัฐ แท้ที่จริงก็เป็นเงินของประชาชนเหมือนกัน สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านควรจะมีส่วนร่วมพิจารณาในโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลให้ธนาคารรัฐทำ ไม่ใช่ว่าทำกันตามอำเภอใจ

# ๕๖๖

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๒๕๐/๒

ใช้เงินในรูปแบบของเงินนอกงบประมาณอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ผมเข้าใจดีครับการใช้เงินนอกงบประมาณของรัฐบาลมันง่ายครับ ทำกันไม่กี่คนก็เรียบร้อยไม่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรให้เหนื่อยเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาล แต่ก็ต้องคิดถึงประชาชนทั่วประเทศเหมือนกันว่ายุติธรรมกับเขาหรือไม่ ทั้ง ๆ ที่ว่าเขาก็เป็นเจ้าของเงินเหมือนกัน โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดความเสียหายกับธนาคารเหล่านั้น ประชาชนทุกท่านก็ต้องมีส่วนมารับภาระด้วย อันนี้เป็นเรื่องของความยุติธรรมต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย

เรื่องที่สอง ที่ผมไม่เห็นด้วยในการใช้ธนาคารรัฐเป็นเครื่องมือในการสนองนโยบายอย่างมากก็คือในเรื่องของวินัยการคลัง สำหรับรัฐบาลแล้วเงินที่ปล่อยจากธนาคารรัฐนี้ทำไมรัฐบาลถึงชอบให้ปล่อย ชอบให้ธนาคารรัฐทำ ทำไมไม่รู้ไหมครับ เพราะมันมีต้นทุนที่ถูกลงมาก -----

- ๒๕๑/๑

# ๕๖๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๒๕๑/๑

รัฐบาลเพียงมีเงินทุนอยู่ในธนาคาร ๘.๒๕ บาท ก็สามารถปล่อยกู้ได้ถึง ๑๐๐ บาท อันนี้คิดตามอัตราส่วนของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือศัพท์ทางการเงิน เขาเรียกว่า บีไอเอส เรโซ (BIS ratio) ที่ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วไปในวงการธนาคาร พุดง่าย ๆ จะปล่อยกู้ ๑๐๐ บาท รัฐบาลลงทุน ๘.๒๕ บาท ที่เหลืออีก ๙๑.๗๕ บาท เอามาจากไหน กู้จากประชาชนในรูปของเงินฝาก ผมคิดว่าวิธีการนี้เป็นการประดิษฐ์ บังเอิญก็ตรงกับชื่อ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพอดี เป็นการประดิษฐ์วิธีการหาเงินรูปแบบใหม่ เดิมที่รัฐบาลจะเก็บภาษีจากประชาชนหรือกู้เงินจากตลาดเงิน ตลาดทุน ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ มาเป็นกู้โดยตรงจากประชาชน ทำลายวินัยการคลังของรัฐบาลโดยสิ้นเชิงครับ

เรื่องที่สาม และผมต้องขอเน้นย้ำประเด็นนี้เพราะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด ก็คือในเรื่องของการชุกหนี้ ท่านประธานครับ พอเสียหายรัฐบาลก็นำเงินภาษีไปชดเชย แล้วก็มามัดมือสภา อ่างกับสภาว่านี่เป็นธนาคารของรัฐบาลจะปล่อยให้ล้มไม่ได้ มัดมือ พวกเราทุกคนให้จัดสรรงบประมาณไปให้ และท่านประธานอย่าคิดว่ารัฐบาลทำไม่ได้นะครับ รัฐบาลทำได้ตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะที่ออกในสมัยรัฐบาลทักษิณ ๑ พ.ร.บ. ฉบับนี้ออกในรัฐบาลชุดนั้นเปิดทางเอาไว้แล้วครับ สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนั้นก็คือ ให้รัฐบาลสามารถนำเงินภาษีไปชดเชยหนี้สาธารณะ ซึ่งหนี้ของธนาคารรัฐก็รวมอยู่ เป็นหนี้สาธารณะใน พ.ร.บ. ฉบับนั้นด้วย สำหรับท่านที่ติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ หรือรู้เรื่องเศรษฐกิจ แม้กระทั่งท่านประธานอาจจะถามครับว่าทำไมหนี้สาธารณะ ที่รายงานโดยทั่วไปไม่รวมหนี้ของธนาคารรัฐ อีกนัยหนึ่งถ้าท่านประธานหรือผู้ติดตาม ข่าวสารไปเปิดดูในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ไปติดตามข่าวสารของกระทรวงการคลัง ดูรายละเอียดของหนี้สาธารณะจะไม่พบครับว่ารวมหนี้ของธนาคารรัฐเข้าไปด้วย หนี้สาธารณะที่รายงานโดยทั่วไปไม่รวมหนี้ของธนาคารรัฐ แต่ในทางกลับกันครับ ท่านประธานก็คงสงสัยว่าทำไมหนี้สาธารณะตามนิยามของ พ.ร.บ. ฉบับนั้นถึงได้รวมหนี้ ของธนาคารรัฐเอาไว้ด้วย อันนี้ต้องฝากรัฐมนตรีไปช่วยดูรายละเอียดนะครับ เพราะว่า จริง ๆ แล้วพวกเราทุกคนที่เคยเป็นกรรมาธิการในการบริหารหนี้สาธารณะรู้ดีครับ เพราะเราสู้ประเด็นนี้มาตั้งแต่แรก นี่ละครับความแตกต่างของนิยามหนี้ระหว่างหนี้สาธารณะ

# ๕๖๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๒๕๑/๒

ที่รายงานโดยทั่วไปไม่รวมหนี้ธนาคารรัฐ แต่หนี้สาธารณะใน พ.ร.บ. บริหารหนี้รวมหนี้ธนาคารรัฐเป็นที่มาของเรื่องการชุกหนี้ ประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักในเวลานั้นคือระหว่างกรมการฝายรัฐบาลกับกรมการฝายค้าน ซึ่งตอนนั้นรวมถึงท่านอภิสิทธิ์ ท่านสาทิตย์ ท่านพีระพันธุ์ ท่านจุดที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ผม ท่านกอร์ปศักดิ์ แล้วก็ตัวผมเองด้วย ประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากก็คือว่าเรากรมการฝายค้านเห็นว่านิยามหนี้สาธารณะควรจะตรงกันครับ ก็คือว่าถ้าหนี้สาธารณะที่รายงานโดยทั่วไปไม่รวมหนี้ธนาคารรัฐหนี้สาธารณะใน พ.ร.บ. ฉบับนั้นก็ควรจะรวมด้วยครับ เพราะเราเห็นว่าถ้าไม่รายงานตัวเลขว่าเป็นหนี้และอยู่ดี ๆ เกิดความเสียหายขึ้น รัฐบาลตั้งงบประมาณไปชำระก็เท่ากับเป็นการชุกหนี้ อย่างที่ผมเรียนกับประธานตั้งแต่แรกครับ เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันนี้ต้องการระบบการเงินการคลังที่โปร่งใส ไม่ใช่ว่ามีหนี้ก้อนโตชุกเอาไว้ -----

- ๒๕๒/๑



เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันนี้ต้องการระบบการเงิน การคลังที่โปร่งใส ไม่ใช่ว่ามีหนี้ก้อนโต ชุกเอาไว้เป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่รอจะระเบิดในอนาคตเหมือนกรณีของธนาคาร เอสเอ็มอีที่ผ่านมา นอกเหนือจากนี้แล้วเป้การปล่อยสินเชื่อ ๑ ล้านล้านบาท ผมขอเรียนกับท่านประธานด้วยความจริงใจว่าจะจะเป็นปัญหากับระบบเศรษฐกิจ เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่ายิ่งมากยิ่งดีนะครับ ต้องอยู่พอเหมาะพอควร ท่านประธาน ทราบหรือไม่ครับว่า สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินก็คือ เงินฝากลบด้วยสินเชื่อ ของธนาคารทั้งระบบ รวมทั้งธนาคารเอกชนและธนาคารรัฐเข้าด้วยกัน สภาพคล่อง ปัจจุบันนี้มีอยู่เท่าไร มีอยู่ประมาณ ๑ ล้านล้านบาทครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ธนาคารรัฐ ทั้ง ๗ แห่ง ปล่อยกู้ตามยอดที่ได้ตั้งมาตามเป้าคือ ๑ ล้านล้านบาทหมายถึงอะไรครับ หมายถึงว่าธนาคารรัฐจะต้องดึงเงินฝากทั้งระบบ ดึงเงินฝากออกจากธนาคารเอกชน ทุกแห่งมาอยู่ที่ธนาคารรัฐเพียงที่เดียว เกิดอะไรขึ้นกับธนาคารเอกชนครับ เป็นง่อย หรือครับ ดำเนินธุรกิจไม่ได้ ปล่อยสินเชื่อให้ภาคเอกชนก็ไม่ได้ ธุรกิจพังกันหมด แล้วเศรษฐกิจจะเดินหน้าได้อย่างไร ผมจึงต้องขอฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังว่า เป้การปล่อยสินเชื่อของธนาคารรัฐ ทั้ง ๗ แห่งต้องปรับลดลงทั้งเหตุผลในเรื่องของความยุติธรรม ในเรื่องของการทำลาย วินัยการเงิน การคลัง การชุกหนี้ แล้วก็ผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ในโอกาสนี้ก็ขอฝากคำถามไปอีก ๑ คำถามซึ่งจริง ๆ แล้วเพื่อนสมาชิก ท่านจตุทิไหว้วานผมให้ผมได้ถามท่านก็คือ ในเรื่องของการเพิ่มทุนธนาคารรัฐ สุดท้ายแล้ว ออกมาเท่าไร ไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งผมทราบว่า ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการประจักษ์ท่านรับผิดชอบทางด้านนี้โดยตรงนะครับ ช่วยกรุณา ตอบพวกเราด้วยว่าสุดท้ายท่านอนุมัติธนาคารรัฐให้เพิ่มทุนแต่ละแห่งเป็นจำนวนเท่าไร แล้วก็อยู่ในงบประมาณส่วนไหน ท่านประธานครับ ด้วยเหตุผลในเรื่องของการโปร่งใส ในการจัดทำงบประมาณโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เงินนอกงบประมาณที่พวกเรา ทุกคนเห็นว่าสุ่มเสี่ยงต่อความเสียหายในอนาคต กระผมเองต้องขออนุญาตฟังคำชี้แจง จากท่านรัฐมนตรีก่อนที่กระผมจะตัดสินใจครับว่าจะรับหลักการหรือไม่ ขอขอบคุณครับ

# ๕๗๐

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรνούช ๒๕๒/๒

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ ผมขอแจ้ง  
คุณวุฒิปวงศ์ สงวนวงศ์ชัย ที่สอบถามผมเมื่อสักครู่ครับ ผมได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสภา  
ประสานงานไปสอบถาม เขาได้ตอบมาว่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ถ่ายทอดชัดซึ่งขณะนี้  
ได้แก้ไขเป็นปกติแล้วครับ ระหว่างที่ท่านพูดนั้นไฟมันตก พอใจนะครับ ทำให้ทันทีแล้ว  
ต่อไปเชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ

นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ดี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) :  
กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ดี รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ ขอตอบข้อซักถาม ข้อสังเกตของท่านสมาชิก  
ผู้ทรงเกียรติที่ได้ซักถามถึงประเด็นของกระทรวงการคลังครับ ซึ่งในบางประเด็น  
ผมก็จะได้ให้ข้อมูล แต่ในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงการคลังได้กำกับดูแล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ท่านประดิษฐ์  
ภัทรประสิทธิ์ ก็จะได้เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ในส่วนของกรณีหนี้สาธารณะ  
ของประเทศ ณ ขณะนี้นะครับ -----

- ๒๕๓/๑

# ๕๗๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๒๕๓/๑

จริง ๆ แล้วที่ท่านพูดว่าประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ถ้าผมจำไม่ผิดจริง ๆ ไม่ใช่ตัวเลขมากกว่านั้น ตัวเลขขณะนี้หนี้สาธารณะของประเทศเราอยู่ที่ประมาณ ๓๖.๘-๓๖.๙ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ซึ่งตัวเลขก็วิ่งขึ้นวิ่งลงในระดับนี้ติดต่อกันมาประมาณสัก ๔-๕ เดือน เราตั้งเป็นวินัยทางการคลังว่าเราจะพยายามทำให้หนี้สาธารณะของประเทศไม่เกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี เพราะฉะนั้นในส่วนของหนี้สาธารณะในปัจจุบันนี้ที่อยู่ประมาณ ๓๖ เปอร์เซ็นต์เศษ ๆ นั้นก็ยังอยู่ในวินัยการคลังที่เราได้ดูแลอยู่ แล้วถ้าหากทางรัฐบาลเองจะได้ลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน เรื่องเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำ ระบบชลประทาน เรื่องระบบการคมนาคม เช่น ถนนไร้ฝุ่นก็ดี เรื่องการลงทุนด้านการศึกษา เรื่องทางด้านสาธารณสุข เราก็เชื่อว่าจะสามารถลงทุนได้ในวงเงินที่ไม่เกินวินัยการคลังเราคือ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ท่านพูดถูกต้องว่าในส่วนของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ เรื่องการลงทุนที่ปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนั้นไม่น่าจะเพียงพอในการที่จะลงทุนเพื่อทำให้ประเทศของเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการที่จะพัฒนาประเทศ พัฒนาคนต่อไป เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องลงทุนโดยที่อาศัยเงินนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้ก็ดี เพื่อที่จะไปขอกู้มาลงทุนในระบบขนส่งมวลชนตามที่ได้มีการปรากฏเป็นข่าวไปบ้างแล้ว อย่างเช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วงซึ่งได้ขอกู้มาประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพื่อที่จะลงทุนมาอีกเฟส (Phase) แรก นอกจากนั้นในส่วนการลงทุนของโครงสร้างต่าง ๆ ก็ยังจะใช้แนวคิดเรื่องความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนที่เรียกว่า พับลิค ไพรเวท พาร์ทเนอร์ชิพ (Public private partnership) ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่ได้มีการใช้กันมาเป็นระยะ ๆ ในอดีต แล้วก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะลงทุนโดยที่เป็นความร่วมมือของรัฐ เอกชนต่อไปในอนาคต ที่นี้ประเด็นของเงินนอกงบประมาณคงต้องทำให้ชัดเจนว่าเงินนอกงบประมาณคงไม่ได้หมายความว่าทุก ๆ อย่างที่เป็นเงินที่ไม่ใช่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่จะมาเกี่ยวข้องในการพัฒนาทางด้านโครงสร้างหรือเศรษฐกิจจะเป็นเงินนอกงบประมาณ

# ๕๗๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๒๕๓/๒

ไปทั้งหมดนะครับ เพราะว่าเงินนอกงบประมาณคงจะหมายถึงว่าเงินนอกประมาณ แต่ว่าเป็นเงินที่อยู่ในการบริหารจัดการของภาครัฐ เราต้องยอมรับว่าวันนี้เศรษฐกิจของไทย การลงทุนต่าง ๆ ของประเทศนั้นทางภาครัฐเองมีบทบาทเพียงส่วนน้อย ภาคเศรษฐกิจทั้งหมดโดยรวมอาจจะกล่าวได้ว่า ทางภาครัฐมีบทบาทไม่เกิน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าในส่วนของเราเองนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นในส่วนของเราเกี่ยวกับธนาคารต่าง ๆ ที่ได้มีการปล่อยกู้อะไรต่าง ๆ ก็ดีนั้น ถ้าหากบอกว่าธนาคารของรัฐที่ปล่อยกู้ไปถือว่าเป็นเงินนอกงบประมาณ ซึ่งจริง ๆ แล้วก็เป็นการของการที่ดำเนินกิจการของธนาคารในลักษณะที่ไม่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปก็คือว่า มีการรับฝากเงิน แล้วก็มีการปล่อยสินเชื่อ ถ้าหากเราบอกว่าการรับฝากเงินแล้วมาปล่อยสินเชื่อ แล้วตรงนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ อาจจะกล่าวได้ว่าน่าจะมีความแตกต่างจากข้อเท็จจริงไปพอสมควร เพราะว่าถ้าอย่างนั้นเงินในธนาคารพาณิชย์ซึ่งรับฝากเงินแล้วปล่อยสินเชื่อ ซึ่งก็เป็นการทำธุรกรรมปกติของธนาคารพาณิชย์ จะถือว่าเป็นเงินนอกงบประมาณได้หรือไม่ เพราะอาจจะกล่าวได้ว่าธนาคารของรัฐที่มีภารกิจพิเศษนั้น ถ้าจะดูเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมปกติ อย่างเช่น ธนาคารออมสินก็ดี ธนาคาร ธ.ก.ส. ก็ดี ธนาคารเอสเอ็มอีก็ดี ถ้าหากทำโดยที่อาศัยเรื่องเกี่ยวกับกรอบวินัยทางการเงิน หรือการพิจารณาของการทำงานอย่างถ่องแท้มีประสิทธิภาพ ตรงนั้นปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงก็น่าจะลดน้อยลง ซึ่งในรายละเอียดของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนั้นผมจะให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้กรุณาให้ข้อมูลต่อไปครับ

ทีนี้ประเด็นที่ท่านได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องอะไรต่าง ๆ ว่าขณะนี้ มีสภาพคล่องอยู่ประมาณสัก ๑ ล้านล้านบาท ที่ถ้าหากเกรงว่าการตั้งยอดวงเงินสินเชื่อของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่จะปล่อยสินเชื่อ ๑ ล้านล้านบาทนั้นเป็นการตั้งเป้าแล้ว อาจจะทำให้เกิดปัญหากระทบต่อเรื่องสภาพคล่องในวงการตลาดเงิน ก็เรียนได้ว่าจริง ๆ แล้วธนาคารของรัฐแต่ละแห่งก็เป็นการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพยายามที่จะบรรลุให้ถึง ซึ่งก็แน่นอนว่าแต่ละธนาคารถ้าหากเราไปดูเราก็คงจะเห็นได้ว่าทุกธนาคารต่างก็ตั้งเป้าหมายไว้สูง เพราะว่าในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาเรื่องของการชะลอทางด้านตลาดการลงทุนของภาคเอกชนก็ดี ----- - ๒๕๔/๑

# ๕๗๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

รัชนีพร ๒๕๔/๑

ก็เป็นผลกระทบที่ทำให้ถ้าหากภาวะเศรษฐกิจฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง การลงทุนครั้งใหญ่ของทางภาคเอกชนก็จะเกิดขึ้นครับ เพราะฉะนั้นการลงทุนของเอกชนก็สามารถจะแสวงหาแหล่งเงินทุนได้หลายแบบ ทั้งจากการกู้จากธนาคารก็ดี การที่จะมีการออกพันธบัตรของตัวเองก็ดี ตรงนั้นก็เป็นการแสวงหาเงินทุนจากหลากหลาย แต่ธนาคารเขาตั้งเป้าไว้สูงเขาต้องยอมรับว่าธนาคารของรัฐเองเขาตั้งเป้าไว้สูง แต่จะทำได้หรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับว่าจะแข่งขันได้หรือไม่ ในการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างที่ประกาศเอาไว้ แต่ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของธนาคารของรัฐเหล่านั้นที่มีความตั้งใจที่จะให้สินเชื่อกับประชาชนที่มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมที่มีความต้องการที่จะขยายธุรกิจของตัวเองในภาวะเศรษฐกิจที่เหมาะสม แต่ในภาวะปัจจุบันก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับ ในขั้นนี้ผมจะขออนุญาตให้ข้อมูลโดยหลักการกว้าง ๆ ก่อน แต่ว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคงจะได้ให้ข้อมูลในส่วนของธนาคารเฉพาะกิจที่ท่านได้ดูแลต่อไปครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญท่านรัฐมนตรีประดิษฐ์

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) :

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผม นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านดอกเตอร์สรรเสริญ ที่ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับ ผม นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ไม่ใช่ดอกเตอร์ครับ แต่ว่าเราอยู่รัฐเดียวกันที่สหรัฐอเมริกา ผมทราบว่าท่านจบดอกเตอร์ที่ยูนิเวอร์ซิตี ออฟ นิว แฮมป์เชียร์ (University of New Hampshire) เป็นมหาวิทยาลัยที่ผมอยากจะเข้าไปเรียนมาก แต่ด้วยความสามารถที่อาจไม่เทียบเท่าท่านดอกเตอร์สรรเสริญ ผมก็ได้จบมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ ในนิวแฮมป์เชียร์ แต่ผมก็ได้ดำเนินการทำธุรกิจหลังจากที่ได้จบการศึกษามา ไม่ได้เป็นนักวิชาการ และผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับ แต่อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านดอกเตอร์สรรเสริญว่า นักวิชาการผมเคารพในความคิดและในคำแนะนำ แต่การมองอะไรในแง่ร้ายเสียเกินไปมันจะทำให้เราทำงานไม่สำเร็จ และพี่น้องประชาชนก็อาจจะ

# ๕๗๔

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๒๕๔/๒

ไม่ได้รับผลประโยชน์ หรือไม่ได้รับสิ่งที่เราต้องการที่จะพัฒนาเขา ผมเพียงแต่พูดเปรยภาพใหญ่ เพียงแต่ไม่อยากให้สิ่งที่ดอกเตอร์สรรเสริญได้อภิปรายมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นตามกระทู้ถามผมก็บอกว่าตั้งงบประมาณขาดทุนหลายล้านล้านบาทมันเป็นไปได้หรือครับที่รัฐบาลจะไปตั้งงบประมาณหรือตั้งเงินใช้จ่ายอะไรเกินตัวจนทำให้บ้านเมืองเจ๊ง มันเป็นไปได้ครับ เพราะว่าเรามีฝ่ายค้านที่จะคอยตรวจสอบอยู่แล้ว เช่นวันนี้ที่เรามาพูดคุยกัน ณ สภาแห่งนี้เป็นการมาแสดงความคิดเห็น ซึ่งผมเคารพแล้วก็จะนำความคิดเห็นต่าง ๆ เข้าไปคุยกันในคณะกรรมการ แต่การเรียบเรียงหรือพูดอะไรผมไม่อยากให้เรามองอะไรว่ามันจะแย่ไปเสียหมด มันจะเจ๊งไปเสียหมดใช้จ่ายกันมากเกินไปจนจะทำให้บ้านเมืองเสียหายหนี้สินมีกันจนแบบพี่น้องประชาชนต้องมารับภาระหนี้ แบกหนี้ กระทรวงการคลังซึ่งมีนักวิชาการที่มีความสามารถคงจะไม่ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้น ข้าราชการประจำ ผมต้องเรียนท่านประธานเรียนไปถึงดอกเตอร์สรรเสริญด้วยความรักและเคารพว่า สิ่งที่ท่านได้แนะนำมาเป็นสิ่งที่ดีแต่ประเด็นของผมคืออย่ามองอะไรในแง่ที่เลวร้ายไปเสียหมด เราต้องกล้ารับบางอย่างการทำธุรกิจต้องกล้า การบริหารราชการคือต้องกล้า เราอาจจะสไตล์ (Style) ไม่เหมือนกัน นักวิชาการอาจจะไม่กล้า อาจจะคิดมาก นักธุรกิจอาจจะคิดน้อย กล้าเสี่ยงบ้านเมืองนี้เสี่ยงไม่ได้ครับผมเข้าใจ แต่เราต้องทำอะไรในสิ่งที่ให้มันเป็นกลาง ให้มันอยู่ในความพอเพียงนะครับ -----

# ๕๗๕

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๒๕๕/๑

ฉะนั้นผมจะตอบท่านดอกเตอร์สรรเสริญในเรื่องของธนาคารที่ท่านถามผมว่าแต่ละธนาคารที่ผมได้กำกับดูแลโดยเฉพาะเอสเอ็มอีเราเพิ่มทุนเท่าไร ผมเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไปดูแลธนาคารเอสเอ็มอีซึ่งมีปัญหา ผมยอมรับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แล้วก็ บสย. บรรษัททรัพย์สินขนาดกลาง ขนาดย่อม แล้วก็ ธพว. ซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมีธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งเดียวที่ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ที่เหลือนั้นต้องยอมรับกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่าส่วนใหญ่มีปัญหา ผมก็ไปถึงไม่ได้ไปมอบนโยบายเลยครับ ไม่ได้ไปบอกให้เขาต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ ผมรับฟังก่อนว่าธนาคารมีปัญหาอะไร สถาบันการเงินนั้นมีปัญหาอะไร รับฟังปัญหาของเขาในวันแรกที่ผมไปเยี่ยม เมื่อรับฟังมาหมดแล้วผมก็กลับมาพิจารณา มาดูว่าสิ่งที่เขาเป็นปัญหาเราจะแก้ไขอย่างไร อาจจะไม่เหมือนกับการบริหารจัดการเหมือนกับคนอื่น ผมไม่ได้ไปสั่งแต่ไปรับฟัง เมื่อรับฟังเสร็จแล้วก็มาดูเราจะแก้ปัญหายังไง ฉะนั้นในส่วนของเอสเอ็มอีที่เรากลัวว่ามันจะมีปัญหามาก ถูกครับ มีปัญหาครับ มีปัญหาซึ่งเป็นปัญหาก่อนที่ผมจะเข้ามา มีการสอบสวนคดีเรื่องของการทุจริต โดยท่านอธิบดีกรมสรรพากรปัจจุบันเป็นประธาน สอบสวนเสร็จก่อนที่ผมจะเข้ามาครับ ผมเข้ามาที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการผิดสังเกตอีก ผมก็ได้ตั้งท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังนิติศ ที่กระทรวงการคลังสอบสวนอีก วันนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นลงแล้วครับ เสร็จสิ้นทั้ง ๒ คณะกรรมการที่ไปสอบสวน ผมก็ได้นำทั้ง ๒ ชุดมาเรียบเรียง มาประกบให้มันเป็นชุดเดียวแทนที่เราจะมาดูแต่ละชุด เพราะถ้าเรารวมคณะกรรมการ ๒ ชุดเราจะได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันต่อเนื่องไหม แล้วมีใครที่เกี่ยวข้องกับชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ รวบรวมให้มันเป็นชุดเดียวกันมันจะเห็นภาพที่ดีนะครับ ฉะนั้นขอให้วางใจได้ว่าสิ่งที่มีปัญหากับเอสเอ็มอีมาในอดีต มีหนี้เสียที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ในช่วงที่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วผมก็ไม่ได้ตอบวันนี้ก็ต้องถือโอกาสตอบเลย ท่านประธานครับ คือที่เพื่อนสมาชิกท่านจตุได้ตั้งข้อสังเกตคือ ๕๐ เปอร์เซนต์นี้ถูกต้องครับ ถูกต้อง แต่ธนาคารเอสเอ็มอีโดยท่านประธานจตุถามว่าเขาได้มีขั้นตอนที่จะแก้ปัญหานี้แล้วว่าจะขายหนี้ยังไง จะบริหารหนี้ที่เกิดปัญหา

# ๕๗๖

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๒๕๕/๒

อย่างไร อันนี้ชัดเจน ส่วนการเพิ่มทุนขอมา ๓,๐๐๐ ล้านบาทครับ ธนาคารเอสเอ็มอี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอมา ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท บสย. ขอมา ๖๐๐ ล้านบาท บตท. ขอมา ๖๐๐ ล้านบาท ทั้งหมดรวมแล้วประมาณ ๑๔,๒๐๐ ล้านบาท ผมให้ ๖๐๐ ล้านบาทครับ ผมรู้ครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษีของประชาชน ทั้งหมดที่ขอมา ๑๔,๒๐๐ ล้านบาท ผมให้แค่ ๖๐๐ ล้านบาท ให้ที่ไหนครับ ผมให้กับธนาคาร เอสเอ็มอี บางคนก็บอกว่ามันมีหนี้เสียเยอะให้ไปทำไม เขาขอมา ๓,๐๐๐ ล้านบาท ธนาคารเอสเอ็มอี กราบเรียนว่าขณะนี้ผมกำลังทำแผนงานทั้งหมดโดยประสานกับ ท่านประธานและคณะกรรมการกับกระทรวงการคลัง กับ สศค. ทำแผนว่าจะแก้ไขปัญหา ธนาคารเอสเอ็มอีแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างไร และไม่ใช้เอสเอ็มอีอย่างเดียวนะครับ บสย. บตท. ด้วย แต่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เก็บไว้ก่อนไม่ค่อยมีปัญหา กำลัง ทำแผนงาน ไม่ใช่เข้าไปถึงขอเงินเพิ่มทุนมา ๓,๐๐๐ ล้านบาท ยัดใส่เข้าไป ๓,๐๐๐ ล้านบาท เสร็จแล้ว ๓,๐๐๐ ล้านบาทนั้นก็เอาไปใช้หนี้เสียอีก แล้วก็ไป ปล่อยเงินอีก ปล่อยกู้ยืมแล้วก็มีหนี้เสียขึ้นมาอีก ผมไม่ใช่ทำงานระบบอย่างนั้น และเงิน ๖๐๐ ล้านบาทนี้ต้องผ่านคณะกรรมการครับ ต้องผ่านท่านจตุติ ต้องผ่าน ท่านกรณ์ครับท่านประธาน ฉะนั้นเราจะเข้าไปคุยว่าเงินของธนาคารเอสเอ็มอี ๖๐๐ ล้านบาทจะให้ไหม ไม่ใช่ที่ผมให้ นะครับ วันนี้ต้องผ่านคณะกรรมการ แต่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอมา ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมไม่ให้ครับถึงแม้ว่าจะเป็น ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ และไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อย -----



# ๕๗๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๒๕๖/๑

ผมไม่ให้อภัยเลย ไม่ใช่ว่าผมให้หน้าครับ ธพว. (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) ผมก็ไม่ให้ บสย. ครับ ผมไม่ได้ให้ ธพว. ขอโทษที เพราะ ธพว. คือเอสเอ็มอี แล้วก็ บตท. ๖๐๐ ล้านบาท ผมก็ไม่ได้ให้อภัยหนึ่ง ฉะนั้น วันนี้ผมกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านดอกเตอร์สรรเสริญครับว่า ธนาคาร เอสเอ็มอีผมกำลังมีแผนและจะเสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับว่า จะทำอย่างไร การบริหารจัดการมีปัญหาครับ สิ่งเหล่านี้ต้องแก้ก่อนและเราจะปรับปรุง ตั้งแต่ในระดับคณะกรรมการ ระดับกรรมการบริหาร ระดับคณะผู้บริหารและระดับอื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านประธานธนาคารเอสเอ็มอีจะต้องไปดำเนินการ แต่แผนนั้นจะต้อง ร่วมกันทำ ผมขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังดอกเตอร์สรรเสริญในเรื่องของธนาคาร เอสเอ็มอีว่าไม่ต้องห่วงครับ เราห่วงเพราะมีปัญหา แต่ ณ วันนี้ผมยังไม่ได้ให้เงิน สักบาทหนึ่งเลยนะครับ

ในส่วน of ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บางท่านก็ถามว่าทำไมไม่ให้ เพราะว่าเป็นธนาคารของรัฐที่จะไปสนับสนุนผู้ที่มีรายได้น้อยในการกู้เงินซื้อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ไม่ได้มีปัญหา แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของการตั้งสำรอง การตั้งสำรองนั้นก็จะต้องไปปรับปรุงและหนี้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกว่าไม่ได้เป็น หนี้เสีย แต่การจัดชั้นหนี้เสียหนี้ไม่ได้มาตรฐาน ผมก็ไปบอกบอกว่าการจัดชั้นหนี้เสีย ไม่ได้มาตรฐานตามสากลควรที่จะจัดชั้นหนี้เสียใหม่ จากกำไรที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คาดว่าจะกำไรปี ๒๕๕๒ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท การจัดชั้นหนี้เสียใหม่ที่ผมได้แนะนำไป ลดเหลือ ๑,๗๐๐ ล้านบาทเท่านั้น เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ผมก็ได้เข้าไปดูในสถาบันการเงิน ที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่เกิดปัญหาของ การที่จะมีหนี้เสียอย่างที่ท่านดอกเตอร์สรรเสริญได้มีความเป็นห่วงเหมือนกับ บสย. เหมือนกัน บสย. นี่ก็เป็นปัญหา บตท. ก็เป็นปัญหา เรารู้ว่าเป็นปัญหา แต่ให้สบายใจ ได้ครับท่านประธาน ผมกำลังแก้ไขอยู่และไม่ช้า แต่การแก้ไขนั้นจะต้องได้รับการแก้ไข อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับ อย่างที่ผมเรียนอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่ามีงบประมาณก็โยนลงไป เอาเงินใส่เข้าไปกลบหนี้เสียแล้วก็ปล่อยหนี้ใหม่ แล้วมันเกิดหนี้เสียอีก ไม่ครับ ผมไม่ทำ

# ๕๗๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๒๕๖/๒

อย่างนั้น จะต้องมีแผนงานที่ชัดเจน มีการติดตามที่ชัดเจน นี่เรื่องของสถาบันการเงิน ฉะนั้นผมเองผมคิดว่าอยากจะเรียนท่านประธานถึงเพื่อนสมาชิกครับ โดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลในด้านเศรษฐกิจ ดูแลทางด้านธนาคาร ดูแลทางด้านการเงิน คือผมไม่อยากจะให้เรามองอะไรในแง่ร้าย เพราะ ๒ ปีที่ผ่านมา ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาบริหาร เราเกิดสถานการณ์หยุดชะงักครับ ธนาคารของรัฐที่จะปล่อยสินเชื่อก็มีความระมัดระวังไม่ปล่อย เมื่อไม่ปล่อยเศรษฐกิจมันก็ไม่มี ความเติบโต ณ วันนี้การที่รัฐบาลเข้ามาและใช้สถาบันการเงินของรัฐในการปล่อยสินเชื่อ นั้น ต้องมีความระมัดระวัง อย่างเช่น ธ.ก.ส. ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขออนุญาตที่จะต้องพูดไปถึงนิดหนึ่งในเรื่องของการจำนำข้าว ธ.ก.ส. ก็เข้ามามีบทบาท ในการเข้าไปประกันราคาข้าวให้พี่น้องเกษตรกรแต่ไม่เสียครับ ไม่มีความสูญเสีย เพราะข้าวราคาดี และผมยังมั่นใจว่าข้าวจะราคาดีต่อไป ยังมีความมั่นใจในส่วนตัว ของผม เพราะอะไรครับ เพราะประเทศจีนน้ำท่วม สูญเสียพื้นที่ที่จะต้องใช้การปลูก เกษตรกรรมประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรครับ ประเทศจีนน้ำท่วมที่ผ่านมา ๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรมีความสูญเสียทางเกษตรปลูกอะไรไม่ได้จะสูญเสีย เวียดนาม ก็สูญเสียพายุเกิดนะครับ อินเดียก็มีปัญหา อเมริกาก็น้ำท่วมทางด้านเกษตรเสียหายถึง ๓,๐๐๐ ล้านเหรียญ ฉะนั้นผมยังมั่นใจว่าราคาข้าวหรือราคาพืชผลทางการเกษตรของเรา จะไปได้ดี -----

- ๒๕๗/๑

# ๕๗๙

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๒๕๗/๑

จะทำให้พี่น้องชาวนาได้ลืมตาอ้าปากและนำเงินที่เขาได้กำไรมานั้นมาใช้หนี้ มาใช้หนี้  
ที่เขามีหนี้ ผมเดินทางไปที่ต่างจังหวัดไปดูเรื่องประกันราคาข้าว พี่น้องชาวนาดีใจมาก  
๑๒,๐๐๐ บาท เกี้ยวเข้าบายขายครับ หักความชื้นแล้วได้ ๑๒,๐๐๐ บาท ผมไปกับ  
ท่านเพื่อนสมาชิกของทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชาชน ฉะนั้นผมยืนยันว่า  
การที่เราจะใช้แบ่งกรัฐอุปถัมภ์สินเชื่อให้กับประชาชน เช่น ธอส. ผู้ที่มีรายได้น้อย  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นครับ ธนาคารเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ซึ่งมีปัญหา  
จะต้องปรับปรุงกันใหม่ ธนาคารกรุงไทยก็มีโครงการปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน  
ธนาคารอิสลามก็ดำเนินการปล่อยซอฟต์ โฉนดใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมี  
ธนาคารอื่น ๆ ที่จะต้องดำเนินการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เรามีภาวะปัญหา  
อยู่ปัจจุบันนี้ ผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกให้สบายใจได้ครับว่า  
เราจะดูแลหนี้ที่เกิดขึ้นจากสถาบันการเงิน การปล่อยสินเชื่อจะต้องมีความระมัดระวัง  
แต่ก็ไม่ใช่ว่าระมัดระวังจนเกินไปครับ เราไม่ระมัดระวังจนเกินไปจนกระทั่งเราเดินไม่ได้  
ธนาคารเขาได้กำไรจากการปล่อยสินเชื่อ จากรายได้เงินฝากจากส่วนต่าง เขาก็มีกำไร  
เขาตีทรัพย์สินขึ้นมาก็ค่อนข้างสูง แต่พอเขาปล่อยเสียหายทรัพย์สินเหล่านั้นก็ครอบคลุมหนี้  
ผมไม่อยากจะให้เราไปมองทางด้านหนี้สินอย่างเดียว เราต้องมองทางด้านทรัพย์สิน  
ที่เรามีด้วย เราต้องมองทั้ง ๒ ด้านครับ ถ้าเรามองหนี้สินอย่างเดียวประเทศชาติเป็นหนี้  
เป็นสินมากมาย แต่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวไปแล้วคือ  
เรามีวินัยการเงินการคลัง จัดหนี้ให้อยู่ไม่เกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ประเทศญี่ปุ่นร้อยละเปอร์เซ็นต์  
ท่านก็ทราบดี แต่มันต่างกันนะครับ แต่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานให้เข้าใจว่า  
เราต้องมองทรัพย์สินด้วย ทรัพย์สินเราเพิ่มเรามีอะไรบ้าง ธุรกิจก็เช่นกันผมว่า  
ท่านดอกเตอร์สรรเสริญรู้ดีในเรื่องนี้ แต่ก็ต้องขอขอบคุณท่านดอกเตอร์สรรเสริญ  
อีกครั้งหนึ่งในความห่วงใยที่ได้พูดมาโดยเฉพาะธนาคารเอสเอ็มอี เรื่องทุจริต  
ผมดำเนินการไม่ปล่อยครับ เสร็จแล้วจะได้มารายงานในคณะกรรมการการเงิน  
การคลังและสถาบันการเงินที่ได้ตั้งไปแล้วนะครับ ผมจะมาเองนะครับ ท่านเชิญผมมา  
ผมจะมาเอง ผมจะไม่ส่งตัวแทนมา คณะกรรมการการเงิน การคลังและสถาบันการเงิน

# ๕๘๐

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๒๕๗/๒

ถ้าเชิญผม ผมมาชี้แจงเองผมยืนยัน ณ วันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธาน ไปยังเพื่อนสมาชิกให้เข้าใจและถ้ามีสิ่งใดก็ตามผมได้ ผมจะตอบในสิ่งที่ผมสามารถ จะตอบได้นะครับ ขอขอบคุณครับ

(นายสรรเสริญ สมะลาภา ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ เชิญคุณกรรณิการ์ เจริญพันธ์ ครับ

นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ เกรงจะ เข้าใจผิดกันเล็กน้อย

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอความกรุณาเถอะครับ

นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : นิดเดียว

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เคลียร์ (Clear) แล้วครับ เขาจะรับฟัง ท่านดอกเตอร์ทุกอย่างแล้ว

นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : มีความเสียหายครับ เกรงจะ เข้าใจผิดนะครับ ท่านประธานครับ ผม ดอกเตอร์สรรเสริญ สมะลาภา

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : จะไม่จบนะครับท่านดอกเตอร์

นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : นิดเดียวครับ นาทีเดียว ผมต้องขอขอบคุณทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลังนะครับ ก่อนอื่นอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แก่เอกสารงบประมาณฉบับนี้ เพราะในนี้รายงานไว้ครับว่าหนี้สาธารณะต่อจีดีพีเขียนไว้ว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ หน้า ๑๑๒ ตัวเลขสุดท้ายเลยของตาราง ขอความกรุณาแก้ด้วยเพื่อที่ จะเป็นประโยชน์ในชั้นคณะกรรมการต่อไป

สำหรับท่านรัฐมนตรีประดิษฐ์ต้องขอแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ตัวผมเอง จบปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ไรซ์รัฐนิวยอร์ก แฮมป์เชียร์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตอนที่ผมเรียนหนึ่งในคณะอาจารย์ก็คือ ปีเตอร์ ดอกฟ้า

# ๕๘๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๒๕๗/๓

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : พอแล้วกระมังครับ  
ท่านดอกเตอร์ครับ

นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ได้พูดถึงข้างถึงบ่อย ๆ  
ผมเองไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายอย่างที่รัฐมนตรีพูดถึง แต่สิ่งที่ทำให้ผมมองอย่างนั้น  
เพราะว่าตัวเลขที่ท่านปล่อยออกมาให้ดูสาธารณะมันฟ้องครับ อย่างในกรณี  
งบประมาณราชการในระยะ ๕ ปี ๑๒ ล้านล้านบาท

- ๒๕๘/๑

# ๕๘๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๒๕๘/๑

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมขอความกรุณาครับ  
พอแล้วครับ ไม่ใช่สถานที่ที่จะมาได้มาเดียวกันครับ

นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : กระผมเกรงว่าจะเกิด  
ความเสียหายถ้าผมไม่ได้ชี้แจง

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมขอความกรุณานะครับ  
ท่านดอกเตอร์ครับ ขอความกรุณาครับ

นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ในเรื่องยอดปรับขึ้นเชื้อ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอความกรุณาครับท่านดอกเตอร์  
ขอความกรุณาคงทราบนะครับ

นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายครับ  
แต่ตัวเลขที่ท่านรายงานมา

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมไม่ใช่ข้อบังคับ ผมขอ  
ความกรุณาครับ

นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญนั่งลงครับ

(นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญครับ

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (กระบี่) : ท่านประธานครับ ผม พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล  
พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดกระบี่ ผมว่าเราใช้เวลาอีกสักกนิตหนึ่งเพื่อประโยชน์สูงสุด  
เพื่อความเข้าใจแก่ประเทศชาติก็จะเป็นประโยชน์ครับ ๒ ประการ

ประการที่ ๑ ก็คือเรื่องหนี้สาธารณะจากหน่วยงานองค์กรของรัฐ  
ที่ท่านรัฐมนตรีตอบ ผมทราบดีครับว่าธนาคารของรัฐมีเงินรับฝาก มีเงินปล่อยกู้เป็นกิจการ  
ตามปกติ แต่พูดทั้งหมดก็คือโครงการปล่อยกู้ธนาคารของรัฐที่สนองนโยบายรัฐ คุณไม่ได้  
ใช้งบประมาณ แต่สิ่งเหล่านี้มันแฝงอยู่เยอะ กองทุนหมู่บ้าน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท เอาจาก  
ออมสินไปคุณไม่ได้ใส่ในหนี้สาธารณะแต่ก็ยังต้องตั้งงบประมาณ

# ๕๘๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๒๕๘/๒

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านพิเชษฐครับ ขอความกรุณา  
เถอะครับ ท่านนี่พอเข้าใจ ถ้ามีเวลาแล้วกระผมจะมอบให้ คือตอนนี้อยู่ยาวเหยียด  
เลยนะครับ

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (กระเป๋) : ผมขออีกสักนาที ๒ นาทีครับ หนี้เงินกู้  
เอ็กซ์เอ็ม แบงก์ (EXIM Bank) คุณปล่อยไปให้รัฐบาลพม่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท ไม่ได้อยู่ใน  
หนี้สาธารณะใช่ไหมครับ แต่ก็ต้องตั้งงบประมาณชดใช้ทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ย

ประการที่ ๒ เมื่อคืนท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาตอบผมว่าร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณปีนี้ได้ผิดรัฐธรรมนูญ ผมทราบดีครับ ข้อบกพร่องต่าง ๆ เช่น เกือบ ๔ เปอร์เซ็นต์  
หนี้สาธารณะไปพิมพ์มา ๓๐ เปอร์เซ็นต์

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมว่าเอาไว้พิจารณาในชั้น  
คณะกรรมการดีกว่าครับ

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (กระเป๋) : ผมตอบที่ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อคืน  
นิดเดียวครับ ผมเห็นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านก็อาวโสมากแล้ว  
ผมขอความกรุณาเถอะครับ

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล (กระเป๋) : ท่านประธานครับ นิดเดียวครับ  
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับ รัฐธรรมนูญซึ่งมีข้อปฏิบัติหลายประการ จริงอยู่ไม่ได้  
ต้องบังคับใน ๑ ปี แต่ท่านต้องเตรียมการตั้งแต่บัดนี้ ไม่ใช่ครบปีข้างหน้าท่านไม่ได้  
ปูพื้นฐานในปีนี้ได้ และปีหน้าท่านจะไม่สามารถทำอะไรตามรัฐธรรมนูญได้เลย  
ขอพระคุณครับท่านประธาน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอพระคุณมากครับ  
ขอเชิญคุณกรรณิการ์ เจริญพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ เชิญครับ

นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์ (สุรินทร์) : เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน  
กรรณิการ์ เจริญพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคประชาธิปัตย์  
เขต ๒ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒

# ๕๘๔

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๒๕๘/๓

ซึ่งตั้งไว้ ๑ ล้าน ๘ แสนล้านบาทนั้น ดิฉันมีความเห็นด้วยนะคะ แต่เป็นห่วงบางมาตรา  
แล้วก็อยากจะชี้ให้ทางรัฐบาลเห็นความสำคัญ เช่น ราคาพืชผลทางเกษตร ค่าแรงงาน  
ค่าครองชีพ การจัดสรรทรัพยากรน้ำ แล้วก็การคมนาคม วันนี้น้ำมันขึ้นราคา เพราะกลุ่ม  
ผู้ค้าน้ำมันคือกลุ่มโอเปก (OPEC) จับมือกัน จะขึ้นไปถึงไหนนั่นไม่ทราบ ไม่มีใครตอบได้  
แต่ทำไมกลุ่มอาเซียน (ASEAN) นั้นไม่จับมือกันเรื่องพืชผลการเกษตร เช่น ยางพารา  
ยางพารานั้นเดี๋ยวนี้สามารถปลูกได้ที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานสภา  
ก็ทราบว่าทางบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดที่น่าร่องในการปลูก ตอนนีภาคอีสานหลายจังหวัดนั้น  
ให้ความสำคัญเริ่มมาปลูกยางพาราแล้วก็ขยายกันมากขึ้น เพราะยางพาราขณะนี้  
ราคาประมาณ ๑๐๐ บาท ที่ราคาต้นทุนทาง ก็อยากจะให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นความสำคัญว่าการส่งเสริม  
ให้เกษตรกรปลูกยางนั้นได้ทั้งป่าไม้ ได้ทั้งพืชเกษตร

แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องมันสำปะหลัง ดิฉันนั้นได้ติดตาม  
คณะอนุกรรมการนำไปที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีการปลูกมันสำปะหลังมาก -----

- ๒๕๙/๑



ซึ่งเป็นบ้านของท่านเสนาะ เทียนทอง ท่านประธานคณะอนุกรรมการน้ำได้ไปเห็น การปลูกมันสำปะหลังที่สามารถทำผลผลิตต่อไร่ ๒๐-๒๕ ตัน ซึ่งวันนี้ถ้าเราส่งเสริม ให้ทางเกษตรกรปลูกในพื้นที่ที่สามารถปลูกได้ และมีการปรับปรุงดิน ปรับปรุงสายพันธุ์ มีการแกะตา มีการเสริมเทคโนโลยีลงไป โดยเฉพาะการให้ปุ๋ยชีวภาพนั้นเป็นการลด ต้นทุน เกษตรกรก็จะมีรายได้สามารถอยู่ได้ ต้นทุนนั้นอยู่ประมาณสัก ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อไร่ แต่ผลผลิตนั้นถ้าได้ ๒๐ ตัน ถ้ากิโลกกรัมละ ๒ บาทก็จะได้สัก ๔๐,๐๐๐ บาท หักกลบหนี้ก็คือเหลือไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดิฉันเองเห็นว่าเป็นพืชเกษตรที่ น่าจะสนับสนุน ก็ฝากไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ้าปลูกกันได้สัก ๑๐ ไร่ แล้วก็อาจจะพอเพียง เกษตรกรทางภาคอีสานก็ไม่ต้องย้ายแรงงานมาทางภาคตะวันออก ซึ่งอย่างไรดิฉันเห็นว่าแรงงานวันนี้ถึงจะเพิ่มไป ๙ บาทก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เขาดีขึ้น ก็ฝากไปทางท่านรัฐมนตรีด้วยถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มเยอะ ๆ เลยดีกว่านะคะ

แล้วก็เรื่องอ้อย ทางสระแก้วเองก็เป็นที่ดูงานที่ดี คือทางท่านเสนาะ เทียนทอง นั้นได้พาคณะอนุกรรมการน้ำไปดูการปลูกอ้อยด้วยน้ำหยดซึ่งก็เป็น การลงทุนที่คุ้มทุน แต่ถ้าเกษตรกรมีแปลงอ้อยที่เล็กก็ไม่เหมาะสม เพราะการลงทุนนั้น ดิฉันได้ถามเขาว่าต่อเครื่องตัวหนึ่งคุมได้ ๕๐๐ ไร่เขาลงทุนเกือบ ๕ ล้านบาท ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ก็น่าจะสนับสนุนตัวนี้ แต่ทว่าเกษตรไม่รวมตัวกันจริง ๆ ก็คงไม่คุ้ม แต่ทว่ารวมตัว กันได้เป็นโซนนิ่ง (Zoning) จัดระบบน้ำให้เขาดี ๆ ก็จะสามารถผลิตให้คุ้มทุนภายใน ๒ ปี คือประมาณสัก ๕๐๐ ไร่สำหรับเครื่องตัวหนึ่ง

สำหรับเรื่องข้าว วันนี้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งข้าวออกอันดับต้นของโลก สามารถส่งข้าวได้ประมาณ ๙ ล้านตัน แนวโน้มจะสูงขึ้น เพราะว่าพื้นที่ในการปลูกข้าว นั้น ลดลงกลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชพลังงานไปเสียทั้งหมด วันนี้เกิดจากสาเหตุน้ำมันแพง ท่านประธานที่เคารพ วันนี้อย่างไรก็ต้องกราบเรียนไปทางรัฐบาลเรื่องข้าวนี้เป็นเรื่องที่ รัฐบาลชุดนี้รับภาระมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวแพง แล้วก็ทำข้าวธงฟ้า ก็ขอฝาก ไปทางรัฐบาล

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณกรรณิการ์เวลาหมดพอดี รักษาเวลาด้วย

# ๕๘๖

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๒๕๙/๒

นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์ (สุรินทร์) : ทราบแล้วท่านประธานที่เคารพ อีกนิดหนึ่งค่ะ ขอบพระคุณค่ะ แต่อย่างไรก็แล้วแต่พืชเกษตรจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีน้ำ ฝากไปทางกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณมากค่ะ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ต่อไปที่คุณประพร เอกอุรุ เชิญครับ พรรคประชาธิปัตย์ครับ

นายประพร เอกอุรุ (สงขลา) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม ประพร เอกอุรุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา วันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ ๙๖,๖๗๐ ล้านบาท และได้จัดสรรไปกรมต่าง ๆ และได้จัดสรรไปกรมประมงจำนวน ๓,๑๑๒ ล้านบาท มากกว่าปี ๒๕๕๑ ไป ๓๐๑ ล้านบาท ผมคิดว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้น ๓๐๑ ล้านบาท จากปี ๒๕๕๑ กับสถานการณ์ที่พี่น้องชาวประมงทั่วประเทศกำลังเกิดวิกฤติในขณะนี้ถือว่าน้อยมาก ท่านประธานครับ วันนี้ผมได้มาอภิปรายปัญหาของพี่น้องชาวประมง มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่อยู่ใกล้ผมหลายจังหวัดรู้สึกดีใจที่ผมได้นำปัญหาเรื่องนี้มาบอกกับรัฐบาลว่า ปัญหาของพี่น้องชาวประมงในขณะนี้เกิดวิกฤติเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นไม่สามารถที่จะออกไปทำการประมงได้ต้องหยุดทำการประมงเหลืออยู่ประมาณ ๒๐-๓๐ เปอร์เซ็นต์ -----

# ๕๘๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กฤษณิษฐ์ ๒๖๐/๑

และกลับสวนกระแสกันว่าราคาสินค้าสัตว์น้ำไม่ได้เพิ่มขึ้น และอุปกรณ์ทำการประมง ไม่ว่าจะเป็นเรืออวน เหล็ก หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ก็เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เกิดวิกฤติเหมือนบางจังหวัดที่เกิดการประท้วงและนำเรือประมงมาเผาเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบว่าเขาถึงขั้นวิกฤติ และเดือดร้อนจริง ๆ ท่านประธานครับ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารโลก และจะเพิ่มผลการผลิตของการประมง ผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นไปได้ในวันนี้กับคำแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ผมไม่มีความมั่นใจ เพราะผมดูจากสถิติการขนถ่ายสัตว์น้ำที่ขึ้นมาขนถ่ายตามองค์การสะพานปลาทั่วประเทศ มีจำนวนลดลงอย่างน่าใจหาย จากสถิติปี ๒๕๔๘ ปี ๒๕๔๙ ปี ๒๕๕๐ มาจนถึงวันนี้ลดลงตามลำดับ วันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องรีบเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับ ผมจะยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เราที่สุดคือประเทศมาเลเซีย วันนี้พี่น้องชาวประมงในประเทศมาเลเซีย รัฐบาลได้ค้าประกันหรือช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงของประเทศมาเลเซียในราคาลิตรละ ๒๐ บาท ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เราได้มีตัวอย่างที่ดี แล้ววันนี้ผมใคร่ขอฝากกับรัฐบาลนะครับว่า ให้นำน้ำมันเขียวซึ่งเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถจะใช้กับรถยนต์ได้เหมาะสมที่จะใช้กับเรือประมง ให้รัฐบาลได้ตั้งหน่วยงานหรือตั้งองค์กรมมารับผิดชอบ ไม่ว่าจะสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย หรือองค์การสะพานปลา หรือกรมประมงหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาช่วยกันจัดระบบการจัดการจำหน่ายน้ำมันเขียวให้กับพี่น้องชาวประมงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จะทำให้ชาวประมงได้ใช้น้ำมันในราคาที่ถูกขึ้นประมาณลิตรละ ๔-๕ บาท และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งอยากให้รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกแผนที่รูป ก ที่อยู่ของอ่าวไทยเพื่อจะให้ชาวประมงขนาดเล็กหรือชาวประมงที่ไม่สามารถออกไปทำการประมงนอกทะเลลึกได้ ให้นำน้ำมันเขียวโดยทั่วถึงก็สรุปว่าต่อไปถ้ามีการยกเลิกในพื้นที่ ก ของอ่าวไทย พี่น้องชาวประมงขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะใช้น้ำมันเขียวได้ โดยรัฐบาลไม่ต้องมารับภาระหาค่าชดเชยประกันราคาน้ำมันม่วงอีกต่อไป และสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องชาวประมงจะได้รับจำนวนลิตรที่ถูกต้องและมีราคายุติธรรมด้วย นี่คือนี่สิ่งที่ผมต้องขอฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาล

# ๕๘๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กฤษฎีกา ๒๖๐/๒

ประการที่ ๒ ก็อยากฝากรัฐบาลให้ร่วมกับ ปตท. เพื่อรณรงค์ให้เรือประมงใช้พลังงานทดแทนโดยใช้แก๊สเอ็นจีวีหรือแอลพีจีก็ได้เพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย และสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพี่น้องชาวประมงต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่อง ตรงนี้เองคือสิ่งที่สำคัญ ก็ฝากรัฐบาลว่าให้หาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้พี่น้องชาวประมงได้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์แอลพีจีหรือเอ็นจีวีเพื่อที่จะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น

ประการที่ ๓ พื้นที่ทำการประมงวันนี้จากสถิติสัตว์น้ำที่ขึ้นมาขนถ่ายที่องค์การสะพานปลาส่วนมากจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือนอกน่านน้ำคือหมายความว่าเรือประมงไทยจะต้องออกไปทำการประมงแบบลักขโมยของประเทศเพื่อนบ้าน ถ้าที่โชคดีไปกลับเข้ามาก็ถือว่าโชคดี บางลำออกไปโดนยิงจมโดนจับถือว่าโชคไม่ดี-----

- ๒๖๑/๑

ปัญหาตรงนั้นผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีหรือท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าไปมาหลายประเทศแล้ว ช่วยไปประเทศอินโดนีเซียเถอะครับวันนี้ ช่วยไปเร่งทำสัมพันธภาพกับประเทศอินโดนีเซียประเทศที่มีทรัพยากรมาก แล้วฝากเรื่องคนงานด้วยครับที่ประเทศอินโดนีเซียที่โดนจับขังในประเทศอินโดนีเซียหลายร้อยคน ให้รัฐบาลช่วยไปดูแลด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : หมดเวลาแล้ว ต่อไปคุณนิยม ช่างพินิจ เชิญครับ

นายนิยม ช่างพินิจ (พิษณุโลก) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมคุณนิยม ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต ๑ พรรคพลังประชาชน ท่านประธานครับ ดูจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผมก็ถือว่าเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ แต่สิ่งที่ว่าอีกหลาย ๆ กระทรวงรู้สึกว่าคุณเฉลี่ยก็เพิ่มมาทุกกระทรวง แต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะทำให้เป็นกรอบแนวความคิดว่าสิ่งที่สำคัญว่าถึงจะมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมา แต่ผมเชื่อได้ว่างานที่ออกมาคงไม่เพิ่ม เพราะว่ายุคนี้ถือว่าเป็นยุคของวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะต้นทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นราคาวัสดุหรือที่สำคัญคือราคาน้ำมัน ท่านประธานครับ ผมอยากตั้งข้อสังเกตถามคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังกำหนดไว้จำนวน ๒๗,๕๔๐ กว่าล้านบาท ซึ่งในปี ๒๕๕๑ ไม่มีจะด้วยกรอบกฎหมายหรืออะไรอยากให้มีที่แข็งแรงครับ ท่านประธานครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่รัฐบาลได้ตั้งขนาดดูไว้ ๒๔๙,๕๐๐ ล้านบาท ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่จะดำเนินการทำแบบงบประมาณขาดดุลเพื่อที่ค้ำถึงเรื่องของความยั่งยืนในทางการคลังซึ่งหลายท่านอาจจะมองแปลกไป แต่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเก็บภาษีสรรพากรหรือภาษีสรรพสามิตได้มากกว่านี้ แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากเกี่ยวกับปัญหาของเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยทางการเมืองก็ดี ปัจจัยภายนอก ก็เช่น ราคาน้ำมัน ปัจจัยภายในผมยังเชื่อได้ว่าการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ เพราะฉะนั้นการเมืองวันนี้ถึงจะมีเสถียรภาพในสภา

# ๕๙๐

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๒๖๑/๒

แต่นอกสภานี้เป็นตัวที่สำคัญมากที่จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายให้แก่การลงทุนในระดับประเทศ  
แล้วก็ในสภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ค่าน้ำมันก็ดี แล้วเงินเฟ้อที่ตามมาเพราะฉะนั้นเอง  
การเมืองนอกสภาไม่ว่าจะเป็นแถวทำเนียบรัฐบาล ถนนราชดำเนินตรงนี้จะเป็ปัญหาที่  
ผมคิดว่าจะเป็การจัดเก็บภาษีที่คาดว่าจะได้ ๑,๕๘๕,๕๐๐ ล้านบาท ผมกลัวจะมี  
ผลกระทบตรงนี้ และปัญหาอีกหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างที่อยากจะให้ข้อเสนอแนะ  
โดยเฉพาะโครงการต่าง ๆ ที่พรรคพลังประชาชน แม้กระทั่งหลาย ๆ พรรคที่รณรงค์  
ในการหาเสียง ไม่ว่าจะเป็ค่าตอบแทนของพี่น้อง อสม. หรือสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้น  
จะดูแลผู้สูงอายุ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และผมเชื่อได้ว่าดูจากงบประมาณในอนาคต  
ข้างหน้าผู้สูงอายุจะต้องมีเพิ่มมากกว่านี้ แต่ผมเชื่อว่าคงมีในงบส่วนกลางที่ทาง  
คณะรัฐมนตรีที่จะจัดแจงมาให้กับผู้สูงอายุ แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเกิดมาก็เห็นได้แน่ชัด  
เลยว่าสถาบันที่เรามองข้ามมาตลอด แม้กระทั่งทุกวันนี้จะมีการเลือกตั้งใหม่  
เอาผู้ใหญ่บ้านมาเลือกกำนัน โดยผู้ใหญ่บ้านไม่กี่คนภายในตำบลตรงนี้ แต่ไม่เป็อะไร  
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของค่าตอบแทนซึ่งน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับองค์การ  
บริหารส่วนตำบลน้อยมาก บางตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้งบน้อยอย่างนี้ถือว่า  
ใกล้เคียง แต่บางตำบลงบประมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยกำนันถือว่าน้อยมาก ก็ฝากท่านประธานถึงคณะรัฐมนตรี สิ่งที่สำคัญที่สุด  
ที่จำเป็นต้องพูดคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้เราอาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนา  
ประเทศชาติโดยเฉพาะในเรื่องของวิกฤติอาหารโลก -----

# ๕๙๑

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๒๖๒/๑

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญผมยังสงสัยว่าการที่จะแก้ปัญหาโดยนำไปสู่ถึงความยั่งยืนได้นั้น เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณโดยเฉพาะโรงงาน ปุ๋ยชีวภาพผสมกับเคมี ตรงนี้จะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว และสิ่งที่สำคัญระยะสั้น รัฐจะต้องเข้าไปแทรกแซงเกี่ยวกับราคาปุ๋ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้อง ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คงจะฝากไว้และโครงการชลประทานต่าง ๆ ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่กล่าวไว้ว่าลงทุนในระบบราง แล้วลงทุน ระบบชลประทาน ผมถือว่าเห็นด้วย และที่สำคัญที่สุดที่ลงทุนในระบบการศึกษา ถึงวันนี้ การลงทุนในระบบการศึกษาจะไม่เป็นรูปธรรมจับต้องไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าในอนาคต ถ้าการพัฒนาประเทศชาติจะนำไปสู่ถึงความยั่งยืนได้คนต้องมีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีคุณธรรม ตรงนี้การศึกษาจะเป็นพลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาตินำไปสู่ ความยั่งยืน มีอีกหลาย ๆ กระทรวงด้วยกันโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม ขอฝาก หน่อยครับท่านประธาน สิ่งที่สำคัญที่สุดครับ จังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นเมืองผ่าน ของหลาย ๆ จังหวัดด้วยกัน โดยเฉพาะเป็นเมืองผ่านที่จะไปพม่า ไปลาวและไปคุณหมิง อะไร ผ่านพม่า แต่โครงการมีน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นการขยายช่องจราจร ๔ เลน ของอำเภอบางระกำ พิษณุโลกไปอำเภอบางระกำ พิษณุโลกไปอำเภอบางกระทุ่ม แม้กระทั่งพิษณุโลกไปอำเภอพรหมพิราม แต่วันนี้โชคดีผมต้องขอขอบพระคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่สนับสนุนที่ว่าพิษณุโลก-หล่มสัก ถึงจะเป็นช่วง แต่ก็มีความจริงใจและให้ความสำคัญกับพี่น้องจังหวัดพิษณุโลก และอีกประเด็นหนึ่ง ประเด็นสำคัญมากนะครับ พระราชวังจันทร์

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ประเด็นนี้หยุดก่อนได้ไหม เพราะเวลายังเลย เดี่ยวจะมีการประท้วงกันอีก ขอความกรุณาเถอะครับ

นายนิยม ช่างพินิจ (พิษณุโลก) : ผมได้ ๗ นาทีครับท่านประธาน เมื่อ ๕ นาทีเองครับ ฝากด้วยพระราชวังจันทร์ครับท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ต่อไปคุณสกลธี ภัททิยกุล เชิญครับ

# ๕๙๒

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๒๖๒/๒

นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายสกลธี ภัททิยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต ๔ พรรคประชาธิปัตย์ วันนี้ผมขอทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผมจะขออภิปรายถึงรายจ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยรวม ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมครับ ดังนั้นเพื่อความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชน การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีจึงควรที่จะดำเนินการให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยส่วนรวมมากที่สุดครับ โดยในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ ได้ให้งบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึง ๖๙,๐๐๐ กว่าล้านบาทนะครับ ซึ่งมากกว่าของปี ๒๕๕๑ ถึง ๗,๐๐๐ ล้านบาท โดยงบดังกล่าวได้แยกตามประเภทแผนงานต่าง ๆ ในวันนี้ผมจะขอพูดถึงแผนพัฒนาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้รับงบประมาณถึง ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท นับเป็นร้อยละประมาณ ๘๐ ของงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งหมด โดยแผนงานดังกล่าวได้เขียนวัตถุประสงค์เอาไว้ว่า เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม แต่ท่านประธานครับ ผมไม่เชื่อครับ และผมมีความสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชน จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคได้อย่างไร และภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งหมดถึง ๕๖,๐๐๐ ล้านบาทจะถูกใช้เป็นประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ในเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรม ท่านสุนัย มโนมัยอุดม ผู้เคยดูแลคดีความสำคัญของอดีตนายกรัฐมนตรีได้ถูกออกหมายเรียกจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -----



# ๕๙๓

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๒๖๓/๑

และนำไปสู่การออกหมายจับเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในวันที่ ๔ ท่านทั้งหลาย ท่านประธานอาจจะทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์ว่ามีการนำกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปดักจับท่านสุนัย มโนมัยอุดม ที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ท่านได้กลับจากภารกิจราชการต่างประเทศ แต่เคราะห์ดีที่วันนั้นได้มีข้าราชการบางคนทนไม่ได้กับพฤติกรรมการกระทำที่หมิ่นเหม่กับการใช้ข้าราชการรัฐกลั่นแกล้งบุคคลที่ทำความดีกับประเทศชาติ บุคคลที่ทำความซื่อสัตย์สุจริตและทำหน้าที่ปกป้องสมบัติของประเทศชาติ ท่านประธานครับ ถ้าตำรวจไทยใช้มาตรฐานเดียวกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างนี้ทุกคดี ผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนคงจะเต็มใจ อย่าย่าแต่ ๖๐,๐๐๐ ล้านครับ เป็นแสนล้านบาทผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องยอมจ่าย กรณีนี้การออกหมายเรียกท่านสุนัยจนนำไปสู่การออกหมายจับ ดูเหิน ๆ อาจจะไม่มีนัยสำคัญอะไรเท่าไร เพราะเป็นการฟ้องร้องกันตามคดีความส่วนตัวปกติ แต่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนและท่านประธานจับตาดูกรณีนี้ให้ดี เพราะท่านสุนัยจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกก็ได้ชี้แจงแล้วว่าท่านสุนัยเป็นข้าราชการอันดับแรก ๆ ที่ถูกโยกย้ายภายหลังจากรัฐบาลได้แถลง

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมว่าเข้าเนื้อหางบประมาณดีกว่าครับ

นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : อันนี้เป็นเนื้อหาครบท่านประธาน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คือคุณสุนัยเขาพูดกันจนเบื่อในสถานะแล้ว

นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งท่านประธานไม่ฟังท่านอาจจะไม่ทราบว่ามันโยงกันได้อย่างไรครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ก็อยากจะขอความกรุณาให้ท่านช่วยพูดในเรื่องเนื้อหาของงบประมาณ ดูท่านพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ท่านอภิปรายนั้นล่ะครับ ทุกคนฟังเงิบกริบเลยครับ

นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : ผมกำลังจะแสดงให้เห็นท่านประธาน เห็นครับว่าการให้งบประมาณเยอะขนาดนี้มันคุ้มค่าหรือไม่กับประสิทธิผลที่ทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติ คือ ถ้าท่านประธานไม่ฟังเหตุผลผมประกอบท่านคงไม่เข้าใจครับ ท่านสุนัยโดนย้ายเป็นรายแรก ๆ ที่น่าสังเกตมีอยู่ว่าช่วงที่ท่านโดน ออกหมายเรียกแล้วนำไปสู่การออกหมายจับ ท่านกำลังจะทำเรื่องขอรับโอนกลับไปสู่ ศาลยุติธรรม ซึ่งผมคิดว่าการถูกหมายจับ

(นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร : มีผู้ประท้วงผมบอกแล้ว อยากจะให้คุณสกลธีเป็นมือหนึ่งของกรุงเทพฯ คุณไม่เชื่อผมก็เลยมีผู้ประท้วง เชิญผู้ประท้วงครับ

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : กราบเรียนท่านประธาน ที่เคารพ กระผม สุรเชษฐ์ ชัยโกศล ผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พรรคพลังประชาชน ขอประท้วงผู้ที่กำลังอภิปราย ซึ่งกรณีของตำรวจภูธรอำเภอวังน้อย ผมได้สอบถามแล้วครับว่าไม่มีการไปดักจับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ไม่ใช่ประท้วงผมหรือ ประท้วงผู้อภิปราย

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ขอให้ผู้อภิปรายถอนครับ เพราะว่าญาติตั้งกล่าวเป็นการอภิปรายเรื่องงบประมาณแต่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสภา แล้วก็คนละประเด็นกับการอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของผู้แทนราษฎรครับ ขอให้ท่านถอน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมวินิจฉัยครับ คือเนื้อหาสาระเขากำลังทำความเข้าใจงบประมาณ ๖๙,๐๐๐ กว่าล้านบาทของกรมตำรวจ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องไปนิดหน่อย ผมก็ได้เตือนผู้อภิปรายแล้ว ก็หวังว่าคงจะไม่ใช้เหตุอย่างนี้ มาอภิปราย นั่งลงได้ครับ ขอขอบคุณครับ

(นายธนา ชีรวินิจ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ประท้วงอะไรอีกครับ

# ๕๙๕

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๒๖๓/๓

นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
กระผม นายธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์  
ผมขอประท้วงคำวินิจฉัยชี้ขาดของท่านประธานครับ ท่านประธานครับ การพิจารณา  
งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ เป็นการนำงบประมาณมาใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่  
ราชการไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คือคุณธนาประท้วงผม  
ถูกต้องแล้วครับ แล้วผมก็ได้วินิจฉัยไปแล้วครับ ก็เป็นอันสิ้นสุด แล้วก็ได้ขอร้องผู้ประท้วง  
นั่งลงไปแล้ว ก็อยากจะให้มีการประท้วงอีกให้มันยาวไปหรืออย่างไรครับ

นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร) : นิดเดียวครับท่านประธาน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมก็พยายามให้เกียรติ  
อย่างเต็มที่แล้วนะครับ

- ๒๖๔/๑

นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ ไม่อย่างนั้นจะเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณางบประมาณต่อไปครับ เพราะว่าสิ่งที่ท่านสกลธีอภิปรายนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งท่านเห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณนั้นจะต้องมีความรัดกุมเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ซึ่งอยู่ในญัตติอภิปรายงบประมาณทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยให้ดีครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณเลย ผากท่านประธานด้วยครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : พอแล้วครับ ท่านประท้วงผมผมก็วินิจฉัยครับ ผมให้ดำเนินการต่อไปครับ สอนผมผมก็รับฟังครับ ท่านทนายครับ เชิญครับ

นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ ผมจะพยายามรีบเข้าเนื้อหาครับ ย้อนทำความเข้าใจที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ ระหว่างการออกหมายจับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าท่านสุนัยกำลังอยู่ในระหว่างการขอกลับไปรับราชการที่ศาลยุติธรรม เพราะฉะนั้นการออกหมายจับย่อมมีผลที่จะทำให้คณะกรรมการข้าราชการตุลาการอาจจะไม่รับท่านกลับเพราะเนื่องจากติดคดีความ ผมจึงตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำลักษณะนี้เป็นการใช้อำนาจรัฐหมิ่นเหม่หรือไม่ในการช่วยรังแกข้าราชการประจำซึ่งกระทำการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ผมจึงอยากตั้งข้อสังเกตหลายประการในการทำงานของพนักงานสอบสวนในคดีนี้

ประการที่ ๑ คดีนี้มีที่มาจากที่ทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษท่านสุนัย มโนมัยอุดม ว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยท่านสุนัย สัมภาษณ์พาดพิงอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ และถูกแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ แต่ไม่เข้าใจครับท่านประธานว่าทำไมสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้อยพนักงานสอบสวน

(นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

# ๕๙๗

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๒๖๔/๒

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมว่าแล้วไม่ผิดเลยครับ มีผู้ประท้วงอีกครับ ก็หนุ่ม ๆ กันทั้งนั้นนะครับที่ประท้วง เชิญประท้วงอะไร

นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ (สุรินทร์) : ประท้วงผู้อภิปรายอยู่ในขณะนี้ ข้อ ๖๑ ผม สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์ เขต ๒ พรรคพลังประชาชน เนื่องจากผู้อภิปรายขณะนี้ครับ ผมก็นั่งฟังมาเป็นเวลา ๗ นาทีแล้ว จากคำถามที่ผู้อภิปรายเองกำลังตั้งอยู่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางเรื่องงบประมาณเลย แล้วเท่าที่พูดมา ๗ นาทียังไม่มีการพูดถึงตัวเลขหรือเรื่องงบประมาณเลย แล้วสิ่งที่ผู้อภิปรายพูดอยู่ขณะนี้พูดถึงเรื่องการให้งบประมาณที่พยายามจะโยงถึงเรื่องการให้งบประมาณของตำรวจนะครับ ก็ถือว่าเป็นตำรวจซึ่งอยู่ใน สภ.อ. พระนครศรีอยุธยา ก็เป็นเรื่องเล็ก ๆ ถ้าผู้อภิปรายต้องการจะโยงเชื่อมถึงทั้งหมดของการให้งบประมาณของตำรวจทั้งหมดของทั้งประเทศ ก็คิดว่าจะไม่เป็นการยุติธรรมสำหรับรัฐบาลที่ให้จัดสรรเรื่องงบประมาณอยู่ในขณะนี้ครับ

แล้วอีกเรื่องครับ เข้าใจว่าผู้ที่อภิปรายอยู่ในขณะนี้ได้สิทธิที่จะอภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ไม่ได้พูดในคืนก่อนนะครับ ก็คิดว่าข้อมูลที่ผู้ประท้วงกำลังใช้ขณะนี้ เป็นข้อมูลที่ต้องการจะใช้อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อคืนก่อนอยู่ แล้วก็อาจจะยังค้าง ๆ อยู่หรือเปล่า แต่ไม่เป็นไรครับ เป็นสิทธิของผู้อภิปรายอยู่ครับ ขอขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ให้ผมวินิจฉัยก่อนครับ คือผู้อภิปรายก็พยายามที่จะอภิปรายเพื่อโยงค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณของตำรวจอยู่ เราฟังตั้งแต่ต้นมาจึงจะจับเนื้อหาได้ แต่ท่านเย็นเยื่อไปหน่อยเท่านั้นเองครับ ท่านยังไม่ได้เข้าเนื้อหา รอฟังท่านอีกสักนิดครับ แล้วผมจะวินิจฉัย เชิญต่อได้ครับ

นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : ขอขอบคุณครับท่านประธาน ผมเข้าใจว่าผู้ประท้วงคงเข้าใจผิดนะครับ นี่กว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังอยู่กับกระทรวงยุติธรรม ไม่ใช่ครับ ประเทศไทยนี้กระทรวงยุติธรรมแยกต่างหากกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เราไม่ใช่รัฐตำรวจครับ ก็ขอเท้าความครับว่า เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน

# ๕๙๘

สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๒๖๔/๓

ก็ถูกแจ้งความไปแล้วที่วังน้อย วันที่ ๑๗ ครับ แต่ทำไมครับ พนักงานสอบสวน สภ.อ. วังน้อย รอถึง ๗ เดือนกว่าจะเรียกหมายเรียกฉบับแรกเรียกท่านสุนัยเข้าไปรับฟังข้อกล่าวหา ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่า สภ.อ. วังน้อยนี้จะรอหลังวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อรอผลการเลือกตั้งให้ออกมาก่อนหรือเปล่า ทำไมถึงต้องรอถึง ๗ เดือนครับ นี่คือข้อสังเกตประการแรก

ข้อสังเกตประการที่สอง คดีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ผู้ต้องหาและพยานหลักฐานทั้งหมดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ

- ๒๖๕/๑

ทำไมถึงต้องนำคดีไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษที่วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้ครับว่าจะมีการกำหนดตัวพนักงานสอบสวนเอาไว้ล่วงหน้า หรือเปล่าเพื่อผลประโยชน์ในทางคดีหรือว่าเป็นเขตปกครองเก่าของตำรวจผู้ใกล้ชิดกับอดีตผู้มีอำนาจ ผมฝากข้อสงสัยนี้ให้ประธานพิจารณาครับ

ประการที่สาม ที่ผมต้องพูดเพราะว่าการดำเนินการของพนักงานสอบสวน ในกรณีนี้มีช่องโหว่หลายประเด็นและมีผลถึงงบประมาณที่เราสภาผู้แทนราษฎรจะผ่านให้กับตำรวจ เพราะว่าการส่งหมายของตำรวจ ๒ ครั้งแรกเป็นการส่งหมายให้กับเลขานุการของท่านสุนัย ซึ่งถ้าท่านศึกษากฎหมายตามประมวลกฎหมาย วิ.อาญา มาตรา ๕๕ หมายถึงต้องส่งให้กับตัวผู้ต้องหาเอง ถ้าส่งไม่ถึงตัวก็ต้องส่งให้สามีภรรยา หรือญาติ หรือผู้ปกครอง ในกรณีนี้เป็นช่องโหว่ของพนักงานสอบสวนที่ส่งให้กับเลขานุการของท่านสุนัยและนำไปเป็นข้อต่อสู้ของท่านสุนัยในการเพิกถอนหมายจับต่อไปครับ

ประการที่สี่ เหตุในการออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖๖ มีไม่กี่อย่าง อย่างแรก คือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใด น่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี ๒. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ถ้าบุคคลนั้น ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี แต่ในกรณีนี้เป็นคดีหมิ่นประมาท โทษจำคุกอย่างสูง ๒ ปี

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมว่าเข้าเม็ดเงินดีกว่า

นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : ผมกำลังเข้าครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอความกรุณา ถ้าอย่างนั้น ผมจะไม่อนุญาตครับ ขอให้เข้าเม็ดเงินงบประมาณครับ

นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : คือผมเข้าตอนแรกที่ท่านประธาน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ก็นั่นแหละครับ ผมบอกว่าจะให้เข้าเม็ดเงินต่อไป ถ้าไม่เข้าผมจะไม่อนุญาต

นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : ผมกำลังแสดงให้เห็นว่าการพัฒนากฎหมายที่เขาขอมานั้นขอเกินจริงไป ส่วนกรณีที่จะกล่าวหาออกหมายว่าไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือหลบหนี ผมคิดว่าข้อนี้ก็

(นายสุรเชษฐ ชัยโกศล ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสุรเชษฐ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : กราบเรียนท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอความกรุณาครับ ผมก็ได้บอกไปแล้วไม่ต้องประท้วงหรอกครับ ผู้อภิปรายคงเข้าใจแล้วนะครับ เพราะคนที่มีความรู้จบเมืองนอกเมืองนาเขามีความรู้แล้วผมก็ได้เตือนไปแล้ว อย่าประท้วงอีกเลยครับ ขอความกรุณาเพื่อความเรียบร้อยของการประชุม เชิญต่อครับ

นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : ขอขอบคุณครับท่านประธาน คือผมกำลังจะพยายามชี้ให้กรรมาธิการได้เห็นว่

(นายสุรเชษฐ ชัยโกศล ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสุรเชษฐ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : กราบเรียนท่านประธานครับ ขอประท้วงข้อบังคับ ข้อ ๖๑ ครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ประท้วงอีกเชิญ

นายสุรเชษฐ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ท่านประธานครับ ผู้อภิปรายกำลังอภิปรายนอกประเด็นเลยครับ เกี่ยวกับเรื่องคดีความซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ผมว่าเป็นเรื่องของผู้เสียหาย ถ้าผู้อภิปรายจะอภิปรายประเด็นนี้ขอให้ยื่นญัตติเป็นเรื่องที่สอบถามในญัตติถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงจะถูกต้องครับ ตอนนี้ผู้อภิปรายกำลังอยู่ในเรื่องของผู้อภิปรายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก็ขอให้อยู่ในประเด็นครับ ขอเรียนท่านประธานให้ควบคุมผู้อภิปรายครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ ผมวินิจฉัย ผมจะดำเนินการ ถ้ามีการพูดถึงประเด็นนี้อีกก็จะให้หยุดอภิปรายครับ เชิญท่านผู้อภิปราย